
๑๐๑ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๔๔/๒ 
 
ยกตัวอยาง เชน เนื้อหมูอาจจะแพค (Pack) ละ ๙๘ บาทก็จริง พี่นองเราก็อยากจะเขาไปในหาง 
เพื่อจะซื้อเนื้อหมูในราคาที่ถูก แตเชื่อวาพวกเราทุกคนเขาไปในหางก็คงไมไดไปชอปปง 
(Shopping) หรือวาไปซื้อของอยางเดียว อาจจะตองไปซื้อสินคาอื่น ๆ ดวยในราคาที่แพงกวา 
ในทองตลาดหรือเปลาอันนี้ก็ไมแนใจนะคะ ก็อยากจะฝากถามวา การลดราคาสินคาเปน
เหมือนกับการสงเสริมใหผูคารายใหญไดรับกําไรมากขึ้นหรือเปลา เพราะวาในกรณีของ
ผูประกอบการรายยอย เชน พอคาตามรานเขียงหมูหรือวารานชําเล็ก ๆ การปรับลดราคาลง 
ของเขาสงผลกระทบกับกําไรของเขาอยางรุนแรง ซึ่งอยากจะฝากใหทานรัฐมนตรีไดชวยเขาไป
ดูแลและใหความเปนธรรมแกผูประกอบการทุกระดับดวย สวนเรื่องในความทั่วถึงก็เปนสิ่งสําคัญ 
เหมือนกัน วันนี้ทางภาครัฐกําลังจะทําเรื่องการลดราคาสินคาก็เหมือนเปนจุดเริ่มตนเล็ก ๆ 
เพราะวายังมีสินคาที่จําเปนสําหรับในการอุปโภคบริโภคอีกหลาย ๆ รายการ และเชื่อวา 
ทางทานรัฐมนตรีคงจะมีความตั้งใจเขาไปดูแลเพียงแตจะตองใชเวลาอีกสักระยะหนึ่ง 
 

        - ๔๕/๑ 
 



๑๐๒ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๔๕/๑ 
 
สินคาที่อยากจะฝากทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรีเปนพิเศษก็คือ สินคาเกี่ยวกับ
ผลผลิตทางการเกษตร เพราะวาดิฉันเองก็เปน ส.ส. จากจังหวัดชนบท ก็คือจังหวัดเชียงราย  
พี่นองประชาชนก็เปนเกษตรกรเสียสวนมาก ราคาของปุย ยา หรือวาเมล็ดพันธุ หรือวา
อาหารสัตวก็จําเปนตอพี่นองเกษตรกรอยางมากเลยคะ เปนกลุมที่จะตองไดรับการชวยเหลือ 
มากที่สุด แนนอนวาเราก็คงอยากจะใหเนื้อสัตวที่เราบริโภคมีราคาถูกลง แตวามันจะลดลง 
ไดอยางไร ถาผูเลี้ยงสัตวในฟารมยังตองทนกับราคาอาหารสัตวที่ยังแพงอยู และแนนอนวา
เราตองการใหผลผลิตทางการเกษตร เชน ขาว ผัก ผลไมมีราคาลดลงแตจะลดลงไดอยางไร
ในเมื่อตนทุนของปุยหรือวายายังคงแพงอยู ภาครัฐคงจะตองเขาไปดูแลอยางทั่วถึงแลวก็
ใหครบวงจรในการผลิตเพื่อจะแกไขปญหาทั้งระบบใหลุลวงได 
   เ ร่ืองสุดทายก็คือความตอเนื่อง การดูแลปญหาปากทองของพี่นอง
ประชาชนคงจะตองทําอยางตอเนื่อง ไมใชวาจะเปนแคการมาสนใจในชวงนี้เปนพิเศษ 
เพราะวาปญหาของพี่นองประชาชนยังมีความรุนแรงแลวก็ตองชวยเหลือกันตลอดเวลา 
อยากจะใหเขาไปชวยกํากับดูแลใหเกิดความเปนธรรม แลวก็ใหเกิดความทั่วถึง 
แลวก็มีความตอเนื่อง เทานี้ละคะก็จะเกิดประโยชนสูงสุดใหกับผูบริโภค ผูประกอบการ
แลวก็สังคมอยางทั่วถึง ขอบคุณคะ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานสมาชิกครับ เรายังเหลือญัตติดวนที่สําคัญตองพิจารณาอีก ๒ ญัตติ ก็ขออีกสัก ๒ ทานครับ 
ทานแรกนายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายแพทยวรงค  เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตยจากจังหวัด
พิษณุโลก ผมเชื่อวาวันนี้ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย และรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
พลังงาน คงจะไมคอยสบายใจเทาไรในปญหาสินคาแพง ตลอดจนปญหาน้ํามันที่มีราคา
สูงขึ้นที่ถาโถมเขามาสูประชาชนทุกกลุม แลวผมอยากจะยกตัวอยางภาพที่เห็นชัด ๆ วา
สินคาหลาย ๆ อยางเปนสินคาของประชาชนคนเดินดินธรรมดา ตัวอยาง เชน ขาวราดแกง 
 



๑๐๓ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๔๕/๒ 
 
กับขาว ๑ อยางจากเดิมราคา ๒๐ บาทก็เพิ่มเปน ๒๕ บาท ซึ่งจะเห็นวาสินคาชนิดนี้ 
เพิ่มสูงถึง ๒๕ เปอรเซ็นต กับขาว ๒ อยางจาก ๒๕ บาทขึ้นเปน ๓๐ บาท นี่ก็เพิ่มประมาณ 
๒๐ เปอรเซ็นต ถายกตัวอยางบะหมี่ซองซึ่งทานประธานคงจะทราบนะครับวาจากเดิม
ราคา ๕ บาทขึ้นเปน ๖ บาท ตัวอยางเหลานี้ผมกําลังจะชี้ใหเห็นวาสิ่งเหลานี้คือสิ่งที่
ประชาชนคนเดินดินธรรมดาเขาใชกัน เทากับวาวันนี้ผลพวงของราคาสินคาแพงตลอดจน
ปญหาที่เกิดขึ้นจากน้ํามันแพงนั้นลุกลามไปถึงประชาชนระดับลางทุกคนอยางเสมอภาค 
ผมอยากจะสะทอนอารมณประชาชนใหกับทานรัฐมนตรีทั้ง ๒ ทานไดรับทราบวา 
เปนความรูสึกของประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ เชน มีแมคาขายอาหารทานหนึ่งในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลกไดกลาวใหสัมภาษณหนังสือพิมพฉบับหนึ่งเขียนไววา จากที่เคยขายขาวแกง 
๒ อยางราคาจานละ ๑๕ บาทตองปรับขึ้นเปน ๒๐ บาท ขาวแกง ๓ อยางจากจานละ  
๒๐ บาทปรับขึ้นเปน ๒๕ บาท ซึ่งในการปรับราคาขึ้นนั้นใชวาจะไดกําไรมากนักเพราะตนทุน 
ในการผลิตสูงขึ้น แตจะขึ้นราคาสูงมากกวานี้เกรงวาลูกคาจะหายหมด ถาจะเปรียบเทียบ
กับสมัยรัฐบาลที่ผานมาถึงจะมีการปรับราคาสินคาขึ้นบางแตก็ไมพรวดพราดเหมือนกับ 
รัฐบาลนี้ พอมาอีกอารมณหนึ่งนะครับ เปนพอคาขายหมูจากภาคอีสานใหสัมภาษณ 
ผานสื่อมวลชนหนังสือพิมพเชนกันวา ราคาเนื้อหมูขณะนี้ปรับราคาสูงขึ้นมากจนแมคา 
ไมอยากจะเสี่ยงกับการขาดทุน ตองลดปริมาณเนื้อหมูที่นํามาจําหนาย ซึ่งจากเดิม 
ในแตละวันจะเชือดหมูถึงวันละ ๒-๓ ตัวเพื่อนํามาจําหนาย แตปจจุบันตองลดปริมาณ
เหลือเพียงวันละ ๑ ตัวเทานั้น เกรงวาลูกคาจะลดปริมาณซื้อ ผมยกอารมณของประชาชน 
ทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน จริง ๆ แลวเตรียมไวทั้ง ๔ ภาค แตดูเวลาแลวกลัวจะมีปญหา
เร่ืองเวลา ผมจะสรุปกับทานประธานรับทราบวา วันนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ไมไดนิ่งนอนใจครับ ผมรูดีวาทานพยายามกระตือรือรนที่จะแกปญหาความเดือดรอน 
ของพี่นองประชาชน โดยเฉพาะปญหาที่ทานไดพยายามลดราคาสินคา ๖๐ รายการ คือ
เปนนมผง ๑๕ รายการ และของใชประจําวันประมาณ ๔๕ รายการ สิ่งหนึ่งที่ผมจะถาม
ทานขอแรกวา -------------------------------------------------------------------------------  - ๔๖/๑ 
 



๑๐๔ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐวัฒน ๔๖/๑ 
 
การลดสินคา ๖๐ รายการนี้ประชาชนพอใจครับ ผมก็เชื่อเชนกันวาถาประชาธิปตย 
เปนรัฐบาลในปญหาวิกฤติเรงดวนเราก็คงตองทําเหมือนทาน แตทานจะตองตอบวา 
ใน ๖๐ รายการนี้เปนปญหาที่สวนใหญจะกระจายอยูตามหัวเมืองใหญ ๆ ก็คือตามหาง 
รานคาปลีกขนาดใหญ ๆ ถามวา ประชาชนในพื้นที่ชนบทจะเขาถึงราคาสินคาที่ลดอยางนี้
ไดอยางไร และขอที่ ๒ ที่ผมจะถามทานคือ ทานทําการลดสินคา ๖๐ รายการนี้ถามวา 
แลวไปจะทําอยางไรตอไปในระยะยาวครับ  
   ทานประธานที่เคารพครับ ผมไมใชนักเศรษฐศาสตรครับ ผมเปนประชาชน
ธรรมดาคนหนึ่งที่พอเรียนหนังสือมาบาง ผมจะใชสามัญสํานึกลองคุยผานทานประธาน
อยางนี้ครับวา ผมสมมุติวานี่คือสินคาชิ้นหนึ่ง ในความรูสึกของประชาชนคนธรรมดา 
ทั่ว ๆ ไปจะมองวาสินคา ๑ ชิ้นจะขึ้นราคาไดตองมาจาก ๒ อยาง ไมใชนักเศรษฐศาสตร 
คิดครับ สินคาชิ้นนี้ถาจะขึ้นราคาไดอยางที่ ๑ คือ ถาสินคาชิ้นนี้ในภาวะทุกอยางปกติ  
ตัวแปรทุกอยางปกติเลย ราคาน้ํามันก็ปกติ สินคาชิ้นนี้จะขึ้นราคาไดตอเมื่อประชาชนตองการ
มากขึ้น ผมยกตัวอยางใหเห็นภาพชัด ๆ เชน สินคาหรือวาของที่เกี่ยวของกับวัตถุมงคล  
ผมยกตัวอยาง องคจตุคามรามเทพ ในภาวะทุกอยางปกติครับ จตุคามรามเทพจากที่เคย 
บูชา ๑๙๙  บาท ๒๙๙ บาทอาจจะขึ้นไปเปนหมื่นหรือเปนแสน นั่นหมายความวา 
ถาประชาชนมีความตองการมากยิ่งขึ้น ทุกอยางปกติสินคาก็ขึ้นราคาได ในขณะเดียวกัน
อีกมุมหนึ่งในภาวะที่ตนทุนการผลิตสูงขึ้น น้ํามันแพงขึ้น ผมเชื่อวาก็เปนตัวที่ทําใหสินคา
ขึ้นราคาไดเชนกัน และผมเชื่อวาปญหาขณะนี้การที่สินคามีราคาแพงขึ้นนั้นลวนเกิดจาก
ตนทุนหรือปจจัยการผลิตสูงขึ้น จากการขนสงสูงขึ้น หรือจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้น  
ถามวาขณะนี้รัฐบาลไดเขามาแกไขดวยการควบคุมราคาสินคา ถารัฐบาลเขามาแกไข
ดวยการควบคุมราคาสินคาในภาวะที่ทุกอยางปกติ ตนทุนการผลิตปกติแลวประชาชน 
มีความตองการมากขึ้น อันนั้นคือใชเลยครับ แตเนื่องจากวาสินคาสวนใหญที่ขึ้นราคานั้น
มักจะเปนสินคาหรือองคที่ประชาชนมีความนับถือทางใจนั่นไมเปนไรรัฐบาลคงไมตอง 
เขาไปแทรกแซง แตการที่สินคาปจจุบันนี้ขึ้นเกิดจากการที่ตนทุนการผลิตสูงขึ้น น้ํามัน 
 



๑๐๕ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐวัฒน ๔๖/๒ 
 
สูงขึ้น รัฐบาลเขามาควบคุม ผมเกรงวาการใหยาของรัฐบาลครั้งนี้อาจจะเกิดผลกระทบ  
ผมพยายามใชสามัญสํานึกในการคิดวารัฐบาลไดเขามาควบคุมสินคา ๖๐ รายการและ
กําลังจะขยายใหมากยิ่งขึ้นนั้นเกรงวาที่จะเกิดผลกระทบดังตอไปน้ี ขอที่ ๑ ในชีวิตจริง
สินคาเราไมใชมีอยางเดียวที่ผลิตจากบริษัทบริษัทเดียว ก็จะมีบริษัทคูแขงหลาย ๆ บริษัท 
เชน เปนบริษัทขนาดเอสเอ็มอี (SME) บริษัทขนาดกลาง ขนาดยอม แนนอนครับสายปาน
ของบริษัทขนาดใหญนั้นยาวกวาสายปานของบริษัทขนาดเล็ก การที่รัฐบาลเขามาควบคุม 
การจําหนายสินคาในราคาที่รัฐบาลกําหนดไวอาจทําใหเอสเอ็มอีมีปญหาแน ๆ ขอที่ ๒ 
รัฐบาลมีมาตรการในการควบคุมไวในระยะเวลาประมาณ ๒-๖ เดือน ถามวาถาเกิด
ขณะนั้นบริษัทมีผลกระทบขึ้นมามันจะมีผลตอการผูกขาดในอนาคตหรือไม และขอที่ ๓ 
ถาบริษัทที่เขาทํามาคาขายเหมือนกับเพื่อนสมาชิกหลายทานพูดถึง ถาเขาทํามาคาขาย
แลวเขามีกําไรนอยลงหรือไมไดกําไรนี่เปนไปไดไหมวาเขาจะลดการผลิตสินคามากขึ้น 
และผลกระทบทางเศรษฐกิจตาง ๆ ก็จะตามมา ฉะนั้นตรงนี้เองก็จะเปนขอหวงใยที่ผมจะ
ขออนุญาตฝากทานประธานไปยังรัฐมนตรีทั้ง ๒ ทาน  
   และสุดทายในประเด็นแรก ผมจะตั้งคําถามทานรัฐมนตรีวา ขอที่ ๑  
การแกปญหาสินคา ๖๐ รายการนี้ถือวาเปนการแกปญหาในระยะสั้น คําถามจึงถามวา 
แลวในระยะยาวทานมีมาตรการในการแกปญหาสินคาแพงอยางไร และขอที่ ๒ ผมมอง
อยางเมื่อสักครูที่ผมพยายามชี้ใหเห็นวาสินคา ๑ ชิ้นถาประชาชนตองการมากขึ้นก็ขึ้นราคา  
ถาตนทุนการผลิตสูงขึ้นก็ขึ้นราคา ฉะนั้นแนวทางในการแกไข ถาประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 
ผมก็เชื่อวาเปนแนวทางในการแกไขเชนกัน ดังนั้นขอที่ ๒ ก็จะถามทานรัฐมนตรีวา รัฐบาล
มีมาตรการอยางไรในการเพิ่มรายไดใหกับประชาชนใหทันกับราคาสินคาที่แพงขึ้น  
และในสวนขอที่ ๓ ก็คงตองฝากไปยังทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานวาขณะนี้
ปญหาน้ํามันนี่เปนวิกฤติของชาติจริง ๆ ขณะนี้รัฐบาลหรือทานรัฐมนตรีเองมีนโยบายหรือ
มาตรการอยางไรในการประหยัดน้ํามันครับ เพื่อใหน้ํามันในประเทศไทยนั้นไมมีปญหา 
 
                       - ๔๗/๑ 



๑๐๖ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       ดวงใจ ๔๗/๑ 
 
  ในสวนเรื่องที่ ๒ ที่ผมอยากจะขออนุญาตอภิปรายเพิ่มเติมก็คือเปนประเด็น
ที่เกี่ยวของกับที่สมาชิกหลาย ๆ ทานไดอภิปรายไวในสัปดาหที่แลว นั่นคือปญหาของ
การเกษตร โดยเฉพาะการใชพลังงานกับการเกษตร ผมเคยเอาเรื่องนี้ปรึกษาหารือ  
ในการปรึกษาหารือเพื่อผานไปยังทานรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ผมเคยบอกกับทานประธานวา 
วันนี้พื้นที่เกษตรกรมีหลัก ๆ อยู ๓ อยางในการใชน้ํา หลักที่ ๑ คือพื้นที่ไหนที่โชคดีหนอย
คือพื้นที่นั้นมีคลองชลประทานไหลผาน พื้นที่นี้จะเปนพื้นที่ที่ถือวาเปนพื้นที่อุดมสมบูรณครับ 
คือตนทุนในการใชน้ําตอการทํานา ๑ ไร โดยเฉลี่ยประมาณ ๒๐๐ บาทครับ บางพื้นที่
เหลือประมาณ ๑๕๐ บาท แตโดยเฉลี่ยประมาณ ๒๐๐ บาท พื้นที่ไหนที่โชคไมดีหนอย 
ก็ไมมีคลองชลประทานไหลผาน พื้นที่เหลานี้ถือวาเปนพื้นที่ที่เกษตรกรตองตอสูดิ้นรน
ดวยตัวเองครับ และสวนใหญแลวเกษตรกรก็จะใชน้ําบาดาลขึ้นมา วิธีการใชน้ําบาดาล
ของเกษตรกร เกษตรกรแตละพื้นที่จะใชแตกตางกันไป ถาพื้นที่ไหนมีระบบไฟฟาผานเกษตรกร 
ก็จะดูดบาดาลจากใตดินมาโดยใชปมระบบไฟฟา ตนทุนในการผลิต ทํานาตอ ๑ รอบฤดูกาล 
โดยใชน้ําจากระบบไฟฟาจะตกประมาณ ๓๐๐ บาท แตพื้นที่ไหนที่ไมมีไฟฟาเขาถึงนี่คือ
ปญหาใหญของเกษตรกรวันนี้ครับ เพราะพื้นที่เหลานี้เวลาเขาดูดบาดาลเขาใชน้ํามันดีเซลครับ 
ใชเครื่องยนตยันมาร (Yanmar) หรือเครื่องยนตอะไรก็แลวแต ตนทุนในการผลิตตอไร
เทาที่ผมไปจับกลุมสํารวจประชาชนครับ เรายอมเสียเวลานั่งคุยกับประชาชนในพื้นที่
หลาย ๆ อําเภอครับ แลวก็ไดขอสรุปใกลเคียงกันวา ขณะนี้โดยเฉลี่ยเกษตรกรหรือชาวนา
ตอ ๑ ครอบครัวจะทํานาประมาณ ๓๐ ไร นี่คือคาเฉลี่ย การดูดน้ําใตดินหรือน้ําบาดาล 
การทํานา ๓๐ ไรจะใชน้ํามันประมาณ ๖ ถังครับ ๖ ถัง ถังละ ๒๐๐ ลิตร เทากับ ๑,๒๐๐ ลิตร 
เทากับวาเกษตรกรที่ไมมีระบบไฟฟาหรือไมมีชลประทานเขาถึง วันนี้ตนทุนในการผลิต 
ทํานาตอ ๑ รอบฤดูกาลเทากับวาจะตองมีคาใชจายในการสูบน้ําบาดาลประมาณ ๑,๒๐๐ บาท 
ตอ ๑ ไรแพงมากครับ ถามีคลองชลประทานผานเหลือแค ๒๐๐ บาท มีไฟฟาเขาถึง  
๓๐๐ บาท ถาไมมีไฟฟา ใชน้ํามันจะใชเงินประมาณ ๑,๒๐๐ บาท เทากับใชน้ํามัน  
๔๐ ลิตรตอ ๑ ไร ผมเคยปรึกษาเรื่องนี้และเคยปรึกษาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
 



๑๐๗ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       ดวงใจ ๔๗/๒ 
 
และสหกรณ ซึ่งตองขอชมทานผานทานประธานครับ ผมไปพบทานขางหลังเลยครับ  
เอาปญหานี้ไปคุยใหทานฟงวาวันนี้เกษตรกรเดือดรอนวาถาไมมีไฟฟาเขาถึง ไมมีคลอง
ชลประทาน เขาทํานาเขาตองดูดบาดาลดวยการใชน้ํามันครับ ทานรัฐมนตรีก็บอกวา 
ไมเปนไรใหผมทําหนังสือถึงรัฐมนตรีสมศักดิ์ก็คือรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
แลวทานยังบอกผมอีกนิดหนึ่งวา เพื่อใหโครงการนี้มันไปไดเร็วแลวก็มีความเขาใจมากขึ้น
จากการไฟฟาสวนภูมิภาค ทานจะทําหนังสือถึงการไฟฟาสวนภูมิภาคหลังจากผมทําหนังสือ 
ถึงทานแลว เพื่อใหผมไปอธิบายใหทานผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคฟงวาวันนี้ประชาชน
เดือดรอนอยางไร เผื่อการไฟฟาสวนภูมิภาคจะมีนโยบายในการขยายไฟฟาเพื่อการเกษตร 
หลังจากผมพบทานรัฐมนตรีสมศักดิ์แลว ผมก็ไปที่การไฟฟาสวนภูมิภาคครับ ผมไดไปพบกับ
ทานผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค และเอาปญหาเหลานี้คุยใหกับทานผูวาการการไฟฟา
สวนภูมิภาคฟง ทานก็บอกผมวาขณะนี้การไฟฟาสวนภูมิภาคไดเตรียมแผนการในการขยาย 
โครงการไฟฟาเพื่อการเกษตร ในวงเงินงบประมาณ ๑,๖๐๐ ลานบาท แตทานบอกวา 
มันเปนโครงการที่กําลังมีแผนการจะนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี ดังนั้นผมจึงถือเอาเรื่องนี้มาเลา
ใหกับทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานฟง เพราะผมถือวาทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ คือทานสมศักดิ์รับทราบเรื่องนี้แลว แลวก็ทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทย เราเคยพูดผานไปทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยครั้งหนึ่งแลว 
และวันนี้เร่ืองนี้ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานตองเขามารับผิดชอบตรงนี้ดวย 
เนื่องจากวานโยบายนี้การใชไฟฟาในการสูบน้ําบาดาลจะเปนการประหยัดน้ํามัน 
หรือพลังงานของชาติเชนกัน ผมจึงอยากจะฝากเรียนกับทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานวา 
อยากจะใหทานทั้ง ๓ รัฐมนตรีที่เกี่ยวของชวยกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการผลักดัน
โครงการ ๑,๖๐๐ ลานบาท ขยายไฟฟาเพื่อการเกษตรดวยเหตุผลหลัก ๆ ๓ ประการคือ  
   ประการที่ ๑ ถาโครงการนี้สามารถบรรลุผลแลว การไฟฟาสวนภูมิภาค 
จะกระจายไฟฟาไปตามไรนาตาง ๆ ของเกษตรกร จะทําใหเหมือนกับรัฐเขาไปดูแล 
และจุนเจือเกษตรกรในการผลิต นี่คือเร่ืองที่ ๑ 



๑๐๘ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       ดวงใจ ๔๗/๓ 
 
  ประการที่ ๒ อยางที่ผมกราบเรียนไปแลวนะครับวา ถาใชไฟฟาสูบบาดาล 
ตนทุน ๓๐๐ บาทตอไร แตถาใชน้ํามันดีเซลตนทุน ๑,๒๐๐ บาทตอไร ราคาตางกัน
ประมาณ ๙๐๐ บาทตอไร เกษตรกรในภาพรวมโดยเฉลี่ย ๑ ครอบครัว ทํานา ๓๐ ไร  
เทากับวาเกษตรกรจะประหยัดคาใชจายไป ๒๗,๐๐๐ บาทตอ ๑ ฤดูกาล และวันนี้ 
ในพื้นที่ภาคเหนือสวนใหญจะทํานาปละ ๒ ครั้งก็เทากับวาเกษตรกรก็จะประหยัด
คาใชจายปหนึ่งประมาณ ๕๐,๐๐๐ กวาบาท และผมถือวาเม็ดเงินกอนนี้จะเปนเม็ดเงิน 
ที่ประชาชนจะมาจับจายใชสอย และมีสวนในการกระตุนเศรษฐกิจ  
 

        - ๔๘/๑ 



๑๐๙ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                         เบญจมาภรณ ๔๘/๑ 
 
  และประการที่ ๓ ผมถือวาโครงการนี้ถาเกิดขึ้นจริง รัฐบาลจะประหยัด
น้ํามันดีเซลปหนึ่งผมวาเปนรอย ๆ ลานลิตร ถาโครงการนี้เกิดขึ้นจริง ดังนั้นจึงฝาก 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเพื่อมีสวนในการผลักดันโครงการนี้รวมกับ 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อใหโครงการไฟฟาเพื่อการเกษตรนั้นเปนจริง และเปนประโยชนกับเกษตรกรครับ 
ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคณุพิษณุ หัตถสงเคราะห ครับ 
  นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู) : ทานประธานครับ ญัตติใหมเลย 
หรือเปลาครับทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ญัตติเดิมตามที่เสนอชื่อไวครับ วิปเสนอชื่อ ทานสละสิทธิไดนะครับ 
  นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู) : สินคาราคาแพงหรือเปลา 
ทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :   
ถาอยางนั้นเชิญคุณวิชัย สามิตร เปนทานสุดทายครับ 
  นายวิชัย  สามิตร (หนองบัวลําภู) : กอนอื่นตองกราบขอบคุณทานประธาน 
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผม วิชัย  สามิตร สมาชิกผูแทนราษฎร จังหวัดหนองบัวลําภู 
แลวก็ตองขอบคุณทางทานผูทรงเกียรติทั้งหลายที่ไดเสนอญัตติเกี่ยวกับสินคาราคาแพง
สืบเนื่องจากราคาน้ํามันขึ้นราคา กระผมเองในฐานะเปนผูแทนราษฎร จังหวัดหนองบัวลําภู 
แตทั้งนี้ทั้งนั้นตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ก็ถือวาเปนผูแทนปวงชนชาวไทย ซึ่งวันนี้ทําหนาที่ 
ในฐานะตัวแทนพี่นองประชาชน แตก็จะไมขอรบกวนเวลาแลวก็ใชเวลาสภาแหงนี้นานนัก
เพียงสั้น ๆ เพื่อที่จะเปนขอเสนอแนะ เพื่อที่จะใหรัฐบาลไดนําไปศึกษาเอาจริงเอาจัง 
ถึงแนวทาง โดยเฉพาะในเรื่องทําไมสินคาไมวาจะเปนอุปโภคหรือบริโภคในวันนี้ถึงขึ้นราคา 
 



๑๑๐ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                         เบญจมาภรณ ๔๘/๒ 
 
จริง ๆ แลวไมไดถือวาเปนความผิดพลาดในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลชุดนี้ 
แตสืบเนื่องจากวิวัฒนาการโลก สถานการณไมวาจะนอกประเทศหรือภายในประเทศ 
ไดมีการเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจไดพัฒนาไปอีกระดับหนึ่ง ประเทศไทยเราถือวาเปนสังคม
เล็ก ๆ เปนประเทศเล็ก ๆ ประเทศหนึ่งยอมจะตองไดรับผลกระทบอยางเชนประเทศอื่น
ทั้งหลายที่มีในโลก แลวถาจะถามถึงวาผลกระทบพี่นองประชาชนโดยเฉพาะผมมาจาก
จังหวัดหนองบัวลําภูมีผลกระทบเดือดรอนกันมากไหม ก็ตองยอมรับวาเดือดรอน แตถาถาม
ตอไปอีกวาพี่นองประชาชนในชนบทหรือในตางจังหวัดพอจะเขาใจสภาพถึงปญหาภาวะ
ราคาสินคาขึ้นราคาหรือไม ถึงวันนี้พี่นองประชาชนทั้งหลายไดติดตามขาวสารอยางใกลชิดแลว 
ก็ทราบถึงความเปนไปเปนมา เพราะฉะนั้นวันนี้ขอเปนกําลังใจนะครับ แลวก็ขอใหกําลังใจ
กับรัฐบาลที่ไดทุมเทปฏิบัติหนาที่หลังจากไดรับเลือกตั้ง หลังจากไดรับโปรดเกลาฯ หลังจากที่
ไดทําหนาที่มาประมาณรวม ๆ เดือน ทั้งนี้ทั้งนั้นตลอดระยะเวลาเกือบ ๒ ปที่สภาผูแทนราษฎร
แหงนี้ไมมีตัวแทนที่มาจากแตละจังหวัด แตละพรรคการเมืองสภาพปญหาทั้งหลาย 
ตลอดระยะเวลารวม ๒ ปเราไมมีตัวแทนนําเสนอ เพราะฉะนั้นถึงแมวาชวงเกือบ ๒ ป 
หรือปเศษมีรัฐบาลที่มาจากการแตงตั้งของคณะปฏิรูปการปกครอง แตสภาพปญหา
ทั้งหลายก็ถูกละเลย ถึงวันนี้จึงถือวาหมักหมมยากตอการแกไข แตอยางไรก็ตามผมอยากจะ 
เสนอใหรัฐบาล ใหทานรองนายกรัฐมนตรี ใหทานรัฐมนตรีที่กํากับก็คงไมเฉพาะกระทรวงใด 
กระทรวงหนึ่ง เพราะเรื่องเกี่ยวกับปญหาสินคาราคาแพงสืบเนื่องจากหลายปจจัย  
แตปจจัยหลัก ๆ ที่ผมอยากจะเอยถึงก็คือเ ร่ืองพลังงานโดยเฉพาะน้ํามัน ในอดีต 
จากการเลือกตั้งป ๒๕๔๔ ผมไดทําหนาที่ในฐานะเปนกรรมาธิการการพลังงาน ในสมัย
ชวงป ๒๕๔๖ ถึงป ๒๕๔๗ --------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๙/๑ 
 



๑๑๑ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๔๙/๑ 
 
คณะกรรมาธิการพลังงานในสมัยนั้นไดพยายามอยางยิ่งในการที่จะนําเสนอพลังงาน
ทดแทนทั้งหลาย เราทราบ เรารู เรามีขอมูลวาสักวันหนึ่งในอนาคตไมไกลนักโดยเฉพาะ
ประเทศไทยเราซึ่งเปนประเทศเล็ก ๆ ตองพึ่งพาการนําเขาโดยเฉพาะน้ํามันหรือพลังงาน
ดานตาง ๆ จากทั่วโลก จะสงผลกระทบอยางรุนแรงในอนาคต แตวันนั้นจนถึงวันนี้สิ่งที่เรา
ไดเสนอในวันนั้นก็ยังไมไดรับความสนใจนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนจริงเปนจัง ก็เลย
อยากจะฝากรัฐบาลชุดนี้ไดใหความสนใจ ไมวาจะเปนพลังงานชีวภาพ ชีวมวล ไมวาจะเปน
พลังงานทดแทน อยางในปจจุบันนี้โซลาร เซลล หลายประเทศไดมีการพัฒนาการไปสู
ความกาวหนาและภูมิภาคของเรา ประเทศของเราเองพลังงานแสงอาทิตยหรือโซลาร 
เซลลนาจะเปนทางเลือกที่นํามาทดแทนปจจัยการผลิตทั้งหลายทั้งมวลได เพราะสภาพ
ภูมิประเทศของไทยเรานั้นมีความพรอมคอนขางสูง แตจนถึงวันนี้เทาที่ผมมีขอมูล 
แลวก็ทราบวาประเทศไทยเรายังไมมีเทคโนโลยีในการที่จะผลิตแผงโซลาร เซลล 
ตองนําเขารอยเปอรเซ็นต ทําใหตนทุนของผูประกอบการที่คิดจะผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยหรือโซลาร เซลลตนทุนสูงไมสามารถดําเนินการได ซึ่งถาหากวาดําเนินการได 
ก็จะนํามาสูการลดตนทุนในการผลิต ก็จะทําใหปจจัยที่จะสงถือเปนตนทุนในการผลิต  
ทําใหสินคาสามารถที่จะลดตนทุนไดในระดับหนึ่ง และสิ่งหนึ่งที่อดีตทานนายกรัฐมนตรี
ทักษิณ ขออนุญาตที่ตองเอยนาม ในครั้งนั้นทานไดเอยถึงนโยบายที่จะเอาประเทศไทย 
ของเราเปนแหลงผลิตพลังงานบนดิน ซึ่งเปนนโยบายที่ถือวามีความสําคัญ แลวก็นาจะ
เปนผลประโยชนตอพี ่นองประชาชนคนไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรเปนอยางยิ ่ง  
วันนี ้ไมทราบวารัฐบาลภายใตการนําของ ฯพณฯ สมัคร ถึงเวลาหรือยังที่เราจะเอา
ประเทศไทยเราเปนศูนยกลางการผลิตน้ํามันบนดิน เพราะกลุมโอเปคเขามีน้ํามันใตดิน  
อีกระยะเวลาไมนานนักน้ํามันใตดินก็คงจะหมดสิ้น แตสภาพภูมิประเทศของไทยเราถือวา
มีความอุดมสมบูรณ มีความเหมาะสมอยางยิ่งที่เราจะพัฒนาแลวก็ทําการวิจัยพืชพันธุ 
ของเราที่สามารถนําไปผลิตเปนพลังงานทดแทน ไมวาจะเปนไบโอดีเซล เอทานอล  
 



๑๑๒ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๔๙/๒ 
 
หรืออ่ืน ๆ มากมาย แลวก็ในขณะเดียวกันนอกจากเราจะมีสภาพภูมิศาสตร ภูมิประเทศ 
ที่พรอมในการที่จะผลิตพลังงานบนดินแลว เรายังมีสภาพภูมิศาสตร ไมวาจะเปนลม 
นอกจากแสงอาทิตยแลวเรายังมีลม ถึงวันนี้พลังงานทั้งหลายเทาที่เปนที่ประจักษยังไมไดรับ 
การพัฒนาที่จะสามารถนําศักยภาพทั้งหลายมาใชประโยชนไดอยางเต็มที่  
   และอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากถึงทานรัฐมนตรีโดยเฉพาะทานรองนายกรฐัมนตร ี
ก็ดีใจที่ทานสามารถแกราคาเนื้อหมูหรือสุกร แตในขณะเดียวกันพี่นองที่บานผมเปนผูเลี้ยง
สุกร ก็เพิ่งมีครั้งแรกตลอดระยะเวลา ๓-๔ ปที่ผานมา เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรประสบกับ
ปญหาขาดทุนมาตลอด เพิ่งมีปนี้เพิ่งเริ่มตน วันนี้เพิ่งขายหมูสดไดกิโลกรัมละ ๕๖-๕๙ บาท  
ถือวาไดทุนคืนบาง ถาหากทานไปกดดันในราคาจําหนายขายเนื้อก็จะไปกระทบกับ
เกษตรกรผู เลี้ยงสุกร ในสุดทายเราก็จะเกิดการขาดแคลนในอนาคตเชนกัน ก็จะ
เหมือนกับสินคาประเภทอื่น ๆ ----------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                     - ๕๐/๑ 



๑๑๓ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       จีรนุช ๕๐/๑ 
 
กระผมเองก็อยากจะฝากทางรัฐบาลในการที่จะปรับลดราคาสินคา อาจจะสามารถ
แกปญหาสินคาราคาแพงไดเพียงระยะสั้น แตทําอยางไรจะสงเสริมใหพี่นองเกษตรกร
โดยเฉพาะภาคเกษตรไดประกอบอาชีพ  ไดลดตนทุนใหมีความยั่งยืนในอนาคต 
ขอขอบคุณแตเพียงเทานี้ครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานสมาชิกครับ เราไดอภิปรายญัตตินี้มาเปนเวลาพอสมควรครับ ผมเห็นควรปด 
การอภิปราย มีทานผูใดเห็นเปนอื่นไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ถาไมมี เปนอันวาที่ประชุมเห็นควรปดการอภิปรายตามขอบังคับ ขอ ๖๗ จะเปดโอกาส 
ใหผูเสนอญัตติไดอภิปรายสรุปญัตติละ ๑ ทานนะครับ แตเพื่อความรวดเร็วผมขอ 
สักทานเดียวนะครับ มีทานผูใดจะอภิปรายสรุปไหมครับ เชิญคุณอลงกรณครับ  
   นายอลงกรณ  พลบุตร (เพชรบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม อลงกรณ พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย 
ตามที่กระผมและคณะไดเสนอญัตติดวน เร่ือง ปญหาสินคาราคาแพง โดยเฉพาะน้ํามัน
และกาซมีราคาสูงขึ้น ซึ่งถือไดวาเปนญัตติที่ไดมีการอภิปรายตอเนื่อง ๒ สัปดาห โดยที่มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดสะทอนปญหาทั้งขอเท็จจริงที่เปนความทุกข ความเดือดรอน
ของพี่นองประชาชนทั่วทั้งประเทศในทุกสาขาอาชีพ และถือไดวาปญหาดังกลาวนั้นไมใช
เปนปญหาเฉพาะคาครองชีพที่สูงขึ้นที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน 
คนไทยเทานั้น แตยังเปนปญหาที่สงผลกระทบถึงการสงออกซึ่งเกี่ยวเนื่องไปถึงภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคทองเที่ยวและบริการ จากตนทุนของพลังงานที่มีการปรับตัวสูงขึ้น 
แมแตในชวง ๗ วันที่ผานมาราคาน้ํามันก็ไดเพิ่มสูงขึ้นไปถึง ๑๑๑ เหรียญตอบารเรล 
นับวาเปนราคาที่สูงที่สุดในประวัติศาสตรตั้งแตเราสามารถกลั่นน้ํามันไดหยดแรกในโลกนี้ 
และปญหาดังกลาวนั้นไมสามารถจะมองไดเฉพาะการแกไขปญหาเฉพาะหนา แตวาเปน 
 



๑๑๔ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       จีรนุช ๕๐/๒ 
 
ปญหาเชิงโครงสรางที่มาซ้ําเติมสถานการณความออนแอของเศรษฐกิจทั้งภาคครัวเรือน
และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  อันเปนผลกระทบมาจากภาวะวิกฤติการณ 
ทางการเมืองตลอดกวา ๒ ปที่ผานมา จึงทําใหความรุนแรงของปญหาที่กระทบตอประชาชน 
และเศรษฐกิจของประเทศนั้นเพิ่มทวีคูณเปน ๒ เทา แตเปนที่ยอมรับวาปญหาสินคา 
ราคาแพงในครั้งนี้นั้นคงไมใชเปนปญหาเฉพาะครั้งเฉพาะคราวและเปนปญหาระยะสั้น 
เพราะสาเหตุประการสําคัญอยูที่ตนทุนของพลังงาน และตนทุนของพลังงานนั้นก็ไดรับ
ผลกระทบในทุกประเทศ และจะเปนโอกาสที่ดีสําหรับประเทศไทย สําหรับการที่ 
สภาผูแทนราษฎรไดสะทอนปญหาไปสูรัฐบาล เพื่อถือเปนโอกาสของการที่จะตอง
ปรับเปลี่ยนทิศทางของนโยบาย รวมไปถึงยุทธศาสตรในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทย
กาวเดินไปขางหนาในทามกลางสถานการณของราคาน้ํามันที่เปนตัวฉุดรั้งการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นมีคําถามที่เราตองเริ่มตนและรัฐบาลเองคงจะตองตั้งหลัก 
ในการที่จะถามตัวเองวาในฐานะที่ตองรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทย และรับผิดชอบ
ตอชีวิตความเปนอยูของพี่นองประชาชนนั้น มีคําถามที่จะตองหาคําตอบนั่นก็คือวา  
แลวประเทศไทย เศรษฐกิจไทย ครอบครัวของคนไทยนั้นจะรับราคาน้ํามันที่บารเรลละเทาไร 
หลายคําตอบที่ตอบออกมา ภาคการประมงที่สมาชิกที่อยูใน ๒๔ จังหวัดติดชายทะเลนั้น
ก็คือวันนี้เรือประมงตองจอดเปนจํานวนเกินครึ่งหนึ่ง จํานวน ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ ลํา  
นั่นคือคําตอบที่บอกวาเขาไมสามารถที่จะแบกรับตอตนทุนของน้ํามันที่เพิ่มขึ้น และยัง 
ไมมีมาตรการในการเขาไปถึงเพื่อที่จะเยียวยาบรรเทาความเดือดรอนดังกลาว นี่คือเร่ือง
ของชีวิต ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๕๑/๑ 
 
 



๑๑๕ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                วันทนา ๕๑/๑ 
 
คือเร่ืองของคนที่ไมมีจะกิน เปนเรื่องของอาชีพที่ไมสามารถจะประกอบตอไปได ผมเรียน
ทานประธานวาในปญหาเรื่องของสินคาราคาแพง เร่ืองของน้ํามันแพงหรือกาซแพงนั้น  
มีอยู ๕ ประเด็นที่จะสรุปเพื่อใหทานประธานไดผานไปถึงทางรัฐบาลวาวันนี้ถาปญหา
เฉพาะหนาไดมีการบรรเทาดวยการดูแลราคาสินคาก็ดี หรือการดูแลในเรื่องของ 
ราคาน้ํามันขายปลีกก็ดี แตวาปญหาเชิงโครงสรางที่ รัฐบาลเองจะตองนําไปขบคิด 
จากขอเสนอแนะและสภาพปญหาขอเท็จจริงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดมี 
การอภิปรายนั้น  
   ประการที่ ๑ คือการปฏิรูปพลังงาน  ผมเชื่อวาคําพูดที่บอกวาเมืองไทย 
มีบอน้ํามันทุกจังหวัดนั้น ที่ผมไดนําเสนอผานสังคมไทยมาตลอด ๘ ปที่ผานมา มันจะ
เปนอนาคต เพราะตอไปนั้นพืชน้ํามันกับพืชอาหารจะเปนสิ่งที่เปนความตองการของโลก 
ในอนาคต เรามีศักยภาพอยางมากแมวาตนทุนจะสูงขึ้น แตถาราคาที่เราไดจากผลผลิต
พลังงานทดแทนที่ไดจากพืชซึ่งเปนพลังงานหมุนเวียนก็ดี หรือวาพืชพันธุธัญญาหาร 
ที่เกษตรกรไทยมีความสามารถในการผลิตและตอนนี้ราคาอยูในเกณฑดี  
   ประการที่ ๒ ในสวนนี้ก็เปนเรื่องที่ถือไดวาถาป ๒๕๒๕ เปนปที่เราคนพบ
แกสในอาวไทยและเกิดยุคโชติชวงชัชวาลกอกําเนิดโครงการ อีสเทิรน ซีบอรด (Eastern 
Seaboard : โครงการพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก) เปนฐานสําคัญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ปนี้อาจจะเปนกาวแรกถาหากรัฐบาลมีความกลาในการตัดสินใจในการนําพา
ประเทศไปสูทิศทางใหม นั่นก็คือยุคโชติชวงชัชวาลบนบกครับ ก็คือเรามีบอน้ํามัน 
ทุกจังหวัด การปฏิรูปการขนสงและโลจิสติก (Logistic) เพื่อลดตนทุนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญที่ มีผลตอราคาสินคา ทั้งเพื่อ 
การบริโภคในประเทศและการสงออก ผมอยากจะเห็นการสรางความชัดเจนในการเรงรัด
การปฏิรูประบบขนสงและโลจิสติก โดยเฉพาะเรื่องของระบบการขนสงทางน้ําและการ
ขนสงระบบราง รวมทั้งการเรงรัดระบบขนสงมวลชน  
   ประการที่ ๓ โครงสรางภาษีจะตองมีการเขาไปดูอยางจริงจัง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องโครงสรางภาษีของวัตถุดิบ สิ่งที่สะทอนก็คือในเรื่องของตนทุนอาหารสัตว 



๑๑๖ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                วันทนา ๕๑/๒ 
 
  ประการที่ ๔ ก็คือโครงสรางและระบบตลาดที่จะตองเสรีและเปนธรรม  
มีกลไกทางกฎหมาย กลไกทางการบริหารที่สามารถเขาไปดู ไมใชเฉพาะสินคาซึ่งมี 
การแขงขันอยูสูง โดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภค แตสินคาหลายรายการที่ยังอยูในลักษณะ 
ของการผูกขาดและกึ่งผูกขาด นั่นเปนสิ่งที่รัฐบาลควรจะตองเขาไปดูแลและถือโอกาสนี้
ในการเขาไปจัดการสรางระบบที่เปนธรรมตอผูบริโภค  
   สุดทายก็คือ ขอสรุปที่วาในปญหาญัตติดวนวาดวยสินคาราคาแพง 
โดยเฉพาะเรื่องน้ํามันและแกสแพงนั้นถือเปนความรับผิดชอบของรัฐบาลโดยตรงและ
ประชาชนไดฝากความหวังในการที่รัฐบาลจะเยียวยาปญหาดังกลาว และไมใชเปนเพียง
ปญหาเฉพาะหนา ผมเชื่อวาปญหาที่รัฐบาลจะตองตระหนักก็คือสถานการณที่เปนตนเหตุ 
ของปญหานั้น ควรจะตองมีคณะกรรมการในระดับชาติโดยคณะรัฐมนตรีที่เราเรียกกันวา 
คณะมนตรีที่ดูแลวิกฤติการณ หรือไครซิส เมนเนจเมนท (Crisis management) โดยที่
ทานนายกรัฐมนตรีคงจะตองลงมากํากับดูแลในการประสานกับหลายกระทรวง ทั้งตนน้ํา 
กลางน้ํา ปลายน้ํา เพื่อใหการแกไขปญหาครั้งนี้ไมใชเปนปญหาเฉพาะหนา หรือการแกไข
ปญหาในเชิงจิตวิทยา เพื่อลดแรงกดดันจากความทุกขของประชาชนเทานั้น  
   และสุดทายของประเด็นในเรื่องนี้ก็คือขอใหทานไดนําขอเท็จจริงความเห็น
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดสะทอนผานการอภิปราย ๒ วัน ทั้งสัปดาหที่แลว 
และสัปดาหนี้เพื่อประโยชนในการพิจารณาแกไขและหามาตรการที่ถูกตอง เกาถูกที่คัน
และขอใหคณะรัฐมนตรีนั้นเลนดนตรีทั้งคณะในการแกปญหาครั้งนี้ ขอขอบคุณมากครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานกอนครับ ทาน  พลโทหญิง  พูนภิรมย  
ลิปตพัลลภ เชิญครับ 
                            

        - ๕๒/๑ 
             
 



๑๑๗ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๕๒/๑ 
 
        พลโทหญิง พูนภิรมย ลิปตพัลลภ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน) : 
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน พลโทหญิง พูนภิรมย ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงานใครขอเรียนชี้แจงถึงผลการดําเนินงานในดานการแกไขปญหา 
ความเดือดรอนจากราคาสินคาอุปโภคบริโภค และราคาน้ํามัน ดิฉันขอสรุปจากความเห็น
ของกระทรวงพลังงานในหลายแงมุมวาสาเหตุหลักที่ทําใหราคาน้ํามันเปนวิกฤติราคา
น้ํามันอยูขณะนี้ ประเด็นหลักก็คือเนื่องจากมีการเก็งกําไรราคาน้ํามันแลวก็เปน 
การซื้อขายลวงหนา  
  อีกประเด็นหนึ่งก็คือ สภาวะปจจุบันนี้การออนตัวของคาเงินดอลลารก็จะมีผล 
หรือที่เกี่ยวของกับทางภาคผูผลิตโดยตรง ไมวาจะเปนดานความไมมีเสถียรภาพทางดาน
การเมืองหรือของผูผลิตน้ํามันทั้งหลาย หรือวาการที่กลุมผูผลิตตะวันออกกลางไดยืนยัน
วาไมเพิ่มเพดานการผลิต ตั้งแตวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ไปวาตรึงเพดานการผลิตตอไป
อยางไมมีกําหนดก็ตาม ปจจัยเหลานี้ลวนเปนปจจัยที่ทําใหราคาน้ํามันในปจจุบันของ
ตลาดโลกผันผวนอยูในราคาสูงไมมีที่สิ้นสุด แมวาวันสองวันนี้จะมีการปรับขึ้นปรับลง 
ก็ตาม แตก็เรียกวาแกวงอยูในชวงสูง ซึ่งรัฐบาลแลวก็กระทรวงพลังงานไดตระหนักถึง
ปญหาดานนี้เปนอยางยิ่ง เราก็ไดเรงพิจารณาหาทางแกไขปญหาเนื่องจากน้ํามันราคาแพง 
ไมวาจะเปนการแกไขในมาตรการที่จะเกิดความยั่งยืน หรือวามาตรการเรงดวน ดิฉัน
อยากจะใครขอเรียนถึงมาตรการที่จะแกไขปญหาใหเกิดความยั่งยืนนะคะ  
  ขอแรกเลยก็คือ เอทานอล กระทรวงพลังงานไดมีนโยบายสงเสริมอยางเต็มที่ 
ที่จะใหใชน้ํามันแกสโซฮอลเพื่อจะทดแทนน้ํามันเบนซิน โดยที่ปจจุบันนี้เราจะมียอดการใช
แกสโซฮอลอยูที่ประมาณ ๗ ลานลิตรตอวัน ซึ่งก็หมายความวาเราสามารถจะลดการนําเขา
น้ํามันไดถึงวันละ ๗ แสนลิตรตอวัน หรือคิดเปนมูลคาก็ประมาณ ๕,๕๐๐ กวาลานบาทตอป 
แลวก็จากการที่ราคาเอทานอลถูกกวาน้ํามันนี้ก็จะทําใหประชาชนสามารถประหยัด 
เงินไดอีกประมาณ ๑,๑๕๐ ลานบาทตอป ทีนี้ทางกระทรวงพลังงานไดสงเสริมอยางไรคะ 
เราก็ไดสนับสนุนใหมีราคาขายของแกสโซฮอลนี้ถูกกวาน้ํามันเบนซินปกติ ในชวงราคา 
 



๑๑๘ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๕๒/๒ 
 
ประมาณ ๓ บาท ๕๐ สตางค จนกระทั่งถึง ๖ บาท อยางเชน อี ๒๐ (E ๒๐) ซึ่งออกมาตัวใหมนี้ 
จะถูกกวาน้ํามันเบนซินปกติถึง ๖ บาทตอลิตรดวยกัน ก็นับวาเราไดเสนอทางเลือกของ
พลังงานทดแทนอีกทางหนึ่งใหกับประชาชนนะคะ ในภาคการผลิตของเอทานอล ซึ่งหลาย ๆ  ทาน 
ก็ไดแสดงความหวงใย ดิฉันขอเรียนใหทราบวาตอนนี้เรามีการเปดเสรีในการผลิตเอทานอล  
มีโรงงานที่ไดรับอนุญาตในการกอสรางโรงงานทั้งหมด ๔๕ โรง ซึ่งถาเสร็จสิ้นสมบูรณจะมี
กําลังการผลิตรวมโดยประมาณประมาณ ๑๐.๘๗ ลานลิตรตอวัน ซึ่งในปจจุบันนี้เรามีโรงงาน 
ที่ผลิตได ๙ โรง ผลิตเอทานอลได ๑.๔๓ ลานลิตรตอวัน แลวก็โรงงานอีก ๙ โรงก็กําลัง 
จะเสร็จ ยอดผลิตก็จะประมาณ ๑.๔๗ ลานลิตรตอวัน จะเห็นไดวาปริมาณเอทานอล 
ของประเทศไทยเรามีปริมาณผลิตมากกวาปริมาณที่ใชอยางชัดเจน ทางกระทรวงพลังงาน 
ก็ไดสงเสริมใหมีการสงออกในระยะตน ๆ เพราะวาตอนนั้นยังเปนเรื่องของกระทรวงพลังงาน 
อยูนะคะ ก็ชวยแกไขกฎระเบียบใหมีความสะดวกคลองตัวมากยิ่งขึ้นในการที่จะสงออก 
ปจจุบันนี้การสงออกเอทานอลสามารถทําไดโดยผานทางกรมสรรพสามิต ----------------- 
 
                                - ๕๓/๑ 



๑๑๙ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๕๓/๑ 
 
แลวก็แจงใหกระทรวงพลังงานทราบเทานั้นเอง แลวก็อีกทางหนึ่งที่เราไดชวยสงเสริม 
ก็คือวา เราสงเสริมจากเดิมแกสโซฮอล อี ๑๐ (E ๑๐) เราสงเสริมใหเปนการใช อี ๒๐ หรือวา 
มีเอทานอล ๒๐ เปอรเซ็นตผสมในน้ํามันเบนซิน โดยการสงเสริมใหมีการใชรถยนต 
เครื่องยนตที่เหมาะกับ อี ๒๐ โดยการประสานงานกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
ก็ไดลดภาษีนําเขา ทําใหตอนนี้นี่นะคะ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ เปนตนมานี่มีรถยนต
ที่สามารถใชแกสโซฮอล อี ๒๐ ออกมาประมาณ ๕,๐๐๐ คัน แลวก็ในปจจุบันนี้เราก็จะมี
สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอล อี ๙๕ (E ๙๕) ประมาณ ๓,๙๐๐ กวาแหง อี ๙๑ (E ๙๑) 
ประมาณ ๑,๒๐๐ กวาแหง แลวก็ อี ๒๐ ประมาณ ๔๒ แหง ก็คือใหความสะดวกกับ
ประชาชนในการที่จะใชแกสโซฮอล  
   ประเด็นที่ ๓ ที่เราไดสงเสริมการใชแกสโซฮอลก็คือวาเราไดเรงใหมีการศึกษา 
ความเปนไปไดในการที่เราจะใชน้ํามันถึง อี ๘๕ (E ๘๕) ซึ่งอันนี้เราก็จะมีทางอยูหลายทางนะคะ 
โดยการตั้งเปาหมายวาการใชน้ํามันแกสโซฮอลเราจะเพิ่มใหเปน ๑๒ ลานลิตรตอวัน
ภายในป ๒๕๕๑ นี้เปนวิธีหนึ่ง แลวก็อีกวิธีหนึ่งสําหรับ อี ๘๕ ก็ไดมีการตั้งคณะกรรมการ 
เปนคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งจัดตั้งโดยคณะกรรมการนโยบาย 
พลังงานแหงชาติ ในคณะกรรมการชุดนี้นะคะก็จะมีการบูรณาการกระทรวงที่เกี่ยวของ 
ไมวาจะเปนกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง เพื่อจะนําเราไปสู
จุดหมายของการสงเสริมเอทานอลใหไดเต็มที่ น้ํามันที่เปนพลังงานทดแทนตัวที่ ๒ ที่เรา
ไดสงเสริมก็คือไบโอดีเซลนะคะ เพราะเดี๋ยวนี้เรากําหนดวาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วทุกสวน
จะตองมีไบโอดีเซลหรือ บี ๑๐๐ (B ๑๐๐) ผสมอยู ๒ เปอรเซ็นต หรือเทากับเปน บี ๒ (B ๒) 
แลวก็ตอนนี้เราก็ออก บี ๕ (B ๕) ใชไหมคะ บี ๕ นี่จะตองมีไบโอดีเซลอยางนอยก็คือ 
รอยละ ๕ นะคะ ตอนนี้เราไดสนับสนุนใหมีสวนตางของ บี ๕ เทากับ ๗๐ สตางคตอลิตร 
ใหมีสวนตางจากไบโอดีเซล บี ๒ เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนใชไบโอดีเซลมากขึ้น 
ปจจุบันมีการใชไบโอดีเซลประมาณ ๑.๒๘ ลานลิตรตอวัน ซึ่งก็สามารถจะทดแทนการนําเขา 
ของน้ํามันดีเซลได ๑๑,๕๐๐ ลานบาทตอป แตอยางไรก็ตามตามที่หลาย ๆ ทานก็ได 
 



๑๒๐ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทพิ ๕๓/๒ 
 
เปนหวงใยนะคะ แลวเราก็ทราบกันอยูดีแลววาปญหาการสงเสริมน้ํามันไบโอดีเซลนี้ก็จะมี 
สิ่งที่จะตองแกไขเนื่องจากปจจุบันนี้ราคาของน้ํามันไบโอดีเซล หรือปาลมดิบของในประเทศนี่ 
ไดปรับตัวสูงขึ้นมาก ซึ่งสาเหตุก็มาจาก ๓ ประการใหญ ๆ  
   ประการแรกก็คือวา เรามีการสงออกน้ํามันปาลมดิบ ในชวงป ๒๕๕๐  
มากกวาปกติ โดยปกตินะคะเราจะสงออกจากปริมาณที่ผลิตไดทั้งหมด ๒๒๔,๐๐๐ ตัน 
ปกติเราจะสงออกประมาณ ๖๒,๐๐๐ ตัน แลวเราก็จะมีสํารองอยูประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ ตัน 
แตวาปลายป ๒๕๕๐ นี้ เรามีปริมาณสํารองเหลือเพียง ๘๓,๐๐๐ ตัน ซึ่งก็นอยกวาปกติ 
อันนี้ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหปริมาณน้ํามันปาลมดิบนี่นอยลง  
   อีกเหตุผลหนึ่งก็คือวา ราคาน้ํามันปาลมดิบของโลกนี่สูงขึ้นเนื่องจาก
ขณะนี้ทั่วโลกก็มีการตื่นตัวในการที่จะสงเสริมพลังงานทดแทนเชนเดียวกัน เขาก็จะใช
ตั้งแตน้ํามันปาลม น้ํามันขาวโพด น้ํามันถั่วเหลือง ซึ่งความตองการนี้ก็จะสงผลกระทบ 
ใหน้ํามันปาลมดิบนี่สูงขึ้นดวย แลวก็เหตุผลสุดทายก็เหมือนกับในประเทศไทยเรา ซึ่งเรา 
ก็สงเสริมไบโอดีเซล ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๕๔/๑ 



๑๒๑ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลทิพย ๕๔/๑ 
 
อยางที่ดินฉันเรียนใหทราบแลววาในดีเซลปกติเราก็ใชบี ๒ นะคะ แลวเราก็ยังสงเสริม 
บี ๕ สิ่งเหลานี้ก็ทําใหปริมาณน้ํามันปาลมดิบลดนอยลง ซึ่งสถานการณในขณะนี้
กระทรวงพลังงานก็ไมไดนิ่งนอนใจ ดิฉันก็ไดพยายามที่จะบูรณาการกับกระทรวงตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ อยางที่เรียน 
ใหทราบเราก็เพิ่งจะจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งเพิ่งผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยยายพลังงานแหงชาติไปนะคะ คณะกรรมการชุดนี้ 
ก็จะมีการบูรณาการรวมระหวางหลาย ๆ กระทรวง เพื่อทําใหปญหาหรือวาอุปสรรคของ 
ไบโอดีเซลคลี่คลายไปไดเร็วที่สุด สวนเรื่องพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ นอกจากแกสโซฮอล 
และไบโอดีเซลนะคะ รัฐบาลก็มีนโยบายวาเราจะสงเสริมอยางเต็มที่ เพราะดิฉันแนใจวา
มันเปนทางเดียวที่จะทําใหประเทศไทยสามารถพึ่งตัวเองได แลวก็ลดผลกระทบจากราคา
น้ํามันดิบของโลกที่สูงขึ้นทุกวันขณะนี้ นอกเหนือจากสงเสริมพลังงานหมุนเวียนนอกจาก
ที่วาเรามีแกสโซฮอล มีไบโอดีเซลใหแลว เราก็ยังมีการสงเสริมชีวมวลและกาซชีวภาพ
อยางเต็มที่เพื่อจะเปนการชดเชยการใชน้ํามันดิบและน้ํามันเตาในภาคอุตสาหกรรม  
โดยเรามีเปาหมายไวชัดเจนวาจะสามารถใหทดแทนน้ํามันเตาไดประมาณ ๑,๓๒๔ ลานลิตรตอป 
ภายในป ๒๕๕๔ ซึ่งถาเราไปถึงเปาหมายตรงนั้นไดจริง เราก็จะสามารถประหยัดมูลคา 
ไดถึง ๑๙,๘๖๐ ลานบาทตอป วิธีการการสงเสริมเราก็สนับสนุน ที่ทํามาแลวก็ทําแลว 
ก็จะทําตอเนื่องไปก็คือวาการสนับสนุนเงินลงทุนในการจัดทําระบบกาซชีวภาพ ระบบนี้ 
ไมวาจะใชในฟารมปศุสัตวหรือวาโรงงานอุตสาหกรรมหรือวาของเสียจากชุมชน เรายินดี 
ใหเงินสนับสนุนการลงทุนในระบบนี้วงเงินประมาณ ๔,๙๐๐ ลานบาท อันนี้รวมที่ได 
ใชมาแลวก็จะสงเสริมตอไปหรือวาการจัดทําโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ
พลังงานและพลังงานทดแทนกวา  ๖,๐๐๐ ลานบาท โครงการนี้เราก็ขอความรวมมือมี
กระทรวงพาณิชยเขามารวมโครงการประมาณ ๑๒ ราย เงินทุนหมุนเวียนนี้ก็จะเพิ่มขึ้น
เบ็ดเสร็จเปนประมาณ ๑๐,๐๐๐ กวาลานบาท หรือวาการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนในชวงป ๒๕๕๑ ถึงป ๒๕๕๔  เราสนับสนุนตรงนี้มาก เพราะวาไมวาจะเปน 
 



๑๒๒ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๕๔/๒ 
 
การหาพันธุพืชที่เหมาะสม มีการดัดแปลงพันธุพืชที่เหมาะสมกับที่จะปลูกในทองถิ่นตาง ๆ  
หรือวาการหาพันธุพืชใหม ๆ หรือวาการวิจัยพัฒนาพลังงานหมุนเวียนอยางที่ทานสมาชิก
หลาย ๆ ทานไดกรุณาใหขอเสนอแนะมาไมวาจะเปนพลังแดด พลังลม หรือการทํา 
ไบโอดีเซลจนถึงระดับที่เกษตรกรใชไดเอง แตวาใชกับระดับเครื่องยนตที่มีรอบสูงมากขึ้น
อันนี้เราสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเปนอยางยิ่ง เพราะเราอยากยืนไดดวยตัวของตัวเราเอง  
มีวงเงินถึง ๑,๒๐๐ กวาลานบาท นี่ยังไมรวมการสนับสนุนยอย ๆ อยางเชน การเพิ่มเงิน
เพิ่มคาใหในพลังงานทดแทนที่สามารถผลิตไฟฟาได แลวเราก็รับซื้อที่เรียกกันวาแอดเดอร คอสท 
(Adder cost) สิ่งเหลานี้เปนแนวทางที่เราไดสงเสริมพลังงานหมุนเวียนในประเทศ  
   อีกดานหนึ่งที่จะเปนการแกไขปญหาระยะยาวก็คือ การใชทรัพยากรพลังงาน 
ที่มีอยูในประเทศของเราเองก็คือเอ็นจีวีหรือเนเชอรัล แกส (Natural gas) ดิฉันไดกําหนดไปเลย
วาใหมีการใชเอ็นจีวีเพื่อทดแทนน้ํามัน ซึ่งเดิมเราระบุเอาไววารอยละ๑๕ ในป ๒๕๕๕  
เราตั้งเปาหมายไวเลยคะวา -------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๕๕/๑     



๑๒๓ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๕๕/๑ 
 
เราจะเพิ่มเปนรอยละ ๒๐ ในป ๒๕๕๕ ทีนี้เสนทางของเอ็นจีวี ก็อยางที่ทุกทานคงจะประสบ 
ปญหากับตัวเองวามันจะมีปญหาอยูมาก ไมวาจะเปนจํานวนปมที่ยังมีนอยอยู หรือวา 
ปมมีแตแกสหมด หรือวาการติดตั้ง การดัดแปลงซึ่งไมสะดวก กระทรวงพลังงานก็ทราบดีวา 
เสนทางเอ็นจีวีถาเราสงเสริมใหประชาชนมีความสะดวกมากขึ้นเทาไร ก็จะเปนการลด 
การพึ่งพาน้ํามันจากตางประเทศไดถึงรอยเปอรเซ็นต ถาเราใชเอ็นจีวีไดรอยเปอรเซ็นต 
เสนทางนี้ดิฉันเองก็ไดหารือกับผูที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งทาง ปตท. ก็ไดรับเปนภาระให 
ในเรื่องนี้ ดิฉันก็ขอใหนําแผนโดยละเอียดมาเสนอ แลวก็พูดคุยกันถึงปญหาอุปสรรค 
ที่เราจะไดชวยคลี่คลายใหไดโดยเร็ว ในขั้นแรกเราก็ไดอนุมัติเงินอีก ๒,๐๐๐ ลานบาท 
จากกองทุนอนุรักษ เปนเงินที่กูยืมเปนเงินทุนหมุนเวียน ดอกเบี้ยต่ําประมาณ ๐.๕ เปอรเซ็นต 
เพื่อจะใหเกิดความสะดวกในการตั้งปมเอ็นจีวีมากเพิ่มขึ้น หรือในการติดตั้งอุปกรณ
ดัดแปลงเอ็นจีวี ซึ่งขณะนี้เรามีปมเอ็นจีวีอยูประมาณ ๒๕๐ กวาปม เราตั้งเปาไววา
ภายในป ๒๕๕๑ เราจะมีสถานีบริการเอ็นจีวีเพิ่มขึ้น ๓๒๐ สถานี อันนี้รวมหมดทั้งในเขต
กรุงเทพมหานคร แลวก็ในปริมณฑล แลวก็ในทุก ๆ  ภาคสวนไมวาจะเปนภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต และในป ๒๕๕๕ เราก็ตั้งเปาไววาเราจะตองมีสถานี
บริการเอ็นจีวีทั้งหมด ๗๒๕ สถานี สิ่งเหลานี้เราก็ไดอนุมัติเงินทุน เงินจากกองทุนอนุรักษ
เปนใหกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่ออํานวยความสะดวกในเรื่องเหลานี้  
   อีกประการหนึ่งที่ดิฉันไดพูดคุยแลวก็ทราบถึงปญหาของเอ็นจีวีก็คือวา
ปญหาของการวางเสนทางทอแกส หรือที่เราเรียกวากันวาซิตี้ แกส (City gas) ซึ่งถาเสนทางนี้
เสร็จเราจะมีสถานีแมที่จะบริการเอ็นจีวีใหกับรถโดยสารขนาดใหญ รถบรรทุกขนาดใหญ
ไดมากขึ้น จะเปนเสนทางสะดวกสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมแลวก็การพาณิชยขนาดใหญ 
ก็จะไดใชเอ็นจีวีไดมากขึ้น ก็จะเปนการตัดภาระของน้ํามันดิบแลวก็น้ํามันเตาลงไป อันนี้
ทางกระทรวงก็ไดนําปญหาเหลานี้เขาหารือในคณะกรรมการพลังงานแหงชาติเพื่อจะ
ประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติอยางใกลชิดตอไป หรือปญหาที่เกี่ยวกับวาเรา
ควรจะตองประสานกับกระทรวงการคลังในเรื่องของการลดภาษีการนําเขาอุปกรณเอ็นจีวีตาง ๆ 
 



๑๒๔ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๕๕/๒ 
 
หรือวายืดระยะเวลาการลดภาษี ซึ่งเดิมอุปกรณพวกนี้จะหมดภายในปลายปนี้เราก็ขอยืด 
ตอไปอีกเปนระยะเวลา ๔ ป อันนี้ก็จะไดมีการประสานอยางใกลชิด มีการบูรณาการกับ
กระทรวงที่เกี่ยวของตอไป แลวก็ตัวดิฉันเองไดใหความสําคัญกับเสนทางเอ็นจีวีมาก ดิฉัน
ก็จะมีกําหนดการที่จะไปดูความคืบหนาของการขยายโครงสรางการกอสรางเอ็นจีวี ทั้งใน
พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และในตางจังหวัดเทาที่จะเรงรัดได ก็หวังวาเสนทางเอ็นจีวี
นาจะเริ่มคลี่คลายเปนรูปธรรมภายในประมาณเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ 
   แลวก็ตามที่ทานสมาชิกหลาย ๆ ทานไดแสดงความหวงใยเกี่ยวกับการที่มี
ผูประกอบการเรียกรองการปรับอัตราคาโดยสารในรถโดยสารประจําทางที่เปนอยูขณะนี้ 
ดิฉันก็คิดวาเสนทางเอ็นจีวีนี้จะชวยแกปญหาได แมวาในขณะนี้จะมีรถโดยสารประจําทาง 
ในปริมาณหนึ่งที่เปนเปอรเซ็นตคอนขางสูงก็ไดใชเอ็นจีวีอยู แตวาเมื่อใดก็ตามถาเรา
สามารถอํานวยความสะดวกเสนทางเอ็นจีวีใหไดเต็มที่ เมื่อราคาน้ํามันขึ้นก็ไมควรจะมา
กระทบสรางความเดือดรอนใหกับพี่นองประชาชนโดยการขึ้นราคาคาโดยสาร 
ในสวนรวมอีกตอไป  

 
     - ๕๖/๑ 

 



๑๒๕ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๕๖/๑ 
 
   ในสวนของปญหาราคาสินคาอุปโภคบริโภคที่พุงขึ้นอยางไมหยุดยั้ง 
กระทรวงพลังงานก็ตระหนักเปนอยางดีวาในสวนของกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวของราคา
แกสหุงตมหรือวาแอลพีจี (LPG) นับวาเปนตนทุนสําคัญของสินคาเหลานี้ ทางกระทรวง 
ก็ไดดําเนินการที่จะลดผลกระทบทของราคาแอลพีจีตอพี่นองประชาชน เดิมราคาแอลพีจี
เมื่อเดือนที่ผานมาเดือนกุมภาพันธ ซึ่งเราใชโครงสรางราคาตามราคาตลาดในประเทศไทย 
๙๕ เปอรเซ็นต แลวก็ราคาตลาดโลก ๕ เปอรเซ็นต เดือนกุมภาพันธราคาของแอลพีจี 
จะอยูที่ ๑๘.๑๓ บาทตอกิโลกรัม กระทรวงพลังงานไดขอตรึงราคาแกสแอลพีจีตรงนี้เอาไว 
ตรึงไว ไมใชตรึงไวเพื่อเหตุผลอยางอื่นเลย แตตรึงไวจนกวาเสนทางเอ็นจีวีจะมีความสะดวก 
ใหกับประชาชน ใหกับประชาชนมีทางเลือก ใหกับผูใชเอ็นจีวีซึ่งมีตั้งแตภาคครัวเรือนแลวก็
ภาคขนสง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมกับภาคขนสงไดมีทางเลือกที่จะไมใช 
แอลพีจีแลวก็มาใชเอ็นจีวี อยางที่เรียนใหทราบวาเสนทางเอ็นจีวีก็จะคลองตัวเปนรูปธรรม
ประมาณเดือนกรกฎาคม เพราะฉะนั้นกระทรวงพลังงานก็จะขอตรึงราคาแอลพีจี 
ไวที่ ๑๘.๑๓ บาทตอกิโลกรัม จนถึงประมาณปลายเดือนกรกฎาคม เมื่อถึงเวลานั้นราคา 
ของแกสแอลพีจีก็จะตองมีอยางนอย ๒ ราคาขึ้นไป เปนราคาสําหรับผูบริโภคครัวเรือน  
เปนราคาสําหรับภาคอุตสาหกรรมหรือภาคขนสง แลวก็มันยังมีทางรั่วอีกทางหนึ่งสําหรับ
แกสแอลพีจี ซึ่งมีทานสมาชิกหลาย ๆ ทานไดแสดงความหวงใยก็คือการลักลอบ 
ออกชายแดนนะคะ เราก็ไดตั้งคณะกรรมการที่ผาน กพช. ครั้งลาสุดเมื่อวันที่ ๑๒ นี่คะ  
เปนคณะกรรมการกํากับดูแลและตรวจสอบการนําแกสหุงตมไปจําหนายในภาคอื่น ๆ  
ในคณะกรรมการนี้ก็จะมีการบูรณาการหนวยราชการที่เกี่ยวของทั้งหมด ไมวาจะเปนจาก
สํานักงานตํารวจแหงชาติหรือวาจากทางตัวแทนกองทัพภาค หรือวากองทัพเรือ แลวก็
กระทรวงหลาย ๆ กระทรวงที่เกี่ยวของกับแอลพีจีเขามาชวยกันแกปญหาแอลพีจีในเรื่องนี้ 
ดิฉันก็หวังวาปญหาแอลพีจีนาจะคลี่คลายขึ้นในเดือนกรกฎาคม สวนที่ดิฉันเรียนใหทราบ
ทั้งหมดจะเปนการแกปญหาในระยะยาว แลวก็เปนการแกปญหาที่ยั่งยืน แตวาเนื่องจาก
เราทั้งหมดก็มาจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นปญหาเรงดวนที่จะชวยแกใหกับ 
 



๑๒๖ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๕๖/๒ 
 
ประชาชนก็ทอดทิ้งไมได ทางกระทรวงพลังงานก็ไดพิจารณาเห็นวาน้ํามันดีเซลเปนน้ํามัน
ที่มีผลกระทบกับพี่นองประชาชนเปนสวนใหญ ไมวาจะเปนโครงสรางหลาย ๆ อยาง 
โครงสรางทางดานภาคการขนสงหรือโครงสรางทางเศรษฐกิจตาง ๆ ก็ตาม เราก็ไดชะลอ
การปรับราคาของน้ํามันดีเซลไมใหระดับราคานี้สูงขึ้นเปนการชั่วคราวไมเกิน ๖ เดือน  
คือจนถึงสิ้นกรกฎาคมนี้เปนการปรับโดยที่ไมเสียโครงสรางน้ํามันในระยะยาว เปนการปรับ 
โดยใชรายรับที่เขามาในกองทุนแตละเดือน ไมวาจะเปนกองทุนอนุรักษหรือกองทุนน้ํามัน 
เปนการบริหารจัดการในรายรับที่เขามาในแตละเดือนทําใหเราสามารถชวยลดราคาน้ํามันดีเซล
ของพี่นองประชาชนไดประมาณ ๑ บาทตอลิตร โอกาสนี้ดิฉันตองขอขอบพระคุณบริษัท
ผูคาน้ํามันในหลายบริษัทที่ชวยชะลอราคาน้ํามันดีเซลไมใหกระทบกับพี่นองประชาชน 
แมวาบางบริษัทจะมีคาการตลาดติดลบก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งทาง ปตท. ทางบางจาก
ก็ตองขอขอบคุณไว ณ ตรงนี้ดวย นอกจากนั้นในเรื่องน้ํามันดีเซลที่เราไดปรับลดราคาลง
ทางกระทรวงพลังงานก็ไดเสนอแนวทางการชวยเหลือเปนกลุมหรือเซคเตอร (Sector) ---- 
 

        - ๕๗/๑ 



๑๒๗ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               กลุนษิฐ ๕๗/๑ 
 
ซึ่งเราก็ไดมีอภิปรายกันแลว อยางเชน ในภาคของประมงไมวาจะเปนน้ํามันเขียว ซึ่งมี
ราคาตางจากน้ํามันดีเซลปกติถึงประมาณ ๔-๕ บาทตอลิตร หรือเปนน้ํามันมวงสําหรับ 
พี่นองชาวประมงเรือขนาดเล็ก ซึ่งตอนนี้กระทรวงพลังงานก็ไดรับผิดชอบทั้งหมด โดยที่
ไมไดรับเงินชวยเหลือจากทางอื่น ก็จะมีน้ํามันดีเซลของน้ํามันมวงแตกตางถึง ๒ บาทตอลิตร 
แลวก็สวนในภาคเกษตรกรรมเราก็ไดปรับน้ํามันไบโอดีเซลหรือบี ๕ ใหมีสวนตางจาก
น้ํามันดีเซลปกติถึง ๗๐ สตางคตอลิตร อยางไรก็ตามเราตองยอมรับกันวาตอนนี้ราคา
น้ํามันมันยังผันผวนอยูไมจบ ดิฉันก็ไดมอบนโยบายใหกับกรมธุรกิจพลังงาน แลวก็
สํานักงานนโยบายและแผนของกระทรวงพลังงานใหเฝาติดตามอยางใกลชิด พรอมกับให
ดูมาตรการใหม ๆ ที่จะสามารถแกไขปญหาเรื่องนี้ไดในภาคสวน อยางเชน อาจจะดู 
ในภาคขนสงเหมือนกับทํานองที่เราชวยทางภาคประมงหรือภาคเกษตรกร ซึ่งจริง ๆ แลว
ในภาคขนสงเราก็ไดดําเนินการไปบางแลว อยางเชน ในอูรถเมลใหญ ๆ เชน อูของ ขสมก.  
ทาง ปตท. ก็จะเปนผูคาน้ํามันที่สงน้ํามันใหในราคาที่พิเศษเปนราคาน้ํามันขายสงใหกับ 
อูใหญ ๆ อยูแลว นี่ก็เปนทางชวยทางหนึ่ง หรือวาการที่เราชวยสนับสนุนในการติดตั้ง 
เอ็นจีวีใหกับรถรวมตาง ๆ ก็เปนทางหนึ่งที่เราไดชวยเหลือในภาคขนสงไปบาง ตามที่ดิฉัน
เรียนใหทานสมาชิกไดทราบโดยผานทานประธาน แนวทางการแกปญหาไมวาจะเปน 
แนวทางการแกปญหาที่จะกอใหเกิดความยั่งยืนที่เราจะพึ่งตัวเองไดในที่สุด หรือแนวทาง
การแกปญหาเรงดวน ทานจะเห็นวาเราพยายามที่จะยังยึดมั่นอยูในนโยบายการคาเสรี 
ใหดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง โดยพยายามจะบิดเบือนโครงสรางน้ํามัน โครงสรางพลังงาน
ใหนอยที่สุด แลวก็ยังเนนไปที่การสงเสริมพลังงานทดแทนแลวก็พลังงานหมุนเวียน 
อยางเต็มที่ ซึ่งอยางที่ดิฉันเรียนใหทราบวามันเปนหนทางเดียวที่ดิฉันคิดวาเราจะ 
พึ่งตัวเองไดในที่สุดนอกจากการสงเสริมพลังงานทดแทนอยางเต็มที่แลว ดิฉันก็คิดวา 
อีกทางหนึ่งก็คือวาเราจะตองมีมาตรการประหยัด ซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงไดพิจารณา 
กันแลวเห็นวาเหตุการณสถานการณตอนนี้ มันบีบบังคับพี่นองประชาชนอยูแลว 
วาตระหนักกับคาน้ํามันที่สูงขึ้นทุกวัน ๆ แทบจะไมตองมีมาตรการประหยัดอะไรเลย 
 



๑๒๘ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               กลุนษิฐ ๕๗/๒ 
  
ดิฉันอยากจะขอวิงวอนใหทุกทานในที่นี้ชวยกันรณรงคแลวก็จูงใจใหประชาชนประหยัด
พลังงาน แลวก็ใชพลังงานอยางเต็มประสิทธิภาพ ในสวนของกระทรวงพลังงานเองดิฉัน 
ก็ไดมอบใหสํานักนโยบายและแผนกลับไปพิจารณาดูวามาตรการประหยัดที่เราเคยใช
ผาน ๆ มามาตรการประหยัดอะไรบางที่ไดผลกอใหเกิดการประหยัดจริง ๆ หรือมาตรการ
ประหยัดอะไรบางที่กอใหเกิดแรงจูงใจหรือแรงผลักดันใหประชาชนประหยัดกันอยางจริง ๆ  
แลวก็ตอเนื่อง หรือมาตรการประหยัดดานใดบางที่กอใหเกิดผลเสียที่ตามมา ซึ่งดิฉัน 
ก็จะไดพิจารณาตอไป ตามที่ไดมีผูอภิปรายหยิบยกประเด็นอื่น ๆ นอกเหนือจากประเด็น 
ที่ฉันไดเรียนใหทราบ ไมวาจะเปนระบบการคิดอัตราคาไฟ หรือวาอัตราคาบริการสงแกส
ธรรมชาติใหมีความโปรงใสและเปนธรรม รวมทั้งสัญญาซื้อขายสําหรับผูผลิตไฟฟา 
ทั้งรายใหญและรายเล็กที่เอื้อผลประโยชนใหกับผูผลิตไฟฟาเอกชนมากกวาผูผลิตไฟฟา
ของรัฐหรือไมอยางไรนั้น ดิฉันขอขอบพระคุณมาก แลวก็จะขอนอมรับประเด็นเหลานี้ 
ไปพิจารณาตอไปเพื่อใหไดขอยุติที่จะใหเกิดพลังงานที่ยั่งยืนกับประเทศเรา แลวก็เปนธรรม 
กับผูบริโภคตอไป ขอบพระคุณคะ  
   (การประชุ มดํ า เ นิ นมาถึ ง ตอนนี้  นายสมศั กดิ์  เ กี ย รติ สุ ร นนท  
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดกลับมาขึ้นบัลลังก เพื่อดําเนินการประชุม
ตอไป) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญทานรัฐมนตรีครับ 

 
        - ๕๘/๑ 

 



๑๒๙ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐวัฒน ๕๘/๑ 
 
   นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
พาณิชย) : เรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ เพื่อนสมาชิกสภาทุกทาน ผม นายมิ่งขวัญ 
แสงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย วันนี้ขออนุญาตมา
กราบเรียนขอเท็จจริงผานทานประธานสภาเพื่อใหเพื่อน ๆ สมาชิกทั้งหลายไดรับทราบ 
นะครับ เหตุการณนี้ผมวาถาเปนหนังมันตอเนื่องมา ๒ ตอนนะครับ อาทิตยที่แลวก็ ๒ วัน
เต็ม ๆ  มาอาทิตยนี้อีกเพิ่งจะไดมีโอกาสลุกขึ้นมาอธิบายใหพวกทานฟง เบื้องแรกกอนเลยนะครับ 
ผมวาเขามาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยชวงนี้ดูอีกทีก็มีความสุข แตดูอีกทีก็มีกรรม 
ผมตองพูดอยางนี้จริง ๆ นะครับ ทานรูไหมครับวันแรกที่ผมเขาไปทํางาน ผมไมทราบวา
เหมาะสมที่จะกลาวหรือเปลานะครับ ขาราชการไดบอกผมบอกวาถารักจะเปนรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชยอยูนาน ๆ อยาแตะตองเรื่องหมูเปนอันขาด อันนี้ผมพูดจากใจจริง 
ใหพวกทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติไดยินผานทานประธานนะครับ ผมจําเปนตองพูดเรื่องนี้
เพราะวา ทานลองนั่งนึกดูนะครับ เรามานึกถึงสาเหตุกับเหตุผลกอน มันไมไดอยูเฉย ๆ 
แลวบอกทุกอยางนี่เกิดอะไรขึ้นมาสินคาแพง รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยคิดอะไร
แปลก ๆ หรือ ลุกขึ้นมาถึงก็มากดสินคาใหเจงบงกันหมดทั่วประเทศ ผมอยากจะพูดเปน
ภาษางาย ๆ ใหทานไดยินเผื่อพี่นองตางจังหวัดไดฟงดวยนะครับ เบื้องแรกทานยอนกลับไป
ดูกอนครับ ทานถามตัวทานเอง ไปถามภรรยาที่บานทาน ถามคนรอบขางของทานสินคา
มันขึ้นราคามากี่เดือนแลว ผมไลใหทานฟงเลยก็ไดครับ พฤศจิกายนเริ่มปลอยผี ธันวาคม 
มกราคม กุมภาพันธ เดือนนี้เดือนมีนาคมทุกอยางทะยานขึ้นจนนาตกใจนะครับ ตกใจ
จนกระทั่งผมดูแลวผมก็ยังงงวาขึ้นมาอยางไรขนาดนี้ ทานวาเพราะอะไรครับ นั่นเพราะวา
มีอยูชวงหนึ่งที่มันเกิดการผองถาย เพราะวาจากรัฐบาลเกาแลวก็เวนวรรคมาเลือกตั้งแลว 
กวาจะตั้งรัฐบาลใหม ผมไมไดแปลวาพอคาทั้งหมดเปนคนไมดีนะครับ พอคาที่ดีก็เยอะ  
คุณธรรม จริยธรรมสูงก็เยอะ แตหลาย ๆ อยางทานก็ตองยอมรับความจริงวามันเปนโอกาส
ใหเขามีโอกาสที่จะขึ้นราคา เพราะฉะนั้นสิ่งงายที่สุด ดีที่สุดที่จะตองทําคืออะไร ก็ตองตรวจสอบ 
ดูวาตนทุนคุณเทาไร กําไร ขาดทุนคุณเทาไร แลวคุณควรจะขายราคาเทาไรใหประชาชน 
  



๑๓๐ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐวัฒน ๕๘/๒ 
 
อันนี้มาดูภาพใหญกอนนะครับบอกวาทําไมมันถึงเกิดปญหาถึงอะไรขึ้นมาอยางนี้นะครับ 
ถาไปดูสาเหตุจริง ๆ ทุกคนก็พูด อเมริกามีปญหาซับไพรม (Subprime : สินเชื่อดอยคุณภาพ) 
ฝใกลแตกหรือไมแตก บัดนี้ทานก็คงไดยินแลวถาทานตามเศรษฐกิจ ๒ วันที่ผานมา 
เกิดอะไรขึ้นครับ สถาบันทางการเงินที่ใหญที่สุดระดับตน ๆ ของโลก ๓-๔ แหงเขาไป
พัวพันหมด เพราะฉะนั้นทานปฏิเสธความเกี่ยวเนื่องตรงนี้ไมไดเลย ขอ ๒ ไทยใชเงิน
คาขายทั่วโลก จะสงออกไปประเทศใดก็แลวแต ๗๑.๑ เปอรเซ็นตเปนเงินอเมริกันดอลลาร 
เพราะฉะนั้นถาเศรษฐกิจเขาฟลอพ (Flop) ลงขนาดนั้น ฟุบลงขนาดนั้น ผมบอกเลย 
นะครับเงินบาทของเราก็จะแข็งขึ้นโดยปริยาย จะทําอยางไรก็แลวแตทานก็ตองเผชิญ 
อันนี้ ราคาน้ํามันขึ้นอุตลุดแลวตอนนี้จนจําไมไดแลว แตกอนมาลุนกันอยูที่ ๘๐-๙๐ 
เหรียญตอบารเรล ตอนนี้เทาไรแลว ๑๐๓ ๑๐๕ ๑๒๐ ทานวามันจะไปหยุดไดที่เทาไร 
แลวน้ํามันเราผลิตไดหยดหนึ่งหรือเปลา ก็ไมได ก็นําเขากลับมาอีก แตกอนเรากิน 
น้ําพริกกะปกันอยางเดียว ปลาทูทอด วันนี้ตองรับประทานขนมฝรั่งทานวาอะไรเขามา
เกี่ยวของบาง แปงสาลี เมืองไทยปลูกไดสักเม็ดหนึ่งไหมก็เปลา นําเขาหมด สิ่งเหลานี้ 
ปญหาเหลานี้จะโถมเขามาหาประเทศไทยอยางรุนแรง ผมบอกเลยนะครับ ถารัฐบาล 
ที่กําลังบริหารจัดการนี่เปนคนที่มีจิตใจออนแอไมกลาตัดสินใจกลัวไปหมดทุกอยาง  
กอดเกาอี้แนนคนไทยจะตองเผชิญ ผมยอนกลับไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เ ร่ืองหมู  
เร่ือง ๖๐ รายการ แลวก็เร่ืองซิมโทรศัพท ---------------------------------------------------------- 
 

           - ๕๙/๑ 
 
 
 



๑๓๑ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                        นิวรา ๕๙/๑ 
 
ผมไปออกโทรทัศน ๒-๓ ครั้งเรื่องหมู วันแรกที่ประกาศราคาหมูจาก ๑๒๐ บาท มา ๙๘ บาท 
ผูคนก็ตื่นเตนวามันลดลงมาไดอยางไร ๑๒๐ บาท ถาผมพูดกับทานอีกดาน ถาผมไมแตะ 
อะไรเลยหมูจะขึ้นไปที่ ๑๓๐ บาท แลวก็ ๑๕๐ บาท แลวถาเราโชคดีเราจะไดกินหมู
กิโลกรัมละ ๒๐๐ บาท ทานมีความสุขหรือเปลาครับ ทั้ง ๆ ที่ผมบอกถูกหามวาอยาแตะนะ 
แตผมก็ตัดสินใจที่จะทํามัน วันนี้ผมขอถือโอกาสนี้อธิบายใหเขาใจผมหวังวาถาทานมี
เครื่องคิดเลข ทานไมงวงจนเกินไป ทานมีปากกา ทานลองบวก ลบ คูณ หารตัวเลขตามที่
ผมจะอธิบายตอไปนี้ ตอนที่ผมเขามาเนื้อหมูกิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท (ต่ําสุด) ๑๓๐ บาท 
อยูในซุปเปอรมารเก็ต (Supermarket) ขึ้นไปขายถึง ๑๗๕ บาท โครงสรางของหมู อันนี้
ผมฝากกราบเรียนผานทานประธานสภา ทั้ง ส.ส. ฝายรัฐบาลและฝายคานถาทานมีใจ 
เปนธรรมทานโปรดอธิบายใหผูคนในจังหวัดของทานและประชาชนไดเขาใจดวยวาเรื่อง
มันเปนอยางนี้ครับ ถาทานไดเลี้ยงหมูตัวหนึ่ง หรือทําหมูสักเลาหนึ่งทานตองไปซื้อลูกหมู
มาแลวก็เอามาเลี้ยงอยู ๕ เดือน อายุของหมูตั้งแตวันที่เกิดจนกระทั่งถึงวันที่เติบโตเต็มที่
เหมาะที่จะขายคือ ๕ เดือน น้ําหนักโดยมาตรฐานอยูที่ ๑๐๐ กิโลกรัม ตรงนี้เขาเรียก 
หมูเปน หลังจากนั้นก็ขายหมูออกไปตัวละ ๑๐๐ กิโลกรัม ก็ไปสูมาตรการของการออก
อาชญาบัตร การชําแหละ ยี่ปว ซาปว ขายสง ขายปลีก แลวไปถึงคนซื้อ ราคาจะบอกวา 
อยางไรก็แลวแต ไปอยูที่ ๑๒๐ บาท ทานไมตองคิดมากนะครับ คราวนี้ผมจะอธิบายให
ทานฟงวามันเกิดอะไรขึ้น สมมุติทานจะเลี้ยงหมูสัก ๑๐๐ ตัว เบื้องตนทานตองไปซื้อลูกหมู 
ผมอยากย้ําราคานี้นะครับ ทานจดไวดูดวยราคาลูกหมูเมื่อเดือนมกราคม ป ๒๕๕๐ ลูกหมู 
๑ ตัว ราคา ๘๑๔ บาท พอมามกราคมอีก ๑ ปตอมา มกราคมปนี้ ๑,๒๐๐ บาทเศษ 
กุมภาพันธ ๑,๗๐๐ บาท มีนาคมตนเดือนนี้ ๑,๘๐๐ บาท ปานนี้ไมรูขึ้นไปเทาไรแลว  
ผมย้ํา ณ ตนเดือน ทานดูสิจาก ๘๑๔ บาท มา ๑,๘๐๐ บาท ทานจะเลี้ยงลูกหมู ๑ ตัว 
ทานนั่นไปเทาไรแลวนี่ อันนี้คือขอที่ ๑ มันตองมีคนตอบคําถามไดสิวาราคาลูกหมูทําไม
มันจะแพงขึ้นขนาดนั้น เอาละไมเปนไรไมตองคิดมากเรื่องลูกหมูแพง มาคิดถึงเรื่องการ
เลี้ยงหมู ปรากฏวา ๕ เดือนตองใหอาหารสัตว อาหารก็คงจะขึ้นดวย แลวผมก็ดูแล 
 



๑๓๒ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                        นิวรา ๕๙/๒ 
 
ความยุติธรรม วันหนึ่งเราก็เชิญนายกสมาคมผูคาสุกรแหงชาติ ชื่อฟงดูยิ่งใหญเลยมานั่งคุยกัน  
ผูบริหารกระทรวงพาณิชย ขาราชการชั้นผูใหญนั่งกันเต็มหมด คําถามก็คือวาทานพอใจ
และมีความสุขจะขายหมูเปนอยูที่กิโลกรัมละเทาไร ตัวเลขออกมาคือ ๕๘ บาท เหมือนที่ 
ทาน ส.ส. ไดพูดเมื่อกี้ครับทานประธาน ทานสมาชิกสภาไดบอกวา นี่ขายหมูไดราคาดี 
ทานรูไหมครับวาราคาหมูปที่แลวหมูเปนกิโลกรัมละเทาไร ปที่แลวหมูเปนกโิลกรมัละ ๓๐ บาท  
ตอนแรก ๓ กิโลกรัม ๑๐๐ บาท แลวมาเหลือกิโลกรัมละ ๓๐ บาท ปนี้ขึ้นมา ๕๘ บาท 
แลวก็ถามวาเขามีความสุขหรือเปลา ความสุขนี้ไมใชอะไรนะครับ เราไมไปตอรอง  
ทานตองสังเกตดี ๆ นะเราไมตอรองแมแตบาทเดียวเลยเพราะเรากลัวเกษตรกรรายยอย
จะเดือดรอน แลวเขาเลี้ยงหมู ๒๐ ตัว ๓๐ ตัว นานทีปหนเขาจะมีโอกาสลืมตาอาปาก 
เพราะฉะนั้นผมย้ํา ถาผมพูดแขนนี้คือราคาหมูเปนตั้งแตเกิดมาจนกระทั่งมาเปนตัว  
แลวไดน้ําหนัก ๑๐๐ กิโลกรัม ๕ เดือน อันนี้เราไมแตะตองเลย ๕๘ บาท แลวราคา  
๑๒๐ บาทมาจากไหน มาจากแขนนี้ครับ มาตั้งแตวันที่ขายลูกหมูเดินกันเปนตัว อูด ๆ  
เขามา แลวเริ่มเขาสูกระบวนการชําแหละไปจนกระทั่งถึงเขียงอีก ๖๒ บาท ถาผม 
พูดภาษาสวยใหคนฟงงงเลน ๆ เปนคาบริหารจัดการ แตถาผมอธิบายทานชัด ๆ ก็บอก
แลวอยางไรครับมีการซื้อมา ------------------------------------------------------------------------- 
 
                    - ๖๐/๑  



๑๓๓ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                         เบญจมาภรณ ๖๐/๑ 
 
ออกอาชญาบัตร ชําแหละ ขายสง ขายปลีก แลวไปจนถึงหนาเขียง ๖๒ บาท กระบวนการนี้ 
มีตั้ง ๕-๖ กระบวนการ เราก็มานั่งนึกดู ทานอยาลืมนะสวนหนึ่งทานตองใหเครดิต (Credit) 
ผมบาง ผมเปนนักธุรกิจผมตองดูออก ผมก็เชิญมาบอกวาอยางนั้นมานั่งคุยกัน ก็ปรากฏวา  
๕-๖ กระบวนการเราก็บอกวาคนไทยจะดูดวยกันไดตองมีความสุข วันนี้ทุกคนบอกเลยนะ 
ถาไมชวยกันหายนะแนนอน เจอเขาไปไมรูกี่ลูก ราคาน้ํามัน วัตถุดิบทุกอยาง คาเงิน 
เศรษฐกิจอเมริกันตลาดสงออกที่ใหญที่สุด พอเราบอกอยางนี้เสร็จปุบเขาก็ไปคํานวณ
สะระตะกัน ทานเชื่อไหมครับ ปรากฏการณมหัศจรรยก็เกิดขึ้นซึ่งเหลือเชื่อ ผมฟงแลวก็ขนลุก 
ผมไมเคยคิดวาเขาจะใจดีขนาดนี้ ยอมขนาดนี้นะครับ เขาลดให ๒๒ บาท ๖๒ บาทลด 
๒๒ ครับเหลือ ๔๐ บาท ผมถามนิดหนึ่งคนแขนนี้กับแขนนี้ใครเสียประโยชนแลวควรจะ
ออกมาโวยวาย แขนนี้ไมไดแตะแมแตบาทเดียวนะ แขนนี้ลดลงไป ๒๒ บาท ปรากฏวา 
๒๒ บาทออกมาแถลงขาวหนาระรื่นยิ้มออกมาหมด แตปรากฏ ๕๘ บาทออกมาโวยวาย
ใหญเลย ผมกําลังนั่งนึกวาเพราะผมหกลมครั้งที่แลวหรือเปลา สติผมฟนเฟอนหรือเปลา 
นี่ผมพูดจริง ๆ นะครับ ทําไมคนที่เสียประโยชน ๒๒ บาทไมพูด แตคน ๕๘ บาทเต็มเปยม
มีความสุขกลับพูด เอาไวมีโอกาสผมจะเลาใหทานฟงแลวกัน ผมจะทิ้งประเด็นนี้ไว  
แลวมันจะไปโยงเรื่องน้ํามันพืช เร่ืองอะไร เร่ืองลดภาษีเรื่องอะไรเสียเวลา เอาเร่ืองหมูนี่ใหจบ  
สิ่งที่ผมเปนหวงเวลาการใหขอมูลขาวสารหรือการพูดตอกัน ทานเคยเห็นเกมโชวบางเกม
โชวไหมครับ พูดปากหนึ่งมาปากสองปากสองไปปากสามปุบขอความจะเพี้ยนไปเรื่อย ๆ 
เร่ืองนี้ก็เหมือนกัน เราถามเขาวา ๕๘ บาทนี่มีเงื่อนไขอะไรบาง ๑ ๒ ๓ เขาก็บอก ขอ ๑ 
เปนหมูเนื้อแดงอยางดี ขอ ๒ ราคานี้ยืนนานไหมครับ เขาก็บอกวา ๒ เดือน ขอ ๓ ผมถามวา 
ขาดตลาดหรือเปลา เขาก็บอกไม แลวมีขายตลอดใชไหมครับ ครับ ก็จบ สวัสดี ลาออก
จากหองไป แลวอยู ๆ ทานเชื่อไหมพอประกาศออกมานะครับ ก็มีคนเอามาพูด ใครก็ไมรู
มาพูดอะไรก็ไมรู พูดโนนพูดนี่ ผมก็นั่งดูโทรทัศนอยู ๗ วัน ๑๐ วันผมไมพูดอะไรเลยนะ 
จนกระทั่งในวันหนึ่งผมอดรนทนไมไหว ผมวาคงตองบอกความจริงกับประชาชนแลวละ
วามันเกิดอะไรขึ้น ในเรื่องนี้ถาผมจะพูดนะครับ ผมจะบอกวาเดี๋ยวเราจะเขาไปดูทั้ง 
 



๑๓๔ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                         เบญจมาภรณ ๖๐/๒ 
 
กระบวนทัศนทั้งหมดทั้งกระบวนการของการคาหมู ผมย้ํานะใครที่ออกมาพูดบอกวา โอย 
ไมปลอยใหเปนไปตามกลไกของตลาดเลย ไปแทรกแซงกลไกตลาด ผูคาหมูรายยอย 
จะเจงนะครับ ผมบอกเลยนะครับ งานนี้ถาผมพูดอีกภาษาหนึ่งนะครับ ผมกําลังจะเขาไป
ชวยผูคาหมูรายยอย เพราะถาผมไมชวยเขาเขาเจงแนนอน เพราะลูกหมู ๘๑๔ บาท  
มาเปน ๑,๘๐๐ บาทเขาจะไปเลี้ยงไดหรือ ทานหารงาย ๆ ทานเอา ๑,๘๐๐ บาทหารดวย 
๑๐๐ กิโลกรัม คาตนทุนลูกหมูก็ลอเขาไป ๑๘ บาทแลว แลวอีก ๔๐ บาทคาอะไร 
คาอาหารสัตว ก็จบ แถมยังลูกหมูตาย ถาหมูตายก็ขาดทุน อันนี้ผมบอกเลยนะครับวา 
เร่ืองนี้เปนเรื่องที่ใครบอกวาหมูไมใชหมูก็ถูกตอง แลวก็เปนเรื่องระดับชาติดวย แลวอยางไร
เดี๋ยวเราจะลงไปดูหมด ผมอยากจะเนนเรื่องหมูแคเพียงบอกวา ขอ ๑ เราไมไดลงไปแทรกแซง 
หรือกดดันราคาหมูเปนเลย เพราะเราสงสารและอยากดูแลเกษตรกรรายยอย ขอ ๒ ที่มัน
ลดมา ๒๒ บาท เราดูแลเรื่องคาบริหารจัดการ แลวเราตองขอบคุณที่เขาชวย ขอ ๓ ราคานี้ 
อยู ๒ เดือนจริง ตอไปตอบไมได เพราะเขาบอกวาหมูเปนโรคพีอีดี (PED) ผมก็ถามวาพีอีดี 
มันเปนอยางไรเขาก็บอก ผมไมรูพูดไดหรือเปลาคํานี้ พูดภาษาชาวบานเขาบอกหมูมันขี้ไหล 
แลวก็ตาย ผมบอกถาทานพูดไปก็ตามใจเดี๋ยวเขาตกใจนึกวาเปนโรคไขหวัดนกเหมือนไก  
เขาเลิกกินหมูทานเจงไมรูดวยนะ แตเขาก็พูดออกมาเอง ก็ตามใจ มันก็จะเกิดอะไรขึ้น 
ตอนนี้มันก็มีคําถามวาทําไมผมถึงบอกวา ๒ เดือน ที่ทานสมาชิกหลายคนบอกวา โอย 
ทําไมพูดเรื่อง ๒ เดือน ๓ เดือน ทําไมไมพูดอะไรไปยาว ๆ ผมก็อยากทําใหทานยาว ----------- 
 

- ๖๑/๑



๑๓๕ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๖๑/๑ 
 
แตวาก็มันติดเงื่อนไขบางอยางของภาวะธุรกิจ ปญหาตอมาก็มาโยงอีกนะครับ ตอนนี้มีเร่ืองหมู 
มีเร่ืองตัวเลขการสงออกหมู ซึ่งทานก็ตองรูในสวนนี้ ผมก็เพิ่งนั่งประชุมไปเม่ือเชา เผลอ ๆ พรุงนี้ 
ก็เปนขาว ตัวเลขเขาออกมาบอกวา ปที่แลวทั้งปการสงออกหมูไปยังประเทศเพื่อนบาน 
อยางเปนทางการอยูที่ ๙๗,๐๐๐ กวาตัว ผมย้ํานะอยางเปนทางการ เพราะตองไปผาน
หนวยงานกรมปศุสัตว หนวยงานศุลกากร ซึ่งจริง ๆ ไมเสียภาษีเพียงแตไปแจง แตปนี้
อยางเดียวเฉพาะเดือนมกราคมถาตัวเลขไมผิด อยูที่ประมาณ ๑๔,๐๐๐ กวาตัว ผมย้ําวา
เปนการแจงอยางเปนทางการนะครับ สวนที่เขาไมแจงก็มีอีกตางหาก ตอนนี้ก็ตองกลับมา
ดูแลวตรงนี้จะเอาอยางไรตอ ปลอยใหเขาสงออกไปเรื่อย ๆ คนไทยไมมีหมูกิน ราคาหมูอยูที่
เทาไร ผมทิ้งเครื่องหมายคําถามไววาใน ๒ เดือนนี้ยังจะเปนอยางนี้ตอไป หมูจะยังอยูที่
ประมาณบวกลบ ๙๘ แตหลายคนบอกวาผมไปตามตลาดทําไมไมได ก็เราบอกแลววา  
๔ หาง ๒๓๓ สาขา บวกชื่อตลาดตาง ๆ ผมอานอีกทีนะครับ ตลาดใหมเจริญกรุง ตลาดเกา
เยาวราช ตลาดศาลาน้ําเย็น ตลาดพรานนก ตลาดบางกอกนอย ตลาดสดอินเตอรมารท
ปทุมธานี ตลาดศาลายา ตลาดมีนบุรี ตลาดออนนุช เหลานี้เขายินดีที่จะขาย ๙๘ บาท  
แตบางที่มันก็ไมได ผมก็เห็นใจพอคาแมคาก็ตนทุนมันมา ๑๐๐ บาทแลวจะไปขาย  
๙๘ บาทอยางไร ก็อาจจะขาย ๑๑๐ บาท ๑๒๐ บาท อันนี้เปนกลไกธรรมชาติ ทานอยากได  
๙๘ บาท ทานก็ไปเดินหาเอาก็แลวกันวาจะซื้อตรงไหนก็บอกใหอยูอยางนี้ คราวนี้ผมจะผาน
เร่ืองหมูตรงที่อยากจะยืนยันกับพวกทานวา ขอ ๑ ผมตองดูแลคนสวนใหญกอน ขอ ๒ นักธุรกิจ  
พอคา พอคาคนกลางก็จะพยายามใหอยูไดแลวก็ตามมา แตขอ ๓ ผมยืนยันผมไมลงไป
แทรกแซงกลไกตลาดในเชิงลึก แลวโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผมจะดูแลเกษตรกรรายยอย  
ผมอยากกราบเรียนทานประธานผานไปยังสมาชิกทุกทาน ถาเปนไปไดผมอยากประกาศ 
อิสรภาพใหเกษตรกรคนเลี้ยงหมูทั้งประเทศ ผมจะดูสิวากลไกราคาที่แทจริงแลวที่มี 
การเอาบางคนออกมาพูดวา กระทรวงพาณิชยบิดเบือนกลไกตลาด ทําอะไรนี่ลงมายุงทําไม 
พอคาหมูรายเล็กจะเจง ผมจะดูสิวาแลวถาผมไดอยูดวยนะ มันตองมีหมายเหตุดวยนะ  
ก็เขาบอกแลวถาผมแตะอันนี้ ตรงนี้ผมจะไมไดอยูกระทรวงนี้มันตองมีเงื่อนไขวาผมตองได 
 



๑๓๖ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๖๑/๒ 
 
อยูตรงนี้แลวผมตองไดทําดวย เราจะมารอดูกัน เร่ืองหมูผานไปนะครับ ผมย้ําหลังจาก  
๒ เดือนแลว กอน ๒ เดือน ผมจะพูดกับผูคาหมูอีกทีหนึ่ง อาจจะกิโลกรัมหนึ่งไมไดอยู
เทานี้ ๙๘ บาท  ถาทานชอบหมูมากก็กินเสียตอนนี้ อีกหนอยอาจจะกิโลกรัมละ  
๑๒๐ บาท ๑๓๐ บาท ๑๕๐ บาท อันนี้ผมตอบไมไดจริง ๆ มันตองไปดูดีมานด (Demand) 
ซัพพลาย (Supply) ตอนนั้น 
   มาเรื่องที่ ๒ เร่ือง ๖๐ รายการสินคา สบู ยาสีฟน นมผง แชมพู สารพัด
สินคา ผมเรียนทานเลยนะ เราเชิญเขามา ๑๒ บริษัท บอกวาขอชวยลดมารจิน (Margin)  
มารจินแปลวาอะไร แปลวาสวนตางของกําไร แลวขอใหอยูกันได อยางไรลดเทาไรก็ได 
มันเหมือนกับตามแตทานมีจิตศรัทธาความหมายคืออยางนั้น ปรากฏวาเขาก็ลดให 
นมผงยี่หอหนึ่ง อันนี้ผมก็เสียใจนะ  นมผงยี่หอหนึ่งมันเปนนมผงที่ยอดนิยมมาก 
อันดับหนึ่ง เขาลดให ๕๖ บาทตอ ๑ กลอง ทานเชื่อไหมครับผมไดรับคําบอกกลาวอยางไร 
ไปประชุมที่ ครม. ตํารวจมากดลิฟตใหผม แลวเขาพูดกับผมในลิฟต เขายืนกับผม ๒ คน 
เขาบอก โอโฮ ทานผมยกมือไหวทานละ ผมมีลูกออนอยู ๒ คน กินนมกินทั้งวันทั้งคืน  
๕๖ บาทนี่ชวยชีวิตครอบครัวผมแท ๆ นั่นเรื่องหนึ่ง ----------------------------------------------- 
 

 - ๑๖๒/๑ 
 
                          



๑๓๗ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       จีรนุช ๖๒/๑ 
 
ผูสื่อขาวเขาพูดอยางนี้บอกหนูกําลังมีลูกแลวก็ตองกินนม แลวบางทานมาบอกบอกวา 
ของไมไดรับความนิยมเลย บางทานใสไขไปมากกวานั้นอีกบอกวาของหมดอายุแลว  
ทานก็เห็นทานก็ดูออกได ขางลางมนัก็มีวาผลิตเมื่อไร หมดอายุเมื่อไร แลวถาบริษัทอยางนั้น 
อยากทําลายตัวเองขนาดนั้นเดี๋ยวผมคนหนึ่งจะออกมารณรงคตรงกันขามบอกอยาไปซื้อสินคา
บริษัทนี้เลย ถาเขาจะโกหกหลอกลวงประชาชน ผมย้ําอีกครั้งหนึ่งวา ๖๐ รายการสินคานี่
เราไดเจรจากับเขาอยางดี คราวนี้มาบางอันผมดูในโทรทัศนผมก็เห็น อันนี้ผมก็ปวดหัว
เหมือนกัน ถาไมทําอะไรเลยก็จะไมมีปญหาอะไรเลย ไมอยากใหมีปญหาอะไรเลย 
เขาก็ใหอยูนิ่ง ๆ แตเร่ืองนี้มันไมใชอยางนั้นนะครับ ในชวงผองถายสินคาบางตัวเอางาย ๆ  
มีรานขายของเล็ก ๆ เขาซื้อมาเหลือยาสีฟนอยู ๓ กลอง ตนทุน ๑๒ บาท พอไปลดเหลือ ๙ บาท 
เขาก็ขาดทุนกลองละ ๓ บาท คําถามคืออะไรครับ ผมก็ขอรองบริษัทใหญ ๆ บอกถาเปนไปได 
เอายาสีฟนไปเปลี่ยนใหเขา เปลี่ยนราคาใหเขาดวย แตถามันไมไดจริง ๆ มันไมทั่วถึงจริง ๆ  
มันก็ตองเขาใจวาในการทํางานใหญที่ครอบคลุมคนทั้ง ๖๔ ลานคนตองเผชิญปญหา
เหลานี้แนนอน แตผมย้ํานะครับ ราคาก็ขึ้นอยูกับบางยี่หอบอก ๒ เดือนยืนราคา  
บางยี่หอบอก ๖ เดือนยืนราคา ทานถามวาแลวหลัง ๖ เดือนไปจะทําอยางไร ผมก็จะตอบทาน 
แบบตรง ๆ ถา ๖ เดือนผมยังไดอยูกระทรวงนี้คอยมาวากัน ผมจะทําใหดีที่สุดนะครับ  
  เร่ืองที่ ๓ เร่ืองซิมโทรศัพทมือถือ ผมกราบเรียนถามทานประธาน แลวถาม 
เพื่อนสมาชิกทุกทานวาใครไมมีโทรศัพทมือถือบางในหองนี้ ทุกคนบอกวามีสิ ทําไมจะไมมี 
ก็เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูทรงเกียรติ วันนี้ผมเพิ่งแถลงขาวกับบริษัทโทรศัพท  
๔ บริษัท ในประเทศนี้มี ๔ บริษัท ประเทศไทยมีประชากรอยู  ๖๔ ลานคน ทานเชื่อหรือไมวา 
เราถามเขาตรง ๆ บอกวาในประเทศไทยนี่มีโทรศัพทอยูกี่ลานเครื่อง จริง ๆ เดี๋ยวจะกลายเปน 
ผมมาเลนเกมโชวกับพวกทาน ผมเฉลยเลยครับ ๔๐ กวาลานเครื่อง ทานวาสิ่งเหลานี้
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของคนไหม คน ๖๔ ลานคน จริงอยูหลายคนอาจจะบอกวา  
บางคนมีตั้ง ๓ เครื่องตอคน บางคน ๒ เครื่องตอคน แตจะบอกวาอยางไรก็แลวแต
ประชากร ๖๔ ลานคน มี ๔๐ ลานกวาเครื่อง สิ่งที่ผมเนนนักเนนหนาในการแถลงขาววันนี้ 
 



๑๓๘ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๖๒/๒ 
 
มีอยู ๒ ขอ ๑ ขอใหทานพิจารณาดวยดุลยพินิจของทาน ลดไดก็ลด ลดไมไดก็แลวไป  
ขอ ๒ ทานพูดใหชัด ๆ ใหสื่อมวลชนไดยินแลวเอาทอนนี้ไปออกวาผมไมไดไปบิดเบือน 
กลไกราคาตลาด ไปบีบบังคับทานดวยอํานาจสิ่งใด และโดยเฉพาะอยางยิ่งก็มีผูสื่อขาว 
คนหนึ่งถามขึ้นมาบอกวา เขาขอรองอะไรทานหรือเปลา เขาขออะไรตางตอบแทนหรือเปลา  
เขาก็ตอบบอกไมมี ผมก็ไมมี เพราะฉะนั้นบอกเลยนะครับ ขอใหทานสบายใจนะครับ  
ไมวาจะเรื่องหมู เร่ือง ๖๐ รายการ เร่ืองซิมโทรศัพทหรืออ่ืน ๆ ผมจะพยายามทําอยางดีที่สุด 
ถึงผมทราบดีทําแลวจะมีคนเกลียด แตทานตองเลือกเอา ทําอยางไรใหคนไทยไมเดือดรอน
หรือเดือดรอนนอยที่สุด และที่สําคัญทําอยางไรใหเขามีความสุขมากที่สุดในชวงที่ 
กําลังเผชิญภาวะวิกฤติ  
   คราวนี้ชวงเมื่อกี้ผมก็นั่งฟงหลาย ส.ส. ผมนั่งอยูขางนอกบางขางในบาง  
ก็มีคนพูดบอกวาเลี้ยงหมูก็ดี ทําเกษตรกรรมก็ดี เพาะปลูกก็ดี ชวยดูปุยทีสิ ดูอาหารสัตวทีสิ  
ดูน้ํามันพืชทีสิ โดยเฉพาะมีสมาชิกผูทรงเกียรติหลายทานไดกลาวย้ําแลวย้ําอีก ผมจดคําวา  
อาหารสัตว ปุยราคาแพง สินคาราคาแพง ถาผมจดไดประมาณ ๕๐-๖๐ ครั้ง ถึง ๑๐๐ ครั้ง 
ผมก็จะตอบทานเลยนะครับ เหมือนผมเก็งขอสอบถูก ----------------------------------------- 
 
                  - ๖๓/๑ 
 



๑๓๙ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              วันทนา ๖๓/๑ 
 
วันนี้กอนผมมาประชุมเราเพิ่งมีการประชุมคณะกรรมการ แลวตั้งกรรมการขึ้นเปนกอง ๆ 
บอกวาวันนี้ราคาปุย ราคาอาหารสัตว น้ํามันพืช ทั้งหมดนี้มีคนขึ้นมาดูแล แลวรายงาน
โครงสรางโดยละเอียด  แลวผมเรียนทานเลยปุยวันนี้ มีคนบางกลุมกําลังกักตุน 
แลวเอาไปเก็บในบางที่ ราคากําลังกระดกขึ้นกระดกลงผิดปกติ เราตองทํา ทานจะบอกวา
อยางไรก็แลวแต ถาใหผมมาอยูตรงนี้ผมจะทํา แลวทั้งหมดจะรายงานออกมาตรง ๆ หมด 
ผมมีอีกบางเรื่องที่จะตองเรียนเรื่องเกี่ยวกับภาพรวมของประเทศ ผมก็วางตัวลําบาก  
วันนี้ผมมาทํางานไดเดือนเศษ ๆ เดือนกวา ๆ คนบางคนบอกเหมือนทํางานมาปหนึ่ง  
ทําอะไรก็ไมรู บางคนวาผมยิ่งกวานั้นอีกบอกมาทําอะไร คาดหวังจะใหมาทําเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ นี่มาพูดถึงกุงแหง กะป น้ําปลา หอม กระเทียม ไมหาเงินเขาประเทศหรือ  
ผมเรียนทานเลยครับในชวงเดือนแรกถึง ๒ เดือนแรกถาทานไดฟงการสัมภาษณ 
ที่ชัดเจนของผม ผมบอกแลวผมตองดูแลความเดือดรอนประชาชนกอน เพราะฉะนั้น 
ปากทองผมตองดูแลกอน แตในขณะเดียวกันผมไมไดทิ้งเปลา ผมจะทํางานในสวนที่ 
หารายไดเขาประเทศดวย ผมถือโอกาสเรียนใหทราบเลย พรุงนี้จะเปนการเริ่มตน 
ที่ชัดเจน ความจริงผมตั้งใจจะเก็บเอาไวพูดพรุงนี้ แลวก็มีรายละเอียดเยอะแยะ ผมจะเกริ่น 
ใหทานฟงเปนน้ําจิ้ม เปน ออรเดิรฟ (H’orderve) ปกติประเทศไทยสงสินคาไปขายฝรั่งเศสครับ  
ปที่แลวทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติพูดถึงเมื่อไมกี่วันนี่บอกวาชวยดูแลลําไยทีสิ ชวยดูแล 
มังคุดทีสิ จะทําอยางไรอีก ๒ เดือนลําไยมาแลว มังคุดอีก ๒ เดือนก็มาแลว ผมกราบเรียนทานเลย 
นะครับ ผมไมไดฟงแลวเฉย ๆ  ผมไปทําการบานตอ ประเทศฝรั่งเศสมีการนําเขาโดยองคกร 
ที่ผมจะแถลงขาวรวมพรุงนี้ ปที่แลว ๒๐ ตัน ปนี้ผมบอกตัวเลขทานเลย เขาเสนอตัวเลข
มาเบื้องตนแลว เขาจะสั่งซื้อ ๑,๐๐๐ ตัน แลวขายผาน ๖,๐๐๐ สาขาทั่วประเทศฝรั่งเศส 
แลวเขาจะกาวขึ้นสู ๑๐,๐๐๐ สาขา ทั้งแอฟริกา ลาตินอเมริกา แอฟริกาและในยุโรป  
แลวตัวเลขอื่น ๆ จะตามมา แลวผลไมตลอดฤดูกาลทั้งปผมจะดิว (Due) กับเขาหมด  
ผมยืนยันวาเกษตรกรพี่นองชาวไรทานไปบอกกับเขาเถอะวารัฐบาลนี้จะดูแลและจะจัดการ 
ใหอยางดี ไมใชเฉพาะลําไยหรือมังคุด ผลไมทุกอยาง แลวทุเรียนดวยนะครับ ส.ส. ที่อยู 
 



๑๔๐ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               วนัทนา ๖๓/๒ 
 
ภาคตะวันออก จันทบุรี ระยอง ตราด ภาคใต ชุมพร นครศรีธรรมราช  ลําไยอยูภาคเหนือ
ทานไปเตรียมเลย เราจะพยายามทําใหดีที่สุด แลวบอกเลย เราจะขอรอง ไมวาทาน 
จะอยูฝายรัฐบาลหรือฝายคาน ผมจะขอใหชวยประสานงานซื้อและดิวตรง แลวเรา 
จะชวยกันขน เพราะฉะนั้น ๓๖ สนามบินเรื่องคารโก แอรพอรต (Cargo airport) คารโก 
แอรไลน (Cargo airline) จะเกิดขึ้น แลวก็จะทําเรื่องนี้ใหสําเร็จ ผมจะเริ่มแถลงขาวตั้งแต
พรุงนี้ พรุงนี้อาจจะแคพันตัน ๖,๐๐๐ สาขา แตหลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นโดยลําดับ ผมย้ํา 
นะครับ ๑๐,๐๐๐ สาขา แลวทั่วใน ๔ ทวีป เร่ืองนี้ปรากฏการณอยางนี้ผมวานาจะเปน
ขาวดี ฟงแลวมีความสุขมากขึ้นสําหรับคนไทย และโดยเฉพาะเกษตรกรไทย ---------------- 
 
                  - ๖๔/๑ 



๑๔๑ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      รัชนีพร ๖๔/๑ 
 
สิ่งสุดทายที่ผมอยากจะบอกบอกวา ผมอยากทิ้งประเด็นนะครับ ๑-๒ เดือนแรกนี้ 
ผมไดเนนที่เร่ืองการแกปญหาปากทอง ทําอยางไรก็ไดใหคนไทยมีความสุขมากที่สุด 
ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก แตในขณะเดียวกันรายไดจากการสงออกผมจะเริ่มดําเนินการ  
๓ อุตสาหกรรมใหญกําลังจะเกิดขึ้น ผมจะเปนอีกแบบหนึ่งของคนที่ถาผมยังไมทําแลว 
ผมจะไมพูด ผมเรียนทานเลยนะครับอีกไมนานทานจะไดเห็นตัวเลขเกินกวา ๑ ลานลานบาท 
ไหลเขาประเทศนี้ จะเปนอุตสาหกรรมอะไรอีกแปบเดียวผมจะแถลงขาวใหทานไดทราบ 
ผมย้ํานะครับ ผมจะไมพูดโดยเลื่อนลอยเพอเจอ ผมจะไมทําเด็ดขาด แลวผมหวังวา 
เพื่อนสมาชิกจะสบายใจขึ้น จะมีความสุขมากขึ้น แลวสิ่งที่สําคัญ ขาวบางอยาง 
ที่มันเปนขาวดี ไมวาจะฝายคานหรือฝายรัฐบาล ผมอยากกราบเรียนผานทานประธาน 
อีกทีนะครับ ก็ขอไดเผยแพรออกไปดวย กอนผมจะนั่งลง ผมจะฝากบอกวาผมจะทํา 
ทุกอยางใหดีที่สุดถาผมยังอยูตําแหนงนี้ ขอบคุณครับประธานครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ผมขอมติเลยนะครับ  
  (นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง  
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญสมาชิกดวยนะครับ ทานสมาชิกครับ เนื่องจากญัตติทั้ง ๕ ฉบับนี้ เปนญัตติที่เสนอมา
เพื่อใหสภาไดรวมกันพิจารณาและสงเรื่องใหรัฐบาลรับไปพิจารณาดําเนินการ เพราะฉะนั้น
ผมขอมติจากที่ประชุมเลยวา เห็นดวยที่จะสงญัตติทั้ง ๕ ฉบับนี้ไปใหรัฐบาลพิจารณา
ดําเนินการหรือไม เชิญใชสิทธิไดเลยครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน)  
   นายวัชรพล โตมรศักดิ์ (นครราชสีมา) : ทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญครับ 
                       - ๖๕/๑ 



๑๔๒ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๖๕/๑ 
 
  นายวัชรพล โตมรศักดิ์ (นครราชสีมา) : ผม วัชรพล โตมรศักดิ์ บัตรผม 
มีปญหา เห็นดวยครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ขอบคุณครับ มีทานใดไหม ไมมีนะครับ ปดการลงคะแนนครับ มตินะครับ มีผูเขาประชุม 
๓๐๓ ทาน เกินกึ่งหนึ่ง เห็นดวย ๓๐๑ ทาน ไมเห็นดวย ๑ ทาน ไมลงคะแนนเสียง ๑ ทาน 
ถือวาที่ประชุมมีมติเห็นดวยที่จะสงเรื่องใหรัฐบาลพิจารณาดําเนินการนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๖๕/๒ 
 
   ผมขอไปที่ ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 
ไมมี นะครับ 
   ตอไปเปนการพิจารณาเรื่องดวนครับ เชิญทานพษิณุครับ  
   นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม พิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดหนองบัวลําภู พรรคพลังประชาชน  
ทานประธานที่เคารพครับ สืบเนื่องจากความเดือดรอนของพี่นองประชาชนโดยเฉพาะเรื่อง
ของน้ํา ตอนนี้น้ํากําลังเปนปญหาสําคัญมาก เร่ืองน้ํากิน น้ําใช กระผมจึงขอเสนอเลื่อน
ญัตติที่ ๕.๑๐ เร่ืองขอใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ําจาก 
แมน้ําโขงเขาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งรวมกับทานไชยา พรหมา เปนผูเสนอญัตติไว  
ทานประธานครับ ๕.๑๐ ทานประธานครับ นอกจากนั้นยังมีญัตติที่เพื่อนสมาชิกไดเสนอ
เขามา ซึ่งกระผมดูแลวมีสาระใกลเคียงกันอีกหลายญัตติ นั่นก็คือญัตติที่ ๕.๗  ๕.๑๕  ๕.๒๙  
๕.๓๓ และเรื่องที่เสนอใหมอีกนั่นก็คือญัตติที่ ๖.๑  ๖.๖  ๖.๗ จึงขออนุญาตทานประธาน
ขอเลื่อนญัตติดังกลาวขึ้นมาอภิปรายกอน ขอผูรับรองดวยครับ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ถูกตองครับ มีทานใดเห็นเปนอื่นไหมครับ เชิญครับ  
   นายภราดร ปริศนานันทกุล (อางทอง) : ทานประธานครับ ผม ภราดร 
ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอางทอง พรรคชาติไทย ทานประธานครับ 
เมื่อสัปดาหที่แลว เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ผมไดเสนอญัตติที่จะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพื่อศึกษาปญหาน้ําทวมบริเวณลุมน้ําเจาพระยา แตในระเบียบวาระที่เรากําลังจะ
พิจารณาตอไปนี้ไมมีเร่ืองที่ผมเสนอ จึงเรียนปรึกษาทานประธานวาเปนไปไดหรือไม 
ที่จะหยิบยกญัตติของผมพรอมกับเพื่อนสมาชิกจากพรรคชาติไทย เพื่อที่จะรวมพิจารณา
ในวาระนี้ดวย 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ครับ ไมขัดของครับคงไมนาจะมีปญหา 



๑๔๔ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๖๕/๓ 
 
   นายภราดร ปริศนานันทกุล (อางทอง) : ขอบพระคุณครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ  
   (นายจตุพร พรหมพันธุ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานประทวงหรือเปลาครับ    
   นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ผมจะเสนอญัตติของผมดวยครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
สักครูครับ  
   นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตยครับ 
ทานประธานครับ ผมไดเสนอญัตติดวนตอทานประธานสภาผูแทนราษฎร เร่ืองขอให 
สภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแกปญหาการขาดแคลนน้ํา 
ในพื้นที่ชายฝงทะเลและบนเกาะ เพราะฉะนั้นจะขออนุญาตนําญัตติดังกลาวเขาพิจารณา
ในครั้งนี้ดวยครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ครับ ทานสมาชิกครับ เนื่องจากมีคนเสนอญัตติใหมีการเลื่อนระเบียบวาระนะครับ  
คือเลื่อนระเบียบวาระ ๕.๑๐ ของทานพิษณุ หัตถสงเคราะห เพราะฉะนั้นมีคนรับรองถูกตอง  
สวนญัตติอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกัน เดี๋ยวเราคอยวากันอีกที เพราะฉะนั้นขอถามญัตติตรงนี้
กอนนะครับ เนื่องจากมีคนเสนอใหเลื่อน ๕.๑๐ ขึ้นมา มีทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ         
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 
                  - ๖๖/๑ 
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  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ไม มีทานใดเห็นเปนอื่น  ถือวาที่ประชุมมีมติ เห็นชอบนะครับ  เลื่อนญัตติ  ๕ .๑๐  
ญัตติ เร่ืองขอใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ําจากแมน้ําโขง 
เขาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของคุณพิษณุ หัตถสงเคราะห และคุณไชยา พรหมา  
เปนผูเสนอครับ  

เนื่องจากมีญัตติทํานองเดียวกันอีก ๑๓ ฉบับคือ  
   ๑. ญัตติ เร่ือง ขอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาโครงการชลประทานระบบทอ 
ทั่วประเทศ ซึ่งคุณพิกิฏ ศรีชนะ และคุณรณฤทธิชัย คานเขต เปนผูเสนอ 
   ๒. ญัตติ เ ร่ือง ขอใหสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา 
หาแนวทางแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงซ้ําซากในพื้นที่จังหวัดยโสธร ซึ่งคุณรณฤทธิชัย  
คานเขต กับคณะ เปนผูเสนอ 
   ๓. ญัตติ เร่ือง ขอใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและพิจารณา
หาทางแกปญหาน้ําทวมและปญหาภัยแลง ซึ่งคุณสุทัศน เงินหมื่น กับคณะ เปนผูเสนอ 
   ๔. ญัตติ  เ ร่ือง  ขอใหเรงสนับสนุนงบประมาณแกไขปญหาน้ําทวม 
และการขาดแคลนน้ํา ซึ่งคุณยุคล ชนะวัฒนปญญา กับคณะ เปนผูเสนอ 
   ๕. ญัตติ เร่ือง ขอใหสภาพิจารณาแกไขปญหาน้ําขาดแคลนในภาคตะวันออก 
โดยสรางอางเก็บน้ําคลองหลวง ซึ่งคุณประมวล เอมเปย กับคณะ เปนผูเสนอ 
   ๖ .  ญัตติ  เ ร่ือง  ขอใหตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การแกปญหาน้ําทั้งระบบ รวมทั้งศึกษาผลดีผลเสียของโครงการชลประทานระบบทอ  
ซึ่งคุณวิฑูรย นามบุตร กับคณะ เปนผูเสนอ 
   ๗. ญัตติ เร่ือง การเรงรัดระยะเวลาการวางทอสงน้ําจากเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 
ไปยังอําเภอตาง ๆ ในจังหวัดลพบุรี ซึ่งคุณอํานวย คลังผา กับคณะ เปนผูเสนอ 
  ๘. ญัตติ เร่ือง ขอใหสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญหาอุทกภัย
บริเวณลุมน้ําเจาพระยาและหาแนวทางแกไข ซึ่งคุณเอกพจน ปานแยม กับคณะ เปนผูเสนอ 
  



๑๔๖ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลทิพย ๖๖/๒ 
 
  ๙. ญัตติ เร่ือง ขอใหเรงรัดการดําเนินการวางทอน้ําเขื่อนปาสักชลสิทธิ์  
ซึ่งคุณอํานวย คลังผา เปนผูเสนอ 
   ๑๐. ญัตติ เร่ือง ขอใหสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การวางเครือขายและพัฒนาปรับปรุงระบบชลประทานทั่วประเทศ ซึ่งคุณนคร มาฉิม  
กับคณะ เปนผูเสนอ 
   ๑๑. ญัตติ เร่ือง การแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมบริเวณภาคเหนือ 
และภาคกลาง ซึ่งคุณสถาพร มณีรัตน เปนผูเสนอ 
   ๑๒. ญัตติ เร่ือง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ชายฝงทะเลและบนเกาะ ซึ่งคุณสมบูรณ อุทัยเวียนกุล 
กับคณะ เปนผูเสนอ 
   ๑๓. ญัตติ เร่ือง ขอใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่อง 
การกอสรางเขื่อนแกงเสือเตน จงัหวัดแพร ซึ่งคุณวรวัจน เอื้ออภิญญกุล เปนผูเสนอ   
   ซึ่งผมเห็นวาทั้งหมดนี้เปนเรื่องทํานองเดียวกันนาจะนํามาพิจารณารวมกัน
ไดครับ มีทานใดขัดของหรือไมครับ เชิญทานสาทติย เชิญครับ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานครับ  ผม สาทิตย วงศหนองเตย  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ความจริงก็ไมไดขัดของในกรณี
ที่เพื่อนสมาชิกเสนอญัตติเร่ืองน้ําเขามา แลวก็มีเพื่อนสมาชิกเสนอญัตติเพิ่มเติมอีก 
เทาที่นับรวมกันแลวประมาณสัก ๑๔ ญัตติ ถูกตองไหมครับสักครูนี้ ความจริงขอตกลง 
ก็บอกวาเรื่องน้ําจะพูดกันสัก ๑ ชั่วโมง เทาที่ฟงดูแลว ๑๔ ญัตติ คนละ ๑๐ นาทีก็ปาเขาไป 
เกินชั่วโมงไปเยอะแลวนะครับ ทีนี้ขอตกลงเดิมของเราก็คือวาจบจากเรื่องน้ําก็จะเปน 
เร่ืองปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ผมก็จะหารือทานประธานอยางนี้ที่เราตกลงกันเดิมวาจะไปถึง 
ประมาณสัก ๓ ทุมนับจากนี้ตอนนี้ประมาณ ๑ ทุม ก็มีเวลาอีก ๒ ชั่วโมง ผมก็ไมแนใจวา 
๒ ชั่วโมงนี้ ๑๔ ญัตตินี้จะหมดหรือไม ทีนี้ถาเกิดในกรณีน้ําเราสามารถที่จะอภิปรายกันในวันนี้
โดยบริหารจัดการเวลากันหนอย รัฐมนตรีก็มาอยูที่นี่เรียบรอย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
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และสหกรณ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณก็จะไดตอบไป พอจบไปแลว
ทานประธานครับ ก็ขอเปนหารือทานประธานวา ญัตติเร่ืองของจังหวัดชายแดนภาคใต  
ก็เร่ิมพรุงนี้เสียหลังจากตอจากกระทูถามสด ซึ่งจะตองมีการถามกันวันพรุงนี้ อันนี้ก็วากันไป
ตามขอเท็จจริงนะครับ --------------------------------------------------------------------------------- 
 

                   - ๖๗/๑ 
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เพราะถามิฉะนั้นแลวเราบอกชั่วโมงหนึ่งมันไมเปนจริงอยูแลวหรอกครับ ทีนี้ขอตกลงเดิม
ที่บอกเลิก ๓ ทุมก็ไดจบเรื่องน้ําไปเสีย แลวเรื่องของปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
ก็จะไดตอไป และเพื่อนสมาชิกก็จะไดเตรยีมตัวครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ก็ดําเนินการตามนี้ไปกอนครับ ซึ่งก็เปนขอตกลงที่นาจะชัดเจนอยูแลว ก็ขออนุญาต
ดําเนินการตามนี้เลยนะครับ ขออนุญาตแจกเอกสารญัตติที่ยังไมได ทานมีอะไรครับ  
เชิญครับ 
   รอยตํารวจเอก เฉลิม  อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)  :  
ทานประธานที่เคารพ รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
เมื่อสักครูทานสมาชิกจากจังหวัดตรังไดหารือทานประธาน ผมอยูขางนอกก็รีบวิ่งมา   
ดวยความเคารพจริง ๆ นะครับวาพรุงนี้ผมตองเดินทางไปภาคใต ทีนี้พอเอาญัตติมาพรุงนี้ 
ผมไมไดตอบเดี๋ยวทานจะหาวาหลีกเลี่ยง ละเลย เพราะผมตั้งใจตอบทาน ก็หารือทานประธาน 
ไปยังสมาชิกวาวันนี้ผมพรอม แตวาถา ๓ ทุมมันสั้นไป เพราะเรื่องมันเยอะ ฝายรัฐบาลก็จะพูด  
ฝายคานก็พูด แตถาพรุงนี้ผมติดภารกิจจริง ๆ ก็หารือทานประธานวาเราจะหาจุดบรรจบ
อยางไรดีครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานสาทิตยวาอยางไรครับ  
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานครับ ผม สาทิตย วงศหนองเตย  
ความจริงก็เห็นใจทานรัฐมนตรีเพราะวาตองมีภารกิจไป แลวก็เห็นใจเพื่อนสมาชิกดวย
เพราะวาเสนอญัตติไปแลวทีนี้จะทําอยางไร เพราะวาครั้นเราจะยกเรื่องภาคใตขึ้นมา 
ก็จะกลายเปนวาเพิ่งลงมติกันไปกอนหนานี้ แลวสมาชิกก็เพิ่งเสนอใหยกเรื่องขึ้นมา 
แลวก็ไมมีผูใดเห็นชอบดวย เพราะฉะนั้นก็ตองหาทางออกละครับ ถาเกิดวาจะมคีวามเปนไปได 
ก็คือหมายความวาทานรัฐมนตรีก็สะดวกที่จะตอบวันนี้ก็จะขอความกรุณาผานทานประธาน 
ถึงเพื่อนสมาชิกวาถาเรื่องน้ํานี่เราจะยกไววันพรุงนี้จะเปนอยางไร เพราะ ๑๔ ญัตติ แลววันนี้ 
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ก็พูดเรื่องภาคใตหลังจากนี้ไปก็นาจะเปนประโยชน อันนี้เปนขอหารือเทานั้น อันนี้ก็แลวแต 
เพื่อนสมาชิกซึ่งทานก็มีความประสงคที่จะเลื่อนขึ้นอยูแลว  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ขอฟงความเห็นทานประธานวิปครับ ทานครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ กระผม นายชัย ชิดชอบ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบบัญชีสัดสวน พรรคพลังประชาชน ถาเราจะเลื่อนญัตติ
ปญหาภาคใตขึ้นมาญัตติเร่ืองน้ําก็ตก ตกแนนอนครับ เพราะวามันซอนญัตติ ฉะนั้น
กระผมจึงคิดวาถาพวกเราทุกคนเห็นวาทานรัฐมนตรีสูอุตสาหนั่งแลวก็เตรียมที่จะตอบ 
เราอภิปรายกันสั้นหนอยไดไหมเรื่องน้ํา พรรคประชาธิปตยก็สั้นสัก ๓๐ นาที แลวก็ทาง
ฝายพรรคพลังประชาชนก็สัก ๑ ชั่วโมงเพราะวาญัตติมากกวา ก็ชั่วโมงครึ่งก็เหลือเวลาอีก 
๓๐  นาที ก็ รัฐมนตรีตอบ  ก็ตี เสีย ๒ ชั่วโมง  แลวนอกจากนั้นก็ขอเลื่อนเวลาวันนี้ 
เหนื่อยสักหนอยเพื่อพี่นองทั้งประเทศและชาวใตที่เรายังมีความหวงอาลัยอยู เราก็อยากจะตอให 
เพื่อปญหาภาคใตใหลุลวงไปดวยดี ก็หวังวาทานประธานแลวก็เพื่อนสมาชิกคงจะเห็น
ความจําเปนของรัฐมนตรีซึ่งเปนฝายรัฐบาลมีความประสงคจะตอบแลวก็จะเดินทางไป
ทางภาคใตอยูแลว เผื่อไดฝากฝงปญหาตาง ๆ จากพรรคประชาธิปตยซึ่งเปนเจาของพื้นที่ 
ไดฝากรัฐมนตรีไปวาจะตองไปทําอะไรบางทางภาคใตก็จะเปนผลดีอยางหนึ่งแกสวนรวม
ของประเทศเหมือนกัน ก็ขอใหประธานไดวินิจฉัยครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ผมคงวินิจฉัยไมไดนะครับ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของที่ประชุมครับ ทานสาทิตยเห็นวา
อยางไรครับ  
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานครับ ผม สาทิตย ก็จะมี
ประเด็นพิจารณาอยู ๒ ประเด็น  
 

        - ๖๘/๑ 
 



๑๕๐ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๖๘/๑ 
      
  ประเด็นที่ ๑ ก็คือ ถากรณีที่เราจะยกญัตติเร่ืองปญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 
ขึ้นมาจะทําใหญัตติเร่ืองน้ําตกไปหรือไม เพราะความเห็นของผมคิดวาญัตติเร่ืองน้ําจริง ๆ  
เรายังไมไดเร่ิมพิจารณาเลยนะครับ ก็เปนเพียงแตเพื่อนสมาชิกเสนอขึ้นมา อันนี้ก็ลองดูวา 
มีทางออกหรือไม  
   ประเด็นที่ ๒ ที่จะพิจารณากันก็คือวา ถาหากวาเราจะเอาเรือ่งน้าํเดนิไปกอน 
คิดวาจะใชเวลาประมาณเทาใด แลวหลังจากนั้นก็จะไดตอเร่ืองของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต  
ก็ลองคํานวณเวลาดูนะครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ประเด็นนะครับ ถามีการเสนอญัตติขึ้นมาซอน ญัตติเร่ืองน้ําก็ตองตกไป แตพรุงนี้ที่ประชุม
สามารถหยิบญัตติเ ร่ืองน้ําขึ้นมาพิจารณาใหมไดเลย  เพราะยังไมมีการอภิปราย 
แลวยังไมมีการลงมตินะครับ เพราะฉะนั้นทางออกไมมีปญหา อยูที่ที่ประชุมจะเอาอยางไรครับ  
เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
   นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล (รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ)  :  
ทานประธานที่ เคารพ กระผม สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จังหวัดอางทอง พรรคชาติไทย ในนามของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระผมอยากจะกราบเรียนครับวา เมื่อสักครูทานประธานเพิ่งจะเริ่มดําเนินการวาตอไปนี้
จะมีการพิจารณาญัตติดวน ซึ่งเพื่อนสมาชิกไดกรุณาขอเลื่อนระเบียบวาระญัตติดวน
เกี่ยวกับเร่ืองผันน้ําบาง ภัยแลงบาง น้ําทวมบาง ซึ่งเปนญัตติในทํานองเดียวกัน รวมกัน
ทั้งหมด ๑๓ ฉบับมาพิจารณาในคราวเดียว แลวเราก็กําลังจะเริ่มพิจารณากันยังไมได 
มีการเริ่มตนญัตติเลยแมแตคนเดียว ทานสาทิตยก็ไดกรุณาลุกขึ้นมาขอหารือวาถาหากวา
เปนอยางนี้จากผูเสนอญัตติ เอาเฉพาะผูเสนอญัตติอยางเดียว ๑๓ ทานก็เกรงวา 
จะใชเวลาก็เลยอยากจะขอทําความตกลงกัน ซึ่งตรงนี้แหละครับผมอยากจะกราบเรียนวา
ญัตติมันไมนาจะตก แตเพื่อใหสมประโยชนทุกฝายผมคิดวาในกรณีของญัตติ ๑๓ ญัตติ 
ที่เสนอมันจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการ ซึ่งจะประกอบไปดวยตัวแทนของทุกพรรคการเมือง  
 



๑๕๑ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๖๘/๒ 
 
และญัตติที่เสนอสวนใหญก็จะเปนไปในลักษณะของเรื่องชลประทาน ของเรื่องกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถาหากวาผูเสนอญัตติไดเสนอแลวก็มีการอภิปราย
สนับสนุนกัน ผมเชื่อวาใชเวลาไมนาน แลวเราก็ไปใชเวลาในคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ตรงนั้นก็นาจะกําหนดเวลาได แลวเราก็มาพิจารณาตอในกรณีของปญหาชายแดนภาคใต  
ซึ่งผมคิดวาถาดําเนินการอยางนี้ไดมันก็จะสมประสงคทุกฝาย ก็เลยอยากจะขอหารือ 
ที่ประชุมครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานสมาชิกครับ  ผมขออนุญาตเพื่อที่จะได เปนบรรทัดฐานตรงนี้  ระเบียบวาระ 
ที่เราขอเลื่อนขึ้น ๕.๑๐ ถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเลื่อนนะครับ แลวก็ถือวาเขาสู
ระเบียบวาระแลว ถามีการเสนอซอนญัตติขึ้นมาผมก็ยังวินิจฉัยวาญัตติ ๕.๑๐ ตองตกไป 
แตทางออกไมมีปญหา วิธีแกตรงนี้ไมใชประเด็นปญหาอยูที่พวกเราจะเอาอยางไรเทานั้น 
ทานประธานวิปเชิญครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพ เพื่อไมใหเสียเวลา 
ถาเราจะพิจารณาญัตติเร่ืองน้ําไปกอนแลวพอมีเวลาก็เอาญัตติเร่ืองภาคใตเขามา  
ทานรัฐมนตรีทานก็อยูที่นี่กอน ถาหมดเวลาทานไปทางใตทานไดดําเนินการดูแลทางใต
แลวก็ฟงวิทยุไปเรื่อย ๆ ก็ไดครับ วันพุธหนามาตอบก็ไดไมมีปญหาอะไรครับ เพื่อให 
มันเปนเรื่องตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาของเราไมใหมีการคลาดเคลื่อน  
ผมเขาใจวาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยทานตอบเมื่อไรก็ไดครับ วันพุธหนาก็ได  
เราก็เอาใหมันยาวไปหนอยก็ได ยาวไป พรุงนี้ใหมันยาวจนถึง ๖ โมงเย็น แลวก็เลื่อนไป 
วันพุธหนา แลวทานรัฐมนตรีมาตอบอีกครั้งหนึ่งก็ได ไมมีปญหา ------------------------------ 
 

        - ๖๙/๑ 
 
 



๑๕๒ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๖๙/๑ 
 
เพราะวาทานจะไดรายละเอียดแลวก็ไดความรอบคอบดีขึ้นนะครับ ก็เสนอใหทานประธาน 
ไดดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปเพื่อไมใหเสียเวลาครับทานประธาน เพราะวา 
เราไดรูกันแลววาอะไรคืออะไรครับ เพราะเราหวงใยภาคใตมาก รัฐบาลยิ่งหวงถึงกับ 
ทานนายกรัฐมนตรีตองไลรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหไปทางใตวันพรุงนี้  
อยางนี้เปนตน ฉะนั้นพวกเราก็มีความหวง พรรคพลังประชาชนทุกคนหวงภาคใต
เหมือนกับหวงน้ําเรื่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเหมือนกันครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ขอบคุณครับ ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรครับ เผื่อจะมีทางออกที่ดีครับ  
เชิญครับ 
   นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร)  : ทานประธาน 
ที่เคารพครับ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปตย ที่จริงตกลงกันดวยดีเมื่อบายนะครับ 
ผมก็จําคําทานประธานวิปไดวาเปนนิมิตหมายที่ดี แลวก็อยากใหทุกฝายรักษาสัจจะ  
ทีนี้ผมคิดวาถาจะพิจารณาเรื่องน้ําแลวก็คาดวาใชเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งใชไหมครับ 
ตามที่ทางรัฐบาลเสนอมันก็จะไปจบเอาตีเสียวาใกล ๆ ๓ ทุมแลว พวกกระผมไมขัดของ 
ถาอยูใหถึงเที่ยงคืน ถาทานประธานพรอมปฏิบัติหนาที่พวกเราก็อภิปราย ๒ ชั่วโมง  
อาจจะทางรัฐบาลก็มีผูประสงคจะอภิปราย ทานรัฐมนตรีตอบ เลิกเที่ยงคืนไมมีปญหาครับ 
ถาเอาตามนี้ผมวาก็เดินตอไดเลยครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
มีทานใดเห็นเปนอื่นไหมครับ เชิญทานครับ ทานสามารถหรือเปลาครับมองไมถนัด 
  นายสามารถ แกวมีชัย (เชียงราย) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
สามารถ แกวมีชัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคพลังประชาชน  
กระผมขออนุญาตเรียนทานประธานไปยังเพื่อนสมาชิกวา เนื่องจากเรามีเงื่อนจํากัด 
เร่ืองเวลา ผมไมอยากจะใหปญหาสําคัญ ๆ เราใชเวลารวบรัดในการพูดกันนะครับ  
เมื่อสักครูทานสาทิตยไดกรุณาพูดวาใหเราอภิปรายกันเรื่องน้ําไปจนถึง ๓ ทุม แลวพรุงนี้  
 



๑๕๓ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๖๙/๒ 
 
เราก็มาตอกันเรื่องภาคใต จริง ๆ มันก็เปนเรื่องที่ลงตัวไดอยางดี เผอิญทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทยทานเขามา ทานก็บอกวาพรุงนี้ทานจะไมไดอยู ทานอยากจะฟงปญหา
ภาคใตวันนี้เลยจะไดตอบ ทีนี้ผมคิดวาถาเราเอาวิธีอยางนี้เงื่อนจํากัดเรื่องเวลามันจะทําให
ประสิทธิภาพในการอภิปรายก็ดี ขอมูลทั้งหลายอาจจะไมครบถวนรอบดาน เร่ืองน้ํา 
เราคงพูดกันสั้น ๆ ก็คงลําบาก เอาแคผู เสนอญัตตินี้ผมดูก็ตั้งเกือบ ๑๐ กวาญัตติ  
ญัตติละไมกี่นาทีก็ เกือบ ๓ ทุมแลว แตละทานก็เตรียมขอมูลมามากมาย  ฉะนั้น 
ผมยังเห็นวาวันนี้ถึง ๓ ทุมเรานาจะอภิปรายเร่ืองน้ํากันใหจบ พรุงนี้เราเริ่มพูดถึงเรื่อง
สถานการณภาคใตซึ่ งก็ มีหลายญัตติ เชนกัน  รับรองพรุ งนี้ก็ ไมจบเรื่ องภาคใต  
เพราะหลายทานก็เตรียมขอมูลมากมาย แลวปญหาซับซอนมาก ฉะนั้นเราก็คงจะพิจารณากัน 
สัก ๖ โมงเย็นพรุงนี้ แลวทานประธานก็กรุณาเลื่อนไปพิจารณาตอในวันพุธสัปดาหหนา 
ซึ่งวันนั้นทานรัฐมนตรีก็คงพรอมที่จะมานั่งแลวทานคงไดขอมูลใหม ๆ ขอมูลดี ๆ  
จากการที่ทานไดไปลงพื้นที่ แลวผมก็ทราบวาวันที่ ๒๑ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทานก็จะเปน
ประธานประชุมคณะทํางานคณะใหญแกปญหาภาคใตดวย ฉะนั้นเราก็จะไดรับฟง 
ขอมูลจากทุกฝายอยางรอบดาน เร่ืองนี้เปนเรื่องสําคัญเราไมควรจะรวบรัดเวลา ฉะนั้น
กระผมเห็นควรวาวันนี้เราพิจารณาเรื่องน้ําใหจบ ๓ ทุม ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พรุงนี้
พูดเรื่องภาคใต แลวก็เปดโอกาสใหทานสมาชิกพูดกันเต็มที่จนขามไปถึงวันพุธนะครับ  
วันพุธก็มาฟงทานรัฐมนตรีไดมาตอบชี้แจง แลวในชวงทานเดินทางผมก็ม่ันใจวา 
ทานคงใหเจาหนาที่ติดตามคําอภิปราย ทานคงจะฟงคําอภิปรายของพวกเราไปตลอด 
ฉะนั้นอยากกราบเรียนที่ประชุมไดโปรดพิจารณาครับทานประธาน ขอบคุณครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
มีเห็นเปนอื่นไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
 
 
 



๑๕๔ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๖๙/๓ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ถาไมมีเห็นเปนอื่น ถือวาเราไดหารือกันตรงนี้ตรงกันแลว ผมขออนุญาตดําเนินการตอเลย 
เชิญครับ ญัตติเร่ืองน้ําครับ  
 
                   - ๗๐/๑ 

 



๑๕๕ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ณัฐวัฒน ๗๐/๑ 
 
    ทานที่จะอภิปรายทานพิษณุ เชิญครับ  
  นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
เพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม พิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จังหวัดหนองบัวลําภู พรรคพลังประชาชน ทานประธานที่เคารพครับ ตองขอขอบพระคุณ
เพื่อนสมาชิกทุกทานที่ใหความกรุณาเลื่อนญัตตินี้ขึ้นมาจะไดมีโอกาสอภิปรายกัน 
ในสภาแหงนี้ เนื่องจากวาเรื่องน้ําเปนเรื่องที่สําคัญ น้ําในตัวเราเองก็มี ๗๐ เปอรเซ็นต 
ถาเราขาดน้ําเราก็ตาย ทานประธานครับ ๒ อาทิตยที่ผานมาพี่นองประชาชนก็ไดรับฟง
เร่ืองที่คอนขางหนักใจ นั่นก็คือเร่ืองของสินคาแพง ขาวยากหมากแพง เพราะฉะนั้น 
ญัตตินี้ก็ถือวาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งหรือวาจะเปนแนวทางที่ดีที่จะใหพี่นองประชาชน 
ซึ่งขาดแคลนน้ําอยู โดยเฉพาะเกษตรกรในชนบทมีความหวังขึ้นมาในชีวิต ทานประธานครับ 
ผมไดรวมกันกับ ส.ส. หลายทานเสนอญัตตินี้ขึ้นมาโดยมีจุดมุงหมายที่ตองการตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญในการศึกษาโครงการผันน้ํ าจากแมน้ํ า โขงเขาพื้นที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทานประธานครับ แรงบันดาลใจที่ทําใหเสนอญัตติเร่ืองนี้ 
เนื่องมาจากปญหาความยากจนของพี่นองโดยเฉพาะพี่นองในภาคอีสานครับ ความยากจน 
ที่เกิดขึ้นมานั้นก็เนื่องจากวามีรายไดที่ต่ําแลวก็มีหนี้สิน โดยเฉพาะคนอีสานทํานาทําไร 
ยิ่งทํายิ่งจนครับ เพราะวาสวนใหญแลวอาศัยน้ําจากฟา ระบบชลประทานไปไมถึง  
ทานประธานที่เคารพครับ ภาคอีสานมีพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมด ๑๑๐ ลานไรเศษ มีพื้นที่การเกษตร 
๕๘ ลานไรเศษ แตมีพื้นที่ชลประทานที่สามารถกํากับหรือวาควบคุมน้ําไดเพียง ๖ ลานไร 
ทานประธานครับ ๑๑๐ ไรแตมีพื้นที่ชลประทานเพียง ๖ ลานไร นี่คือความสูญเสีย นี่คือ
ความเดือดรอนของพี่นองที่อยูในชนบทหางไกล ทานประธานครับ เมื่ออาศัยน้ําจากน้ําฝน 
ทําการเกษตรก็ไมสามารถที่จะควบคุมไดวาตอนที่ตองการน้ําจะมาหรือเปลา หรือมาตอนที่ 
ไมตองการ เพราะฉะนั้นก็สงใหเปนปญหาเกิดความยากจนขึ้นกับพี่นองภาคอีสานโดยเฉพาะ 
หลังจากปญหาหนี้สินก็จะสรางปญหาสังคมตามมา นั่นก็คือครอบครัวขาดความอบอุน 
เพราะพี่นองในภาคอีสานตองอพยพเขามาหางานทําในกรุงเทพฯ เพราะวานาแลง  
 



๑๕๖ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                        ณัฐวัฒน ๗๐/๒ 
 
นาลมทุกป  จึงมีความจําเปนเหลือเกินที่จะตองพัฒนาแหลงน้ําแบบบูรณาการ  
ทานประธานที่เคารพครับ ตอญัตติเร่ืองนี้ประเด็นปญหาที่สําคัญนั่นก็คือมี ๒ เร่ือง  
น้ําไมพอใชและน้ํามากเกินไป นั่นก็คือทั้งแลง ทั้งทวม ทานประธานครับ ถาเกษตรกรลงทุน 
เปนจํานวนมากไมวาจะเปนคาปุย คาเตรียมดิน ปกกลา ดํากลา แลวก็พอถึงเวลาจะเก็บ
เกี่ยวปรากฏวาฝนไมมาตามฤดูกาลก็สูญเสียเงินที่ลงทุนไป นอกจากนั้นบางปน้ํามามากเกินไป 
พระพิรุณใหน้ํามากเกินไปขาวกําลังตั้งรวงปรากฏวาฝนเยอะเกินไปน้ําทวมเขามาขังไมถึง 
๑ อาทิตยก็เรียบรอย เพราะฉะนั้นนี่คือปญหาใหญที่จะตองหาทางแกไขทั้งระบบนะครับ 
ทานประธานครับ นอกจากนั้นผมก็มีแนวทางที่จะเสนอที่ประชุมแหงนี้ถึงวิธีการแลวก็แนวทาง 
แกไขเรื่องของปญหาน้ําทั้งระบบ ซึ่งรัฐบาลโดยการนําของทานสมัคร สุนทรเวช ไดแถลงไว 
ตั้งแตวันที่เขามารับตําแหนงในขอ ๑.๑๘ เร่ืองของการพัฒนาศักยภาพแหลงน้ําทั่วประเทศ 
ก็เปนแนวความคิดที่ดี เปนแนวทางที่ดีที่จะตองนํานโยบายที่ทานสมัครประกาศไวไปสู 
การปฏิบัติ ทานประธานครับ กอนที่จะไปถึงเรื่องของแมน้ําโขง ผันน้ําโขงขึ้นมา กระผม 
ใครขออนุญาตแนะนําในการพัฒนาระบบชลประทานใหครบวงจรดังตอไปนี้ แบงเปน  
๓ ระยะเรงดวนครับทานประธาน ฝาก ฯพณฯ รัฐมนตรีไป มีระยะเรงดวนที่จะตองทํา
ภายใน ๑-๒ ป ระยะกลางนั่นก็คือจะตองทํา ๒-๕ ป และระยะยาว ๕-๑๐ ป ทานประธาน
ที่เคารพครับ ในระยะเรงดวนในปแรกเราคงไมสามารถที่จะผันน้ําโขงขึ้นมาใหกับพี่นองเกษตรกร 
ไดใชทันทวงทีเพราะจะตองมีการศึกษาถึงความเปนไปได -------------------------------------- 
 
                            - ๗๑/๑ 

    
 



๑๕๗ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       ดวงใจ ๗๑/๑ 
 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่นองประชาชน เพราะฉะนั้นตองใชเวลาศึกษากัน ผมคิดวา
นาจะเปนป ชวงระหวางที่รอผันน้ําขึ้นมา เราก็สามารถที่จะแกไขปญหาเรื่องของน้ําแลง
ในระยะเรงดวนได นั่นก็คือโครงการขุดสระน้ําในไรนา ทานประธานครับ ฯพณฯ รัฐมนตรี 
อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร เคยนําโครงการขุดสระน้ําในไรนาไวตั้งแตในสมัยรัฐบาล 
ชุดกอนโนนนะครับ เปนโครงการพัฒนาแหลงน้ําในไรนาของพี่นองเกษตรกร ความจุ
ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศกเมตร โดยโครงการนี้ใหรัฐบาลสนับสนุน แลวก็ชาวบานสมทบ
ประมาณบอละ ๒,๕๐๐ บาท ทานประธานครับ ป ๒๕๔๘ ป ๒๕๔๙ เราขุดไป ๖๐,๐๐๐ บอ  
ป ๒๕๕๐ ไมมี ป ๒๕๕๑ เทาที่ทราบทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ตั้งไวประมาณ ๒๐,๐๐๐ บอ ไมพอครับ ความตองการของพี่นองเกษตรกรเรื่องของสระน้ํา 
ในไรนาลงชื่อเอาไว ๗๖๕,๕๗๐ คนที่ตองการสระขนาดเล็กในไรนา เพราะฉะนั้นก็ถือวา
เปนนโยบายเรงดวนที่รัฐบาลนาจะรีบดําเนินการภายในปนี้เพื่อแกไขปญหาใหกับพี่นอง
เกษตรกรเหลานั้น ทานประธานครับ บางคนบอกวาสมทบ ๒,๕๐๐ บาท ถารัฐบาลบอกวา
นอยไป ทางพี่นองเกษตรกรก็บอกวาพรอมที่จะสมทบมากกวา ๒,๕๐๐ บาท ก็ฝากทานรัฐมนตรี 
ดวยนะครับ ทานประธานครับ การแกปญหาเรื่องน้ําในระยะกลาง ๒-๕ ปนั้นก็คือการขุดลอก
หวย หนอง คลอง บึงขนาดเล็ก กลาง ใหญ หรือการทําแกมลิงเพื่อที่จะรองรับน้ําไวในอนาคต 
และระยะสุดทายนั่นก็คือโครงการผันน้ําจากแมน้ําสําคัญ ๆ  ขึ้นมาเติมคลองเหลานั้น คูเหลานั้น 
หนองเหลานั้น นั่นก็คือเขามาถึงโครงการพัฒนาแมน้ําโขง  
    ทานประธานครับ ผมขออนุญาตนําเรียนเสนอตอทานประธานตอวา แมน้ําโขง 
มีความยาวทั้งหมด ๔,๙๐๐ กิโลเมตร ยาวเปนอันดับ ๑๐ ของโลก ตนน้ําอยูที่ภูเขาจี้ฟู  
บนที่ราบสูงทิเบต คนสิบสองปนนาเรียกแมน้ําโขงวาแมน้ําลานชาง คนจีนเรียกวา 
ลานช างเหมือนกัน แปลวาแมน้ําที่ เชี่ยวกราก  แลวก็ไหลผาน  ๖  ประเทศดวยกัน  
สวนประเทศไทยแมน้ําโขงไหลเขามา ๒ ชวง มีผลเกี่ยวกับเราทางภาคเหนือ เขาที่อําเภอเชียงแสน 
ไปถึงอําเภอเวียงแกว จังหวัดเชียงราย ระยะประมาณ ๘๔ กิโลเมตร จากนั้นก็ไหลเขาไป 
ประเทศลาว จากนั้นก็มาโผลอีกทีที่จังหวัดเลย แลวก็ผานหนองคาย นครพนม มุกดาหาร 
 



๑๕๘ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       ดวงใจ ๗๑/๒ 
 
อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี ระยะทางรวมกัน ๙๗๖ กิโลเมตร ทานประธานครับ  
แมน้ําโขงเปนน้ําจืด เกิดจากการละลายของหิมะไหลลงมาเรื่อย ๆ ป ๆ หนึ่งแมน้ําโขง 
ไหลทิ้งลงทะเลไป ๔๗๕,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตร มากเปนอันดับ ๘ ของโลก สวนแมน้ํา
สาขาตาง ๆ ของประเทศไทยที่ไหลลงแมน้ําโขง ปหนึ่งแมน้ําชี แมน้ํามูลไหลลงแมน้ําโขง 
๕๔,๕๐๐ ลูกบาศกเมตร ทานประธานครับ จริง ๆ วันนี้ผมเตรียมแผนที่มาให แตเพื่อ
ประหยัดเวลาก็คงจะไมตองใช ก็จะเขาสูเร่ืองของโครงการแมน้ําโขงที่วาจะผันขึ้นมา
อยางไร สืบเนื่องมาจากที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทานสมัคร สุนทรเวช ไดอภิปรายไว  
แลวก็ไดมีขาวไปทั่วประเทศไทย สรางความหวังใหกับพี่นองเกษตรกรในภาคอีสานวา 
จะมีโอกาสนําน้ําจากแมน้ําโขงเขามาเติมน้ําเขามา เพื่อที่จะใหแหลงน้ําตาง ๆ ที่มีอยูแลว
เก็บกักน้ําไดตลอดป โครงการผันแมน้ําโขงที่กระผมนําเสนอทานประธาน ผมเสนอวา 
ผันขึ้นมาจากอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อําเภอเชียงคานซึ่งเปนพื้นที่ของทาน ส.ส. 
พัฒนา ถามพื้นที่ทางจังหวัดเลยแลว อําเภอเชียงคานแลวก็ไมมีปญหา พรอมที่จะให
พัฒนาแมน้ําโขงนี้เขามาเนื่องจากวาบริเวณที่แมน้ําโขงไหลเขามาจากประเทศลาว 
มาถึงบริเวณจังหวัดเลย บริเวณนั้นความสูงประมาณ ๒๐๐ เมตรจากระดับน้ําทะเล  
ถาเปรียบเทียบประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานเราจะลาดเอียงลงไปสูงจากจังหวัดเลย
แลวคอยเอียงลงเรื่อย ๆ แลวไปต่ําที่สุดประมาณ ๑๐๐ เมตรจากระดับน้ําทะเลที่ 
จังหวัดอุบลราชธานี เพราะฉะนั้นความตางจากจังหวัดเลยไปถึงจังหวัดอุบลราชธานี 
สูงประมาณ ๑๐๐ เมตรที่แตกตางกัน จึงไมเปนปญหาในการที่จะผันน้ําเขามาแลวก็ 
ใหไหลตามแกรวิตี้ (Gravity : แรงดึงดูดโลก) ----------------------------------------------------- 
 
                  - ๗๒/๑ 

 



๑๕๙ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                         เบญจมาภรณ ๗๒/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพครับ โครงการที่ผมนําเสนอทานประธานนี้ก็มีเอ็นจีโอ (NGO)  
หลายทานพาดพิงเขามาวาอาจจะมีเร่ืองของน้ําเค็ม หรืออาจจะมีเร่ืองของน้ําที่อาจจะ 
ไมพอไหลขึ้นมาจากทางเมืองจีน เนื่องจากขณะนี้ประเทศจีนสรางเขื่อนกั้นแมน้ําโขงไวแลว 
๓ เขื่อนดวยกันทานประธานครับ แตเรามีขอตกลงระหวางประเทศ ซึ่งมั่นใจวาถาหากเรา
ไดมีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาเรื่องดึงน้ําในแมน้ําโขงขึ้นมาใชประโยชนก็จะตอง 
มีการปรึกษาหารือกันในระดับประเทศทั้ง ๖ ประเทศที่แมน้ําโขงเกี่ยวของ แตประโยชน
จากการผันน้ําแมน้ําโขงขึ้นมาเปนประโยชนอยางสูง ถาหากสามารถทําไดตามหลักวิชาการ 
และในขณะเดียวกันภาครัฐจะตองใหความสําคัญ เนื่องจากวาถาหากวาทําโครงการไปแลว 
แลวไมตอเนื่องและไมรัดกุม ผลที่ตามมาก็จะเกิดความเดือดรอนกับพี่นองประชาชนในพื้นที่  
ผมขออนุญาตยกตัวอยางพื้นที่ในจังหวัดหนองบัวลําภูของผม เนื่องจากวาแมน้ําโขง 
ถาหากวาผันขึ้นมาที่อําเภอเชียงคานจะทําอุโมงคลอดเขามาแลวมาเติมน้ําที่ลําน้ําพะเนียง 
ซึ่งลําน้ําพะเนียงมีความยาวทั้งหมด ๑๔๖ กิโลเมตร จากจังหวัดเลยไปลงที่เขื่อนอุบลรัตน  
ซึ่งเทาที่ผมไดหารือกับผูเชี่ยวชาญแลวก็เจาหนาที่จากทางกรมชลประทานก็บอกวา 
มีความสามารถเปนไปได โดยที่เอาแมน้ําโขงขึ้นมาแลวเปนอุโมงคมุดเขาไปแลวมาโผลอีกที 
ประมาณกลางทางกลางพื้นที่ที่บริเวณบานหัวนา อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู แลวก็
เปนคลองเปดไหลไปลงที่เขื่อนอุบลรัตน ซึ่งปญหาน้ําเค็มไมนาจะมีเนื่องจากบริเวณนั้น 
เปนบริเวณที่เปนแหลงน้ําอยูแลว เปนลุมน้ําพะเนียงอยูแลว แตประเด็นปญหาที่เปนปญหา
สําคัญอยูในปจจุบันนี้ก็คือโครงการภาครัฐเมื่อลงไปทําแลวไมไดทําใหเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
คาชดเชยที่ดินก็ยังไมชัดเจน ซึ่งขณะนี้เกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลําภูก็เดือดรอน ถามวา
อยากไดไหมโครงการพัฒนาลุมแมน้ําโขง อยากไดครับ แตในขณะเดียวกันก็อยากไดคาชดเชย 
ดวยครับ เนื่องจากวาเปนผูไดรับความกระทบเดือดรอน ภาครัฐก็ควรที่จะตั้งงบประมาณ
เขามาใหเตรียมความพรอมไว จึงตองมีคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเรื่องนี้อยางจําเปน
เรงดวน ทานประธานครับสั้น ๆ  อีกครับ ไมเปนเรื่องแปลกหรอกครับการที่จะทําคลอง มีหลายระเทศ 
ที่ทํากันไวแลว ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีคลองอีรี คาแนล (Erie Canal) ยาว ๘๐๐ กิโลเมตร  
 



๑๖๐ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                         เบญจมาภรณ ๗๒/๒ 
 
ประเทศแคนาดาก็มีคลองเรเดียล คาแนล  (Radial Canal) ประเทศจีนนี่ยิ่งสําคัญครับ ตั้งแต 
พ.ศ. ๕๐๐ เดอะ แกรนด คาเนล ออฟ ไชนา (The Grand Canal of China) ความยาว ๑,๗๙๕ กิโลเมตร 
ปจจุบันก็ยังใชอยู แลวอีกประเทศหนึ่งที่ทําน้ําใตดินนั่นก็คือประเทศลิเบีย มีแมน้ํา 
ใตพื้นทะเลทราย ทานประธานที่เคารพครับ ถาหากวาเราสามารถจะบริหารจัดการน้ํา 
ไดดวยระบบที่เรามีอยูเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทั้งการกระจายน้ํา โครงการผันน้ําโขงขึ้นมา 
นอกจากจะนําน้ํามาเติมในเวลาที่เราตองการแลวก็ยังเอาน้ําออกไปทิ้งไดในเวลาที่เรา 
ไมตองการ ทานประธานครับ สรุปก็คือถาหากสามารถผันน้ําขึ้นมาไดอยางเปนระบบ 
อยางบูรณาการเราจะมีประโยชนดังตอไปนี้  
  ขอที่ ๑ พื้นที่เพาะปลูกเดิมที่มีอยูแลวก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  ขอที่ ๒ ก็คือเราจะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกขึ้นใหม ตามที่หลายทานอภิปราย 
โดยเฉพาะทานวิชัย  สามิตร วันนี้อภิปรายไวเห็นดวย นั่นก็คือเราจะเปนผูผลิตน้ํามันบนดิน
ของโลกเราก็ตองมีน้ําเพื่อจะนํามาปลูกออย ปลูกมันสําปะหลัง 
  ขอที่ ๓ ถาหากมีน้ําขึ้นมาเราก็ใหพี่นองเกษตรกรนี่ละครับสามารถใช 
แหลงน้ําอันนี้ที่เราจะลอกขึ้นมาใหมเปนแหลงขนสงธัญพืช พืชพันธุตาง ๆ โดยประหยัด
พลังงาน ขึ้นเรือไปเลยครับทานประธานครับ  
   แลวอีกขอหนึ่งนะครับ ก็จะสรางงาน สรางรายไดใหกับคนที่อยูริมคลอง 
ไดอยางยั่งยืน ก็เปนประเด็นสําคัญที่คิดวานาจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพื่อพิจารณาการผันน้ําจากแมน้ําโขงขึ้นมาแกไขปญหาภัยแลงอยางยั่งยืนตอไป  
ขอกราบขอบพระคุณทานประธานครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสมาชิกครับ ผมจะขออนุญาตวาตามที่มีผูเสนอญัตติขึ้นมากอนใหผูเสนอญัตติ 
ไดอภิปรายกอนนะครบั  
 
 
 



๑๖๑ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                         เบญจมาภรณ ๗๒/๓ 
 
  ญัตติที่  ๑ ที่ เสนอพิจารณารวมกัน ขอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา 
โครงการชลประทานระบบทอทั่วประเทศ ซึ่ง คุณพิกิฏ  ศรีชนะ และคุณรณฤทธิชัย  คานเขต 
เปนผูเสนอครับ เชิญครับ                                                                                 
 

        - ๗๓/๑                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๗๓/๑ 
 
  นายพิกิฏ ศรีชนะ (ยโสธร) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผม พิกิฏ 
ศรีชนะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดยโสธร พรรคเพื่อแผนดิน ทานประธานที่เคารพ 
กระผมไดเสนอญัตติเพื่อขอใหสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาโครงการชลประทาน 
ระบบทอทั่วประเทศรวมกับทานรณฤทธิชัย คานเขต ซึ่งเหตุผลที่ผมเสนอเนื่องจากวา
สภาพปจจุบันเกิดภาวะวิกฤติในเรื่องน้ําสําหรับคนไทยทั้งประเทศ ไมเฉพาะภาคอีสาน 
ภาคเหนือ หรือภาคตะวันออก ซึ่งปญหาเหลานี้ มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของพี่นอง
ประชาชนทุกระดับ ไมวาอาชีพเกษตรกรหรืออาชีพอยางอื่น เพราะวาน้ําเปนปจจัยสําคัญ
ในการประกอบอาชีพ ไมวาจะใชในการบริโภค ใชในการทําการเกษตร ซึ่งปญหาเหลานี้
ตองได รับการแกไขอยางเปนระบบ ใหหนวยงานองคกรใดองคกรหนึ่งแกไขก็คง 
เปนไปไมไดนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาของภาคอีสานซึ่งเปนปญหาที่พี่นอง
ประชาชนมีฐานะยากจนและมีอาชีพทําการเกษตร ๘๐ เปอรเซ็นตของจํานวนประชากร 
และตองใชน้ําในการทําการเกษตรซึ่งปจจุบันนี้เปนนิมิตหมายที่ดีที่ภาคเกษตร สินคา 
ทางการเกษตรมีราคา ทําใหพี่นองคนอีสานซึ่งมีอาชีพหลักของการเกษตรไดประโยชน
จากการทําการเกษตรในสวนนี้ แตปญหาที่ตามมาคือเร่ืองของน้ํา เมื่อขาดน้ําการเกษตร 
ก็ไมสามารถที่จะดําเนินการได ซึ่งทําใหเกิดปญหาเรื่องภัยแลง พืชผลทางการเกษตร
เสียหายเปนจํานวนมาก ฉะนั้นแนวทางการแกไขปญหาจําเปนอยางยิ่งที่ รัฐบาล 
ตองเอาปญหามาบริหารจัดการเรื่องน้ําใหเปนระบบ ซึ่งแนวความคิดของผมคิดวา 
การแกไขปญหาเรื่องน้ําถาใชชลประทานระบบทอจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุด ผสมผสานกับ 
การใชน้ําตามนโยบายของทานนายกรัฐมนตรีที่ตองการที่จะผันน้ําจากแมน้ําโขงมาใช 
ใหเปนประโยชน โดยผานระบบทอเพื่อกระจายน้ําไปสูภูมิภาคทั้ง ๑๙ จังหวัด รวมทั้งพื้นที่ 
ที่จําเปนตามลุมน้ําตามที่ทานสมาชิกไดเสนอไปในเบื้องตนเมื่อกี้นะครับ ซึ่งผมถือวา 
เปนสิ่งที่ดีที่ตองจัดทํารวมกันทั้งภาคสวนทุกฝาย และสําคัญที่สุดโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
จังหวัดในภาคอีสานขาดแคลนน้ํา ผมดูสถิติจากที่ผานมารัฐบาลโดยเฉพาะปนี้ไดจัดตั้ง
งบประมาณเพื่อแกไขปญหาเรื่องภัยแลงในป ๒๕๕๑ รวมทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐ กวาลานบาท  
 



๑๖๓ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                     สายชล ๗๓/๒ 
 
และในระยะยาวในป ๒๕๕๒-๒๕๕๔  ๔๖,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งถามาวิเคราะหดูแลว 
ในระยะ ๑๐ ปเราตองแกไขปญหาเรื่องภัยแลงเปนแสนแสนลานบาท และปญหาน้ําทวม
อีกเปนแสนแสนลานบาทครับ ถาเรามาวางแผนยอมลงทุนโดยการจัดการใหเปนระบบ 
ใหชัดเจน มีการออกแบบเขียนแบบ แลวก็นําเสนอปญหาการจัดทํางบประมาณที่ถูกตอง 
มันก็สามารถที่จะแกไขปญหาระยะยาวได โดยไมตองเสียงบประมาณทุก ๆ  ปในการแกไขปญหา
เร่ืองภัยแลงและน้ําทวมนะครับ ทานประธานครับ ในสวนนี้ผมคิดวารัฐบาลคงจะนําไป
พิจารณาเปนการดวนและเปนนโยบายเรงดวน โดยเฉพาะอยางยิ่งผมตองกราบเรียนวา
ตั้งแตป ๒๕๓๑ ผมมีโอกาสไดมาเปนผูชวยดําเนินงาน ส.ส. ผมประทับใจที่ทานอดีตรัฐมนตรี
ทานหนึ่งคือ ทานประจวบ ไชยสาสน ในปนั้นทานทําโครงการโขง-ชี-มูล เพื่อความสมบูรณ 
ของคนอีสานขึ้นมา สามารถแกไขปญหาสวนหนึ่งใหกับคนอีสานได ผมยังภูมิใจวา 
ยังมี ส.ส. คนอีสานยังคิดถึงปญหาความแหงแลงของคนอีสาน แลวก็ทําโครงการนี้
ประสบความสําเร็จมาแลว และในครั้งหนึ่งผมทราบขอมูลวาทานสุวิทย คุณกิตติ  
ไดทําโครงการนี้ซึ่ งเปนหัวหนาพรรคเพื่อแผนดิน  ไดทําโครงการนํารองเกี่ยวกับ 
โครงการชลประทานระบบทอขึ้นมา และดําเนินการไปสวนหนึ่งประสบความสําเร็จ  
แตเนื่องจากวาปญหาการทํายังไมคัฟเวอร (Cover) ยังไมครอบคลุมทั้งพื้นที่จึงทําใหเกิด
การใชประโยชนไดไมมากเทาที่ควร ---------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                      - ๗๔/๑ 
 



๑๖๔ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       จีรนุช ๗๔/๑ 
 
ฉะนั้นเมื่อจะทํางานในการแกไขปญหาผมคิดวานาจะทําทั้งระบบมันก็จะแกไขไดในสวนนี้
ก็คงจะกราบเรียนทานประธานไวเพียงเทานี้นะครับ ผมก็คิดวาทานรณฤทธิชัยคงจะเสริม
ประเด็นในสวนที่ขาดเหลือในโอกาสตอไปนะครับ ผมขอรบกวนเวลาสภาไวเพียงแคนี้ครับ 
ขอกราบขอบพระคุณครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ญัตติที่ ๒ เร่ืองขอใหสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา 
อุทกภัยและภัยแลงซ้ําซากในพื้นที่จังหวัดยโสธร ซึ่งคุณรณฤทธิชัย คานเขต กับคณะ 
เปนผูเสนอ เชิญครับ  
   นายรณฤทธิชัย  คานเขต (ยโสธร) : ทานประธานสภาที่เคารพครับ  
กระผม  รณฤทธิชัย คานเขต  พรรคเพื่อแผนดิน จังหวัดยโสธร ทานประธานครับ  
ผมกับทาน ส.ส. พิกิฏ ศรีชนะ ไดยื่นญัตติเร่ืองชลประทานระบบทอเปนญัตติที่ ๕.๗  
แลวก็การแกไขปญหาเรื่องภัยแลงและน้ําทวม ญัตติที่ ๕.๑๕  
   ทานประธานครับ เร่ืองน้ํามันมีความสําคัญตอพี่นองเกษตรกรทั่วประเทศ 
เปรียบเสมือนคน คนเราถาขาดเลือดคนเราก็ตาย พี่นองเกษตรกรขาดน้ําพี่นองเกษตรกร
ก็ยากจนเหมือนกับชีวิตของเขาตายไปทั้งเปน จะเห็นวาหนี้สินของพี่นองเกษตรกร 
มันไมเคยหมดไปสักทีหนึ่งก็ เพราะอะไรครับ ก็เพราะอาชีพที่ เขาทําอยูปจจุบันนี้ 
ไมสามารถจะเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเขาได เพราะฉะนั้นเงินที่เขาไปกูจาก ธ.ก.ส.  
หรือกูจากแหลงอื่นก็ตามแต กูมาแลวเอามาลงในผลผลิต ผลผลิตออกมาชวงฤดูฝนทิ้งชวง 
ฝนไมตกตองตามฤดูกาล เกษตรกรที่ปลูกผัก พืช  หรือพวกเรือกสวนไรนาตาง ๆ  
ก็ไมสามารถเก็บผลผลิตได พืชผลก็ตาย ขาวก็ตาย บางทีทํานากันปหนึ่ง ๓ ครั้ง  
พี่นองประชาชนที่เปนเกษตรกรเคยมาบอกกับผม บอกผูแทนปนี้ทํานา ๓ ครั้ง ผมก็ดีใจ  
ผมนึกวาระบบชลประทานที่มันมีอยูนี่ทําใหพี่นองสามารถประกอบอาชีพการเกษตร 
ไดปหนึ่ง ๓ ครั้ง ทํานาไดปหนึ่ง ๓ ครั้ง อยางพวกขาว กข ๑๕ ซึ่งเปนขาวหอมมะลิเกา  
ขาวหอมมะลิ ๑๐๕ มันทําแค ๔ เดือน ก็นึกวา ๔  ๓  ๑๒ นึกวาทําปหนึ่ง ๓ ครั้ง ที่ไหนไดครับ 
 



๑๖๕ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๗๔/๒ 
 
พี่นองบอกวาที่ทํา ๓ ครั้งนี่ ทําครั้งแรกแลวมันก็ตายเพราะฝนมันทิ้งชวง ขาวในนา 
แหงไปหมดเลย สูบบุหรี่ยังไมไดเลยกลัววาขี้บุหรี่หลนลงไปแลวมันจะไหม พอมันตายไป 
กต็องรอฝน ฝนบางทีพอมันมาอีกทีหนึ่งก็ดํากัน พอดําเสร็จปุบ ฝนทิ้งชวงตายอีกแลวครับ 
ครั้งที่ ๓ ถึงไดเกี่ยว เพราะฉะนั้นชีวิตของพี่นองเกษตรกรมันเหมือนถูกสาป ทั้ง ๆ ที่เรามี
พื้นที่นาของเราอยู แตเราไมสามารถจะใชพื้นที่นาของเราประกอบอาชีพทํามาหากินได 
เพราะฉะนั้นหนี้ ธ.ก.ส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร) มันถึงไมหมด 
วันนี้พี่นองเกษตรกรบางคนตองถูก ธ.ก.ส. ถูกแบงกพาณิชยซึ่งตัวเองเอาที่ไรที่นา 
ไปจํานองจํานําไวถูกฟอง แลวก็ถูกเขายึดทรัพยกันไปไมรูกี่รายแลว วิธีการแกไขปญหา
ไมใชเร่ืองยากเลย เพียงแตวามีงบประมาณไหมมันอยูตรงนี้แคนั้น ผมเชื่อเร่ืองระบบ
บริหารจัดการและยิ่งไดทานรัฐมนตรีซึ่งมีฝมืออยางทานสมศักดิ์ หรือไดทานรัฐมนตรี 
ชวยวาการซึ่งเปนคนภาคอีสานของเรา ทานธีระชัยอยางนี้ เราคุยกันทานมองเห็นปญหา
หมดเลย แตวาการจะแกได แกไมได มันอยูที่งบประมาณ บอกจะมีงบประมาณในการ 
ที่จะเขามาแกไขปญหาใหกับพี่นองเกษตรกรนี่จริงจังกันไหม ภาษาอีสานเขาบอกวา 
ความคึดมีบแพ ทุนสิคาฮังบมี นั่นหมายถึงมันมีความคิด ความคิดมีแตวามันไมมีสตางค 
แลวมันจะไปแกไขปญหาไดอยางไรกัน ก็เหมือนที่ทาน ส.ส. พิกิฏ ศรีชนะ พูดเมื่อกี้  
ปนี้ผมเพิ่งจะไปแจกน้ําทวมรวมกับทางทานนายอําเภอ รวมกับทางเกษตรจังหวัด  
รวมกับ ธ.ก.ส. ที่อําเภอคอวังเขาเพิ่งไปแจกเมื่ออาทิตยที่แลวหมดทั้งยโสธร ผมวาง 
วงแคบกรุงเทพมหานครเขามานิดหนึ่งใหเห็นวาในสวนที่ผมศึกษาอยูเดี๋ยวนี้ในภาคอีสาน
มีอยู ๑๙ จังหวัด --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๗๕/๑ 
              

 
 
 



๑๖๖ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               วนัทนา ๗๕/๑ 
 
ยโสธรเปน ๑ ใน ๑๙ ปนี้จาย ๕๘ ลานบาทเรื่องน้ําทวม แลวอีกไมกี่เดือนขางหนา ๓-๔ เดือน 
เชื่อเถอะครับวาปนี้อยางไรฝนก็ทิ้งชวง เพราะวาภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงกัน พี่นองวันนี้
ตรงไหนที่มีสถานีสูบน้ําเราทํานาปรังกัน แตวาบางสวนน้ํามันเขาไมถึงแตเห็นพรรคพวก
ทํานาปรังตัวเองมีหนองน้ําอยูก็ทํานาปรังกับเขาดวยสูบน้ําขึ้นไป วันนี้น้ําก็จะหมดแลว 
ในหนองน้ํา อีกหนอยมันก็ตองตายอีกขาวในนา พอขาวในนาตายก็มาเรื่องภัยแลง  
ภัยแลงก็จายกันไมแตกตางเลยครับ น้ําทวมจังหวัดยโสธรจาย ๕๘ ลานบาท ผมเชื่อวา 
ภัยแลงไมมีต่ํากวา ๔๐ ลานบาท รวมเบ็ดเสร็จแลวปละรอยลาน นี่เปนแคเพียงสวนหนึ่ง 
ของจังหวัดยโสธร  แลวอีก  ๑๘  จังหวัดละครับ เพราะฉะนั้นเรื่องน้ํามันคือหัวใจ  
ประเทศไทยเปนประเทศกสิกรรม ตางประเทศอยางตะวันออกกลางเขามีน้ํามัน 
เปนวัตถุดิบของเขา เขามีกระทรวงน้ํามัน แตของเราเรื่องการบริหารจัดการน้ํามันแบงไป
หลายกระทรวงมากจนเกินไป การที่แบงหลายกระทรวง ทุกกระทรวงก็รูวาตองการ 
เงินงบประมาณเพื่อตัวเองจะไดบริหารจัดการได  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ซึ่งเปนหนวยงานหลัก และยังมีกรมทรัพยากรน้ํา และยังมีกระทรวงมหาดไทยดวย  
ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น แตเวลาสั่งงานบางที ๓ รัฐมนตรีแทบไมมีโอกาส 
มานั่งคุยกันแลวเอาแผนมาประสานกัน วิธีการในการบริหารจัดการมันก็ไมเปนไป 
ตามระบบ  นี่คือสิ่ งที่ เปนปญหามาในอดีต  ผมหวังวารัฐบาลชุดนี้จะเปนรัฐบาล 
ที่จะบริหารจัดการรวมกันเพื่อเห็นแกพี่นองเกษตรกรซึ่งเปนกระดูกสันหลังผุ ๆ ของชาติ 
ผมไปตางประเทศ ส.ส. ของเรามีโอกาสไปดูงานตางประเทศ ไปเห็นตางประเทศเขา 
ใครมีฟารมมันรวย คนมีฟารมเปนคนมีเงิน ในตางประเทศเขาเปนอยางนั้นเราอิจฉา  
แตวาเกษตรกรบานเราใครทํานามันยากจน เพราะอะไรครับ เพราะฝนฟามันไมอํานวย 
ฝนตกมาสมัยกอนอาจจะตกตองตามฤดูกาล แตคนทํานาทํานาปทําปหนึ่งครั้งเดียว  
แลวราคาละครับ ณ วันนี้ เอาวันนี้เลยขาวกําลังมีราคานี่แหละ แตผมถามวาพี่นอง
เกษตรกรไมวาจะเปนภาคไหนก็ตามแต ผมถามวาอยางในอีสานเรานี่เราทํานาป  
ปละ ๑ ครั้ง ผลผลิตในนาน้ําหนักอยางมากที่สุดวันนี้ ๓๕๐ กิโลกรัม ๔๐๐ กิโลกรัม  
 



๑๖๗ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               วันทนา ๗๕/๒ 
 
ผมให ๕๐๐ กิโลกรัมเลย ๕๐๐ กิโลกรัมตอ ๑ ไร ราคาขาวเทาไรครับ ตอนเกี่ยวขาวปุบ  
๘ บาทกวา ๙ บาท ตีให ๑๐ บาทเลยจะไดสูงหนอย เทากับไรหนึ่งได ๕,๐๐๐ บาท แตวา
ตนทุนการผลิตเทาไรครับ แลวยิ่งปุยราคาแพง วันนี้บางทีเกษตรกรทําแลวขาดทุนดวยซ้ําไป 
แตผมประมาณการเอาประหยัดแลวกัน บางคนเริ่มใชปุยอินทรียแลว บางทีมีวัวมีควาย 
ขี้มันสามารถเอาเปนปุยได ลดตนทุนการผลิตลงมา เอาเปนวาวันนี้เกษตรกรทํานาตนทุน
การผลิตเอาเปนสัก ๓,๐๐๐ บาท จริง ๆ แลวมันทะลุไปถึง ๔,๐๐๐ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาทก็มี 
เอาเปน ๓,๐๐๐ บาทก็ได ๓,๐๐๐ บาทไดกําไร ๒,๐๐๐ บาท  ๒,๐๐๐ บาทใชทั้งป  
ผมถามวา ๑๒ เดือน เอา ๑๒ ไปหาร ๒,๐๐๐ มันตกเดือนเทาไรที่พี่นองเกษตรกรจะมีเงิน 
ในการดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัว พี่นองเกษตรกรมันยากจนเพราะสิ่งเหลานี้ เพราะฉะนั้น
วันนี้ทําอยางไรจะไมใหเขาทิ้งนา หลังจากเก็บเกี่ยวแลวปุบถามันมีน้ําก็สามารถเอาน้ํา 
มาทําเกษตรได ไมจําเปนตองทํานาอยางเดียว วันนี้มันสําปะหลังกําลังมีราคา ที่บานผมปลูก 
๘๐,๐๐๐ ไรหมดทั้งจังหวัดยโสธร ตอนนี้เร่ิมปลูกแลว ๘๐,๐๐๐ ไร เอาเปนวา ๑ ไร -------- 
 

 - ๗๖/๑ 
 

                    
 
 



๑๖๘ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      รัชนีพร ๗๖/๑ 
 
ถาสมมุติวาเรามีพื้นที่นาในการทํานาตองเปนนาที่มันอยูตรงเนินน้ําไมทวม จริง ๆ  มันก็ไมทวม
มันแลงอยูแลว แตถาสมมุติชวงที่ทําแลวเกิดฝนมันตกลงมามันไมตกตองตามฤดูกาล  
ถาน้ํามันไมขังมันสําปะหลังสามารถปลูกไดแลวใชน้ํานอยแตตองมีน้ําเลี้ยงมันดวย  
ไรหนึ่งคาใชจายตกประมาณ  ๔ ,๐๐๐  บาท  แตวันนี้ มันสําปะหลังกิโลกรัมหนึ่ ง 
ไมมีต่ํากวา ๒ บาท บานผมกําลังขาย ๒ บาท ๔๐ สตางค ตัด ๔๐ สตางค ออกไปเลย 
เอาแค  ๒  บาท  ไรหนึ่ ง ไม มีต่ํ ากวา  ๕  ตัน  เอาพันธุหวยบง  ๖๐  นี่ประกาศก็ ได  
พันธุหวยบง ๖๐ แปงก็สูง วันนี้ผมกําลังจะบอกพี่นองในจังหวัดบานผมเขตพื้นที่ 
ที่ผมรับผิดชอบอยูทําอยางไรจะเอามันลงนาไดเพื่อใหมันครบวงจร ไมใหพี่นองประชาชน 
ตองทิ้งนา เกี่ยวขาวเสร็จปุบเอามันสําปะหลังลงเลยแตตองมีน้ําครับ ปญหามันอยูตรงนี้ 
มันตองมีน้ําเลี้ยงเขาดวย ถาสมมุติวาไรหนึ่งได ๕ ตัน คูณดวย ๒ บาท ได ๑๐,๐๐๐ บาท 
ตนทุนการผลิต ๓,๐๐๐ กวาบาท ๔,๐๐๐ บาท ตีให ๕,๐๐๐ บาทเลย มันก็ยังเหลือ 
ไรละ ๕,๐๐๐ บาท นี่คือสิ่งที่เปนทางเลือก ณ วันนี้ พี่นองประชาชนพอพูดเรื่องของน้ํา 
ทุกคนยกมือทวมหัวอยากเห็นรัฐบาลชุดนี้ทําเรื่องนี้ ผมเคยบอกพี่นองวาตองขออนุญาต 
พูดยอนไปถึงเมื่อสมัยที่ผมอยูพรรคไทยรักไทย ทานนายกรัฐมนตรีทักษิณ ทานไปแกไข
ปญหาเรื่องความเดือดรอนที่ อําเภออาจสามารถ พวกผมเปนผูแทนราษฎรอีสาน 
ไปนั่งคุยกับทาน  มีทานอดีตอธิบดีเพิ่งเกษียณไป  ทานอธิบดีสามารถนั่งอยูดวย  
พวกเราก็ขอเสนอทานบอกวาทําอยางไรเราอยากไดน้ํา อีสานอยากไดน้ํา พี่นองเกษตรกร
อยากไดน้ํา ทานก็ถามอธิบดีสามารถวาถาจะทําเรื่องชลประทานใหครบวงจรทั้งภาคอีสาน
ตองใช เงินเทาไร  ผมยังจําไดทานอธิบดีสามารถทานพูดตรง  ทานบอกวาอีสาน 
มันไมสามารถทําชลประทานระบบเปดไดทั้งหมด เพราะวาที่ดินในอีสานมันสูง มันต่ํา  
การทําชลประทานดวยระบบดาดคอนกรีตมันตองสงน้ําจากที่สูงลงไปที่ต่ํา ภาษาอังกฤษ 
เขาเรียกวาระบบแกรวิตี้ ผมก็จําเขามาแหละครับ มันคือสงจากสูงลงไปต่ําดวยแรง 
โนมถวงของโลก แตวาที่ราบมันมีจํานวนจํากัด เพราะฉะนั้นมันทําชลประทานไดนอย
เพราะมันดันขึ้นไปที่สูงไมได อีสานนี่ผมไปหาขอมูลมา อีสานทั้งอีสานนี่ครับทําระบบ 
 



๑๖๙ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๗๖/๒ 
 

ชลประทานไดแค ๑๐.๔ เปอรเซ็นตเทานั้น แลวอีก ๘๙.๖ เปอรเซ็นต ไมสามารถเอาระบบ
ชลประทานเขาไปได เพราะฉะนั้นชาวบาน เกษตรกร ชาวไร ชาวสวนมันถึงไมสามารถ 
จะใชน้ําในการเพาะปลูกหรือทําเกษตรไดมันตองทําระบบอื่น ที่จังหวัดยโสธรทําได 
แค ๗ เปอรเซ็นตเทานั้น และน้ําทวมกับภัยแลงนี่มันแปลกครับทาน จริง ๆ มันทวมมาปนี้
เปนปที่ ๙ ปที่ ๙ น้ํามันทวมนี่มันทวมจากไหนมันก็ทวมจากแมน้ําชีแหละครับ แมน้ําชี 
มันไหลผานบาน ผมผานอําเภอเมือง ผานอําเภอคําเขื่อนแกว ผานอําเภอมหาชนะชัย 
ไปคอวัง แลวก็ไปตกที่แมน้ํามูล เวลาน้ํามันทวมมันก็ทวมตรงนี้ ตรงไหนมันต่ํามันไหลเขา  
พอมันไหลเขาขาวที่มันปลูกอยูมันก็ทวม แตเวลาน้ํามันลงนี่มันหายเลย ดึงน้ําไวไมได 
มันหายไปเลย พอมันหายไปเลยพื้นที่ตรงนี้ก็เปนพื้นที่ภัยแลง เพราะฉะนั้นชาวบาน 
ไมมีโอกาสไดใชพื้นที่ตรงนี้ในการประกอบอาชีพการงานเลย ทั้ง ๆ เขามีที่ แตเราก็พยายาม 
จะแกไขโดยขอทางชลประทานวา เอาละ เมื่อน้ํามันลงไปแลวตรงนี้ตั้งสถานีสูบ 
ใหหนอยไดไหม งบประมาณก็ไดเปนจํานวนจํากัด ของผมนี่ผมพยายามที่จะขอ 
ทางกรมชลประทาน ตรงไหนพื้นที่ที่มันมีจํานวนมากมันมีประมาณสัก ๓,๐๐๐ ไร 
๔,๐๐๐ ไร เปนพื้นที่กวางที่น้ํามันทวม เพราะพื้นที่ตรงริมแมน้ําชีมันต่ําขอตั้งสถานี 
ได ๑ สถานีก็ได ๒ กิโลเมตร ๑ สถานี มีคลองที่สามารถสงไปได ๒ กิโลเมตร พี่นองที่อยู 
ในละแวกนั้นประมาณ ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ ไรก็สามารถใชประโยชนได เขาก็ลืมตาอาปากได ---- 
 
                                     - ๗๗/๑ 
 



๑๗๐ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๗๗/๑ 
 
ผมยกตัวอยางใหฟงก็ไดมีอยูบานหนึ่งเรียกวา บานไทรงาม เวลาหนาฝนตองนั่งเรือไป
ครับ นั่งเรือไปสงขาวเขา ไปสงถุงยังชีพเขา แตเวลาน้ําลงปุบเรามีสถานีสูบน้ําใหกับเขา พอน้ํา
ลงวันนี้เขาสามารถประกอบอาชีพได สูบน้ําเขาไปในนา เรามีคลองซอยใหกับเขา เพราะฉะนั้น 
เร่ืองระบบสงน้ําดวยทอกับเร่ืองระบบคลองชลประทานดวยคลองเปดดาดคอนกรีต 
มันตองทําผสมผสานกัน ตรงไหนเปนที่ต่ําเราไมสามารถที่จะทําระบบชลประทาน 
ดวยคลองเปดได มันตองสงดวยทอ ตางประเทศเขาทํากันมาหลายประเทศแลว  
ในประเทศไทยผมเคยคุยกับทางเจาหนาที่ทางหนวยงานซึ่งรับผิดชอบเขาบอกทอมันแพง 
แลวก็ถาทํากันทั้งประเทศ ทออะไร เขาเรียกทอ พีอี (PE) ตองเปนทอ พีเอชพีอี (PHPE)  
คือความทนทานมันมากกวาทอพีอี บานเราผลิตไดแลวมีโรงงานอยูหลายโรง แลวก็ 
นําเอามาใช วันนี้ผมรูวาภายในประเทศเราการสงน้ําดวยระบบทอเร่ิมเกิดขึ้นแลว 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณเรา แตวาเปนหนวยงานที่อยูนอกเขตชลประทาน  
เปนหนวยงานของกรมพัฒนาที่ดิน ของตางประเทศเองบริษัทของคนไทยเราก็ไปทําให 
ดวยซ้ําไป ผมยกตัวอยาง อยางโครงการชลประทานปากเซ แขวงสาละวัน ประเทศลาว 
ก็ทําเปนระบบทอ งานติดตั้งทอระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย บริษัทแอดวานซ อะโกร 
(Advance Agro) ก็ทํามาแลวครับ โครงการติดตั้งทอสงน้ําขนาด ๑,๖๐๐ มิลลิเมตร โครงการ 
พัฒนาลุมน้ําหวยปลาหาง จังหวัดสกลนครก็ทํามาแลวและไดผลดวย งานติดตั้งและเชือ่มตอ 
ทอ ๑,๖๐๐ เมตร โครงการลําหวยปลาหางซึ่งระบบที่เขาทําเขาสามารถที่จะเอาทอซีล (Seal) 
เขาเปนเนื้อเดียวกัน เพราะฉะนั้นโครงการระบบทอนี่มันเสียอยูอยางเดียวเทานั้นละครับ 
ที่มันเสียเพราะมันแพงเทานั้นแหละ มันแพงกวาระบบทอเปด แตผลดีก็คือวาถาสงดวยทอ 
มันมุดใตดิน ผมไปบอกพี่นองประชาชนในเขตพื้นที่วาสมัยนี้ รัฐบาลชุดนี้จะทําโครงการ
ระบบทอใหกับพี่นองโดยเราไมตองเสียที่ดินแมแตตารางนิ้วเดียว พี่นองชอบมากครับ 
เพราะอะไรครับ โครงการใหญที่สงน้ําดวยระบบทอเปด บานผมเขาเรียกจุดที่สูบน้ํามี 
พี ๑ (P ๑) มีพี ๕ (P ๕) มีพี ๖ (P ๖) มันเปนโคด (Code) ของเขา สถานีสูบหนึ่งมี ๕ ทอ ตัวสูบ
มี ๕ ทอสามารถสงน้ําขึ้นไปแลวเอาไปเลี้ยงพื้นที่ไดประมาณเปนหมื่นไร แตที่มันเสียก็คือ 
 



๑๗๑ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทพิ ๗๗/๒ 
 
เวลาทําทอเมน (Main) คลองใหญ เขาเรียกคลองเมน มันตองเวนคืนที่ ๒๔ เมตร ถาไปเจอพื้นที่ 
ของพี่นองเกษตรกรที่มีที่นานอย และโดนเขาไปเต็ม ๆ  เขาแทบไมเหลืออะไรเลยและกวาจะไดเงิน 
กวาจะวางฎีกา กวาจะไดเงินมา กวาจะเอาเงินไปซื้อที่ดินที่ใหมใชระยะเวลา ๓ ป ๔ ป บางที่ 
๗ ป มันมีปญหาเรื่องยังไมไดแบงแยกโฉนดก็เห็นใจเขาละครับ เจาหนาที่ก็ไมสามารถ 
จะจายไดเพราะวาเจาของที่ยังไมไดแบงแยกโฉนดตองใหทุกคนมารับรูเกี่ยวกับเร่ืองการจายเงิน 
ก็ใชเวลา ๔ ป ๕ ป ๖ ป ๗ ป พอไดเงินมาปุบจะไปซื้อที่ดินใหม ที่ดินใหมแพงอีกแลว  
แลวไกลจากพื้นที่เดิมก็เปนปญหาใหพี่นองแลวพอเราพูดถึงเรื่องระบบชลประทานดวยทอ  
มุดมันลงไปใตดินเลย ไปถึงนาใครยกขึ้นทําเปนกอกเปดน้ําใสนาเขาไป ไปถึงเจาที่ ๒  
เจา ข ก็ตอทอยกขึ้นทําเปนประปา ผมไปบอกเขาวานี่คือประปานา แลวไปอธิบายใหเขาฟงวา 
มันเหมือนประปาบานนั่นแหละ มันเขาไดทุกหลังคาเรือน ประปานาก็เขาไดทุกพื้นที่ 
ของพี่นองเกษตรกร วันนี้เราทําคลองเปด เปดมาแลวนะครับเอาเฉพาะพื้นที่ผมที่เห็นชัดเจน 
เพราะผมอยูกับชาวบาน ผมมีคลอง พี ๑ พี ๕  พี ๖ --------------------------------------------- 
 

 - ๗๘/๑ 
 



๑๗๒ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลทิพย ๗๘/๑ 
 
วันนี้คลองเมนไปแลว คลองซอยไดแลว ขาดคลองไสไก แลวพี่นองเกษตรกรมันยากจน 
มันก็เลยไมสามารถปรับพื้นที่นาใหเ รียบได พื้นที่นาตรงไหนสูงน้ํามันก็เขาไมถึง  
แตถามีคลองไสไกอัดเขาไปปุบพี่นองก็จะไดใชน้ําทั่วทั้งผืนแผนที่นาของเขาทั้งหมด 
มันจะคลุมไดหมด แต ณ วันนี้แมกระทั่งเรามีสถานีสูบน้ําแลว เรามีคลองเมนแลว  
เรามีคลองซอยแลว ขาดคลองไสไก พี่นองประชาชนในสวนที่มันหางจากคลองซอยก็ไมได
ทํานา ก็ไมสามารถประกอบอาชีพในเรื่องของการเกษตรอยางอื่นได เห็นไหมครับ 
แมกระทั่งระบบคลองเปดซึ่งถือวาถูกแลวแตมันขาดเงินงบประมาณ ตามที่จริง ๒ ป 
ที่ผ านมาคลองซอยในบานผมอีก  ๗๘  คลองซอยตัวหนึ่ ง  แลวอีกตัวหนึ่ ง  ๗๙  
คลองซอยมันจะตองเสร็จแลว แตพอมีการปฏิวัติกันขึ้นมา มีรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติ
เงินงบประมาณในการจะอัดลงไปตรงนี้ไมมี พอไมมีปุบพี่นองก็ไมไดใชประโยชน 
ก็ฝากไวกับรัฐบาลชุดนี้  แลวผมเชื่อวาทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ทานเอาจริงเอาจัง  
ผมเชื่อทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ๒ คนเอาใจใสและเห็นใจ 
พี่นอง เกษตรกร  เพราะพวกเรานี่ มัน เกิดมาจากทองไรทองนาแลวผมเชื่ อว า 
ทางรัฐบาลเราตั้งใจ เอาสัก ๔ ปก็ได ขอสัก ๒ แสนลานบาทอีสานไดไหม รัฐมนตรี ๓ คน  
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณดูแลให เปนสวนใหญ  แลวก็ดู
กรุงเทพมหานคร ดูในสวนของภาคกลาง ทานรัฐมนตรีธีระชัยดูอีสานใหหนอยไดไหม  
ดูทั้ง ๑๙ จังหวัด แลวก็รัฐมนตรีไกดูทางใตหนอยก็ได ดูเหนือก็ได แบงงานกันชัด ๆ อยางนี้
ผมวาเราสามารถที่จะหาขอมูลไดชัดเจน เอาอีสานครับ ขออนุญาตพูดยาวนิดเดียว 
เพราะวามันจะไดเห็นชัดกัน  วันนี้ขอมูลจริง  ๆ  มีอยูแลว  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เขาออกแบบสํารวจกันหมดแลวมีประมาณการ มีเ ร่ืองขอมูลคอนขางชัดเจนแลว 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็มีขอมูลแลว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็มีขอมูลแลว  
เอาผูแทนราษฎรเรานี่ตั้งคณะกรรมาธิการแลวเขาไปอยูในคณะกรรมาธิการภายใน ๓ เดือน
ใหมันจบเลย แลวตั้งงบประมาณ ถางบประมาณของประเทศไมมีกูหนอยไดไหม ไมไดวา
คนกรุงเทพมหานคร แตผมเองผมเห็นใจคนกรุงเทพมหานคร แตเห็นใจในเรื่องของการจราจร  
 



๑๗๓ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๗๘/๒ 
 
มันติดขัดใชเงิน ๕ แสนลานบาท ๖ แสนลานบาทยังไมรูจะใชเทาไรเลย คนกรุงเทพมหานคร 
๕๘๐,๐๐๐ ลานบาท คนบานผมอาจจะมาอยู คนเหนือมาอยู คนใตมาอยู มาอยูกรุงเทพมหานคร 
ไมเกิน ๑๐ ลานคน แตกําลังจะทําสถานีรถไฟ ทํารถไฟลอยฟาขยายออกไปโนนครับ  
ฝงธนบุรี ออกไปรังสิต ไปสมุทรปราการแลวยังมีสายสีอะไรจิปาถะจะใชเงินไมต่ํากวา  
๕ แสนลานบาท เอาคนอีสาน ๒๑ ลานคนซึ่งมันยากจนเปนสวนใหญ ขอสัก ๒ แสนลานบาท 
ไดไหม ไมไดเอาปนี้ หาขอมูลอะไรเสร็จสรรพเรียบรอยตั้งคณะกรรมาธิการเสร็จ ศึกษา
เกี่ยวกับเร่ืองขอมูลเสร็จ เร่ิมปหนาไดไหมสัก ๕๐,๐๐๐ ลานบาท ๕๐,๐๐๐ ลานบาท  
๔ ป ๒ แสนลานบาท และผลยอนสะทอนกลับมาถาพี่นองมีน้ําเทานั้นละครับ ผมเชื่อวา 
พี่นองเกษตรกรทุกคนจะสดชื่น นี่คือความหวัง ความหวังของพี่นองเกษตรกรนะครับ 
เกษตรกรไมมีน้ําเกษตรกรตายอยางเดียวครับ น้ําไมจําเปนตองนําเอามาปลูกขาว  
วันนี้เราตองการพลังงานทดแทน พื้นที่ของประเทศไทยอนาคตมันจะตองเปนตลาดโลก 
เปนตลาดอาหารสูโลก เปนครัวโลก แตถามันไมมีน้ํานี่ผมถามวามันจะเปนครัวไดอยางไร 
เหมือนเราจะทําแกงไมมีน้ํามันก็แหงเทานั้นละครับ เพราะฉะนั้นขอเถอะครับ ๒ แสนลานบาท
จะกูก็ไดใหพี่นอง ๒๑ ลานคนมาเปนคนเซ็นสัญญาขอกูยังไหวเลย เอาผูแทนราษฎร 
เราสักรอยกวาคน๑๙ จังหวัดมาเซ็นแทนพี่นองเกษตรกรกูเงินเพื่อทําเรื่องน้ําใหกับพี่นอง 
ผมคนหนึ่งก็เอาละผมจะยอมเปนหนี้ดู แตเปนหนี้เพื่อพี่นองเกษตรกร ผมเชื่อวาหลังจาก
น้ํามันคลุมพื้นที่ทั้งหมดแลวทําเสร็จปุบไมเกิน ๕ ปรัฐบาลไดเงินคืน ไดคืนอยางไรรูไหมครับ 
ถาเกษตรกรสมมุติปลูกขาวไดปหนึ่ง ๒ ครั้ง ขาวสวนหนึ่งกิน ขาวสวนหนึ่งออกขาย เวลา
ขายรัฐบาลก็ไดภาษี ณ วันนี้พืชเปนพลังงานทดแทน ๑. ออย ๒. มันสําปะหลังชัด ๆ เลย ------- 
 
                                                                                                                      - ๗๙/๑    



๑๗๔ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๗๙/๑ 
 
มันสําปะหลัง ณ วันนี้ถาสมมุติวาปลูกในนาไดเอาเฉพาะบานผม อยากไดโรงงานอุตสาหกรรม
ไปลง ผมคุยกับเจาของโรงแปงลงทุนเทาไรตอโรง เขาบอก ๔๐๐ ลานบาท แหมถาสัก  
๑๐ ลานบาทนี่เอาเลย แตวานี่ ๔๐๐ ลานบาท ๔๐๐ ลานบาทก็จะเอาแลว ใชแปงเทาไร 
ใชมันเทาไร เขาบอกวาใชมัน ๒ แสนไร วันนี้จังหวัดยโสธรมี ๘๐,๐๐๐ ไรแลว อีก ๑๒๐,๐๐๐ ไร 
ขยายโรงนาปุบผมเชื่อวา ๒ แสนไรเราทําได สมมุติวาวันนี้ถาเขาปลูกมันสําปะหลัง 
และน้ําหนักมันดี ในสวนของที่ดอนวันนี้มีอยูกลุมหนึ่งซึ่งเขาแผวถางแลวก็ลงมันสําปะหลัง 
วันนี้ถึง ๑๐ ตัน แตไมเอามาก ขนาดผมบอกเอาแค ๕ ตัน ๕ ตัน กิโลกรัมละ ๒ บาท  
ได ๑๐,๐๐๐ บาท ตนทุนประมาณ ๔,๐๐๐ บาท กําไร ๖,๐๐๐ บาท เห็นไหมครับ  
แตทํานากําไร ๑,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาทขาดทุนดวย แตตองมีน้ําใหเขา มันสําปะหลัง  
๑ เดือนขอน้ําทีหนึ่ง ๓ เดือนขอน้ําใหเขาทีหนึ่ง ๖ เดือนขอน้ําใหเขาทีหนึ่งเขาอยูไดแลว 
แตถาไมมีน้ําเลยหัวมันก็ฝอหัวมันก็เล็ก เห็นไหมครับทุกอยางมันอยูที่น้ํา ตองกราบขอบพระคุณ 
ทานสมศักดิ์ พูดกับทานทีไรทานก็บอกทานจะเอา แตเอาจริง ๆ นะทานนะ ชวยกันเถอะ 
เพราะวาประเทศไทยเปนประเทศกสิกรรมมันตองมีน้ํา ใจผมอยากใหตั้งกระทรวงน้ํา 
ดวยซ้ําไปมันจะไดลงมาดูแลกันชัดเจน ก็คิดวาสิ่งที่ผมพูดมันนาจะเห็นภาพ เราเห็นโอกาส 
ใหกับพี่นองเกษตรกรเสียที อยางไรฝากไว สูใหไดเถอะครับ เอาเปนวาระแหงชาติใหได
แลวชีวิตเกษตรกรบานเรามันลืมตาอาปากไดครับ ขอบพระคุณมาก ๆ ครับทานครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานสมาชิกครับ มีญัตติที่เสนอมาที่ยังเหลืออยู ๑๑ ญัตติ ทีนี้เฉพาะผูเสนอญัตติอภิปราย
เฉพาะผูเสนอญัตติเทานั้นนะครับ ถาอภิปรายทานละ ๒๐ นาที มันจะใชเวลาประมาณ  
๔ ชั่วโมงก็ถึงเที่ยงคืน แลวรัฐมนตรีตอบนะครับ แลวก็อ่ืน ๆ อีก ก็ประมาณสักตี ๑
เพราะฉะนั้นใหพอเหมาะพอสมถาชวยกระชับไดสักประมาณ ๑๐ นาที เราก็ไปเลิก
ประมาณสัก ๕ ทุม ๕ ทุมกวาทํานองนั้น ขอความรวมมือดวยถากระชับไดนะครับ  
   ญัตติเร่ืองขอใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและพิจารณาหาทาง 
แกไขปญหาน้ําทวมและปญหาภัยแลวครับ ทานสุทัศน เงินหมื่น กับคณะ เปนผูเสนอ  
เชิญครับ  



๑๗๕ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๗๙/๒ 
 
  นายธนิตพล  ไชยนันทน (ตาก) : ทานประธานครับ ผม ธนิตพล ไชยนันทน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย จังหวัดตาก กระผมเปนผูอภิปรายแทน 
ทานสุทัศน เงินหมื่น และผูเสนอชื่อรวมในญัตตินี้อีกหลายทานครับ คือทานอภิวัฒน  
เงินหมื่น ทานอิสสระ สมชัย ทานวิฑูรย นามบุตร ทานศุภชัย ศรีหลา และคุณณิรัฐกานต 
ศรีลาภ คุณวุฒิพงษ นามบุตร ทั้งหมดที่ไดยื่นญัตติตอสภาแหงนี้ก็เพราะวาพวกเรา
มองเห็นวาปญหาเรื่องน้ํานั้นเปนปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาจะเปนภาคเหนือ  
ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต ทุกภาคมีปญหาเรื่องน้ําทวมและภัยแลงตลอด กระผมตอง
กราบเรียนครับวา ในสวนที่กระผมอยากจะอภิปรายในสภาแหงนี้คงเกี่ยวของกับ 
เร่ืองของลุมน้ําทางภาคเหนือตอนบนก็คือลุมน้ําปงกับลุมน้ําวัง ซึ่งเกิดปญหาน้ําทวม 
และภัยแลงทุกป โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากปญหาน้ําทวมและภัยแลง
เปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาอยูตลอดถือเปนการแกไขปญหาแบบปตอป มีเสียงเรียกรอง
จากประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรขอใหรัฐบาลชุดนี้ไดหาทางแกไขปญหาใหกับเกษตรกร
ในเร่ืองของน้ําทวมและภัยแลงในระยะยาวเพื่อใหเกษตรกรไดสามารถทํากินไดอยางสบายใจ  
ทุกปจะมีเกษตรกรที่สูญเสียพืชผลทางการเกษตรตีมูลคาไดเปนหลักหลายหมื่นลานบาท
ทั่วประเทศ หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นก็มาจากเหตุผลนี้ครับทานประธาน --------------------------- 
 

           - ๘๐/๑ 
 



๑๗๖ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๘๐/๑ 
 
นอกจากนี้ที่เกษตรกรไดสูญเสียไปแลวรัฐเองก็สูญเสียเชนเดียวกัน ไมวาจะเปนในเรื่อง
ของการจัดซื้อจัดจางเครื่องปองกันน้ําทวม เครื่องชวยเหลือในชวงภัยแลว อยางเชน  
เร่ืองของกระสอบปุยที่จะนํามาใสทราย ในเรื่องของถุงยังชีพที่เอามาใหกับพี่นองเกษตรกร
หลังจากเกิดปญหาแลว คาซอมแซมถนน ตลิ่งตาง ๆ ใหกลับสูสภาพเดิมใหใชงานได  
สิ่งตาง ๆ เหลานี้ทานประธานเปนเงินที่สูญเสียไปฟรี ๆ โดยที่เกษตรกรซึ่งเปนผูที่ 
จายเงินภาษีใหกับประเทศไมไดรับผลประโยชนอะไรเลย ในสวนของลุมน้ําปงครับ 
ทานประธานที่ผมอยากจะกราบเรียนใหทานประธานทราบก็คือวา ลุมน้ําปงนั้นถือวา 
เปนลุมน้ําใหญที่ใชประโยชนกันตั้งแตภาคเหนือจังหวัดเชียงใหมมาจนถึงภาคกลาง  
และเลยไปจนถึงกรุงเทพมหานครก็ไดรับประโยชนจากลุมน้ําปงเชนเดียวกัน ลุมน้ําปงนั้น 
มีเขื่อนภูมิพลกั้นอยูไวสําหรับเก็บกักน้ํา และชวยในการปนกระแสไฟฟาใหกับคนไทย 
ทั้งประเทศ แตปญหาของลุมน้ําปง ก็คือเหนือเขื่อนภูมิพลขึ้นไปในสวนที่เก็บกักน้ํานั้น 
ไมคอยมีปญหาอะไรครับ แตใตเขื่อนลงมาปรากฏวามีน้ําที่เขื่อนภูมิพลปลอยจากการที่ 
ใชปนกระแสไฟฟานั้นเปนจํานวนมาก  เกษตรกรในลุมน้ําตอนลางไมคอยได รับ
ผลประโยชนครับ ปลอยน้ําทิ้งเปลา ๆ เนื่องจากวาระบบชลประทานที่เกิดขึ้นในบริเวณ
รอบลุมน้ําปงนั้นยังไมมีเพียงพอสําหรับใหเกษตรกรทําพืชผลการเกษตรไดอยางพอเพียง 
กระผมยังอยากกราบเรียนกับทานประธานครับวา เหตุผลนี้รัฐบาลรวมทั้งสภาแหงนี้ 
นาจะตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อพิจารณาแกไขปญหาลุมน้ําในแตละลุมน้ํา  
เพื่อจะไดชวยกันดูแลในเรื่องของน้ําทวมและภัยแลง อยางเชน ในเร่ืองของการทํา 
ระบบชลประทานรอบ ๆ ลุมน้ํา ไมวาจะเปนแกมลิง ไมวาจะเปนคลองสงน้ําหรือแมแต 
ในเรื่องของการทําฝาย ซึ่งมีเกษตรกรหลายที่ครับ ทุกปจะชวยกันทําฝายกั้นแมน้ําปง 
โดยใชกระสอบปุยจริง ๆ การทําฝายกั้นแมน้ําปงใชงบประมาณไมมากหรอกครับ  
แลวก็ไดรับผลกระทบที่เกษตรกรพึงพอใจสูงมาก เกษตรกรสามารถทําไร ทําพืชผล
การเกษตรไดตลอดไมวาจะเปนหนาฝนหรือหนาแลงงบประมาณไมกี่สตางคเมื่อเทียบกับ
การสูญเสีย หรือแมแตปญหาการที่เราจะไดจัดทําบายพาส (Bypass) หรือที่เรียกกันเปน 
 



๑๗๗ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๘๐/๒ 
 
ภาษาไทยวา คลองเชื่อมระหวางลุมน้ํากับลําน้ําสาขา เพื่อชวยใหน้ําไดไหลเขาไปในพื้นที่
ชลประทานที่หางไกล นี่ก็เชนเดียวกันครับนาจะเปนประโยชนตอเกษตรกร ปญหาดังกลาว 
ตองกราบเรียนกับทานประธานวา เปนปญหาที่มีการสํารวจในแตละ อบต. ในแตละ อบจ. 
หรือแมแตกรมชลประทานไดจัดสํารวจเปนที่เรียบรอยหมดแลวครับ เหลือแตอยางเดียววา
เมื่อไรที่รัฐบาลจะนําเอาโครงการเหลานี้มาจัดลําดับ แลวจัดงบประมาณใหกับในแตละลุมน้ํา
ในแตละปญหาที่เกิดขึ้น กระผมตองกราบเรียนตอไปครับทานประธาน 
  อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ในสวนของลุมน้ําวัง ขอเวลาทานประธานสั้น ๆ เพราะวา
ยังมีสมาชิกหลายทานไดอภิปราย แตวาในสวนของลุมน้ําวังนั้นก็ตองถือวาเปนลุมน้ํา 
ที่มีความสําคัญของภาคเหนืออีกลุมน้ําหนึ่ง กระผมทราบมาวาไดมีการสรางเขื่อนกิ่วคอหมา
เปนที่เรียบรอยเหนือเขื่อนกิ่วลมขึ้นไป แตปญหาที่เกิดขึ้นครับทานประธานวาลุมน้ําวังนั้น
ทําใหน้ําทวมในเขตจังหวัดตากทุกป เกษตรกรบริเวณลุมน้ําซึ่งปลูกพืชผลการเกษตรกร 
ซึ่งสวนใหญเปนผลไมไดรับผลกระทบทุกปเหมือนกัน ------------------------------------------- 
 

        - ๘๑/๑ 
 



๑๗๘ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๘๑/๑ 
 
ทุกครั้งที่จะมีการลงทุนในการปลูกเกษตรกรตองเสี่ยงวาปนี้ชวงระยะการปลูกนั้น 
จะถูกน้ําทวมหรือไม ถาถูกน้ําทวมก็ตองแจงกับทางเกษตรอําเภอขอเงินชดเชยกันไป  
แตไมคุมหรอกครับ เพราะฉะนั้นผมถึงกราบเรียนกับทานประธานวา ในการสํารวจ
โครงการนี้ก็เชนเดียวกันครับ มีการสํารวจใชงบประมาณในการสํารวจโครงการจัดลําดับวา
ลุมน้ําวังควรจะทําอะไรบาง ใชงบเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นเฉพาะสํารวจ ๑๖ ลานบาท สํารวจเมื่อป ๒๕๔๗ 
เดี๋ยวนี้การแกไขปญหาของลุมน้ําวังก็ยังไมสําเร็จ ตลิ่งยังพังอยู บายพาสที่จะทําเพื่อผันน้ํา 
จากลุมน้ําวังไปสูลุมน้ําปงในชวงหนาน้ําก็ยังไมมี แกมลิงที่เคยสํารวจโครงการกันไว 
หลาย ๆ แหงก็ยังไมมี สิ่งตางๆ เหลานี้ครับผมจึงกราบเรียนกับทานประธานครับวา 
รัฐบาลจริง ๆ แลวนาจะเปนเรื่องที่นาจะลงทุน แนนอนวาการจัดงบประมาณใหกับ 
การบริหารจัดการน้ําเปนงบประมาณที่ผมเขาใจวาเปนงบประมาณที่มหาศาลจริง ๆ  
แตปญหาก็คืองบประมาณมหาศาลตาง ๆ ที่ไดจัดลงไปนี้เมื่อเทียบกับการสูญเสียของ
เกษตรกรที่สูญเสียรวมไปถึงรัฐที่จะตองเขาไปแกไขปญหามันคุมคากวากันเยอะครับ 
ทานประธาน เพราะฉะนั้นปญหา ณ วันนี้ก็คือวาถาสมมุติวาเราไดตั้งกรรมาธิการ  
กระผมอยากจะใหพิจารณากันเปนลุมน้ําครับ ไมใชเปนจังหวัด ผมยกตัวอยาง อยางลําน้ําปง 
เฉพาะจังหวัดตากกับจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งตองถือวาเปนจังหวัดติดตอ ทางกําแพงเพชร
ก็มีการขอวาใหผันน้ําเขาคลองแมระกา เพราะแถวนั้นแหงแลงมาก แตปรากฏวา 
ถาผันไปทางกําแพงเพชรยากครับ เพราะวาตองเจาะเขาเขาไป แตถาผันไปทาง 
จังหวัดตากมันจะงายกวา แตถาเมื่อมาดูงบประมาณที่ อบจ. ทําโครงการไวทั้ง ๒ จังหวัด 
คงไมมีทางเปนไปไดหรอกครับ กระผมจึงกราบเรียนทานประธานวานี่คือตัวอยางวา 
ถาหากมีการพิจารณาใหมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นขอใหมีการดูแลกันทีละลุมน้ํา  
เพื่อจะกอใหเกิดประโยชนกับเกษตรกรในบริเวณลุมน้ําอยามองเปนจังหวัด ผมกราบเรียน 
ทานประธานนะครับวา ดวยเหตุผลดังกลาวที่พวกกระผมเห็นความสําคัญของปญหา 
ภัยแลงและปญหาน้ําทวม จึงขอสนับสนุนใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแกปญหา 
ในเรื่องของน้ําดวยครับ ขอบคุณมากครับ 
 



๑๗๙ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๘๑/๒ 
 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ขอบคุณครับ ญัตติเร่ืองขอใหเรงสนับสนุนงบประมาณแกไขปญหาน้ําทวมและการขาดแคลนน้าํ  
ซึ่งคุณยุคล ชนะวัฒนปญญา กับคณะ เปนผูเสนอ เชิญครับ 
   นายยุคล ชนะวัฒนปญญา (จันทบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม นายยุคล ชนะวัฒนปญญา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย 
จากจังหวัดจันทบุรี กอนอื่นผมตองกราบขอบพระคุณทานประธานที่ใหโอกาสอภิปราย
เร่ืองการขอเรงสนับสนุนงบประมาณแกไขปญหาน้ําทวมและการขาดแคลนน้ํา ผูเสนอ
ญัตติดวนนี้มีทั้งหมด ๓ ทานดวยกัน แตผมตองขออนุญาตทานประธานอภิปรายสนับสนุน
เพียง ๒ ทาน และขอใชเวลาทานละ ๕ นาที คือทานธวัชชัย อนามพงษ ดวยครับ  
ทานประธานที่เคารพครับ จากจังหวัดจันทบุรีถือวาเปนจังหวัดหนึ่งที่มีปญหาเรื่องน้ําทวม
หรือการขาดแคลนน้ําหรือน้ําแหงนั่นเองนะครับทานประธาน เหมือนกับหลายจังหวัด 
ที่เพื่อนสมาชิกทุกทานไดเสนอนะครับ เพื่อไมใหเสียเวลาขอใชเวลานี้เพื่อเปนการฟนธง 
ผานทานประธานผานไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเลยครับ ------- 
 
                  - ๘๒/๑ 
    
 



๑๘๐ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   ณัฐวัฒน ๘๒/๑ 
 
ขอใหเรงสนับสนุนงบประมาณแกปญหาน้ําทวม และการขาดแคลนน้ํา โดยการสราง 
อางเก็บน้ําที่คลองตาลอง ตําบลจันทเขลม อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เพื่อแกปญหา
น้ําทวมและขาดแคลนน้ําใน ๔ อําเภอของจังหวัดจันทบุรี อาทิเชน อําเภอเขาคิชฌกูฏ
อําเภอแกงหางแมว และอําเภอมะขาม อําเภอเมือง ก็อยากจะเรียนผานทานประธานวา
จาก ๔ อําเภอที่ผมเรียนใหกับทานประธานไดรับทราบจากปญหาเคราะหกรรมน้ําทวม 
ที่ผมไดกลาวไป เพราะวาตนน้ําที่สําคัญที่สุดอยูที่อําเภอเขาคิชฌกูฏ แถวคลองตาลองนั่นเอง
ทุกปที่ผานมาตั้งแตป ๒๕๓๕ ป ๒๕๔๐ ป ๒๕๔๒ และป  ๒๕๔๙ ปญหาน้ําทวมจะเกิดขึ้น 
ที่จังหวัดจันทบุรี เพราะจังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดที่เปนสถานที่ราบลุมเปนทองกระทะ 
เมื่อตนน้ําไมมีอางเก็บน้ําแนนอนที่สุดน้ําจากอําเภอเขาคิชฌกูฏสถานที่เปนภูเขา 
พอฝนตกหนักน้ําจะไหลหลากมาทวมที่ อําเภอมะขามและผานไปที่ อําเภอเมือง 
ของจังหวัดจันทบุรี ชวงระยะเวลาเปนสัปดาหเลยครับ และอําเภอเมืองของจังหวัดจันทบุรี 
จะเกิดความเสียหายทางดานเศรษฐกิจ บานเรือนของพอแมพี่นองในเมืองเขตจังหวัดจันทบุรี  
จะไดรับความเสียหายดวย จากหลายปที่ผานมาผมไดถามขอมูลจากทานผูวาราชการจังหวัด
ไดตอบชัดเจนวาเราจะเสียงบประมาณแผนดินปหนึ่ง ๆ  ที่ เกิดน้ําทวมไมต่ํากวา 
เกือบ ๒,๐๐๐ ลานบาททีเดียว เลยวันนี้อยากจะเรียนทานประธานผานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทานสมศักดิ์วาขอใหแกปญหาจังหวัดจันทบุรีโดยการสราง 
อางเก็บน้ําเขื่อนตาลองของตําบลจันทเขลม อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ถาไมสามารถ
สรางเขื่อนไดจะทําใหเกิดปญหาอยางนี้ตลอดไป ถาฝนตกหนักน้ําก็ทวมอยางนี้ตลอด  
นี่คือการแกปญหาน้ําทวมในการสรางอางเก็บน้ําได และอีกสวนหนึ่งคือ การแกปญหา 
น้ําแลงหรือการขาดแคลนน้ํา เพราะจังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดหนึ่งที่มีสวนผลไมมากที่สุด 
ของประเทศไทย อยากจะเรียนทานประธานไดรับทราบวาผลไมที่ทําเศรษฐกิจใหกับประเทศ 
อยูที่จังหวัดจันทบุรี มีทั้งทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลางสาด และเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 
ของจังหวัดจันทบุรีที่นํารายไดเขาจังหวัดจันทบุรีปหนึ่ง  ๆ  ไมต่ํากวา ๗,๕๐๐ กวาลานบาท 
นี่คือตอป เลยอยากจะเรียนบอกกับทานประธานผานรัฐมนตรีที่เกี่ยวของวาถาเราไมสราง 
 



๑๘๑ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    ณัฐวัฒน ๘๒/๒ 
 
อางเก็บน้ําที่คลองตาลองที่เรียนใหทราบนี้จะเกิดผลเสียนะครับ ๑. น้ําทวม ๒. น้ําแหง  
และชวงนี้เปนชวงที่พี่นองชาวสวนจังหวัดจันทบุรีเกิดภัยแลงหนักนะครับ เลยอยากจะเรียน
กับรัฐมนตรีวาถามีโอกาส การแกปญหาระยะสั้นชวงนี้คือทําฝนเทียมกอนลวงหนาไดไหม
ครับ ถาอยางนั้นเดี๋ยวจะไมทันตอเหตุการณ เพราะเกิดภัยแลงมากที่สุดจะประสบปญหา 
เดี๋ยวผลไมของจังหวัดจันทบุรีจะเสียหาย วันนี้ตองเรียนบอกกับทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณวา กรมชลประทานไดสํารวจออกแบบโครงการอางเก็บน้ําตาลอง
เปนที่เรียบรอยแลว แตรัฐบาลชุดที่ผานมาผมทราบขาววาชุดที่ทานนายกรัฐมนตรีทักษิณ
ไดไปประชุมสัญจรที่จังหวัดจันทบุรี ---------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                      - ๘๓/๑ 



๑๘๒ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         นิวรา ๘๓/๑ 
 
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๘ นะครับ ไดเห็นชอบโครงการสรางอางเก็บน้ําตาลอง 
ที่ อําเภอเขาคิชฌกูฏไปครั้งหนึ่ง แตชวงระยะนั้นทานไดสํารวจแลวก็หลังจากนั้น 
ทานยุบสภาไป และรัฐบาลชุดใหมที่มาจากการแตงตั้งก็มีชาวบานไดนําเสนอไป  
ทานก็ไมไดดําเนินการ ก็หวังวารัฐบาลชุดที่มาจากการเลือกตั้งชุดนี้คงจะดําเนินการ 
ใหกับพี่นองชาวจันทบุรี กราบขอบพระคุณทานประธาน แลวก็เดี๋ยวทานธวัชชัย อนามพงษ 
ไดเสนอ สนับสนุนตอครับ ขอบพระคุณครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอทานละ ๕ นาทีใชไหมครับ เชิญครับทานธวัชชัยครับ 
  นายธวัชชัย  อนามพงษ (จันทบุรี) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  
กระผม นายธวัชชัย อนามพงษ ส.ส. จังหวัดจันทบุรี พรรคประชาธิปตย ผมไดเสนอญัตติ 
เร่ืองขอใหรัฐสนับสนุนงบประมาณแกไขปญหาน้ําทวมและขาดแคลนน้ํา จังหวัดจันทบุรี 
มีน้ําทวม น้ําแลงควบคูกันทุกปนะครับ เขาเรียกวา ทวมซ้ําซาก แลงซ้ําซาก เพราะพื้นที่
จังหวัดจันทบุรีเปนเขา มีเขาแลวก็มีทะเล ฝนตกใหญน้ําก็ไหลลงทะเลเหมาะสําหรับทําเขื่อน 
ทําฝายเปนอยางยิ่งนะครับ ผมขอฝากทานประธานสักนิดที่คุณยุคลพูด ปญหาที่เขื่อนตาลอง 
เมื่อป ๒๕๔๒ น้ําทวมใหญ ป ๒๕๔๓ ผมเชิญรัฐมนตรีชูชีพ หาญสวัสดิ์ ชวงนั้นทานไปดู 
ทานเห็นดวย ทานไปวันเสารทานก็สั่งใหสํารวจออกแบบตอมาก็ไมไดทํา 
   ตอมาเม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ อยางที่ทานยุคลพูด ฯพณฯ ทักษิณ  
ไปประชุม ครม. สัญจรที่จันทบุรีก็อนุมัติงบประมาณ ๑,๐๐๐ ลานบาทอนุมัติแลว 
แตก็ยังไมไดทํา เพราะฉะนั้นขอฝากดวยวาเขื่อนตาลองนี้เหมาะเปนอยางยิ่ง เพราะน้ํา
ไมไดทวมจันทบุรีน้ําทวมที่เขาคิชฌกูฏ เวลาน้ําทวมแลวก็ไหลลงมาสูจันทบุรี เวลาน้ําแลง 
ก็ทําเขื่อน เขื่อนตาลองนี้ก็ทําเขื่อนแลวเวลาน้ําแลงก็ใหชาวสวนใชเหมาะมากครับ  
แลวอีกตัวหนึ่งเขื่อนคลองประแกต ตําบลพวา แกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี ก็ใชงบประมาณ 
๑,๐๐๐ ลานบาท เหมือนกัน ครม. ทักษิณก็ไปดูก็ไมไดทําเพราะฉะนั้นก็ฝากดวย อีกตัวหนึ่ง 
ก็เขื่อนคลองตาผาย  อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีเหมือนกัน จําเปนมาก ๆ เลย 
 



๑๘๓ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         นิวรา ๘๓/๒ 
 
เพราะวาฝนตกใหญน้ําก็ไหลไปเขมรหมด เหมาะจริง ๆ นะครับ เพราะฉะนั้น ๓ ตัวนี้ 
ก็ตัวละพันลานก็ฝากทานรัฐมนตรีดวย อีกตัวหนึ่งเขื่อนที่สะตอ จังหวัดตราด แตอยูติดกับ 
จันทบุรีเลยครบั เหมาะจริง ๆ เลย เพราะวาเวลาน้ําแลงชาวสวนเดือดรอนจริง ๆ เพราะฉะนั้น  
๔ ตัวนี้ขอสัก ๔,๐๐๐ ลานบาท ฝากทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ดวยครับ ทานใจดีนะครับ 
ขอบพระคุณครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ญัตติขอใหสภาพิจารณาแกไขปญหาน้ําขาดแคลนในภาคตะวันออก โดยสรางอางเก็บน้ํา
คลองหลวง ซึ่งคุณประมวล เอมเปย กับคณะ เปนผูเสนอครับ เชิญครับ   
  นางสาวผองศรี  ธาราภูมิ (ลพบุรี) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน 
ผองศรี ธาราภูมิ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดลพบุรี ดิฉันไดรับมอบหมายจาก 
ทานประมวล เอมเปย ใหเปนผูนําเสนอญัตตินี้ และในนามตัวแทนของภาคกลาง ดิฉัน 
ขออนุญาตใชเวลาสั้น ๆ  เพื่อนําเสนอปญหาของลุมน้ําภาคตะวันออกและภาคกลาง  
ในสวนญัตติของทานประมวล เอมเปย นั้นไดนําเสนอปญหาของโครงการสรางอางเก็บน้ํา
คลองหลวงเพื่อแกปญหาภัยแลง ขาดแคลนน้ําในจังหวัดภาคตะวันออก โครงการนี้ 
เปนโครงการสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญที่มีการริเร่ิมศึกษาโครงการมาตั้งแตป ๒๕๐๘ 
นับถึงปนี้ก็คือเปนเวลายาวนาน ๔๓ ปแลว แตวายังไมไดริเร่ิมโครงการ ซึ่งถาหาก 
มีการดําเนินการไดก็จะเปนโครงการสรางอางเก็บน้ําซึ่งมีพื้นที่รองรับน้ําถึงประมาณ 
๒๐,๐๐๐ ไร สามารถเปนแหลงน้ําขนาดใหญที่จะสงไปยังอางเก็บน้ํายอย คืออางเก็บน้ํา
บางพระและอางเก็บน้ํามาบปะชัน ซึ่งจะเปนแหลงน้ําที่จะรองรับชวยเหลือความขาดแคลนน้ํา 
ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกลเคียง
พี่นองชาวภาคตะวันออกจึงไดขอกราบเรียนวาถาหากรัฐบาลใหความสนใจที่จะสงเสริม 
พัฒนาโครงการนี้ก็จะเปนประโยชนในการแกไขปญหาแหลงน้ําในภาคตะวันออกนะคะ  
   สําหรับในปญหาของลุมน้ําภาคกลางซึ่งเพื่อนหลายทานก็ไดอภิปรายไปแลว 
ดิฉันเองไดกลาวเมื่อวันแถลงนโยบายวาเรื่องการบริหารจัดการน้ํานั้นคงจะมองเรื่องน้ํา 
แตเพียงอยางเดียวไมได ------------------------------------------------------------------   - ๘๔/๑  
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สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                         เบญจมาภรณ ๘๔/๑ 
 
คงตองมองใหเห็นถึงปาแลวก็วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปญญาแลวก็เศรษฐกิจ ตลอดจนการบริหาร 
จัดการน้ํารวมกันตลอดสาย สําหรับปญหาเรื่องน้ํานั้นพวกเราคงจะตระหนักดีวา 
น้ําคือชีวิต และหากน้ํามีการจัดการดีก็จะนําความสุขมาใหผูคน แตหากจัดการไมดีก็จะเปน
การสรางปญหาและความทุกขบนความขัดแยงอยางแนนอน ขณะนี้ไมวาจะเปนน้ําทวม
หรือวาฝนแลงเราก็จะพบเห็นปญหาเรื่องของความขัดแยงในเรื่องของน้ําอยางมาก ดิฉันเอง 
อยูที่ลพบุรีก็เปนคน ๒ ลุมน้ํา ก็คือลุมน้ําเจาพระยาตอนลางและลุมน้ําปาสัก ที่ลุมน้ํา
เจาพระยานั้นขณะนี้ก็จะมีขาวสารในชวงฤดูแลงก็จะมีศึกสงครามแยงชิงน้ํา ซึ่งปรากฏ
เปนขาวทางหนาหนังสือพิมพในหลาย ๆ จังหวัด ดิฉันเองก็ไดรับเสียงรองเรียนเรื่องน้ํา
ตลอดเวลาวาน้ําไมเพียงพอแมจะอยูในเขตชลประทาน ดังนั้นจึงขอใหรัฐบาลไดตั้งรับ 
เพราะวาเมษายนที่จะมาถึงนี้คาดวาวิกฤติหนักอยางแนนอนนะคะ ไมวาจะเปนศึกชิงน้ํา
ระหวางเกษตรกรดวยกันเอง เกษตรกรที่ทํานาโดยเฉพาะนาปรังปนี้ขาวราคาดีมาก 
ก็หยุดยั้งไมอยูวาน้ําไมมีอยางไรเขาก็ขอเสี่ยงไปตายเอาดาบหนา เพราะฉะนั้นก็คิดวา 
คงจะเปนเรื่องที่รัฐบาลตองเตรียมการ ตอนนี้ก็แยงน้ํากันมาก นอกจากนั้นแลวยังเปน
ความขัดแยงของกลุมผูใชน้ําในเขตเมืองแลวก็ชนบทนะคะ เพราะวาเมื่อฤดูน้ําหลากมา
วิถีชีวิตเราเปลี่ยนแปลง เมื่อสมัยกอนนั้นวิถีชีวิตสอดคลองกับธรรมชาติผูคนก็รูวา 
เดือนไหนฤดูไหนน้ํามาอยางไร ดังคําโบราณที่บอกวาเดือนสิบเอ็ดน้ํานอง เดือนสิบสองน้ําทรง 
พอเดือนอาย เดือนยี่น้ําก็ร่ีไหลลง แตปจจุบันนี้เราปรับธรรมชาติใหเขากับเราก็มีการกักเก็บน้ํา 
เมื่อน้ําจะผานเมืองก็มีการตั้งพนังปกปองตัวเมืองไมใหถูกน้ําทวมแลวก็มีผลกระทบ 
กับพี่นองพื้นที่ภาคเกษตรกรรม ดิฉันเองอยูติดกับจังหวัดสิงหบุรีแลวก็จังหวัดอางทอง  
เรามีความเสียสละรวมกันเปนประจําเวลาที่น้ํามาจากเจาพระยาแลวก็จะระบายมาที่ 
แมน้ําลพบุรี บางทีก็มีการปกปองพื้นที่เกษตรกรรมของชาวลพบุรี ทําใหน้ํานั้นก็ไปทวม 
อยูที่สิงหบุรี อางทอง ก็เห็นใจพี่นองทั้ง ๒ จังหวัด ดังนั้นเรื่องนี้ก็เปนเรื่องใหญซึ่งจะตอง
บริหารรวมกัน  
 
 



๑๘๕ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                         เบญจมาภรณ ๘๔/๒ 
 
  นอกจากนั้นแลวยังมีศึกชิงน้ําในเรื่องของภาคเกษตรแลวก็อุตสาหกรรม 
เพราะวาขณะนี้ก็มีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากที่ตองใชน้ํา แลวก็เนื่องจากกฎหมาย 
ควบคุมการใชน้ําในเรื่องนี้ก็ยังไมออกมาชัดเจน ดังนั้นก็คิดวาเปนเรื่องใหญที่ รัฐบาล 
จะตองเตรียมการดวยนะคะ 
  อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ในเรื่องของฤดูน้ําหลากที่จะมาถึงเขาใจวาแกมลิง 
โดยธรรมชาติที่เปนพื้นที่ลุมขนาดใหญก็จะตองกลายเปนที่รองรับน้ํา ซึ่งปที่แลวเราก็มี 
พี่นองพื้นที่เกษตรกรรมจํานวนมากที่ตองเสียสละพื้นที่ทํานาแลวก็น้ําทวมขังเปนเวลานาน 
อันนี้ก็คิดวารัฐบาลคงจะใหความสําคัญ  
   ในสวนของลุมน้ําปาสักซึ่งขออนุญาตเวลานิดเดียวนะคะ ขณะนี้ระดับน้ํา
ในแมน้ําปาสักจากตัวเลขรายงานอยูในระดับวิกฤติ ปริมาณน้ําในอางนั้นก็นอยกวาปที่แลว 
แตวาอยางไรก็ดียังสามารถเพียงพอที่จะจัดสรรแลวก็กระจายน้ําใหกับพี่นองเกษตรกร 
ที่อยูรอบเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ไดนะคะ ขณะนี้ทางโครงการเองก็ไดมีการวางระบบที่จะ
กระจายน้ําสายลําคลองหลักแลว แตก็ยังขาดในเรื่องของคลองซอยสงน้ํา ซึ่งเหมือนเปน
รากฝอยที่จะนําน้ําไปถึงไรนาเกษตรกรก็ฝากทานรัฐมนตรีดวยวาถาหากจะไดสนับสนุน
โครงการก็จะชวยเหลือพี่นองเกษตรกรรอบเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ใหมีน้ําเพื่อการเกษตร 
อยางสมบูรณ เพราะวาดิฉันก็เห็นใจบางคนอยูติดน้ําเลยนั่งมองน้ําตาปริบ ๆ แตวา 
ไมมีโอกาสใชน้ํา อยูติดเขื่อนเลยแตไมไดใชน้ํา นอกจากนั้นแลวขณะนี้มีปญหาภัยแลง
เกษตรกรตองเสียคาไฟฟาในการสูบน้ํามาใชเพื่อการเกษตร แลวก็โครงการไฟฟาเกษตร 
ก็จบสิ้นลงแลว ก็ขอฝากทานรัฐมนตรีดวยนะคะวา ไมทราบวาไฟฟาภาคเกษตรที่สูบน้ํา
ใหเกษตรกรในฤดูแลงนั้นจะชวยลดหยอนลงไดหรือไม ขณะนี้ไรละ ๒๗๐ บาท สูบน้ํา 
ไปเลี้ยงออย  ออยก็ราคาตกต่ําผลผลิตก็นอยยังตองแบกรับคาไฟฟาดวยก็ฝาก 
ทานรัฐมนตรี นอกจากนั้นแลวการพัฒนาแหลงน้ํานอกเขตชลประทานที่ไปไมถึงไมวาจะเปน
แหลงน้ําขนาดเล็ก บอบาดาล ขุดสระ ก็ยังมีอีกมากมายนะคะ เนื่องจากเวลาจํากัด 
ดิฉันก็ขอรบกวนเวลาของสภาเพียงเทานี้ ขอกราบขอบพระคุณคะ                       - ๘๕/๑ 
 



๑๘๖ 
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  (การประช ุมดํ า เ น ินมาถ ึง ตอนนี ้ นายสมศ ักดิ ์ เ ก ีย รต ิส ุร นนท  
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให พันเอก อภิวันท 
วิริยะชัย รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน)  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตอไปเปนญัตติที่ ๖ เร่ืองของใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาแกปญหา
น้ําทั้งระบบ รวมทั้งศึกษาผลดี ผลเสียของโครงการชลประทานระบบทอ โดยคุณวิฑูรย 
นามบุตร และคณะครับ เชิญคุณวิฑูรย นามบุตร ครับ 
   นายวิฑูรย นามบุตร (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ กระผม วิฑูรย 
นามบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย ขอเสนอญัตติดวน
เร่ืองขอใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกปญหาน้ําทั้งระบบ รวมทั้ง
ศึกษาผลดีผลเสียของโครงการชลประทานระบบทอ เนื่องจากการขาดแคลนน้ํา 
เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภคอยางตอเนื่อง การแกปญหาไมเปนระบบและไมเปน
รูปธรรมทําใหเกษตรกรตองประสบปญหาไมมีน้ําใชอยางเพียงพอ รวมทั้งการวางระบบ
กระจายน้ําสูพื้นที่เกษตรกรรมไมทั่วถึงและไมครอบคลุม ดังนั้นตองศึกษาและหาทาง 
การแกไขปญหาน้ําทั้งระบบ สวนการจะนําโครงการชลประทานระบบทอทั่วประเทศ 
มาใชนั้นจําเปนตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญและการมีสวนรวมของประชาชน 
ตลอดจนตองใหขอมูลขอเท็จจริงกับเกษตรกรใหเขาใจหลักเกณฑการใชน้ําอยางทั่วถึง
และจะนําน้ําจากแมน้ําสายหลัก แมน้ํานานาชาติมาใชในประเทศไดอยางไร กระผมเอง 
มีโอกาสเสนอญัตตินี้รวมกับเพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตยหลายทาน 
เชน ทานดอกเตอรศุภชัย ศรีหลา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี ทานอิสสระ 
สมชัย ทานวุฒิพงษ นามบุตร ส.ส. อุบลราชธานี และนางสาวณิรัฐกานต ศรีลาภ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดยโสธร ทานประธานที่เคารพครับ การแกไขปญหาน้ํา 
ทั้งระบบนั้นเราจะแกกันอยางไร ผมเชื่อวาหลายหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการน้ํา ผมอยากนําเสนอเพื่อเปนแนวทางใหคณะกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้นไปพิจารณา 
 



๑๘๗ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๘๕/๒ 
 
ไดอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม ผมจะขออนุญาตกราบเรียนถึงน้ําในเขตพื้นที่ชลประทาน 
เปนประการแรก  
   และประการที่ ๒ ก็คือ น้ํานอกเขตพื้นที่ชลประทานที่เราไมสามารถสงน้ํา 
ไปสูพื้นที่เกษตรกรไดในระบบการสงน้ําปกติ อาจจะมาปรับเปนวิธีการสงน้ําระบบทอ 
หรืออยางอื่น  
  แลวก็ประการที่ ๓ การที่จะหาน้ําตนทุนมาสูแหลงน้ําตาง ๆ ของพวกเรา 
จะทําอยางไร และสิ่งที่จะตองพูดกันใหชัดเจนในคณะกรรมาธิการก็คือวาหนวยงาน 
ที่จะมาบริหารจัดการน้ําใหเปนระบบใหมีประสิทธิภาพนั้นจะทํางานรวมกัน จะบูรณาการ
กันอยางไร ทานประธานที่ เคารพครับ ประการแรกตองขอนําเรียนวา ทําอยางไร 
การเก็บกักน้ําเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่และศักยภาพของน้ํา ประการตอมาก็คือ การเปดพื้นที่
ชลประทานใหมและการผันน้ําระหวางลุมน้ํา ผมขออนุญาตกราบเรียนตรงนี้ครับวา พื้นที่
การเกษตรทั้งประเทศจํานวน ๑๓๑ ลานไรซึ่งเปนขอมูลป ๒๕๔๔ ปจจุบันนี้ประมาณ 
๑๔๐ ลานไร ทานประธานที่เคารพครับ แตในจํานวน ๑๓๑ ลานไรนั้นมีพื้นที่ชลประทานเพียง 
๒๗.๙ ลานไร อีกจํานวน ๖๐ ลานไรนั้นอยูนอกเขตพื้นที่ชลประทาน เปนปญหาใหญ 
ของรัฐบาล เปนปญหาใหญของหนวยงานที่จะดําเนินการในเรื่องนี้อยางยิ่งยวด  
ทานประธานที่เคารพ เมื่อ ๔ ปที่แลวผมเองอยูในคณะกรรมาธิการชุดแบบที่จะตั้งกัน 
นี่ละครับ มีการศึกษาใน ๒๕ ลุมน้ํา ทานรัฐมนตรีในขณะนั้นไดมาตอบมาบอกกับพวกเราวา
ในจํานวน ๒๕ ลุมน้ําอยูที่ภาคเหนือจํานวนหนึ่ง อยูอีสาน อยูทั้งประเทศนี่ครับ ------------ 
 

                                                                                                                    - ๘๖/๑ 
 

 



๑๘๘ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       จีรนุช ๘๖/๑ 
 
จะใชงบประมาณในการดําเนินการแกไขและมีการศึกษาอยางเปนระบบจะใชเงินอยู
ประมาณสัก ๒ แสนลานบาท แลวทานก็บอกกับพวกเราครับวาจะทําใหเสร็จภายใน ๔ ป 
แตเวลาผานไป ๔ ปไมเกิดสักลุมน้ําเดียว นี่คือปญหาที่เกิดครับวา เราศึกษาแลวศึกษาอีก 
แตก็ไมไดดําเนินการ สิ่งที่ผมอยากนําเรียนกับทานประธานตรงนี้ก็คือวา มาเร่ิมตน 
บนพื้นฐานของความเปนจริง อยาไปพูดถึงเงิน ๒ แสนลานบาท ๕ แสนลานบาท  
๘ แสนลานบาท ทานประธานครับ ของจริงคืออะไรครับ ขณะนี้ในบรรดาลุมน้ําตาง ๆ  
๒๕ ลุมน้ํา ผมยกตัวอยาง เชน ลุมน้ําชี ลุมน้ําชีนั้นจะกระจายอยูในพื้นที่ ๙ จังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบดวยตั้งแตชัยภูมิ มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร สุรินทร 
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี พื้นที่ตรงนี้มีการศึกษาเรื่องลุมน้ํา มีการศึกษาเรื่องระบบ 
การบริหารจัดการน้ําและไดเร่ิมตนตั้งแตโครงการโขง-ชี-มูล ชวงที่พรรคประชาธิปตย 
เปนรัฐบาลไดดําเนินการกักเก็บน้ําเปนระยะ ๆ ทุก ๕๐ กิโลเมตร เร่ิมจากฝายบานเขวา
ชัยภูมิ มาฝายหัวนาไลมาที่รอยเอ็ด มาที่ราษีไศล มาฝายยโสธร มาที่ฝายธาตุนอย เขื่องใน 
อุบลราชธานี ฝายตาง ๆ เหลานี้กอสรางเรียบรอยแลวครับ ระบบฝายที่จะสงน้ํา 
ก็เรียบรอยแลว เพียงแตปญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับ พื้นที่ตาง ๆ ที่ถือวาเปนพื้นที่
ชลประทาน มีความพรอมที่จะทําคลองสงน้ําไปสูพื้นที่เกษตรกรนั้นทําไดไมถึงครึ่ง  
ฝายที่ผมไลมาเมื่อกี้ครับสรางเสร็จเมื่อสัก ๑๐ ปที่แลว พื้นที่ชลประทานที่กอสราง 
และสามารถดําเนินการไดเลย นี่ยังไดไมถึงครึ่ง ผมกราบเรียนไปยังทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ครับ 
มี ส.ส. เราพูดถึงพี ๑ พี ๒ พี ๕ พี ๘ ผมไมไดไปดูพื้นที่ตาง ๆ อยางทั่วถึงครับ ผมมีโอกาส
ไดไปดูพื้นที่ พี ๔ ของฝายธาตุนอย อําเภอเขื่องใน ฝายแหงนี้สรางเสร็จเมื่อ ๑๐ ปที่แลว 
แตคลองชลประทานที่กระจายไปสูทองนานั้นไดนอยมากครับ ผมมีแผนที่จะฝาก 
ทานรัฐมนตรีก็คือวาจะครอบคลุมอยูเกือบ ๑๐ ตําบลครับ ตั้งแตตําบลธาตุนอย ตําบลสหธาตุ 
ตําบลคอทอง ตําบลบานกอก ตําบลบานไทย ตําบลกลางใหญ ตําบลสรางถอ พื้นที่ตรงนี้ 
๙,๐๐๐ ไรครับ ทานรัฐมนตรีครับ ๔ ปแลวไมมีการใหงบประมาณเลยครับ แลวจะใช
งบประมาณก็ไมมาก งานนี้ไมตองศึกษา ไมตองไปออกแบบ ไมตองสํารวจครับพรอมหมดแลว 
 



๑๘๙ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       จีรนุช ๘๖/๒ 
 
เพียงแตวารัฐบาลหรือทานรัฐมนตรี หรือกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือกรมชลประทาน
จะจัดสรรงบประมาณใหไดหรือไม พี ๔ ฝายธาตุนอยนะครับ  
   ประการตอมาอยากกราบเรียนทานประธานก็คือวาไมใชเฉพาะในพื้นที่ 
ตรงนี้นะครับ ตอไปผมอยากจะกราบเรียนวา พื้นที่นอกชลประทาน เฉพาะพื้นที่ในชลประทาน 
ในเขตพื้นที่นั้นยังมีอีกมากที่มีความพรอมเหมือนที่ผมกราบเรียนวา สํารวจออกแบบ 
มีความพรอมหมดแลวรอแตจัดสรรงบประมาณ ตอไปเรามาพูดถึงเรื่องนอกเขตพื้นที่
ชลประทาน เราตองการพัฒนาจาก ๒๗ ลานไรเปน ๖๐ ลานไร ในจํานวน ๑๓๑ ลานไร
เราวากันไปครับ เอามาสูพื้นที่ที่สามารถทําไดของจริงครับ ทานประธานที่เคารพครับ  
ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใตนี่ระบบชลประทานเราจะนอยมาก พื้นที่ภาคกลาง 
จะโชคดีเพราะวาพื้นนาหรือพื้นที่เกษตรมันราบเรียบงายตอการทําระบบชลประทาน  
สวนภาคเหนือ ภาคอีสานนั้นลําบากครับ พื้นที่ที่ผมกลาวถึงนี่ครับเปนจํานวนเกินครึ่งหนึ่ง
ไมสามารถทําชลประทานในระบบปกติได ที่เพื่อนสมาชิกหลายคนเรียกรองตองการ
ชลประทานระบบทอ ถามวามีใครคัดคานไหม ไมหรอกครับ เคยมีการนํารองเหมือนที่
เพื่อนสมาชิกยกตัวอยางมา ๑๐ โครงการ ชวงที่รัฐมนตรีสุวิทย คุณกิตติ ดําเนินการนั้น 
แตปรากฏวาทั้ง ๑๐ โครงการ ๘๕๗ ลานบาทใชไมไดสักโครงการ ไมไดผลเลย ไมได 
ใชน้ําเลย เร่ิมตนปแรกหลังจากนั้นเกษตรกรไมใช เหตุผลอะไร อยางไรนั้นเราจะไป
อภิปรายกันในชั้นคณะกรรมาธิการอีกครั้ง -------------------------------------------------------- 
 
                  - ๘๗/๑ 



๑๙๐ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               วนัทนา ๘๗/๑ 
 
แตผมไมบอกวาไมเอาชลประทานระบบทอนะครับ เพียงแตเอามาปรับปรุง มาแกไข  
มาเปลี่ยนแปลง ทําใหมันเขายุคเขาสมัยใชเทคโนโลยีเขามาบาง ทานประธานที่เคารพ 
ในการดําเนินการเรื่องนี้ชลประทานระบบทอรูครับวามันแพง จะแพงอยางไรก็ตาม 
อยางนอย ๆ การมีสวนรวมของประชาชนที่ผานมาไมคอยเปนที่ประทับใจก็คือวา
เกษตรกรตองจายคาน้ําชวงตน ๆ จาย ๓๐ จาย ๕๐ แลวพอ ๕ ปจายรอยเปอรเซ็นต 
เกษตรกรเขารับไมไหวหรอกครับ ในฐานะพวกเราเปนประเทศเกษตรกรรมผมวารัฐจะตอง
สนับสนุนในเรื่องนี้ ในเร่ืองคาน้ําตองชัดเจนครับ เราเพียงแตพูดวาตอไปนี้ชลประทาน
ระบบทอจะมีระบบทอกระจายไปสูทั่วทองไรทองนา ตื่นเชาขึ้นมาเปดกอกเหมือนน้ําประปา 
แตตองถามกอนนะครับวาพี่นองเกษตรกรพรอมที่จะซื้อน้ําไหม ขณะเดียวกันผมอยากจะ
เรียกรองทางหนวยงานที่จะดําเนินการ จะเปนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จะเปนกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือจะเปนกระทรวงใดก็ตาม ผมอยากจะฝากเรียน
เร่ืองคาน้ํา เร่ืองคาน้ําจะเอาอยางไรวากันใหชัดครับ ผมบอกวาถาเกษตรกรไมจายคาน้ํา
หรือจายคาน้ํานอยโดยรัฐสนับสนุนสวนใหญ ผมวาพี่นองเกษตรกรพอใจและตองการ 
เหมือนกับการสรางถนนละครับพอไปถามเอาไหมถนน เอา แตพอจะสรางกินเนื้อที่ 
หรือพื้นที่ของชาวบานก็ตองขอคาเวนคืนกัน ดังนั้นเรื่องนี้ฝากกราบเรียนทานประธาน 
เปนกรณีพิเศษ ฝากไปยังทานรัฐมนตรีครับ ผมเชื่อวาเรื่องนี้จะแกปญหาไดในระยะสั้น
และระยะยาว  
   ประการตอมา อยากจะขอกราบเรียนทานประธานก็คือ การเติมน้ําตนทุน
ใหกับแหลงน้ําตาง ๆ การผันน้ําในประเทศ ผมเห็นทานรัฐมนตรีมาตอบชัดเจนและผม 
ก็เห็นดวยวาการที่จะผันน้ําในประเทศเรามาใชดวยกัน มาเติมน้ําใหกัน เหมือนเติมน้ํา  
เติมชีวิต หรือเติมน้ําใหนา เติมราคาใหขาว ที่พวกเราเสนอกับพี่นองเกษตรกรนั้นพวกเรา
เห็นดวยครับ สวนการผันน้ําจากแมน้ําโขงเขามาใช ทานประธานครับ เร่ืองนี้เราไดยิน 
แตทานนายกรัฐมนตรีพูดเมื่อเดือนที่แลว แตการดําเนินการหรือการสั่งการ การบริหาร 
ที่จะเกิดเปนรูปธรรม ไมวาคณะรัฐมนตรีหรือทานรัฐมนตรี ผมอยากจะถามดวยครับวา 
 



๑๙๑ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               วันทนา ๘๗/๒ 
 
จะทําไหม หรือถาทําจะทําอยางไรชวยตอบสภาดวย อยางนอย ๆ จะปรากฏเปนรูปธรรม
ขึ้นมาก็คือชวงที่งบประมาณเขาสภาในอีกไมกี่เดือนขางหนา  
   สิ่งสุดทายที่อยากจะขอฝากกับทานประธานก็คือวา ทานประธานที่เคารพ
สิ่งที่อยากจะใหทํามากที่สุดก็คือวาเรื่องน้ํา ไมวาเรื่องการผันน้ํา เร่ืองระบบกระจายน้ํา 
ใครจะเปนเจาภาพ ผมเปนผูแทนราษฎรมาตั้ง ๑๖ ปที่แลวในสภาแหงนี้ผมลุกขึ้นอภิปราย
ญัตติครั้งแรกพูดเรื่องน้ําเมื่อ ๑๖ ปที่แลวเราพูดถึงกระทรวงน้ํา ถึงขณะนี้เราจะพัฒนามาได 
เปนแคระดับกรมทรัพยากรน้ํา แตก็อยากจะใหมีหนวยงานที่เปนเจาภาพดําเนินการเรื่องนี้ 
ใหอยางจริงจังผมอยากจะใหทานประธาน อยากจะใหทานรัฐมนตรีเอาพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ําซึ่งผานสภานิติบัญญัติแหงชาติแตยังไมมีผลบังคับใชกฎหมายเนื่องจาก 
มีเหตุที่เอามาใชไมได ตอนนี้พรรคประชาธิปตยไดนํากฎหมายฉบับนี้เสนอเขามาในสภาแลว 
พวกเราเสนอเขามามันก็เปนกฎหมายซึ่งรัฐบาลตองเห็นพองดวย ผมอยากจะใหรัฐมนตรี
เสนอผานเขามาในสภาเรื่องรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา เพราะวาจะมีการพูดถึงสิทธิ
ในการใชทรัพยากรน้ํา จะมีการพูดถึงองคกรบริหารการจัดการน้ํา ลุมน้ําและคณะกรรมการ
ลุมน้ํา พูดถึงองคกรผูใชน้ํา กองทุนทรัพยากรน้ํา การปองกัน การแกไขภาวะน้ําขาดแคลน
และน้ําทวม การอนุ รักษทรัพยากรน้ําและอื่น ๆ  ครับ ดังนั้นผมอยากจะเรียนกับ 
ทานประธานวาทุกอยางขอใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการ และสิ่งที่ผมพูดไปเปนขอมูล 
แคเบื้องตนที่จะนําไปสูคณะกรรมการในการดําเนินการตอไป ขอบคุณครับ  
    

     - ๘๘/๑ 
 



๑๙๒ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    รัชนีพร ๘๘/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตอไปเปนญัตติที่ ๗ เร่ืองการเรงรัดระยะเวลาการวางทอสงน้ําจากเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 
ไปยังอําเภอตาง ๆ ในจังหวัดลพบุรี ซึ่งคุณอํานวย คลังผา และคณะ เปนผู เสนอ  
เชิญคุณอํานวยครับ  
  นายอํานวย คลังผา (ลพบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  กระผม 
นายอํานวย คลังผา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคพลังประชาชน  
ขอกราบเรียนทานประธานวา กระผมและคณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งทานนิยม วรปญญา 
ส.ส. ลพบุรี ทานสุชาติ ลายน้ําเงิน และทานชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง ส.ส. ชัยนาท  
ไดรวมกันเสนอญัตติดังกลาวนี้เพื่อใหสภาไดรับทราบดังตอไปนี้นะครับ เนื่องจาก 
ปญหาเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ โดยเฉพาะระบบทอสงน้ําจากเขื่อนปาสักชลสิทธิ์นั้น  
น้ํ าจากเขื่ อนปาสักชลสิทธิ์ ไหลมาจากทางดานหลมสัก  ความจุของน้ํ าทั้ งหมด  
๒,๔๐๐ ลานลูกบาศกเมตร แตเราเก็บไวไดเพียง ๙๐๐ ลูกบาศกเมตร และในขณะนี้ 
ไดมีการวางทอน้ําจากเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ไปยังอําเภอโคกสําโรง สระโบสถและโคกเจริญ 
รวมระยะทางทั้งหมด ๑๐๖ กิโลเมตรงบประมาณทั้งหมด ๑,๑๗๓ ลานบาท แตในขณะนี้
ระยะเวลาไดลวงเลยจากการที่ทําสัญญาไดหมดไปแลวเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
ซึ่งวันเริ่มสัญญานั้นวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ รวมระยะเวลา ๙๐๐ วันพอดี แตซึ่งในขณะนี้ 
งานยังไมแลวเสร็จคิดงานไดประมาณสัก ๖๐ เปอรเซ็นตเทานั้น เนื่องจากในขณะนี้ปญหา
ภัยแลงในจังหวัดลพบุรีทั้ง ๑๑ อําเภอนั้นมีผลกระทบมาก แตการเรงรัดหรือการดําเนินงาน 
ของผูรับจางไดดําเนินการลาชามากในขณะนี้ และตามที่มติ ครม. ในอดีตไดตอสัญญา
ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถึงพฤษภาคมรวมระยะเวลา ๑๘๐ วันนั้น ซึ่งเมษายนนี้ 
คาดวาที่ตามมติ ครม. นี่ออกสัญญาใหเปน ๑๘๐ วันไมนาจะเสร็จก็อยากจะเรงรัด 
ผานทานประธานถึงทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณนะครับวา ใหเรงรัด 
ดําเนินการสัญญาในสวนนี้ เพราะพี่นองประชาชนทั้ง ๓ อําเภอนั้นมีความตองการน้ํา 
เพื่อบริโภคและอุปโภคตลอดทั้งภาคเกษตรในขณะนี้  
 



๑๙๓ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ทั่วไป)               รัชนีพร ๘๘/๒ 
 
   แลวอีกสวนหนึ่งครับ โดยเฉพาะอําเภอทาหลวงเปนอําเภอที่อยูติด 
แมน้ําปาสักมีระยะทางที่ไดสํารวจประมาณการไวแลวระยะทางประมาณ ๑๙ กิโลเมตร
ไปหมูบานซับจําปางบประมาณทั้งหมดประมาณ ๘๐ ลานบาทเศษ ก็อยากจะฝาก 
ทานประธานใหชวยเรงรัดหนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดสรรงบประมาณใหในสวนนี้ 
ซึ่งโครงการระบบทอนั้นในจังหวัดลพบุรีนี่มีความตองการ เพราะเนื่องจากโครงการระบบทอนี่ 
ไมเปลืองน้ําไมเหมือนกับเปนการขุดคลองตองผานพื้นที่ ตองเสียพื้นที่ถาระบบทอนี่ 
จะไมเสียพื้นที่และไมเปลืองน้ํา เพราะฉะนั้นกอ็ยากจะสงเสริมในสวนนี้ 
   แลวก็ในสวนที่ ๓ อําเภอลําสนธิ ซึ่งอางเก็บน้ําลําสนธิไดสรางเสร็จแลว 
จุน้ําไดทั้งหมด ๔ ลานลูกบาศกเมตร แตโครงการดังกลาวนั้นในขณะนี้มีการสํารวจ 
มีความเหมาะสม ชลประทานจังหวัดลพบุรีไดสํารวจไวแลวงบประมาณทั้งหมดประมาณ 
๒๐ กวาลานบาทเศษ ตรงนี้ก็เปนโครงการหนึ่งที่มีความจําเปนก็อยากจะฝากทานประธาน 
ผานถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณใหชวยติดตามผลักดันงบประมาณให
ในสวนนี้ดวย  
     แลวอีกอําเภอหนึ่งครับ อําเภอชัยบาดาลก็เปนอําเภอหนึ่งที่ตั้งอยูในพื้นที่
ของเขื่อนปาสักชลสิทธิ์เชนกัน ซึ่งพี่นองตําบลบัวชุม เกาะรัง แลวมีหลายตําบลใกลเคียง 
มีความตองการก็อยากจะใหทานประธานผานถึงทานรัฐมนตรีไดชวยเรงรัดติดตาม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งทางอําเภอไดมีการสํารวจพรอมทั้งความเหมาะสมไวเรียบรอยแลว      
     แลวอีกอําเภอหนึ่งครับ อําเภอหนองมวง ซึ่งเปนอําเภอหนึ่งที่อยูหางจาก
อําเภอโคกสําโรง ๑๙ กิโลเมตร โดยเฉพาะจุดจายน้ําจากอําเภอสระโบสถไปถึงอําเภอ
หนองมวงนี่ระยะทั้งหมด ๑๖ กิโลเมตร อําเภอนี้ก็มีความตองการเพราะเปนอําเภอ 
ที่แหงแลงไมมีแหลงกักเก็บน้ําเลย ก็อยากจะฝากทานประธานโดยเฉพาะในเรื่องเรงรัด
การสํารวจความเหมาะสมโครงการตั้งแตสระโบสถไปถึงอําเภอหนองมวงใหดวยครับ    
 
                  - ๘๙/๑ 



๑๙๔ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๘๙/๑ 
 
   และประการสุดทายโดยเฉพาะโครงการระบบทอ ในขณะนี้โครงการผันน้ํา
จากเจาพระยาในชวงคลองชลประทาน คลองสาระนันท ซึ่งอําเภอบานหมี่ไดรับทั้งหมด 
๑๖ ตําบลนะครับ พื้นที่ภาคเกษตรอีก ๑ แสนไร อําเภอโคกสําโรงจะไดรับ ๕ ตําบล  
อยางตําบลวังจั่น ตําบลถลุงเหล็ก หวยโปง วังขอนขวาง และหลุมขาวนะครับ พื้นที่ทั้งหมด 
อีก ๑ แสนไร ซึ่งในขณะนี้โครงการไดอนุมัติเรียบรอยแลวกําลังจะเริ่มดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
ก็อยากจะฝากทานประธานและทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณนะครับวา 
โครงการดังกลาวนั้นเปนความตองการของพี่นองประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง  
โดยเฉพาะอําเภอเมืองของลพบุรีก็มีสวนรับดวย บานหมี่และโคกสําโรงที่อยากจะให 
ทานไดเรงรัดโครงการดังกลาวเพื่อประโยชนของพี่นองประชาชนภาคเกษตร ซึ่งในขณะนี้
พี่นองเกษตรกรเดือดรอนมากในขณะนี้น้ําไมเพียงพอ หากวาไดคลองสงน้ําระบบทอ 
ในสวนนี้คิดวาพี่นองชาวเกษตรกรในพื้นที่ ๑ แสนไรจะไดรับประโยชนตรงนี้ ก็อยากจะฝาก 
ทานประธานผ านถึงท านร ัฐมนตร ีซึ ่ง โครงการด ังกล าวนั ้นผมเห ็นด วยที ่จะตั ้ง 
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณาในโอกาสตอไป ขอบคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตอไปเปนญัตติที่ ๘ เร่ืองขอใหสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาปญหาอุทกภัย
บริเวณลุมน้ําเจาพระยา และหาแนวทางแกไข คุณเอกพจน ปานแยม เปนผูเสนอครับ 
เชิญคุณเอกพจน ปานแยม ครับ 
   นายภราดร ปริศนานันทกุล (อางทอง) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอางทอง พรรคชาติไทย 
ญัตตินี้จริง ๆ แลวเพื่อนสมาชิกจากพรรคชาติไทยหลายทานไดรวมกันเสนอ ซึ่งไดรวมถึง
ทานเอกพจน ปานแยม ทานชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ และตัวของกระผมเอง กระผมขอเปน
ตัวแทนของเพื่อนสมาชิกในการที่จะอภิปรายเพื่อที่จะเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพื่อที่จะศึกษาปญหาน้ําทวมในเขตบริเวณลุมน้ําเจาพระยาพรอม ๆ กัน เพื่อที่จะหา 
แนวทางแกไขปญหานี้อยางจริงจังในระยะยาว เมื่อสักครูนี้มีเพื่อนสมาชิกทั้งจากฝายคาน 
 



๑๙๕ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๘๙/๒ 
 
และเพื่อนสมาชิกจากฝายรัฐบาลหลายทานไดอภิปรายในปญหาเรื่องน้ําไมวาจะเปน 
เร่ืองของน้ําทวมหรือน้ําแลง ปญหาเรื่องน้ําจึงถือเปนปญหาใหญที่สุดสําหรับประเทศไทย
ในขณะนี้อีกปญหาหนึ่ง น้ําทวมเปนปญหาที่เกิดขึ้นซ้ําซากเหลือเกินครับทานประธาน ๒-๓ ป
ที่ผานมาเราคงจะเห็นวามีขาวตามหนาหนังสือพิมพ ขาวตามหนาทีวีวาพอถึงฤดูกาล 
น้ําหลากทีหนึ่งน้ําก็ทวมทีหนึ่ง รัฐบาลแตละยุคแตละสมัยก็พบปญหาน้ําทวมไมไดแตกตาง 
จากกัน แตเปนเรื่องแปลกครับทั้ง ๆ ที่เปนเรื่องใหญเหลือเกิน ทั้ง ๆ ที่เปนปญหาใหญเหลือเกิน 
เปนเรื่องแปลกที่วาไมมีรัฐบาลไหนที่พิจารณาถึงปญหานี้อยางจริงจัง การแกไขปญหา 
ของรัฐบาลในแตละยุคในแตละสมัยเปนไปในสเตป (Step) เดียวกันเปนไปในวิธีการเดียวกัน 
นั่นก็คือวาพอถึงฤดูกาลน้ําหลากทีหนึ่งรูวาเดือนกันยายน เดือนตุลาคมน้ํากําลังมาก  
น้ํากําลังจะทวมก็ประกาศใหจังหวัดนั้น ๆ เปนเขตภัยพิบัติเพื่อที่จะสามารถนํางบประมาณ 
มาแกไขปญหาเฉพาะหนาดวยการซื้อกระสอบทราย ดวยการซื้อทรายเอามาทําพนังกั้นน้ํา 
ทําเปนเขื่อนกั้นน้ําชั่วคราว หรือถาหากวาเขื่อนกั้นน้ํา คันกั้นน้ําชั่วคราวไมสามารถที่จะรับอยู 
น้ําเขาไปทวมบานเรือนของราษฎร วิธีการแกไขปญหาตอมาก็คือ การซื้อถุงยังชีพ  
การซื้อขาวสารอาหารแหงไปแจกจายใหกับพี่นองราษฎรที่ประสบปญหาอุทกภัย  
หรือหนักยิ่งไปกวานั้น ถาหากวาปไหนน้ําทวมในเขตพื้นที่ทําการเกษตร รัฐบาลก็จะตอง
นําเงินไปชดเชยพี่นองเกษตรกรที่สูญเสียผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากปญหาน้ําทวม ------- 
 

          - ๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๖ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลทิพย ๙๐/๑ 
 
นี่คือวิธีการแกไขปญหาที่รัฐบาลแตละยุคแตละสมัยลวนแลวแตใชวิธีการแกไขปญหานี้
เหมือน ๆ กัน ผมยังไมเห็นรัฐบาลไหนสักรัฐบาลเดียวที่พิจารณาและแกไขปญหาเรื่องน้ํา
อยางจริงจัง ทานประธานครับ ผมจะยกตัวอยางความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปญหาอุทกภัย 
เมื่อป ๒๕๔๙ เมื่อ ๒ ปที่ผานมาปญหาใหญ ๆ ก็คือ ประชาชนไดรับความเดือดรอน 
จากน้ําทวม ประชาชนไมมีที่อยูอาศัย เร่ืองของพื้นที่ทําการเกษตรเมื่อป ๒๕๔๙  จังหวัด
อางทองบานผม ๗ อําเภอ ไมมีอําเภอไหนสักอําเภอเดียวที่น้ําไมทวม ทั้ง ๆ ที่บางอําเภอ
ไมมีแมน้ําไหลผาน แตทุกอําเภอนั้นน้ําทวมทั้งสิ้น พื้นที่ทางการเกษตรที่ เสียหาย 
๓ แสนกวาไรครับ ๓ แสนกวาไรคิดออกมาเปนผลผลิตประเมินตัวเลขคราว ๆ  ผลผลิตตอ ๑ ไร
นาจะอยูที่ประมาณ ๕,๐๐๐ บาท แตเกษตรกรสูญเสียตรงนี้ทั้งหมด สูญเสียไปกับน้ําทั้งหมด  
๖ ,๐๐๐  บาท  ๕ ,๐๐๐  บาทตอ  ๑  ไร  ๓  แสนไร เปนเงินเทาไรครับ  ทานประธาน  
๑,๕๐๐-๑,๘๐๐ ลานบาท นี่เฉพาะจังหวัดอางทองจังหวัดเดียว จังหวัดสิงหบุรีไมแพกันครับ
ผมมีตัวเลขจากกระทรวงมหาดไทย สิงหบุรีพื้นที่ทางการเกษตรที่ไดรับความเดือดรอน 
น้ําทวม ๒ แสนไร ปญหาดานอื่นสาธารณประโยชน ถนนหนทาง ประปา ไฟฟา โทรศัพท 
ลวนแลวแตไดรับความเสียหายทั้งสิ้น ถนนกวา ๔๐๐ สายของจังหวัดอางทองน้ําทวมทั้งหมด
รัฐบาลตองนําเงินมาสนับสนุน ซอมแซมถนนที่ไดรับความเสียหายตรงนี้อีกหลายพันลานบาท 
ของจังหวัดอางทองเปนหลักพันลานบาท หรือแมกระทั่งจังหวัดนนทบุรีของทานประธานเอง
ตัวเลขบงบอกไวที่ ๗๐๐ กวาลานบาท นี่คือเงินงบประมาณที่ทางรัฐบาล ทางพี่นอง
เกษตรกรตองสูญเสียเนื่องจากปญหาอุทกภัย เราไมไดประโยชนอะไรจากสวนนี้ทั้งสิ้น  
ที่สําคัญที่สุดเหตุน้ําทวมเกิดขึ้นครั้งหนึ่งทําใหประชาชนหวาดระแวง หวาดระแวงวา 
ปที่จะถึงปหนานี้น้ําจะทวมอยางเมื่อปกอนหรือเปลา ทําใหเขาไมกลาที่จะตัดสินใจ 
ที่จะนําเงินไปลงทุนปลูกขาว ปลูกออย ปลูกขาวโพด ไมกลาที่จะตัดสินใจเพราะไมแนใจวา 
ปหนาน้ําจะมาอีกหรือเปลา เพราะถาน้ํามาแลวก็ไมรูวารัฐบาลนั้นจะมีวิธีทางแกไขปญหา
อยางไร ทําใหเกิดความไมแนใจใหกับพี่นองประชาชน เมื่อพิจารณาถึงปญหาตาง ๆ 
เหลานี้พิจารณาถึงตัวเลขความเสียหายทั้งของเกษตรกร ทั้งของผลผลิตที่เสียหาย 
 



๑๙๗ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๙๐/๒ 
 
กอนที่จะเก็บเกี่ยว และทั้งเงินงบประมาณที่ทางรัฐบาลจะตองสนับสนุนใหกับพี่นองเกษตรกร 
รวมถึงราษฎรที่ไดรับความเสียหายเปนเงินจํานวนมากเหลือเกินครับ ผมถามทานประธานวา 
ถึงเวลาหรือยังที่เราจะมารวมกันแกไขปญหานี้อยางจริงจัง แตกอนที่จะมาแกไขปญหานี้
อยางจริงจังและเปนระบบ ผมคิดวาเราจะตองรูถึงสาเหตุหลักเสียกอน สาเหตุหลักที่วา 
ทําไมน้ําถึงทวมละ เมื่อสักครูนี้ผมไดนั่งฟงทานธนิตพลเพื่อนสมาชิกจากพรรคประชาธิปตย
ไดอภิปรายในสวนของภาคเหนือตอนบนและตอนลาง ในเขตบริเวณลุมน้ําปง ลุมน้ําวัง  
ลุมน้ํายมและลุมน้ํานาน เพราะฉะนั้นผมจะไมใชเวลาของสภาแหงนี้อภิปรายซ้ําซอน 
ในสวนนั้น สาเหตุใหญที่เปนปญหาทําใหเกิดน้ําทวมมีอยู ๒ สาเหตุใหญ ๆ  ดวยกันครับ  
   สาเหตุแรก เปนสาเหตุที่สุดวิสัยเหลือเกิน ซึ่งผมคิดวาสาเหตุนี้ยากครับที่จะ
แกไขปญหานั่นก็คือ น้ําฝนที่ตกลงมาในแตละป ถาหากวาตกเหนือเขื่อนขนาดใหญ  
เหนืออางเก็บน้ําขนาดใหญ เหนือเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนสิริกิติ์เราสามารถที่จะกักเก็บน้ํา
ในสวนนั้นเอาไวใชได --------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                      - ๙๑/๑  



๑๙๘ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๙๑/๑ 
 
แตปญหาอยูที่วาฝนที่ตกในแตละปบางครั้งตกใตเขื่อน สวนนี้เราไมสามารถที่จะแกไข
ปญหาไดเปนเหตุที่สุดวิสัย แตอยางไรก็ดีน้ําทวมในสวนนี้เปนการทวมในลักษณะฉับพลัน 
ที่ทวมเร็วและก็แหงเร็ว สาเหตุใหญอีกประการหนึ่งผมคิดวาสาเหตุตรงนี้เราสามารถ 
ที่จะแกไขได นั่นก็คือสาเหตุของการบริหารจัดการน้ําที่ไมไดเร่ือง เมื่อป ๒๕๔๙ ปริมาณน้ํา 
เมื่อป ๒๕๔๙ นั้นไมไดมากไปกวาปกอนหนาเลย เพียงแตวาทางกรมชลประทานนั้น 
ไดประเมินปริมาณน้ําผิดพลาดอยางมหันตครับ ประเมินวาป ๒๕๔๙ จะเกิดฝนแลง  
จะเกิดน้ําแลง เพราะฉะนั้นจึงพยายามที่จะกักเก็บน้ําเอาไวในอางเก็บน้ําขนาดใหญ 
พยายามที่จะเก็บน้ําไวในเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนกิ่วลม เก็บน้ําไวเพื่อที่จะเอาไวใช
ในหนาแลง เพราะวาปกอนหนาป ๒๕๔๗ และป ๒๕๔๘ เกิดปญหาวิกฤติน้ําแลง  
กลัววาป ๒๕๔๙ จะเกิดปญหาน้ําแลงเชนกัน จึงพยายามที่จะกักเก็บน้ําสวนนี้เอาไว 
เพื่อที่จะเอาไวใชในหนาแลง แตการประเมินผิดพลาด น้ํามามากกวาป ๒๕๔๘ ทําใหไมสามารถ 
ที่จะปลอยน้ําออกมาไดทัน ปริมาณน้ําสูงสุดเมื่อป ๒๕๔๙  ที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์  
เขื่อนภูมิพลสามารถที่จะเก็บน้ําไดประมาณ ๑๓,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตร เขื่อนสิริกิติ์  
๙,๕๐๐ ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําสูงสุดในอางเก็บน้ําในเขื่อนทั้ง ๒ แหง อยูที่ ๙๗ เปอรเซ็นต 
เกือบจะรอยเปอรเซ็นตครับทานประธาน อางเก็บน้ําเกือบจะเต็มทําใหจําเปนที่จะตอง
ระบายน้ําออกมาจากอางเก็บน้ําอยางรวดเร็ว วัดความเร็วของน้ําที่บริเวณทายเขื่อน
เจาพระยาวัดไดที่ระดับความเร็ว ๔,๒๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที ในขณะเดียวกัน 
บริเวณพื้นที่จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอางทอง จังหวัดปทุมธานีปริมาณน้ํา 
ที่สามารถรับไดสูงสุดอยูที่ ๒,๐๐๐-๒,๕๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที แตปลอยมา 
ดวยความเร็ว ๔,๒๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที ถามวาอยางนี้จะไมทวมหรือครับทานประธาน 
อยางนี้ก็ตองทวม นี่คือสิ่งที่ผมกําลังอยากจะชี้ใหทานประธานไดเห็นวาปญหาน้ําทวม
สาเหตุหลักเกิดขึ้นมาจากการบริหารจัดการน้ําที่ไมไดเร่ือง วิธีการแกไขปญหา ผมคง 
จะไมโยนบาปไปใหกับกรมชลประทานเพียงอยางเดียว ผมเขาใจครับวากรมชลประทานนั้น 
ไมรูครับ เขาไมรูวาปริมาณน้ําที่จะมาแตละป ๆ นั้นมีปริมาณเทาไร การพยากรณอากาศ 
 



๑๙๙ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๙๑/๒ 
 
จึงเปนวิธีทางออกที่สําคัญ ถาหากวาเราพยากรณอากาศไดแมนยํา เราสามารถที่จะรูไดวา 
ปริมาณน้ําจํานวนเทาไร กําลังจะตกลงมาในเดือนกันยายน กําลังจะตกลงมาในเดือน
ตุลาคมหรือสิงหาคมเราสามารถที่จะบริหารจัดการในสวนนี้ได ตางประเทศ ประเทศ 
ที่เจริญแลว ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุนมีภูมิประเทศเปนเกาะการพยากรณอากาศ 
ของเขาเปนไปไดยากมาก เพราะวาเขาไมรูวาอากาศจะแปรปรวนเมื่อไร อากาศจะเปลี่ยนแปลง 
เมื่อไร แตการพยากรณของเขานั้นแมนยําเปนอยางมากทั้งประเทศอังกฤษและประเทศญี่ปุน  
ถามวาเปนไปไดหรือไมที่การพยากรณอากาศของประเทศไทยจะสามารถปรับปรุงให
พยากรณอากาศไดแมนยํา เมื่อพยากรณอากาศไดแมนยําแลว ผมเชื่อวาเมื่อรูปริมาณน้ํา 
ที่แนนอนในแตละเดือนในแตละปที่จะตกลงมาแลวเราสามารถที่จะบริหารจัดการน้ําได
อยางงายขึ้น -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                           - ๙๒/๑ 



๒๐๐ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๙๒/๑ 
 
นาเสียดายครับที่วันนี้ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงไอซีทีไมไดมานั่งอยูในที่นี้ดวย  
ผมอยากจะฝากทานประธานสงผานไปถึงทานรัฐมนตรีที่นั่งอยูในที่นี้ใหสงผานไป 
ทางคณะรัฐมนตรีซึ่งจะประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารใหนําเสนอเรื่องนี้เรงดวนที่สุด  
แนวทางการแกไขอีกทางหนึ่งซึ่งผมคิดวาเปนแนวทางที่นาจะใชได นั่นก็คือการทําแกมลิง 
การทําแกมลิงเรานาจะพิจารณากันตั้งแตบริเวณลุมน้ําปง วัง ยม และนานซึ่งถือวา 
เปนตนน้ํากอนที่จะผานมาถึงแมน้ําเจาพระยา รวมถึงแมน้ําเจาพระยาเองเราก็ควร 
ที่จะตองศึกษาหาแหลงน้ําธรรมชาติวามีแหลงน้ําบริเวณไหนหรือเปลาที่สามารถที่จะทํา
แกมลิงไดเพื่อที่จะบรรเทาภาวะน้ําทวม และที่สําคัญสามารถที่จะกักเก็บน้ําเอาไว 
ใชในฤดูแลง แตกอนที่จะทําแกมลิงนี่ ผมเชื่อวาตามแมน้ําสาขาที่ออกจากแมน้ําเจาพระยา 
แมน้ํานอยเองก็ดี แมน้ําสุพรรณ คลองมะขามเฒา อูทอง คลองชัยนาทตาง ๆ เหลานี้ 
ลวนแลวแตเปนสาขาของแมน้ําเจาพระยา ถาหากวาเราสามารถที่จะขุดลอกแมน้ําสาขา 
ของแมน้ําเจาพระยาได ผมเชื่อวาเราสามารถที่จะแบงเบาภาระของแมน้ําเจาพระยา 
ไปไดมาก ตาง ๆ เหลานี้คือเหตุและผลที่ผมและเพื่อนสมาชิกจากพรรคชาติไทยเชื่อวา
ปญหาเรื่องน้ํา ทั้งน้ําทวมและน้ําแลงเปนปญหาที่สําคัญอยางยิ่งยวด จึงเสนอใหมีการตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและหาแนวทางแกไขปญหาเรื่องนี้อยางเรงดวนที่สุด 
กราบขอบพระคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
   ตอไปเปนญัตติที่ ๙ ขอใหเรงรัดการดําเนินการวางทอน้ําเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 
คุณอํานวย คลังผา เร่ืองจะคลายกับญัตติที่ ๗ มีผูอภิปรายไหมครับ เชิญคุณชัยวัฒน 
ทรัพยรวงทอง ครับ 
   นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง (ชัยนาท) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม 
ชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยนาท พรรคพลังประชาชน  
ตองขอกราบขอบคุณทานประธานเปนอยางยิ่งที่ไดนําญัตติดังกลาวนี้เขามาบรรจุ 
แลวก็รวบรวมญัตติที่คลายคลึงกันในการที่จะบูรณาการรวมกันในการที่จะใหสมาชิกได 
 



๒๐๑ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๙๒/๒ 
 
ระดมความคิด แลวก็ชวยกันในการที่จะแกปญหาในการตัดสินใจในครั้งนี้ อยากจะกราบเรียน 
ทานประธานครับวา ในเรื่องของน้ําในพื้นที่ของประเทศไทยเรานั้นเรามีพื้นที่ทั้งหมด  
๕ แสนกวาตารางกิโลเมตร และเรามีความตองการที่จะใชน้ําทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นประมาณสัก  
๖ แสนลานลูกบาศกเมตรที่น้ําตกลงมา แตเวลาน้ําที่เราจะเก็บเขามาใชใหกับพี่นองประชาชน 
แลวก็มาดูแลพี่นองประชาชนไดนั้นเราเก็บไดประมาณสัก ๒ แสนลานลูกบาศกเมตร  
ตองบอกวาในสิ่งเหลานี้ที่เราใชกันไปจริง ๆ เราก็ใชกันแคถาเราพูดถึงเปนปริมาณน้ําฝน 
ที่ตกมาเราก็จะใชไปประมาณสัก ๓๐ เปอรเซ็นตในทํานองนั้น แตในทํานองที่เหลือหรือวา 
น้ําที่เหลือนั้นตองเรียนกับทานประธานที่เคารพครับวา ในสวนเหลานี้ตองถือวาไดทิ้งลงมา 
ยังแมน้ํา คู คลองตาง ๆ ผมเองในฐานะที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยนาท 
ไดเห็นปริมาณน้ําที่ผานเขื่อนเจาพระยา ผานลําน้ําสายใหญของประเทศสายหนึ่งก็คือ
แมน้ําเจาพระยาแลวตองเรียนตอทานประธานครับวา รูสึกเสียดายเปนอยางยิ่งที่ปริมาณน้ํา 
ตรงนั้นไดทิ้งหายโดยเปลาประโยชน ------------------------------------------------------------ 
 
                                                           - ๙๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๒ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๙๓/๑ 
 
ในขณะเดียวกันไดกอใหเกิดปญหาอยางมากดังที่ทาน ส.ส. ทานหนึ่งไดกลาวไปเมื่อสักครู 
ก็คือทาน ส.ส. จังหวัดอางทอง ขอประทานเอยนามก็คือ ทานภราดร ปริศนานันทกุล  
ทานไดอภิปรายเม่ือสักครูวาไดกอใหเกิดปญหาน้ําทวมในหลายจังหวัด ในหลายพื้นที่ 
อาทิเชน จังหวัดชัยนาท ดานบนก็จะเปนจังหวัดสิงหบุรี จังหวัดอุทัยธานี แลวก็เลยขึ้นไปถึง 
จังหวัดพิษณุโลก ออกไปถึงจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก ตลอดจนดานใตลงมาก็อาจจะเปน
จังหวัดลพบุรี สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ตลอดจนพี่นองประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร  
นี่คือความเดือดรอนที่เกิดขึ้นเปนตลอดระยะทุกปที่ตามมา ตองขอกราบเรียนทานประธานครับวา 
ผมในฐานะที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่อยูตรงนั้นอยากจะมีขอมูลที่กราบเรียนตอสภาแหงนี้ 
แลวก็เรียนผานทานประธานไปยังทางรัฐบาลคือ ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของขอกราบเรียนอยางนี้วา โดยขอมูลที่มีอยูก็คือวา 
จังหวัดชัยนาทเรามีแมน้ําดังที่กลาวก็คือแมน้ําเจาพระยา แตเนื่องจากแมน้ําเจาพระยา ผมเอง
ตองขอประทานอภัยตอทานประธานครับวันนี้จริง ๆ แลวตองการที่จะเอารูปมาใหทานประธาน 
ไดเห็นไดชมดวยวาความแหงแลงและตื้นเขินมันขนาดไหน อยางไร เสียดายครับวาวันนี้
เวลานอยเลยรวบรัดไวโอกาสอื่นคงจะไดมีโอกาสนําเสนอตอทานประธาน อยากจะ 
กราบเรียนวาความตื้นเขินของแมน้ําเจาพระยาในขณะนี้เราไมอาจจะหาวาแมน้ําเจาพระยานั้น 
เปนแมน้ําไดเลยในทํานองเดียว คือพูดงาย ๆ วามันตื้นเขินไปเกือบจะหมดแลว มีทราย
ขึ้นมาเต็มไปหมดตั้งแตทายเขื่อนเจาพระยาลองลงมานับระยะจนกระทั่งเกือบจะถึง 
อําเภออินทรบุรีตรงนี้ตื้นเขินไปหมด เพราะฉะนั้นเรียนตอทานประธานครับ เมื่อเวลาน้ํามา
ดังที่ทาน ส.ส. ภราดร ปริศนานันทกุล  ไดกลาวเมื่อสักครูวาเวลาน้ํามามันมาตั้ง  
๔ ,๐๐๐  คิวบิกเมตรตอวินาที  แตในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะ รับน้ํ าไดแค  
๒,๐๐๐ คิวบิกเมตรในการเดินน้ํา นั่นหมายถึงวาคู คลอง หรือแมน้ําเจาพระยานั้น 
มันตื้นเขินไมสามารถที่จะใหน้ําผานไปได เมื่อน้ําไมสามารถระบายไดก็ทํานองเดียวกัน 
น้ําก็ตองหาทางไป นั่นก็คือลนแมน้ําเจาพระยา พี่นองประชาชน ๒ ฝงแมน้ําเจาพระยา 
ทานประธานครับ ก็คือพี่นองประชาชนตั้งแตอําเภอมโนรมยลงมาซึ่งเปนเขตพื้นที่ผมทั้งหมด  
 



๒๐๓ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๙๓/๒ 
 
อําเภอมโนรมย อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท อําเภอสรรพยา โดยเฉพาะพี่นองชาวอําเภอสรรพยา 
นี่นาเห็นใจอยางยิ่งครับ อยูทายเขื่อนแลวก็รับเต็ม ๆ พี่นองประชาชนอีกที่หนึ่งที่โดนเต็ม ๆ  
ก็คือพี่นองจังหวัดสิงหบุรี ขอประทานอภัยทานประธานติดกับอําเภอสรรพยาครับ ตองเรียน
กับทานประธานอยางนี้ครับวาไมสามารถที่จะหลีกหนีไปไหนไดเลยครับ เพราะวาพื้นที่ตรงนั้น 
ตองเรียนตอทานประธานวารับเต็ม ๆ เลยทีเดียว พื้นที่ที่พี่นองประชาชนจะหนีออกไปขึ้นไป
ไดก็คือบนพื้นที่ที่เปนคันคูน้ําเทานั้นเอง นั่นก็คือที่เรียกวาชลประทานสรางเอาไว นั่นคือ 
สิ่งที่ไปอยูได นามีความเห็นอกเห็นใจอยางยิ่งครับ ตองเรียนตอทานประธานครับ ถาเรา
เปนไปไดมีสิ่งหนึ่งสามารถที่จะทําได ผมเองพอดีไดไปเสนอรวมอีกญัตติหนึ่งก็คือในเรื่องของ 
การสรางอางเก็บน้ําที่แกงเสือเตน ตองเรียนตอทานประธานวาอางเก็บน้ําแกงเสือเตน 
ก็จะเปนอีกมุมหนึ่งที่จะทําใหพี่นองประชาชนนั้นสามารถที่จะแกไขปญหาน้ําทวมได 
เพราะเวลาฝนตกมาเราไมมีที่เก็บน้ํา อางเก็บน้ําเราไมมีครับ ตกมามาก ๆ แลวเราไมสามารถ 
ที่จะมีแหลงเก็บน้ําได น้ําก็ไหลลงมาเต็ม ๆ อางใดก็ตามแตที่เก็บแลวทางชลประทานเห็นวา 
มันเต็มมาก แลวก็นาจะมีความเปนอันตรายเขาก็ระบายลงมาก็ยิ่งรวมทับถมกันมาใหญ 
ก็ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมลงมา --------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๙๔/๑ 



๒๐๔ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐวัฒน ๙๔/๑ 
 
ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานครับ เมื่อสักครูที่ผมนึกไมออกวาอําเภออะไร ก็คือ
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ทานประธานครับ อยากจะเรียนอยางนี้ครับวาถาหาก
เปนไปไดสิ่งหนึ่งที่เราจะตองทํากันก็คือ การสรางอางเก็บน้ําใหมากที่สุดเทาที่จะมากได 
ผมเองมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งนอกจากเรื่องของความตื้นเขินลําแมน้ําเจาพระยาตองขุดลอก 
แลวในขณะเดียวกันการสรางที่ทําใหแมน้ําเจาพระยาตื้นเขินนั้นเปนเพราะวาทาง
ชลประทานหรือกรมเจาทาเขาเห็นวาแมน้ําเจาพระยามันเกิดการกัดเซาะและก็พังทลาย 
เพราะฉะนั้นก็เลยหาวิธีที่จะทําอยางไรไมใหเกิดการกัดเซาะแลวพังทลาย นั่นก็คือไมให
ทรายมันถูกพัดพาไป เมื่อทรายไมถูกพัดพาไปปรากฏวาอะไรครับ มันก็ทับถมกันทุกป 
มันก็เลยตื้นเขิน นั่นคือการแกปญหาไมใหแมนําเจาพระยาพังทลายได แตผลที่ตามมา 
ก็คือแมน้ําเจาพระยาตื้นเขินไมสามารถระบายน้ําได และในขณะเดียวกันนั้นอยากจะ
เรียนถึงทานประธานอยางนี้ครับวา ถาหากเปนไปไดนะครับทานประธานครับก็สรางตัว 
เขาเรียกวา เขื่อนสําหรับกันกัดเซาะแมน้ําเจาพระยาดวย ในขณะเดียวกันก็ขุดลอกดวย  
พี่นองประชาชนก็จะได รับประโยชนอานิสงสทุกฝายครับ  ในฝายที่ทําใหไม เกิด 
การกัดเซาะได นั่นก็คือไมพังทลายไดพนอันตรายในดานของการที่จะทําใหพี่นอง
ประชาชนริมแมน้ําเจาพระยานั้นเกิดความสูญเสียเมื่อแมน้ําถูกกัดเซาะหรือพังทลาย  
แตในขณะเดียวกันพี่นองประชาชนก็จะไดรับการระบายน้ําที่ดี พี่นองประชาชนไมวา
จังหวัดใด ๆ ก็ตามแตที่อยูทายเขื่อนเจาพระยาหรืออยูเหนือเขื่อนเจาพระยาน้ําก็จะ 
ไมทวม อยากจะเรียนตอทานประธานครับ มีตัวเลขอีกตัวหนึ่งคือถาเราไมสรางเขื่อน 
เก็บกักน้ําตามที่เอ็นจีโอ (NGO : องคกรพัฒนาเอกชน) หรือผูรณรงค หรือผูอนุรักษ 
ทั้งหลายนี่อยากจะตั้งคําถามนะครับวา ทราบหรือไมวาป ๆ หนึ่งลูกหลานคนไทยเกิดมา 
ปละเทาไร แลวทานทราบหรือไมวาตัวเลขที่เขาจะกินน้ํา ดื่มน้ํา เขาใชน้ําทุกวันนี้เขาใช
เทาไร ถาหากตรงนั้นเราไมสรางอีก ๑๐ ปขางหนามันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย  
คนไทยก็ตองแบงน้ํากันกิน แบงน้ํากันใช ความอดอยากยากไรเราก็จะเกิดขึ้นมากขึ้น  
 
 



๒๐๕ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐวัฒน ๙๔/๒ 
 
นี่คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายซึ่งเปนคนเกิดกอนตองเตรียมเร่ืองเหลานี้ หรือแกปญหาเหลานี้ 
หรือสรางสิ่งที่ดีเปนคุณูปการตอลูกหลานในภายภาคหนา ไมใชเกิดมาเพื่อกินเพื่อใช 
วัน ๆ หนึ่งแลวก็ตายจากแผนดินนี้ไปโดยไมสรางสิ่งใดใหลูกหลาน ใครจะทําอะไร 
ก็บอกวาไมตองทําเอาไวอยางนั้น เก็บเอาไวอยางนั้น แตถามคําถามวาที่ทานกินที่ทานใช
ทุกวันนี้คนรุนกอนทําไวใหทานใชไหม แมน้ําที่มีกินอยูทุกวันนี้เพราะมีคนรุนกอนสราง
เขื่อนเจาพระยาใชไหม มีคนสรางอางเก็บน้ําที่ภูมิพลใชไหม แลวถาเกิดมันไมมีละ  
คนรุนกอนไมไดทําไวละ แลวทานไมคิดถึงคนรุนตอไปหรือวาคนรุนตอไปเขาจะทําอยางไร 
เขาจะอยูกันอยางไร ผมคิดวาวันนี้เราไมใชคิดกันแคกิน แคใชกันวันนี้แลวเรามีความสุข
ความสําราญกันในวันนี้ แตสิ่งที่เราจะทําเราตองคิดถึงลูกหลานเราวันขางหนาวา
ลูกหลานเรานั้นจะสามารถอยูไดอยางไร น้ําเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง ถาเราไมมีน้ํา 
ชีวิตไมมีครับ เศรษฐกิจไมตองหาวาจะเติบโตครับ อุตสาหกรรมไมมี ทุกอยางไมมี  
เกษตรก็ไมมี ทุกอยางจะไมมีหรอกครับ เพราะฉะนั้นอยากจะกราบเรียนทานประธาน 
ครับวา เราตองการเห็นประเทศเราเจริญตอไปในภาคหนา สิ่งเหลานี้เรามีน้ําเราก็หา 
แหลงเก็บกัก แลวก็ใชใหเปนประโยชนใหมากที่สุด พอฤดูแลงที พอฝนไมตกครั้งหนึ่ง 
เราก็จะมาพูดกันเรื่องภัยแลง มาพูดถึงเรื่องการสูบน้ํา มาพูดถึงเรื่องจะมาสรางอางเก็บน้ํา 
ผมเองไดมีโอกาสพูดและมีโอกาสเปนผูแทนราษฎรตั้งแตป ๒๕๓๑ ไดตั้งญัตติไววา  
เกิดภัยแลงขอใหแกปญหาในเรื่องภัยแลง --------------------------------------------------------- 
 

        - ๙๕/๑ 



๒๐๖ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       ดวงใจ ๙๕/๑ 
 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณในขณะนั้นทานไดมาตอบกระทูถาม  
แลวก็มาอีกปหนึ่งป ๒๕๓๕ ผมเองไดมีโอกาสเปนผูแทนราษฎรก็ตั้งญัตติแลวก็ไดมี
โอกาสไดเปนกรรมาธิการแลวก็เปนประธานคณะกรรมาธิการแกปญหาภัยแลง แตถาม
คําถามวา ๑๐ กวาป ๑๖ ป ๑๗ ป ๑๘ ป ๑๙ ปที่ผานมายังไมเห็นสรางไดเลยทาน  
แลวเมื่อไรจะสรางครับ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบานเมืองเรา อยาบอกวาเม็ดเงินไมมีเลยครับ  
ทานประธานครับ เม็ดเงินมีเยอะครับ ใหโอกาสเถอะครับ ใหทําเถอะครับ อยาคิดวา 
เราจะไมทํากัน เพราะฉะนั้นก็ขอฝากทานประธาน ผมเองคงไมใชเวลาของสภาแหงนี้ 
มากนัก ก็ขอกราบขอบคุณทานประธานที่ใหโอกาสกับผมครับ ขอกราบขอบคุณครับ  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตอไปเปนญัตติที่ ๑๐ ขอใหสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการวางเครือขาย 
และพัฒนาปรับปรุงระบบชลประทานทั่วประเทศ ของคุณนคร มาฉิม เชิญคุณนคร มาฉิม ครับ  
  นายนคร  มาฉิม (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายนคร  มาฉิม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดพิษณุโลก  พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานที่เคารพครับ ประเทศไทยมีทรัพยากรน้ําที่อุดมสมบูรณที่สุดแหงหนึ่งของโลก  
มีแมน้ําหลักถึง ๒๕ ลุมน้ําและมีลุมน้ําสาขาอีกจํานวนมาก แตเพราะขาดการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบ เปนยุทธศาสตรและมีประสิทธิภาพอยางพอเพียงทําใหเกิดวิกฤติ
น้ําทวม ฝนแลงตอเนื่องมายาวนานยิ่งนับวันก็จะยิ่งวิกฤติขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะปญหา
น้ํากิน น้ําใช น้ําอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อใหการแกไขปญหาเรื่องน้ํา 
ของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เร่ิมตนในการพัฒนาตั้งแตหวย หนอง 
คลอง บึง บาง ลุมน้ําสาขา ทะเลสาบ ลุมน้ําหลักอยางมีบูรณาการ และเปนโครงการ 
ใหทั่วถึงไปทุกหมูบาน ทุกตําบล อําเภอและจังหวัดในทุกภาคทั่วประเทศ ใหประชาชน
โดยเฉพาะพี่นองเกษตรกรและผูที่ใชน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคไดมีอยางทั่วถึง 
และพอเพียง  กระผมและคณะซึ ่งประกอบไปดวย  ส .ส .  อีกจํานวน  ๗  ทานก็ค ือ  
 



๒๐๗ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       ดวงใจ ๙๕/๒ 
 
ทานนายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปตย 
ส.ส. สัมพันธ ตั้งเบญจผล ส.ส. จังหวัดสุโขทัย ส.ส. นราพัฒน แกวทอง ส.ส. จังหวัดพิจิตร 
ส.ส. พุฒิพงศ สงวนวงศชัย ส.ส. ระบบสัดสวนจากจังหวัดชัยภูมิ ส.ส. สามารถ วิริยะปญญา 
ส.ส. จังหวัดราชบุรี ส.ส. สุพัชรี ธรรมเพชร ส.ส. ไมตรี สอยเหลือง จากจังหวัดชลบุรี  
ทานประธานที่เคารพครับ เนื่องจากวาประเด็นที่กําหนดไวคอนขางมาก กระผมเอง 
จะใชเวลาที่จํากัดแลวก็ใหสั้นที่สุด ใหตรงประเด็นที่สุด  
   แตอีกประเด็นหนึ่งที่จะขออนุญาตทานประธานลวงหนากอนก็คือ 
จะขออนุญาตใหทานนราพัฒน แกวทอง ซึ่งเปนผูรวมเสนอญัตติที่สําคัญญัตตินี้ได
อภิปรายเฉพาะประเด็นบางจุดที่ไดแบงกันไว ขออนุญาตทานประธานไวลวงหนา 
  ทานประธานที่เคารพครับ ที่กระผมไดกราบเรียนทานประธานตั้งแตตนก็คือ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศนั้นคอนขางที่จะขาดเอกภาพ ขาดการบริหาร 
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ จําไดครับ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
กรมทรัพยากรน้ํา และอีกหลาย ๆ กรมในหลาย ๆ กระทรวงซึ่งกระจัดกระจายอยูในแตละ
กระทรวง ในแตละกรมมีจํานวนมาก แตวาการบูรณาการอยางเปนระบบนั้นคอนขาง 
ที่จะขาดการเชื่อมโยงกันอยางมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ นําไปสูปญหาการพัฒนา 
ลุมน้ําตาง ๆ การพัฒนาหวย หนอง คลอง บึงตาง ๆ ขาดประสิทธิภาพดวย สงผลใหเปน
ปญหาดังที่ทานสมาชิกหลาย ๆ ทานที่ไดรวมเสนอญัตติ --------------------------------------- 
 
                  - ๙๖/๑ 

 
 
 
 



๒๐๘ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                         เบญจมาภรณ ๙๖/๑ 
 
แลวก็ไดอภิปรายมากอนหนานี้ซึ่งเปนที่รับทราบรับรู แลวก็ไดสะทอนปญหาความเดือดรอน 
ในวิกฤติการณเร่ืองน้ําของประเทศของเราอยางไมนาเชื่อ ทานประธานที่เคารพครับ 
เพราะฉะนั้นในสวนของภาคเหนือ ผมยกตัวอยางเฉพาะในสวนของภาคเหนือ เพราะอยู 
ในพื้นที่แลวก็เห็นสภาพพื้นที่อยางตอเนื่องมาโดยตลอด มีลุมน้ําหลักก็คือ ปง วัง ยม  
แลวก็นาน มีลุมน้ําสาขาอีกนับพันลุมน้ําสาขา มีหวย หนอง คลอง บึง และบางตาง ๆ  
อีกเปนจํานวนมาก ทานประธานที่เคารพครับ สภาพพื้นที่ภาคเหนือสวนใหญเปนภูเขา
แลวก็หวยจะเปนที่ลาดชันคอนขางมาก การที่ภาครัฐไมมีความชัดเจนในการกําหนดพื้นที่ 
ในการพัฒนาลุมน้ํา ยกตัวอยาง เชน ที่ที่เปนที่ดินมือเปลาที่ประชาชนไดเขาไปครอบครอง
ทํากิน เชน เปนที่หัวไรปลายนา เปนหวย เปนคลอง เปนหนองขนาดเล็ก แตไมมีเอกสารสิทธิ 
ไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คือเปนที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิใด ๆ เลย เปนที่ ภบท. ๕ (แบบยื่นภาษี
บํารุงทองที่) ที่มือเปลาที่ สทก. (สิทธิทํากินในเขตปาไม) แมกระทั่งบางที่เปน น.ส. ๓  
แตเวลาประชาชนที่ไดครอบครองนับลาน ๆ ไร นับลาน ๆ แปลงนี่นะครับ เวลาจะขอ 
ขุดบอเพื่อเก็บกักน้ําเปนบอยอย ๆ เอาไวเปนพอแตวาเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เอาน้ํามาไวกิน
ไวใชเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉพาะยอย ๆ ทําไมไดครับทานประธานครับ ทําไมได บอกวา
ที่ทั้ง  ๆ ที่ประชาชนบางแปลงทํากินมาตั้งแต รุนปูยาตายายตอเนื่องกันมาตลอด  
สภาพไมมีปาอยูแลว  แต เนื่องจากวาการบริหารจัดการในสวนของภาครัฐขาด 
ความชัดเจนแลวก็ไมมีการออกเอกสารสิทธิใหเวลาจะนําแบ็ค โฮ (Back hoe) เวลาจะทํา
นํารถแทรกเตอรไปขุดสระ ไปดันสระเพื่อที่จะเก็บกักน้ําไวกินไวใชเพื่ออุปโภคบริโภค 
ทําไมได หรือถาจะทําก็ตองลักลอบทํา ถาโชคดีก็ไดน้ํากินน้ําใชแตถาเกิดวาโชคไมดีถูกจับ 
ถูกยึด ถูกริบทรัพยสินที่เปนของกลาง กอแตปญหาความเดือดรอนใหกับพี่นองประชาชน
โดยตลอด แลวก็พัฒนาไปถึงหวย หนอง คลอง บึง แลวก็เขาไปในเขตอุทยานดวย  
ทานประธานครับ อยางเชน ฝายแมวทําไมจึงไมมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เร่ิมตั้งแต 
ตนน้ํามาจนถึงปลายน้ํา มาจนถึงลุมน้ําสาขาแลวก็แมน้ําหลัก ทําไมจึงไมเร่ิมตั้งแตตน 
ตั้งแตเขตอุทยาน เขตอนุรักษ เขตปาสงวน เขตที่ประชาชนครอบครอง แลวก็ไปถึง 
 



๒๐๙ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                         เบญจมาภรณ ๙๖/๒ 
 
เขตลุมน้ําตาง ๆ ถาเกิดวาเริ่มตั้งแตตนน้ําจริง ๆ แบบนี้นะครับ ผมม่ันใจทานประธาน 
ครับวาวิกฤติเร่ืองน้ําเราจะเบาบางลง แลวก็ประชาชนก็จะมีสวนรวม  
  ปญหาและอุปสรรคอีกอยางหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนทานประธานก็คือ 
การขาดการเชื่อมโยงตอเนื่องในฐานขอมูลของหนวยงานภาครัฐเอง ผมยกตัวอยาง  
ทานประธานครับ กรมปาไมยกที่ดินใหกับ ส.ป.ก. หรือสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
มีโครงการหรืองบประมาณในการที่จะสนับสนุนเพื่อทําฝายน้ําลน ทําอางเก็บน้ํา ขุดสระ 
วางระบบเครือขายชลประทาน ส.ป.ก. ก็บอกวาอยูในระหวางการดําเนินการ กรมปาไม 
ก็บอกวาไดโอนใหกับทาง ส.ป.ก. แลว ปรากฏวารอกันไป โยนกันไปโยนกันมา งบประมาณตก 
คนที่สูญเสียประโยชนก็คือประชาชนไมไดรับประโยชน อันนี้ก็เปนสวนที่ขัดแยงกันเอง 
แลวก็ขาดการบูรณาการอยางเปนระบบของสวนราชการ ทานประธานที่เคารพครับ
กอใหเกิดวิกฤติตาง ๆ ตามมา เชน อุทกภัยที่เกิดขึ้นที่กระทบแลวก็เสียหายตอชีวิต 
แลวก็ทรัพยสิน อยางเชน ที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ที่จังหวัดอุตรดิตถ แมกระทั่ง 
ที่พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย วิกฤติตาง ๆ เหลานี้จะหนักยิ่งขึ้นแลวก็จะมากยิ่งขึ้นถาไมมี
การบูรณาการในเรื่องทรัพยากรน้ําอยางจริงจัง เพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาตทานประธาน 
ที่จะเสนอ ฝากทานประธานผานไปยังคณะกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้น 

 
                   - ๙๗/๑ 
   
 



๒๑๐ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๙๗/๑ 
 
   เร่ืองที่ ๑ รวมกันอนุรักษตนน้ํา ปาตนน้ํา และเพิ่มพื้นที่ปาอยางจริงจัง 
ปรับสภาพใหตรงกับความเปนจริง เชน สงเสริมใหเกษตรกรที่ถือครองในที่ดินมือเปลา 
ไดมีสวนรวมในการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เปนพืชยืนตน เชน ปลูกยางพารา ปลูกปาลม 
ปลูกผลไม ปาที่สภาพมีอยูแลวใหประชาชนที่อยูในบริเวณรอบปาหรืออยูในเขตใจกลาง
ของปาใหมีสวนรวมในการรักษาไดไหมครับ อยางเชน คนนี้ ครอบครัวนี้รักษาประมาณ 
๑๐๐ ไรใหกับปา ปนี้ไมใหไฟไหม ปนี้รักษากันแนวไฟไวทั้งหมดแตใหเงินเดือนคาตอบแทน 
เดือนละ ๑,๕๐๐ บาทตอครัวเรือน แนวนี้ก็ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการที่จะแกไข 
ปญหาไฟไหม ปญหาฝนแลง แลวก็ปญหาปาถูกบุกรุกได อันนี้อยากจะเรียนเสนอเปน
เร่ืองที่ ๑  
   เร่ืองที่ ๒ ผอนปรนใหเกษตรกรที่ครอบครองที่ดินมือเปลา ที่ไมมีกรรมสิทธิ์
แตอยูในเขตอุทยานบาง ที่ไดรับการผอนปรนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๔๑ ใหเขาไดทํากิน แลวก็ใหเขาเขาไปขุดสระได รวมทั้งที่นา ที่ไร ที่ยังไมมีกรรมสิทธิ์
ดวย ขุดสระ กั้นน้ําเอาไวกินไวใชได ประชาชนไดมีสวนรวมทําประโยชนแลวก็สงผลไปถึง
ในระดับประเทศ เราเก็บกักน้ําไดเปนจํานวนมาก อันนี้เปนเรื่องที่ ๒ ที่อยากจะฝาก 
เปนประเด็น  
   เ ร่ืองที่ ๓ ก็คือ วางยุทธศาสตรในการพัฒนาลุมน้ําอยางเปนระบบ 
งบประมาณถาจําเปนที่จะตองใชลานลานบาทก็ขอใหรัฐบาลควรที่จะจําเปนตองใช 
เพราะน้ําก็คือชีวิต เพราะฉะนั้นงบประมาณไมวาจะเทาไร ถามีความจําเปนที่จะตอง
พัฒนาแหลงน้ําอยางมั่นคงยั่งยืนใหเกิดประโยชนสูงสุดกับคนไทยทั้งประเทศแลว 
ทานทําเถอะครับ  
   เร่ืองที่ ๔ ที่ฝากทานประธานก็คือ ใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการแกไข 
ปญหาที่ผมไดอภิปรายไปกอนก็คือ อยางเชน ในเขตอุทยาน ในเขตปาสงวน ในเขตปาอนุรักษ 
ชุมชนรอบดานนี่นะครับ บางครั้งเขายังวางงานในชวงหนาแลง แทนที่จะไหลมาทํางาน 
ที่กรุงเทพฯ กับปริมณฑล กระจุกตัวความเจริญอยูที่กรุงเทพฯ กับปริมณฑลใหรัฐบาล 
 



๒๑๑ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๙๗/๒ 
 
จัดสรรงบประมาณไปทําฝายแมวไปกั้นเริ่มตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ําแลวก็จะกอใหเกิด
ประโยชนอยางมาก ประชาชนจะรูสึกวาเขามีสวนรวมในการแกไขปญหาในเรื่องแหลงน้ํา
คนในพื้นที่ก็มีรายได  
   เร่ืองสุดทายก็คือ ทําอยางไรใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยงานที่เกี่ยวกับน้ํา
ทั้งระบบมาเสวนากัน มาสังคายนากันหรือถาจําเปนที่สุดจัดตั้งกระทรวงใหมใหมี
กระทรวงทรัพยากรน้ํา อันนี้ฝากทานประธานผานไปถึงคณะกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้น 
เพราะฉะนั้นกระผมและคณะ ส.ส. ของพรรคประชาธิปตยจึงไดรวมกันเสนอญัตติเร่ืองนี้ 
แลวก็ฝากขอคิด ขอเสนอแนะ ขอพิจารณาใหกับทานประธานผานไปยังคณะกรรมาธิการ
เพื่อขับเคลื่อนระบบนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับบานเมืองและพี่นองประชาชนตอไป  
กราบขอบพระคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตอไปเปนญัตติที่ ๑๑ ครับ 
   นายนราพัฒน แกวทอง (พิจิตร) : ขออนุญาตครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณนราพัฒนไวตอนอภิปรายสนับสนุนก็แลวกันนะครับ  
   นายนราพัฒน แกวทอง (พิจิตร) : ขอบคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตอไปเปนญัตติที่ ๑๑ เ ร่ืองการแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมบริเวณภาคเหนือ 
และภาคกลาง เสนอโดยคุณสถาพร มณีรัตน และคณะ เชิญคุณสถาพร มณีรัตน ครับ 
   นายสถาพร มณีรัตน (ลําพูน) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
สถาพร มณีรัตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดลําพูน พลังประชาชน ทานประธาน
กระผมในฐานะคนตนธารเจาพระยาซึ่งเกิดที่ภาคเหนือตอนบนอันเปนตนกําเนิด 
ของแมน้ําปง แมน้ําวัง แมน้ํายม แมน้ํานาน ย่ํารุงของฤดูฝนคนตนน้ําเมื่อเห็นฝนตกหนัก 
มีพายุมีพายุก็ไมมีความสบายใจที่จะตองเกิดน้ําทวม --------------------------------- - ๙๘/๑ 
 



๒๑๒ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       จีรนุช ๙๘/๑ 
 
พี่นองภาคเหนือตอนลาง ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ไดสะทอนปญหาถึงความเจ็บปวด  
ไมวาจังหวัดตาก ไมวาจังหวัดนครสวรรครวมถึงภาคกลางซึ่งป ๒๕๔๙ พวกเราตกงานครับ 
ฟุงซานอยางยิ่งที่เห็นน้ําทวมใหญภาคกลางแลวไมมีใครไปแกไข ปลอยใหผูเฒาผูแก 
ตองไปอดขาวตาย กวาจะรูวาตัวเองเสียชีวิตบนบานหลังนั้น ปรากฏวานาอเนจอนาถใจ 
ไมสามารถที่จะฝากระแสน้ํามาหาขาวรับประทานได มาหาอาหารรับประทานได  
นั่นคือโศกนาฏกรรมของการแกปญหาน้ําทวมที่ไมมีระบบ หนาแลงวันนี้คนตนน้ํา 
ของพวกกระผมเห็นสันดอนทรายแมน้ําปง แมน้ําวัง แมน้ํายม แมน้ํานาน สะทอนใหเห็น
แลววาจะเกิดภัยแลงอีกแลว วนเวียนซ้ําซากครั้งแลวครั้งเลาตั้งแตสมัยรอยปมาแลว 
จนกระทั่งมีเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนภูมิพล เขื่อนแมวังกพ็อที่จะบรรเทาปญหาไปไดบาง  
   ท านประธานที่ เ คารพ  กระผมเองมี โอกาสกับ เพื่ อนมิตรสหาย 
ในสภาผูแทนราษฎรเหลานี้ ๔-๕ ทานอันประกอบไปดวย ทานสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ  
จากจังหวัดเพชรบูรณ ทานสามารถ แกวมีชัย จากจังหวัดเชียงราย ทานกฤษดาภรณ 
เสียมภักดี จากจังหวัดเชียงใหม ทานจตุพร พรหมพันธุ จากกรุงเทพฯ ในฐานะเจาของ 
ลําน้ําเจาพระยา ทานนฤมล ธารดํารงค สมุทรปราการ คนปลายน้ํา และทานสุนัย  
จุลพงศธร ในฐานะคนปากน้ําโพ นครสวรรคที่รวมเอาลําน้ําปง วัง ยม นาน กอนจะลงสู
เจาพระยาเพื่อมาชะลางโคลนตมของกรุงเทพมหานคร  
   ทานประธานที่เคารพ สิ่งหนึ่งที่เปนรูปธรรมในการแกไขปญหาน้ําทวม
ซ้ําซากและฝนแลงซ้ําซาก ทั้งภาคเหนือตอนบน ตอนลางและภาคกลางนั้น ผมเองไดมี
โอกาสในการนําเสนอปญหา ในหวงเวลาที่มีการประชุม ครม. สัญจรที่จังหวัดเชียงใหม 
ยุคสมัยทานทักษิณ ๑ ไดมีการบูรณาการลุมน้ําโดยจะแกปญหาน้ําของประเทศทั้งระบบ 
จึงเกิดประกายความคิดที่จะมีการทําลุมน้ําทั้งระบบ แตเผอิญอยางยิ่งพอมารุนทานทักษิณ ๒  
โครงการตาง ๆ กําลังดําเนินการไปไดดีนั้นก็มีอุบัติเหตุทางการเมือง ยุบสภา แตความหวัง 
ของพวกเราก็ยังไมหมดที่จะบูรณาการลุมน้ํา คิดวาวันหนึ่งถาไดเขาสภาผูแทนราษฎร 
มี โอกาสจัดตั้ งคณะกรรมาธิการเพื่ อศึกษาเหลานี้  แลวผลักดันใหฝายบริหาร 
 



๒๑๓ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๙๘/๒ 
 
อันมีนายกรัฐมนตรี ทานสมัคร สุนทรเวช เปนหัวหนา แลวก็มีทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ในฐานะ 
เปนรัฐมนตรีอยูจังหวัดอางทอง ซึ่งเชื่อวาจังหวัดของทานเองนั้นก็มีผลกระทบมากมาย
มหาศาลในฤดูกาลน้ําหลากและน้ําแลง มันเปนปญหารวมกันของคนลุมน้ําทั้งตนน้ํา  
ปลายน้ํา แตสิ่งที่เปนรูปธรรมในการประชุม ครม. ในหวงเวลานั้นก็คือวา ทาง ครม.  
ของทานทักษิณ  ๑  ได มีการอนุ มัติในการขุดอุ โมงคผันน้ํ าปงครับ  อุ โมงค เสนนี้ 
จะดําเนินการในทันทีถาอีไอเอ (EIA) หรือการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเสร็จ ระยะทางนั้น 
๒๗ กิโลเมตรผานที่ลุมน้ําแมแตงครับ เจาะอุโมงคเอาทอเขาไปเอาน้ําแมปงประมาณ  
๓๐-๔๐ เปอรเซ็นตในฤดูฝนมาเก็บไวที่เขื่อนแมงัดสมบูรณชน แลวเจาะดอยที่อําเภอ 
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เปนทออีกประมาณ ๑๐ กวากิโลเมตร เอาน้ําจากเขื่อนแมแตง 
ไปเก็บไวที่เขื่อนแมกวง ถาโครงการนี้สําเร็จ น้ําทวมจังหวัดเชียงใหม น้ําลนเขื่อนภูมิพล 
ที่จะมาจังหวัดตากและมายังภาคกลางของทานประธานผานมายังทานรัฐมนตรีนั้น 
จะหายไป ๓๐ เปอรเซ็นตครับ ----------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๙๙/๑ 
 

            



๒๑๔ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 วันทนา ๙๙/๑ 
 
ซึ่ง ๓๐ เปอรเซ็นตนี้สามารถที่จะทําใหแมน้ําวังในอนาคตขางหนาเขื่อนกิ่วคอหมาอีก ๒ ป 
ก็เสร็จแลว พี่นองแมน้ําวังของกระผมก็คงไมเดือดรอนอะไรมากนัก ถาเขื่อนนี้สําเร็จ  
นั่นก็หมายความวาลุมน้ําในภาคกลางนั้นจะประสบความสําเร็จ งบประมาณนี้ที่ตอนนั้น
ป ๒๕๔๗ ไดตั้งไว ๔,๕๐๐ ลานบาท โดยมีกรมชลประทานเปนเจาภาพใหญ ซึ่งเชื่อวา 
ถาโครงการการเจาะอุโมงคผันน้ําตรงนี้สําเร็จลําน้ําปงในฤดูฝนจะถูกเก็บกักไว ๒ เขื่อน 
ไมต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตร ใชงบประมาณทั้งหมดประมาณ ๔,๕๐๐ ลานบาท 
เมื่อฤดูน้ําแลงเราก็สามารถที่จะปลอยน้ําจากเขื่อนแมกวงลงสูแมน้ําปงโดยผานจังหวัด
ลําพูนเขาสูแมน้ําปงที่จังหวัดเชียงใหมแลวไหลลงมาในเขื่อนภูมิพลแลวก็มาไลน้ําเค็ม 
ในภาคกลาง รวมทั้งสามารถแกภัยแลงทางจังหวัดภาคกลางได สามารถทําใหพี่นอง
เกษตรลุมน้ําปงนั้นไดหายความกังวลในหวงเวลาหนาแลงอยางสบายใจ แลวสามารถ 
ที่จะแกไขปญหาน้ําทวมไดอยางชะงัด โครงการดี ๆ อยางนี้ฝากทานประธานผานไปยัง
คณะรัฐบาลใหดําเนินการตอไป ซึ่งขณะนี้นั้นการทําอีไอเอ (การวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม) ทราบวาอีก ๓-๔ เดือนก็จะเสร็จแลว งบประมาณป ๒๕๕๒ ก็คงจะเริ่ม
ดําเนินการได ตรงนี้ฝากไวกับทางทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ซึ่งถือวาควบคุมกรมชลประทาน 
ในฐานะเปนเจาภาพใหญ นอกจากนั้นยังมีลุมน้ําสาขา ซึ่งมีลุมน้ํากวงกับลุมน้ําลี้ 
ในจังหวัดลําพูนถือวาเปนลําน้ําสั้น ๆ ลุมน้ํากวงนั้นชวงเวลานี้ตื้นเขินอยางยิ่งครับ  
เมื่อฤดูฝนนั้นจะทําใหลนตลิ่งแลวไหลเออทวมในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน  
อําเภอปาซางและอําเภอบานธิบางสวน ซึ่งตรงนี้อยากจะใหดําเนินการบูรณาการ 
ลุมน้ําสาขาในการขุดลอก ลุมน้ําแมทานั้นมีอางแมสะปวดซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการศึกษา
ผลกระทบจากสิ่งแวดลอมเรียบรอยแลว ก็หวังไววางบประมาณป ๒๕๕๑ ป ๒๕๕๒  
ก็คงจะดําเนินการได ซึ่งใชงบทั้งหมดประมาณ ๓๐๐ ลานบาท ซึ่งตรงนี้จะทําให 
ลําน้ําแมทาไหล ๑๒ เดือน ทําใหชุมชนอําเภอแมทา จังหวัดลําพูนสามารถใชลําน้ํานี้
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดทั้ง ๑๒ เดือน นอกจากนั้นลําน้ําลี้มีโครงการแกมลิง 
ขนาดใหญซึ่งมีเหมืองลิกไนตของบานปูเกา ซึ่งเหมืองนี้นั้นมีความกวางสามารถจุน้ํา 
 



๒๑๕ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                วันทนา ๙๙/๒ 
 
ไดประมาณ ๙๐๐ ลานลูกบาศกเมตร ตั้งอยูที่อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ในเหมืองนี้แมน้ําลี้
ผากลางครับ ถาเราบูรณาการอางตรงนี้ไดจะทําใหเก็บกักเปนแกมลิงเพื่อทําใหลําน้ําลี้นั้น
ไหล ๑๒ เดือน ลําน้ําลี้นี้ ชุมชนนี้จะเปนชุมชนขนาดใหญซึ่งจะทําใหหลอเลี้ยงพี่นอง 
ในอําเภอลี้ อําเภอปาซาง อําเภอเวียงหนองลอง และอําเภอจอมทองในเขตจังหวัด
เชียงใหม และจังหวัดลําพูนไดอยางเต็มที่ เพราะฉะนั้นการบูรณาการลําน้ําตาง ๆ  
เหลานี้นั้นถือวาจะทําใหพี่นองประชาชนในเขตจังหวัดภาคเหนือ เชียงใหม ลําพูน ลําปาง 
แพร นาน หายจนทันทีครับทาน ทําไมถึงหายจนครับ เมื่อกี้เมื่อไมกี่ชั่วโมงที่ผานมา 
ทานรองนายกรัฐมนตรีม่ิงขวัญบอกวา ทานมีตลาดเกษตรกรใหญโตมโหฬารสามารถ 
ขายสินคาเกษตรได ๒-๓ แสนตันไดทันที พี่นองผมฟงแลวขนลุกครับ คาดวาถามีแหลงน้ํา 
มีงบประมาณบูรณาการลําน้ํา ๒ กระทรวงนี้เชื่อมโยงกัน พี่นองของผมคงไมตองหนี 
เขากรุงเทพฯ ในหนาแลงหรอกครับ ก็จะเห็นไดวาการบูรณาการทั้ง ๒ สวนเหลานี้นั้น 
ขอใหมีงบประมาณเถอะครับ ขอใหมีน้ําเถอะครับ คนภาคเหนือนั้นไมขี้เกียจ สูชีวิต  
แตถาหนาแลง เมื่อขาดน้ําจําเปนตองเดินทางเขากรุงเทพฯ มารับจางมาไถนาแถว
กรุงเทพฯ เพื่อที่จะหลอเลี้ยงวิถีชีวิตของตัวเอง เพราะฉะนั้นกระผมเองในฐานะสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร รายละเอียดตาง ๆ ผมคงไดไปอภิปรายในขั้นกรรมาธิการ ---------------- 
 
               - ๑๐๐/๑ 

 



๒๑๖ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๑๐๐/๑ 
 
ผมยินดีที่จะสนับสนุนใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาระบบน้ํา 
ของประเทศทั้งระบบเพื่อประโยชนสุขตอมหาชนประเทศของเรา และผมเชื่อวาทานประธาน 
คงจะผลักดันคณะกรรมาธิการชุดนี้โดยเร็วเพื่อจะทําใหพี่นองประชาชนไดสบายใจ 
ในฤดูแลงที่จะมาถึงนี้ กราบขอบพระคุณครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตอไปเปนญัตติที่ ๑๒ เร่ืองขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
แกไขปญหาขาดแคลนน้ําในพื้นที่ชายฝงทะเลและบนเกาะ คุณสมบูรณ อุทัยเวียนกุล 
และคณะ เชิญคุณสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ครับ 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตยครับ 
ทานประธานครับ ญัตติเร่ืองน้ําซึ่งทานสมาชิกไดนําเสนอในสภาแหงนี้โดยสวนใหญ 
ก็จะเปนน้ําเพื่อเกษตรกรเสียสวนใหญ และโดยสวนใหญเปนพื้นที่ที่มีแมน้ํา มีลําคลอง 
เวลาน้ํามามากก็เกิดปญหาน้ําทวมสรางความเสียหายใหกับเกษตรกร ยามใดที่น้ํานอย 
ก็หาวิธีที่จะเก็บกักเพื่อชวยเกษตรกร สําหรับญัตติของผมนะครับเปนญัตติที่คิดวาไมซ้ํา
กับทานสมาชิกทานอื่นนะครับทานประธาน เนื่องจากผมเสนอใหตั้งกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาแกปญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ชายฝงทะเลและบนบก ซึ่งผมไดเสนอ 
รวมกับ ส.ส. พรรคประชาธิปตยนะครับ ประกอบดวย ทานนายแพทยสุกิจ อัถโถปกรณ  
จากจังหวัดตรัง ทานชุมพล จุลใส จากจังหวัดชุมพร คุณทศพร เทพบุตร จากจังหวัดภูเก็ต 
คุณจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ จากจังหวัดพังงา คุณประมวล พงศถาวราเดช จากจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และคุณสุวโรช พะลัง ระบบสัดสวนของพรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ 
รัฐบาลรวมทั้งพี่นองประชาชนหลายทานอาจจะคิดวาปญหาของชายฝงทะเลแลวก็ 
บนเกาะนั้นคงไมนาจะเปนปญหาที่เกี่ยวของกับการขาดแคลนน้ํา เพราะเราเคยเรียน
หนังสือมาวาชายฝงทะเลนี้ก็คือตองเปนพื้นที่ที่ติดน้ําอยูแลว และโดยเฉพาะเกาะนี่มันมี
ความหมายวาพื้นดินที่มีน้ําลอมรอบเพราะฉะนั้นตองมีน้ําอยูเยอะ แตครูคงลืมสอนไปวา 
 



๒๑๗ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๑๐๐/๒ 
 
น้ําที่ลอมรอบเกาะนั้นเปนน้ําเค็มไมสามารถที่จะใชอุปโภคหรือบริโภคได ทานประธานครับ 
ชายฝงทะเลของประเทศไทยเริ่มตั้งแตภาคตะวันออก ตั้งแตจังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี 
ตราดมาถึงอาวไทยลงไปถึงภาคใตฝงตะวันออกของมหาสมุทรอินเดีย ฝงที่ ๒ ก็คือ 
ภาคใตฝงตะวันตกฝงอันดามันซึ่งประกอบดวย ๖ จังหวัด รวมพื้นที่จะเปนพื้นที่ชายฝงทะเล 
ทั้งหมด ๒๔ จังหวัด นอกจากนั้นเปนพื้นที่เกาะที่สังกัดอยูกับจังหวัดตาง ๆ ทั้งหมด  
๑๖ จังหวัด ในประเทศไทยมีอยูทั้งสิ้น ๖๓๐ เกาะ อยูฝงอาวไทยเสีย ๒๓๖ เกาะอยูฝงอันดามัน 
เสีย ๓๙๔ เกาะ มีพื้นที่ถึง ๑,๓๔๑,๓๑๖ ไร ถาพอเรารวมถึงพื้นที่ไหลทวีปซึ่งมีประมาณ 
๓๕๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรนี่กลับมีปญหาเรื่องน้ํามากครับทานประธาน การดูแลปญหา
เร่ืองน้ําใหกับพื้นที่ที่ผมกลาวถึง ทั้งพื้นที่ชายฝงทะเลและเกาะรัฐไมเคยเขาไปดูแลในพื้นที่
ดังกลาวเลยครับทานประธาน เหตุผลเพราะวาเวลารัฐจะชวยเหลือพี่นองเกษตรกร 
หรือชวยเหลือพี่นองประชาชนชาวไทยทั้งหมดก็ดูจากบัญชีรายชื่อหมูบานที่เกิดภัยแลง 
การจะดูหมูบานที่เกิดภัยแลงก็คือ กระทรวงมหาดไทยลงไปสํารวจในทุกพื้นที่วา หมูบานนี้ 
ตําบลนี้ อําเภอนี้ จังหวัดนี้เกิดภัยแลงหรือไม ก็คือขาดแคลนน้ําหรือไม ถาเกิดขาดแคลน
น้ํานี่รัฐจะชวยเหลืออยู ๓ วิธีที่เราเห็นชัด ๆ ก็คือมีการจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรกรรม  
มีการใหงบประมาณตั้งแตใหเครื่องสูบน้ําไปทําฝายเล็ก ๆ กั้นน้ํา ไปขุดลอกแหลงน้ําเพื่อให
กักเก็บน้ําได หรือใหรถบรรทุกสําหรับบรรทุกน้ําใหกับเกษตรกร--------------------------------- 
 
                   - ๑๐๑/๑ 



๒๑๘ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๐๑/๑ 
 
หรือทางภาครัฐชวยเหลือโดยการแจกจายน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภคก็คือ ใหรถบรรทุกน้ํา
ไปแจกน้ําใหกับพี่นองประชาชนอาจจะใหงบประมาณในเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิง การประปา
สวนภูมิภาคก็ใหน้ําฟรีเพื่อไปแจกจายน้ําใหกับพี่นองประชาชน หรือสวนที่ ๓ ก็คือ 
ใหทองถิ่นหรือหมูบานสรางระบบประปาหมูบานครับ โดยสวนใหญที่ผานมานะครับ  
ถาหมูบานขนาดเล็กก็ใหประมาณ ๒ ลานบาท ถาหมูบานขนาดกลางก็ใหประมาณ  
๓ ลานบาท ขนาดใหญก็ให ๔-๕ ลานบาท ทานประธานที่เคารพ การใหงบประมาณ  
ใหพิจารณาจากหมูบานดังกลาวนั้นจะตอง ๑. มีบัญชีภัยแลง ๒. หมูบานดังกลาวจะตอง
มีแหลงน้ําไมวาจะเปนผิวดินก็คือ มีระบบสระเก็บน้ํา หรือใตดินคือระบบน้ําบาดาล 
ที่เรารูจักกัน แลวก็เงื่อนไขที่ ๓ คือ จะตองมีระบบไฟเพื่อที่จะทําเครื่องสูบน้ําวามีหรือไม 
ใน ๓ สวนนี้ละครับ นี่คือการที่จะไดรับงบประมาณจากทางภาครัฐเพื่อไปทําระบบประปา
หมูบาน แตทานประธานครับ ผมดูตัวอยางที่ ๑ นะครับ เรื่องที่ ๑ ก็คือ การมีบัญชีวา 
เปนหมูบานภัยแลงหรือไม ป ๒๕๕๑ นะครับ ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยรายงานไปที่
คณะรัฐมนตรีแลวครับ มีการรายงานไปวาขณะนี้มีหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัดที่เกิด 
ภัยแลงทั้งหมด ๔๔ จังหวัด ๓๐๒ อําเภอ ๑,๘๖๖ ตําบล ๑๑,๕๔๙ หมูบาน ทานประธานครับ 
ขณะนี้มีหมูบานที่ประสบภัยแลงตามรายงานของกระทรวงมหาดไทย  ๑๕ เปอรเซ็นต 
แคนั้นเองครับ ถาเรามาแบงเปนภาค ภาคเหนือขณะนี้ประสบภัยแลง ๑๔ จังหวัด  
ภาคอีสาน ๑๕ จังหวัด ภาคกลาง ๗ จังหวัด ภาคตะวันออก ๗ จังหวัด ภาคใต ๑ จังหวัด 
มีที่จังหวัดระนองจังหวัดเดียว จังหวัดของ ส.ส. วิรัช รมเย็น ของพรรคประชาธิปตยนี่ละครับ 
ทานประธาน เพราะฉะนั้นในจํานวนอีก ๓๒ จังหวัดไมสามารถที่จะไดรับงบประมาณ 
ในการแกปญหาภัยแลงเลยครับ ไมมีโอกาสที่จะไดรับการจัดสรรน้ําเพื่อเกษตรกรรม
เพราะทานไมมีบัญชีภัยแลง ทานไมมีโอกาสไดรับงบประมาณในการแจกน้ําเพื่ออุปโภค
และบริโภค ทานไมสามารถไดรับงบประมาณทําประปาหมูบาน ทานประธานครับทานดู
นะครับเหมือนที่ผมบอกแลววาภาคใตปญหาชายฝงทะเลมีปญหาเยอะ เดี๋ยวผมจะเรียน
ใหทานประธานฟง แตกลับไมไดรับการขึ้นบัญชีภัยแลงซึ่งเปนตนเหตุของการที่จะไดรับ 
 



๒๑๙ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  สุทธาทิพ ๑๐๑/๒ 
 
งบประมาณหรือไม แตเวลาเปนกาสิโนครับทานประธาน กําหนดวาจะสรางในเมืองไทย 
สัก ๕ แหง เหนือสัก ๑ แหง อีสาน ๑ แหง ตะวันออก ๑ แหง ใตเอาไปเลย ๒ อันไหน 
ที่มันเปนหนทางแหงความเสื่อม หนทางแหงความฉิบหายนี่กลับสงไปให สิ่งดี ๆ ไมสงไปให 
เพราะฉะนั้นขอใหทานประธานไดแจงใหทางรัฐบาลทราบดวยครับ การมีแหลงน้ําของพื้นที่ 
ชายฝงทะเล พื้นที่ชายฝงทะเลในระบบผิวดินโดยสวนใหญจะเปนปาโกงกางครบัทานประธาน 
ถาเกิดบริเวณที่เปนเกาะจะเปนดินทราย เพราะฉะนั้นไมสามารถที่จะกักเก็บน้ําได ปญหา
นี้แหละครับทําใหพื้นที่ในจังหวัดชายฝงทะเล ๒๔ จังหวัดจึงไมมีแหลงน้ําที่จะนําเสนอ 
เปนบัญชีใหกระทรวงมหาดไทยไดรับทราบวาเรามีแหลงน้ําสําหรับที่จะเอางบประมาณไปทํา 
ประปาหมูบาน มันไมมีครับ ใตดินหรือ หรือระบบน้ําบาดาลครับ เจาะลงไปปบสักครู
น้ําเค็มมันก็จะเขามาสูน้ําจืดนะครับ ก็คือเขามาลงในบอบาดาลมันก็ใชไมได มีรสเค็ม 
เปนสนิม เพราะฉะนั้นในเรื่องแหลงน้ําในจังหวัดชายฝงทะเลจึงเปนปญหามาก ระบบ
ไฟฟาไมตองพูดถึงเลยในจํานวน ๖๓๐ เกาะที่มีประชาชนอยูสวนหนึ่งดวย บางเกาะ 
ยังไมมีไฟฟาใชจนบัดนี้ ------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๐๒/๑ 



๒๒๐ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                 กมลทิพย ๑๐๒/๑ 
 
ที่จังหวัดตรังมีเกาะใหญอยู ๓ เกาะก็คือ เกาะลิบงซึ่งเปนพื้นที่ที่ขณะนี้มีปลาพะยูน 
เปนฝูงสุดทาย เกาะมุกมีถ้ํามรกตที่นํารายไดเขาสูประเทศปหนึ่งหลายพันลานบาทนะครับ  
มีเกาะสุกรซึ่งมีพื้นที่ทรัพยากรชายฝงที่นาอนุรักษไว ไฟฟามีตั้งแตป ๒๕๓๕ ครับ  
สมัยรัฐมนตรีชํานิ ศักดิเศรษฐ รัฐมนตรีสมัยนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ไปสรางไว 
จนบัดนี้ยังไมไดขยายเลยครับ ไมมีการเพิ่มพื้นที่สําหรับการขยายเขตไฟฟาใด ๆ เลย 
เพราะฉะนั้นทานไมตองพูดถึงวาระบบจัดทําไฟฟาเพื่อทําประปาเลยครับมันไมมีโอกาส 
เราเคยมีโครงการตั้งไววาจะทําระบบเคเบิล (Cable) ใตน้ํา แตผลปรากฏวา ๗-๘ ปแลว
ขณะนี้ก็ยังไมมี แลวเรื่องที่ผมอยากจะใหทางสภาไดตั้งคณะกรรมาธิการ เนื่องจากพื้นที่
ชายฝงทะเลและพื้นที่เกาะงบประมาณที่ใหไปตามระเบียบงบประมาณวา หมูบานเล็ก  
๒ ลานบาท หมูบานกลาง ๓ ลานบาท หมูบานใหญ ๕ ลานบาทนั้นมันทําไมไดครับ เหตุผล
เพราะวาคาขนสงในการขนสงวัสดุที่ไปกอสรางในเกาะมันไมมีผูใดรับเหมาครับเพราะวา
คาขนสงมันแพงมาก เพราะฉะนั้นในกรณีที่จะเปนงบเพื่อสําหรับพี่นองชายฝงทะเล เพื่อพี่นอง
ที่อยูบนเกาะจําเปนจะตอเพิ่มงบใหเปนกรณีพิเศษ พรอมทั้งหาวิธีหรือแนวทางในการสราง 
ระบบประปาใหกับพี่นองประชาชนที่อยูในเกาะ ทานประธานครับ เกาะปนหยีของ 
คุณจุรินทร คุณกันตวรรณเขาเดินทอเนื่องจากไมมีแหลงน้ําในพื้นที่ มีที่ดินเพียงแคไมกี่ไร
เทานั้นเอง เพราะฉะนั้นเขาจะเดินทอจากการประปาภูมิภาคไปจนถึงบานปนหยี เกาะพีพี 
นํารายไดเขาสูประเทศจํานวนมากครับ เขาใชวิธีไหนรูไหมครับทานประธาน ถาเกิดเดินทอ 
จากฝงไปถึงเกาะพีพีใชงบประมาณประมาณ ๗๗๘ ลานบาท แตตอนนี้เขาใชระบบก็คือ
เอาน้ําเค็มมาผลิตเปนน้ําจืดครับ การประปาสวนภูมิภาคมีโครงการเขาเรียก รีเสิรฟ ออสโมซิส 
(Reserve osmosis) ซึ่งขณะนี้ใชงบเพียงแค ๑๘๑ ลานบาท โครงการอยางนี้ครับเปนโครงการที่ดี 
นาจะเอาไปใชทุกแหงโดยเฉพาะพื้นที่ที่ เปนเกาะ เปนแหลงทองเที่ยวเหมือนที่ผม 
ไดกลาวถึง เพราะจากการสํารวจจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาสูเมืองไทย ๕๓ เปอรเซ็นต 
ลงไปทองเที่ยวทะเลครับ หมายความวาทุกคนจะไปทองเที่ยวที่ทะเลเสียสวนใหญ 
เกินครึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้นการชวยเหลือในการแกปญหาการขาดแคลนน้ําใหกับพื้นที่ 
 



๒๒๑ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                 กมลทิพย ๑๐๒/๒ 
 
ชายฝงและพื้นที่บนเกาะเปนการชวยเหลือเรื่องทางดานเศรษฐกิจในการทองเที่ยว พรอมทั้ง 
ใหพี่นองประชาชนไดมีน้ํากินน้ําใชดวยครับ ทานประธานครับ อยางนอยกาสิโนภาคใต
เราไมตองการหรอกครับ ทานเอาคืนไปเถอะครับ แตวาเอาระบบประปาหมูบานมาใหเรา 
ขอบคุณมากครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ญัตติสุดทาย ญัตติที่ ๑๓ ขอใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องการกอสราง 
เขื่อนแกงเสือเตน จังหวัดแพร คุณวรวัจน เอื้ออภิญญกุล ครับ 
  นายนิยม ชางพินิจ  (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นิยม ชางพินิจ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคพลังประชาชน 
ผมไดยื่นญัตติรวมกับทานวรวัจน เอื้ออภิญญกุล พรอมทั้งทานชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง 
แลวอีกหลาย ๆ ทานดวยกัน แลวก็ไดมอบหมายจากทานวรวัจน เอื้ออภิญญกุล  
ส.ส. จังหวัดแพรใหไดทําหนาที่นําเสนอปญหาในการที่จะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
กรณีศึกษาในการสรางเขื่อนแกงเสือเตนของจังหวัดแพร ผมอยากจะกราบเรียน 
ใหทานประธานทราบวา สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผูอภิปรายหลาย ๆ ทานไดนําเสนอไปก็ถือวา
เปนแนวทางในการที่จะแกปญหาแบบบูรณาการถาสิ่งที่ทานประธานฝากไปถึงรัฐมนตรี
ไดดําเนินการ เพราะวาวันนี้เองปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาของแกงเสือเตน เรียกวา
เร่ิมมีความคิดตั้งแตป ๒๕๒๓ จนมาถึงป ๒๕๕๑ นี้ก็ตก ๒๘ ปก็ยังไมเปนรูปธรรมสักทีวา
จะสรางหรือไมสราง และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ อยากจะใหการตั้งคณะกรรมาธิการในครั้งนี้  
จะไดนําเสนอจะไดตอบพี่นองประชาชนไดวาเขาควรจะไดรับไหม ---------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๐๓/๑ 
  



๒๒๒ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                  กมลมาศ ๑๐๓/๑ 
 
แลวพวกที่อยูใกลเขื่อนจะมีผลกระทบไหม จะมีความหวาดระแวงมากนอยแคไหน 
เพราะฉะนั้นวันนี้เองผมอยากจะนําเสนอวาอยากใหทานประธานนั้นตั้งคณะกรรมาธิการ 
เพื่อจะศึกษากรณีที่วาจะสรางหรือไมสราง ถาไมสรางเพราะอะไร เพราะสิ่งที่สําคัญ 
ถาผมจะกราบเรียนใหทานประธานทราบวาวันนี้ในปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ 
เร่ืองของราคาน้ํามันซึ่งก็เปนตนทุนที่สูงมากสําหรับพี่นองเกษตรกร และผมเชื่อไดวา 
เปนแนวทางหนึ่งในการที่เราจะสรางเขื่อนก็เพื่อที่จะชวยเหลือพี่นองเกษตรกร เพราะอยางนอย 
ก็ไมตองสูบน้ําบาดาลในการที่จะมาทําพืชผลทางการเกษตร และสิ่งที่สําคัญไปกวานั้น  
ยังลดพลังงานในเรื่องของการที่จะสรางเขื่อนแลวจะกอให เกิดการผลิตไฟฟา 
และอีกหลายสิ่งหลายอยางดวยกัน  เพราะฉะนั้นแกงเสือเตนนี่ผมดูขอมูลจากที่
คณะกรรมาธิการวิสามัญไดศึกษาไวป ๒๕๔๙ ซึ่งมีความจุน้ําโดยปกติ ๑,๑๗๕ ลานลูกบาศกเมตร 
ทานประธานลองคิดดูก็แลวกันครับ ๑,๑๗๕ ลานลูกบาศกเมตร ผมถามจากกระทรวงเกษตร 
และสหกรณหรือพี่นองเกษตรกรที่ทํานา นา ๑ ไรใชน้ําประมาณ ๑,๕๐๐ ลูกบาศกเมตร  
และนา ๑ ไรใชน้ํามันในการสูบน้ําทํานาโดยประมาณ ๑๐ ลิตร เพื่อจะประหยัดใหกับ 
พี่นองเกษตรกรและประหยัดตนทุนใหกับพี่นองเกษตรกรดวย และผลประโยชนที่ไดรับ 
ถากรณีที่เกิดมีการสรางแกงเสือเตนไมใชเฉพาะจังหวัดแพรจังหวัดเดียว ผลที่ไดรับหลาย ๆ  
จังหวัดดวยกันไมวาจะเปนพืชสวนทางการเกษตร ไลมาตั้งแตจังหวัดแพร จังหวัดสุโขทัย 
พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค พระนครศรีอยุธยา สระบุรี พรอมทั้งลพบุรีและชัยนาท สิงหบุรี 
อางทองซึ่งเปนจังหวัดของทานรัฐมนตรีนะครับ สิ่งนี้ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด แลวก็ 
ผลที่ไดรับนั้นถาดูจากขอมูล ๒๖๐ ตําบล รวมแลว ๔๔ อําเภอ ๑๒ จังหวัด เพราะฉะนั้น 
ผมอยากจะกราบเรียนใหทานประธานทราบวา สิ่งที่สําคัญผลที่พี่นองเกษตรกรที่มีอาชีพ
ทํานา ทําไร ทําสวน ๘๗,๐๐๐ กวาครัวเรือนที่ไดรับโดยตรง เพราะฉะนั้นผมคงจะไมตอง
ใชเวลามาก ปญหาของแกงเสือเตนหรือลุมน้ํายม โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งเปนพื้นที่ของบานผม อําเภอบางระกํา ถาพูดถึงแกงเสือเตนผมวาหลาย ๆ จังหวัด 
ก็คงจะทราบโดยเฉพาะอยางยิ่งหนาน้ําน้ําก็ทวม ซึ่งอยางนอยพี่นองเกษตรกรที่ทํานา 
 



๒๒๓ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                  กมลมาศ ๑๐๓/๒ 
 
และพืชไรเฉพาะอําเภอบางระกําอําเภอเดียวแสนกวาไร และสิ่งที่สําคัญหนาแลงลุมน้ํา
แมน้ํายมก็จะเปนสนามฟุตบอลทุกวันนี้ก็ลองไปดูได แลวก็มีโครงการอีกหลาย ๆ อยางดวยกัน 
ผมอยากจะกราบเรียนวาสิ่งที่สําคัญไปกวานั้นที่ไหนก็ชางที่มีน้ําทวมโดยมากจะมี 
ที่สาธารณะ เปนอางเก็บน้ําตาง ๆ แตก็ยังขาดการดูแล โดยเฉพาะทางองคการบริหาร
สวนตําบลและการมีสวนรวมของประชาชนก็พยายามที่จะผลักดัน ในป ๒๕๔๙ ที่มีน้ําทวม 
ทานอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณไดไปดูน้ําทวมที่อําเภอบางระกําแลวก็ใหแนวทางหลาย ๆ  อยาง 
ในการที่จะทําแกมลิงโดยเฉพาะบึงตาง ๆ หลาย ๆ บึงดวยกันในพื้นที่ของอําเภอบางระกํา 
ไมวาจะเปนบึงตะเค็งซึ่งอยูในตําบลบางระกํา บึงขี้แรง บึงระมาน แลวก็อําเภอบางกระทุมอีก 
ทุงชัด อยางนี้เปนตน เพราะถาสิ่งที่สําคัญนี้ผมอยากจะกราบเรียนวา ก็คงจะสรุปเอางาย ๆ 
ฝากใหทานประธานถึงรัฐมนตรี อยากใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทาง
ในการที่วาจะสรางหรือไมสราง แลวถาไมสรางเพราะอะไร ดวยเหตุผลสิ่งสําคัญที่จะตอบ
ใหกับพี่นองประชาชนหลาย ๆ จังหวัดได ขอบพระคุณมากครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานสมาชิกครับ บัดนี้เจาของญัตติไดอภิปรายแถลงเหตุผลครบหมดแลวทั้ง ๑๓ ญัตติ 
มีผูประสงคจะขออภิปรายตามที่ผมไดจดไวตามลําดับดังนี้ ๕ ทาน ทานแรกก็คือ 
คุณศุภชัย โพธิ์สุ คุณนราพัฒน แกวทอง พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ คุณบุญเลิศ
ครุฑขุนทด คุณวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ --------------------------------------------------------------- 
 

                 - ๑๐๔/๑ 
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สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       พรรษวรรณ ๑๐๔/๑ 
 
ทั้ง ๕ ทาน ขอความกรุณาทานใชเวลาสักทานละ ๗ นาที ก็จะใชเวลาประมาณ ๔๐ นาที 
ผูอภิปรายสรุปอีกสัก ๒๐ นาทีก็จะใชเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงกวา ๆ เมื่อมีการลงมติ 
ก็จะเลิกไดประมาณหาทุมครึ่งครับ ขอเชิญคุณศุภชัย โพธิ์สุ ครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพครับ คือกระผม 
ในฐานะประธานวิปไดตกลงกับทางพรรคประชาธิปตยแลว คือพรรคทางประชาธิปตย 
เขาก็ไมอภิปรายครับ ขออยาใหพลังประชาชนอภิปรายเขาก็พอใจ แลวเขาจะไปพิจารณา 
ในขั้นคณะกรรมาธิการ แลวก็มาอภิปรายกันในสภาอีกรอบหนึ่งเมื่อตอนสรุปญัตติ  
ก็ขอใหทาน 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :   
คงจะไมไดเปนอํานาจของผมนะครับ ตองขอหารือวาโดยสวนตัวแลวผมเองเห็นวา 
การอภิปรายทั้ง ๑๓ ทานนั้นเราไดรับความรู เกี่ยวกับปญหาอุทกภัยแลวก็ภัยแลง 
ของลุมน้ําสําคัญ ๆ ทุกภาคไมวาจะเปนภาคเหนือตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง อีสานเหนือ 
อีสานใต ภาคกลาง แลวก็ภาคใตครบถวนแลวครับ ถาเห็นวาสมควรปดอภิปราย 
มีทานผูใดเห็นเปนอื่นไหมครับ พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ ครับ 
   พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ (นครราชสีมา) : ทานประธานครับ ผม 
พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ พลังประชาชนจากจังหวัดนครราชสีมา ทานประธานครับ 
เราอยูในสภากันมานี่ไมใชนอยหลายสมัย แมกระทั่งทานรัฐมนตรีที่กรุณานั่งฟงพวกเราดวย 
ในแตละครั้งแตละหนเรื่องปญหาสําคัญ ๆ เราใชเวลาในการอภิปรายกันยาวนานบางครั้ง
ถึงตีสาม ตีสี่เราก็เคยทํา ผมวานี่คือประโยชนของพี่นองคนในชาติ สิ่งตาง ๆ ที่ทานรัฐมนตรี 
จะไดรับเอาปญหาไปทานจะไดพิจารณาดวยความรอบคอบรอบรูทั้งหมด ผมวาเปนเรื่อง 
ที่มีความสําคัญ เวลาที่เราจะใชอีกสักนิดหนอย ผมถามวาจะรีบไปกันที่ไหนละครับ  
ผมคิดวานาจะเปนประโยชนทานประธานครับ ผมจึงเห็นวาควรใหมีการอภิปรายตอครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :   
ผมวินิจฉัยเห็นดวยกับ เชิญทานประธานวิปครับ 
 



๒๒๕ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       พรรษวรรณ ๑๐๔/๒ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ ผมขอถอนครับ จะเอากนั 
สักสวางเลยก็ไดครับ ผมขอถอนเพื่อใหเปนที่พอใจของเพื่อนสมาชิกแลวก็เกิดประโยชน
แกแผนดินครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :   
ผมไดวินิจฉัยแลววาญัตตินี้มีความสําคัญตอพี่นองประชาชนทั่วประเทศ เพราะฉะนั้น 
ผมอยากจะขอใหเปดอภิปรายตอ โดยจะอภิปรายประมาณสัก ๑๐ ทาน ทานละประมาณ 
๕ นาที คาดวาเราจะสามารถปดประชุมไดในเวลา ๒๔ นาฬิกานะครับ เชิญคุณศุภชัย 
โพธิ์สุ ครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม ศุภชัย 
โพธิ์สุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน ความจริงแลว 
ผมก็เห็นใจทานประธานแลวเห็นใจทานประธานวิปที่มีการประสานงานเพื่อความสงบ
เรียบรอยของการประชุม แตก็ขอเรียนวาประเด็นปญหาน้ําทวมหรือภัยแลงมันเปนปญหา
ของแผนดิน เปนปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน เตรียมมาหลายปแลวครับ 
ทานประธานครับ ป ๒๕๔๔ ผมยื่นญัตติเร่ืองการพัฒนาลุมน้ําโขง ลําน้ําสาขาเขาสู 
สภาผูแทนราษฎรแตก็รอแลวรอเลาจนกระทั่งยุบสภาก็ไมไดพูด มาถึงวันนี้อยางไร ๆ  
ก็ตองขอพูดครับ เพราะวาเปนปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนจริง ๆ  
ตองกราบประทานอภัยนะครับ ทานประธานครับ ปญหาเรื่องการพัฒนาลุมน้ําโขง 
กระผมคิดวาหัวใจที่แทจริงนั้นน้ําที่เราจะเอามาใชในภาคอีสานจริง ๆ นั้น แมน้ําโขงนี่เปน
แมน้ํานานาชาติ ผมเองมีความรูสึกอาจจะแตกตางจากพรรคพวกเพื่อนฝูงวาตองผันน้ํา
จากแมน้ําโขง ตองผันน้ําจากแมน้ําโขง ความจริงแลวผมบอกวาไมพูดถึงแมน้ําโขงเลย 
ก็ยังได เพราะในภาคอีสานมีลําน้ําสาขาที่เชื่อมโยงกับลําน้ําโขงจํานวนหลายรอยสาขา 
ผมจะยกตัวอยางลําน้ําสาขาที่มีพื้นที่ลุมน้ํากวางใหญที่สุดในบรรดาลุมน้ําสาขาของลําน้ําโขง 
ก็คือลําน้ําสงครามครับ ลําน้ําสงครามเริ่มตนจากภูผาหักที่จังหวัดอุดรธานีไหลคดเคี้ยว
ผานไป ๔ จังหวัดครับ -------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                    - ๑๐๕/๑ 



๒๒๖ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กลุนษิฐ ๑๐๕/๑ 
 
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร และไปจบที่บานปากน้ําชัยบุรี อําเภอ
ทาอุเทน จังหวัดนครพนม  เปนระยะทาง  ๔๓๐  กิโลเมตร ความกวางปากแมน้ํา 
กวางประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ เมตร ปลายแมน้ําประมาณ ๖๐ เมตร แมน้ําสงครามไหลผาน  
๓๓ อําเภอใน ๔ จังหวัด ผานหลายหมื่นหมูบาน มีพี่นองประชาชนที่อาศัยทํามาหากิน 
ในลุมน้ําสงครามหลายลานคนครับ แตทานประธานทราบไหมครับวา ลําน้ําสงคราม 
ซึ่งเปนสาขาของลําน้ําโขงในฤดูฝนชวง ๓-๔ เดือน ชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 
น้ําจะเออทวมอยางหนัก ทวมจากระดับพื้นดินระดับธรรมดาริมตลิ่งสูงขึ้นไปประมาณ  
๕-๖ เมตร น้ําที่ขึ้นมาทวมสูงขนาดนี้ในลําน้ําสงครามหรือลุมน้ําสงครามมาจากสวนไหน 
มาจากน้ําฝนสวนหนึ่ง มาจากแมน้ําโขงหนุนเนื่องสูงสวนหนึ่ง ฉะนั้นพี่นองประชาชน 
หลายลานคนที่อาศัยอยูในลุมน้ําสงครามถูกน้ําทวมไมต่ํากวา ๕ แสนไรครับทาน พื้นที่
ทั้งหมดของที่ราบลุมแมน้ําโขงนี้มีทั้งหมดประมาณ ๑๓,๔๕๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
๘.๔๑ ลานไร น้ําทวมไปแลวประมาณ ๕ แสนไรตอป ทานประธานครับ ฤดูฝนพี่นอง 
ที่อาศัยอยูทําการเกษตร ทํานา ทําอะไรไมไดผลเลยหรือทําไปแลวก็เสียหาย ก็ตองมา
อาศัยปลูกพืชในฤดูแลง อาจจะทํานาปรังบาง ทําพืชในฤดูแลงบาง แตวาการปลูกพืช 
ในฤดูแลงก็เสี่ยงครับ เชน ปนี้ผมไดรับการรองเรียนจากพี่นองประชาชนแค ๓ อําเภอ 
เทานั้นเองนะครับ มีพี่นองประชาชนทํานาปรังประมาณ  ๓,๐๐๐ กวาครอบครัว 
ใน ๓ อําเภอเสียหายนะครับ ทํานาปรังไปแลวขณะนี้เกิดความแหงแลงไมมีน้ําทํานาตอเสียหาย 
อยูประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร ถาอีกประมาณ ๑๕ วันทางกรมชลประทาน ทางกระทรวงเกษตร 
และสหกรณยังไมเขาไปดูแล ยังไมเขาไปแกไข หรือไมมีฝนตกลงมาจากฟาเกษตรกร 
ผูทํานาปรังจะเสียหายเกือบ ๓๐,๐๐๐ กวาไร นี่คือตัวอยางที่ผมขออนุญาตเลาให 
ทานประธานฟง ทานประธานที่เคารพครับ ในหนาฝนน้ําทวม หนาแลงแหงแตกระแหง 
เปนอยางนี้มาชั่วนาตาป หลายรอยปแลวครับ แนวทางการแกไขผมขออนุญาตเพิ่มเติม 
ผมขอเสนอแนวทางการแกไข แนวทางการแกไขที่ควรจะไดรับการแกไขโดยเรงดวน 
ในปญหาระยะสั้นก็คือ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือหนวยงาน 
 



๒๒๗ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กุลนิษฐ ๑๐๕/๒ 
 
ที่เกี่ยวของตองจัดหาเครื่องสูบน้ําในการที่จะไปแกไขปญหาขาวนาปรัง ๓๐,๐๐๐ กวาไร 
ที่กําลังจะเสียหาย นี่คือระยะสั้นและเรงดวนที่สุดภายใน ๑๕ วันควรจะดําเนินการครับ  
ผมฝากทานประธานถึงทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณดวย การแกไข
ปญหาระยะยาวทานมีอยูประมาณ ๒ ประเด็น ผมขออนุญาตทานประธานจริง ๆ  
มันจําเปนครับ นั่นก็คือผมเสนอทานประธานผานไปถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของ ขอใหมีการจัดสรางเขื่อนหรือประตูปดเปด 
ลําน้ําสงครามซึ่งในเมื่อประมาณป ๒๕๓๔ โดยความริเร่ิมของ ฯพณฯ ประจวบ ไชยสาสน 
ไดมีการเตรียมการที่จะสรางเขื่อนกั้นลําน้ําสงครามที่บานนาเพียง ตําบลชัยบุรี อําเภอ 
ทาอุเทนแลว แตวาในขณะนั้นมีการไปซื้อที่หัวงาน มีการไปสรางอาคารสํานักงาน  
มีการออกแบบจะดําเนินการกอสราง แตบังเอิญไปถูกเอ็นจีโอตอตานก็มีการหยุดไปเสีย 
ฉะนั้นถาเปนไปไดผมจะขอใหรัฐบาลดําเนินการกอสรางประตูปดเปด หรือเขื่อนปด 
ลําน้ําสงครามเพื่อจะใหพี่นองเรามีน้ําใชในฤดูแลง เอาละ ถาสมมุติวาประตูปดเปด 
หรือเขื่อนกั้นลําน้ําสงครามเปนเรื่องใหญ ทานประธานครับ ขออนุญาตลําน้ําสาขาของ 
ลําน้ําสงครามมีทั้งหมด ๑๒ สาขาทําประตูระบายน้ําไดไหม เหมือนกับประตูระบายน้ํา 
ลําน้ํากล่ําที่อําเภอธาตุพนมของทานไพจิต ศรีวรขาน ทําเสร็จแลวพี่นองประชาชน 
ไดใชประโยชน ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                      - ๑๐๖/๑ 
 



๒๒๘ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           ณัฐวัฒน ๑๐๖/๑ 
 
ระดับน้ําใตดินสูงขึ้น ขุดบอ บอตื้น เจาะน้ําบาดาลที่ไหนไดใชหมด สามารถทําคลองไสไก
ระบายน้ําไปใชไดในการเกษตรมันเปนประโยชนมาก ฉะนั้น ๑๒ สาขาของลําน้ําสงคราม
ขอใหทําประตูระบายน้ําหรือประตูปดปดเพื่อที่จะกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง 
    และประเด็นที่ ๒ ที่ผมเสนอใหมีการแกไขปญหาภัยแลงของลุมน้ําสงคราม 
ทานประธานครับ ในระหวางความยาว  ๔๓๐ กิโลเมตรริม ๒ ฝงลําน้ําสงครามมีหวย 
หนอง คลอง บึงมากมายเปนหลายหมื่นแหง แตวาในฤดูแลง หวย หนอง คลอง บึงตาง ๆ
เหลานั้นจะแหงหมดนะครับ ถาหากวารัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณไปขุดลอกหวย 
หนอง คลอง บึงตาง ๆ ที่มีอยูริม ๒ ฝงลําน้ําสงครามระยะทาง ๔๓๐ กิโลเมตรนี่ขุดลอกใหหมด
ทําเปนแกมลิงกักเก็บน้ําเอาไวใช แคนี้ก็สามารถแกปญหาชีวิตอันแรนแคนของพี่นองประชาชน 
หลายลานคนที่อาศัยอยูในลุมน้ําสงคราม เวลามันสั้นจริง ๆ ผมขออนุญาตเรียน 
ทานประธานวา การแกไขปญหาตรงนี้เปนการแกไขปญหาเรงดวนที่ควรเอาใจใส รัฐบาล
จัดสรรเงิน ๕-๖ แสนลานบาทสรางรถไฟลอยฟาใหกับกรุงเทพมหานครเราก็ไมไดวาอะไร
สักคํา แตจะไปแกไขปญหาลุมน้ําสงคราม ฯพณฯ ทักษิณเคยขึ้นเฮลิคอปเตอรไปดูแลว
เมื่อป ๒๕๔๘ น้ําทวมอยางหนัก ผมเชิญทานไปทานไปดูแลว ศึกษาแลวทานบอกวา 
ใชงบประมาณกอสรางแกปญหาภัยแลงหรือน้ําทวมลุมน้ําสงครามไมเกิน ๑,๒๐๐ ลานบาท
แกปญหาได และทานไดอนุมัติในหลักการสรางประตูระบายน้ําปดปดลําน้ําอูนใหแลว 
ในวงเงิน ๒๕๐ ลานบาท บอกวาป ๒๕๕๐ ไดสรางแน แตบังเอิญโชครายครับถูกปฏิวัติ
เสียกอน ยึดอํานาจไปเสีย งบประมาณสวนนี้ไมรูหายไปไหน ผมฝากทานประธาน 
เรียนไปถึงทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดติดตามประตูระบายน้ําลําน้ําอูน 
ของพี่นองชาวนครพนม สกลนครใหดวยครับ เพราะวาเปนประโยชนจริง ๆ ซึ่งตอนนี้
ปฏิวัติรัฐประหารหรือยึดเงินกอนนี้ไปดวยหรือเปลาก็ไมรู ฉะนั้นฝากทานประธานดวย 
ผมเรียนทานประธานวาถึงแมจะใชเงินมากมายขนาดไหนก็ตามรัฐบาลจะตองแกไขทุกข
ของเกษตรกร ทุกขของชาวนาคือทุกขของแผนดินครับ น้ําคือ ชีวิต ขอไดใหชีวิตกับคนอีสาน 
ดวยครับ  
 



๒๒๙ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           ณัฐวัฒน ๑๐๖/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตอไปเชิญคุณนราพัฒน แกวทอง ครับ  
  นายนราพัฒน  แกวทอง (พิจิตร) : ทานประธานที่เคารพ กระผม นราพัฒน 
แกวทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพิจิตร ผูเสนอญัตติรวมนะครับ ขออนุญาต 
ทานประธานอภิปรายในเรื่องของปญหาน้ํา ปญหาของน้ํานั้นถือวาเปนปญหาสําคัญ
อันดับตน ๆ ของประเทศ ที่ผานมาเรายังเห็นนะครับวารัฐบาลในทุก ๆ รัฐบาลไดพยายาม
เสนอการแกไขปญหาในเรื่องของน้ําแตก็ยังไมประสบความสําเร็จ ยังเกิดปญหาทั้งภัยแลง 
แลวก็ปญหาอุทกภัยสรางความเสียหายใหกับประชาชนและประเทศชาติอยางตอเนื่อง  
รัฐตองสูญเสียงบประมาณในแตละปจํานวนไมนอย ขณะที่รัฐบาลชุดนี้ไดเขามาบริหาร
ประเทศไดพูดถึงโครงการเมกะโปรเจคท (Mega project) หลายโครงการ รวมถึงโครงการ
ที่จะผันน้ําจากลุมน้ําโขงเขามาแกปญหาซึ่งก็ยังไมทราบวาจะกระทําไดจริงจังอยางไร
หรือไม ดวยปญหาหลาย ๆ เร่ืองทั้งขอกฎหมายระหวางประเทศรวมถึงขณะนี้ทราบวา
ปริมาณน้ําของลุมน้ําโขงก็ลดจํานวนปริมาณลงไปอยางมาก แตประเด็นก็คือวาฝนตก 
จะไมคอยทั่วฟาครับทานประธาน ลุมน้ํายมคือลุมน้ํา ๑ ใน ๒๕ ลุมน้ําที่ มีปญหา  
และเปนปญหาหนักกวาทุกลุมน้ํา จะสังเกตวาทานสมาชิกหลาย ๆ ทานที่ไดลุกขึ้นอภิปราย 
ในเรื่องปญหาของลุมน้ํานั้น ทุกลุมน้ํามีเขื่อน ทุกลุมน้ํามีการบริหารจัดการน้ําที่ดี  
แตลุมน้ํายมเปรียบเสมือนลูกเมียนอยละครับทานประธาน เราไมมีเขื่อน เมื่อสักครูผูเสนอ
ญัตติก็พูดถึงเรื่องของการจัดสรางเขื่อนแกงเสือเตนที่จังหวัดแพรซึ่งก็ดูความหวังจะเลือนลาง 
เพราะกี่ยุคกี่สมัย กี่รัฐบาลที่ผานมาเราพยายามผลักดันโครงการแกงเสือเตน --------------- 
 
               - ๑๐๗/๑ 
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สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                      นิวรา ๑๐๗/๑ 
 
แตดวยมีขอปญหาทั้งในเรื่องของความขัดแยงของพี่นองประชาชนที่จังหวัดแพร รวมถึง
องคกรอนุรักษทรัพยากรน้ําตาง ๆ หรือธรรมชาติก็ไดลุกขึ้นมาคัดคานโตแยงในประเด็น 
ความคุมคาในเรื่องของการสรางเขื่อนแกงเสือเตน แตไมเปนไรครับหากไมไดเขื่อนแกงเสือเตน 
ลุมน้ํายมก็ควรจะมีมาตรการในการบริหารจัดการน้ําที่ดีกวาปจจุบัน ผมไดเคยนําเสนอ
สมัยที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อป ๒๕๔๔-๒๕๔๘ วา ปญหาลุมน้ํายมนั้น 
เราตองการฝายที่จะมาชะลอน้ําเพื่อใหมีน้ําเพียงพอสําหรับที่จะใชในการเกษตร 
อยางที่ทานสมาชิก ทาน ส.ส. นิยม ขออนุญาตที่เอยนาม พูดถึงปญหาของลุมน้ํายม 
เวลาน้ํามามากเออทวมลนสรางความเสียหายกับพี่นองเกษตรกรที่อยูบริเวณใกลลุมน้ํายม 
แตเวลาหนาแลงไมมีน้ําครับ ขาดน้ํา แมน้ํายมกลายเปนสนามฟุตบอล ถาทานประธาน 
ทานสมาชิกอยากจะเห็นนะครับ ผมวาวาง ๆ เรานัดกันไปแขงฟุตบอลฝายคานพบรัฐบาล
กลางลําน้ํายมถายทอดใหคนทั่วโลกไดเห็นเลยครับวาเราสามารถแขงขันฟุตบอลกัน 
กลางแมน้ําได สิ่งเหลานี้ถือวาเปนปญหาที่ถูกละเลยสําหรับการบริหารจัดการน้ําในลุมน้ํายม 
ผมยกตัวอยาง ในจังหวัดพิจิตรมีการเสนอโครงการที่จะขอสรางฝายยางกั้นลําน้ํายม 
เปนขั้นบันได ไมวาจะเปนที่โพทะเลซึ่งทราบวาขณะนี้ไดดําเนินการแลว แตที่อําเภอ 
โพธิ์ประทับชาง แลวก็อําเภอสามงาม ขณะนี้ยังไมเห็นโครงการเหลานั้น ซึ่งโครงการนี้ 
ไดเสนอเมื่อป ๒๕๔๘ นั้น จริง ๆ แลวไดรับอนุมัติงบประมาณเปนที่เรียบรอยแลว  
แตขณะนี้ ไมทราบวาตกหลนอยูตรงไหน เพราะฉะนั้นก็ฝากทานประธานผานไปยัง 
ทานรัฐมนตรีนะครับวา ชวยดูแลในเรื่องของเขื่อนยางที่จะสามารถกั้นลําน้ํายมเปนชวง ๆ 
เพื่อลดความเดือดรอนของพี่นองประชาชนในเรื่องของการขาดแคลนน้ํา เพราะระบบ
ชลประทานนั้นยังไมเพียงพอยังไมทั่วถึง ที่จังหวัดพิจิตร ๒ แสนไรที่มีระบบชลประทาน  
แตอีก ๔ แสนไรยังตองอาศัยน้ําจากแมน้ํา เพราะฉะนั้นตรงนี้สถานีสูบน้ําพลังงานไฟฟา 
ที่มีอยูวันนี้บางที่บางแหงแทบจะไมไดใชงาน เพราะวาไมมีน้ําที่จะสูบขึ้นมาใหกับพี่นอง
เกษตรกร 
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สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                      นิวรา ๑๐๗/๒ 
 
   ผมฝากอีกเรื่องหนึ่งครับถึงทานรัฐมนตรี อางเก็บน้ําขนาดกลาง ขนาดเล็กนั้น 
ตองเรงทําเพราะเราไมมีเขื่อนแกงเสือเตน ในจังหวัดพิจิตรบึงสีไฟเปนบึงน้ําจืดขนาดใหญ 
ถามีการขุดลอกทั้งบึงสีไฟเอามาทําเปนเกาะกลาง เราจะสามารถใชบึงสีไฟเปนแหลง 
ที่รองรับน้ําเวลาน้ําหลากแลวก็ใชจัดสรรน้ําเวลาน้ําขาดได สวนเกาะกลางนั้นผมไดเคย
เสนอวานาจะทําเกาะกลางตรงนั้นใหเปนแหลงทองเที่ยวก็จะไดประโยชนทั้ง ๒ อยาง 
ในเวลาเดียวกัน  
   สุดทายครับทานประธาน ถาการบริหารจัดการน้ําที่เปนอยูยังเปนอยางทุกวันนี้ 
ปญหาในการที่รัฐบาลจะตองตั้งงบประมาณในการที่จะชดเชยคาเสียหายจากอุทกภัย
หรือภัยแลง ภัยตามธรรมชาตินั้นซึ่งจริง ๆ แลวคาชดเชยนั้นไมเพียงพอแลวก็ไมคุม 
กับการลงทุนที่พี่นองเกษตรกรนั้นลงทุนไป อยากเสนอทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรีครับ 
นโยบายที่พรรคประชาธิปตยไดนําเสนอเกี่ยวกับเร่ืองของการประกันภัยธรรมชาติใหกับ 
พี่นองเกษตรกร ถาตรงนี้เรานําระบบประกันภัยมาใชเพื่อใหมีบริษัทประกันมาดูแล  
ผมเชื่อวาตรงนี้จะเปนการแกปญหาไดทั้งระบบแลวก็ระยะยาว รวมถึงจะไดคาตอบแทน 
ที่คุม แลวก็พี่นองเกษตรกรก็คงจะลดความเสี่ยงในการที่จะเปนหนี้ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 
ก็ฝากเรียนทานประธานผานไปยังรัฐมนตรีดวย ขอบคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญทาน พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ ครับ  
   
                - ๑๐๘/๑ 
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สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             เบญจมาภรณ ๑๐๘/๑ 
 
   พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ (นครราชสีมา) : ผม กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ จังหวัดนครราชสีมา พรรคพลังประชาชน  
ทานประธานครับ กอนอื่นตองกราบขอบพระคุณทานประธานวิป ซึ่งทานไดกรุณาใหพวกเรา
ไดแสดงความคิด ความเห็นในเรื่องการขาดแคลนน้ํากันตอไปเนื่องจากวาเปนปญหาสําคัญ
ของประเทศ จริง ๆ แลวผมทราบวาทานประธานวิปนั้นมีความเปนหวงเปนใยทานประธาน 
เพราะวา ๒ ทานควงมาทั้งวันตรงนี้เราเขาใจครับ แตวาผมเชื่อในความเปน ท ทหารอดทน 
ท ทหารทรหดอดทนของทานประธานคงจะไดฟงพวกเราไดอภิปรายกันตอนะครับ
เพราะวาเปนปญหาสําคัญจริง ๆ ทานประธานครับ วันนี้ตองเรียนวาเรื่องน้ํานี่ทุกคนก็ได
แสดงความคิด ความเห็นกันชัดเจนวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญ ทานประธานครับ วันนี้ 
ตองเรียนทานประธานผานไปยัง ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งทาน
นั่งอยูตรงนี้ตลอดเวลากับพวกเรานะครับวา งบประมาณที่จัดสรรลงไปในการขุดลอกแหลง
น้ําทั้งหลายวันนี้ตองมีการตรวจสอบและติดตามใหชัดเจนครับ ในการขุดลอกนี่งบประมาณ 
ของรัฐใชจํานวนมากแตมันไมคุมคา เนื่องจากวา  แนนอนที่สุดมีการทุจริตคอรรัปชัน 
(Corruption) ในพื้นที่ตาง ๆ มากมาย วันนี้ตองลงไปดูแลใกลชิดโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง
ของชลประทาน ในเรื่องของโครงการขุดลอกทั้งหลายอยาปลอยปลอยไมได เพราะที่ผานมา
งบประมาณที่มันลงไปมันไมคุมกับเม็ดเงินจริง ๆ เพราะขุดลอกไปนี่ ๖ เดือน ปหนึ่งแลง 
แลว ไมมีน้ําแลว นี่คือสิ่งที่มีความสําคัญมาก การทุจริตคอรรัปชัน เกิดขึ้นตอเนื่อง นี่คือ
ปญหาจริง ๆ แลวนาเสียดายเปนอยางยิ่งบานของเราเมืองของเราฝนฟาตกตองตามฤดูกาล 
ตกลงมาเยอะแยะแตวาการเก็บกักของเราไมมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดเลยวาวันนี้ฝนตก
มาจากฟามากมาย แตวาเราไมสามารถจะกักเก็บมันได เพราะฉะนั้นปญหาการขาดแคลนน้ํา 
เกิดขึ้นตลอด แลวเราก็ตองเอาเรื่องนี้มาพูดกันในสภาตลอดเวลา ทานประธานครับ  
ผมเรียนทานประธานนิดหนึ่งวา ในพื้นที่ของโคราชวันนี้ตองมีการตรวจสอบโครงการ
หลาย ๆ โครงการเลย ซึ่งวันนี้ทานประเสริฐ จันทรรวงทอง ไดเตรียมยื่นเปนญัตติที่จะเขาสูสภา 
เพื่อที่จะไดตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งใชงบประมาณ 
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ลงไปไมคุมคากับเม็ดเงิน วันนี้ขุดจากเอ (A) ไปบี (B) อีก ๖ เดือนของบประมาณใหมจากบีกลับมาเอ 
จะมีเอกสารเอามาใหดูหลายอยาง นี่คือสิ่งที่เรียนทานประธานไปยัง ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เนื่องจากวาทานจะไดลงไปตรวจสอบติดตามเม็ดเงินตรงนี้ 
ใหไดใกลชิดเพื่อที่จะใหเกิดสัมฤทธิผลในการใชเม็ดเงิน นอกเหนือจากนั้นแลวตองเรียน
ทานประธานนิดหนึ่งครับวา วันนี้เขาใหญซึ่งเปนตนน้ําของแมน้ํามูลนะครับ เพราะฉะนั้น
คนที่เขาใหญอยูเขาเรียกวา ชุมชนตนแมน้ํามูล คือแหลงน้ําที่ออกจากเขาใหญทั้งป  
ทานประธานจะเห็นนะครับวาวันนี้อางเก็บน้ําลําตะคองแหงขอดลงทุกวัน ทั้ง ๆ ที่กอนนี้
ปริมาณเยอะมาก สามารถที่จะดูแลคนโคราชแลวก็อีสานไดอีกหลายแหง แต ณ วันนี้มี 
รีสอรท (Resort) มีสนามกอลฟ ซึ่งผมพูดมาหลายครั้งและหลายสมัยแลว แตก็ยังไมเห็นมีทานใด 
ที่ลงไปตรวจสอบจริง ๆ จัง ๆ สักครั้งเดียว ผมยินดีที่จะนําพาไปดวยซ้ําครับ ทานประธานครบั  
วันนี้มีการเก็บกักน้ําเอาไวใชในเรื่องสวนตัวคอนขางมากก็เลยทําใหปญหาการขาดแคลนน้ํา 
นี่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะฉะนั้นจะเห็นไดเลยวาวันนี้พี่นองของผมเองซึ่งอยูใน 
ตําบลวังกระทะ ซึ่งมีพื้นที่อยูใกลกับเขาใหญไมมีน้ํา น้ําไมพอเพียงกับการที่จะไป 
อุปโภคบริโภคทั้ง ๆ ที่มีลําตะคองอยูนี่นาเสียดายมาก ทานประธานครับ เรามีแหลงน้ํา 
ลําพระเพลิงที่อยูในวังน้ําเขียว อยูในปกธงชัย วันนี้น้ําก็เหลือนอยมาก เพราะวาเกิดจาก 
รีสอรท สนามกอลฟทั้งหลายที่เขาไปสรางอยูตรงนั้นแลวก็เอาน้ําเขาไปเก็บในพื้นที่นี่ 
เปนเรื่องใหญมาก ถาหากวาทานลงไปตรวจสอบจริง ๆ แลวแกไขปญหากันจริง ๆ แลวก็ให
เขาปลอยน้ําลงไปสูอางเก็บน้ําลําตะคองหรือลําพระเพลิงมันจะชวยพี่นองเกษตรกรได
เยอะแยะเลย  แตวันนี ้เรายังไมมีคนกลาหาญชาญชัย วันนี้รอ ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณของเราที่จะไดลงไปดูแลในเรื่องนี้เร่ืองใหญจริง  ๆทานประธานครับ 
นอกเหนือจากนั้นแลวผมยังตองเรียนวาเสียดายวาวันนี้ ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทานไมไดมานั่งฟงอยูดวย วันนี้ปาตนน้ําซึ่งเมื่อกี้เพื่อน
จากพรรคประชาธิปตยพูดไวชัดเจนครับ นี่คือสิ่งที่จะตองลงไปดูในเขาใหญวันนี้ถูกบุกรุก 
 
 



๒๓๔ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             เบญจมาภรณ ๑๐๘/๓ 
 
ปาตนน้ําเองวันนี้ถูกยึด ถูกครอบครองทั้ง ๆ ที่ออกเอกสารสิทธิไมได แตมีประชาชนคนบุกรุก 
เขาไปครอบครองพื้นที่มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่เดินทางไปอยูในพื้นที่จาก
กรุงเทพมหานคร -------------------------------------------------------------------------------------- 
   

      - ๑๐๙/๑ 
 
 
 



๒๓๕ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    สายชล ๑๐๙/๑ 
 
นี่คือสิ่งที่ตองเรียนทานประธานผานไปยัง ฯพณฯ รัฐมนตรีผูเกี่ยวของวาวันนี้ตองลงไป
ตรวจสอบแลวก็เพิกถอน ใครผิดก็วาไปตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นวันนี้ปาตนน้ํามันหมด
จริง ๆ ทั้ง ๆ ที่มันเปนแหลงน้ําที่อุดมสมบูรณมากในอดีตที่ผานมา แตวันนี้ถูกยึดครอบครอง
หมดแลว ปาไมถูกทําลายหมด นี่คือสิ่งที่จะตองดูแลกันใกลชิดเพื่อที่จะไมใหปญหา 
มันเกิด เพราะฉะนั้นผมเรียนทานประธานผานไปยังฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณวา วันนี้ทานเองคงตองลงไปสํารวจตรวจสอบกันอยางจริงจังเพื่อแกไข
ปญหาในเรื่องของตนน้ําซึ่งมันเปนตนน้ําที่จะลงไปสูลําตะคองซึ่งเลี้ยงดูชาวโคราช  
ชาวอีสานมากมายในหลายจังหวัดแลวมันเปนตนของแมมูล เพราะฉะนั้นมันจะเกี่ยวของ
กันไปหมดเลยนี่คือสิ่งที่ตองนําเรียนใหไดรับทราบ แลวผมเองผมเรียนวาผมยินดีที่จะนําพา 
ทานไปดวย ทานเขาไปดูเลยผมยินดี ผมอาสาเลย เนื่องจากวาถาเกิดปลอยไวอยางนี้ 
มันก็จะขาดแคลน คนบานผมก็ขาดแคลนน้ํา พี่นองในโคราชก็ขาดแคลนน้ํา เหมือนกับ
วันนี้ทานประธานอีกนิดเดียวครับ วันนี้ปรากฏวาเขื่อนลําแซะซึ่งอยูในความดูแล 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณมีการอนุมัติงบประมาณสรางทอเตรียมฝงทอขนาดใหญ  
เอาน้ําจากลําแซะเขามาในโคราช ๘๐ กิโลเมตร พรุงนี้เขาจะประชุมกันตอนหาโมงเย็น
เพื่อที่จะตอตานแลวคัดคานโครงการนี้ เพราะเอาน้ําจากเขื่อนลําแซะเขามา ทั้ง ๆ  
ที่คนบานเขาในครบุรี เสิงสางเองยังไมพอใชเลย วันนี้ดึงเขามาเห็นไหมครับ นี่คือ 
การขาดแคลนน้ําแลวมันจะเปนปญหาที่จะทะเลาะวิวาทกันตอไปในอนาคตเปนเรื่องใหญมาก 
และสิ่งตาง ๆ เหลานี้ตองเรียนวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก วันนี้พี่นองเสิงสาง ครบุรี 
รวมตัวกันเพื่อที่จะตอตานโครงการนี้ไมใหเกิด แตวาทําอยางไรไดเมื่อทางจังหวัดเองนั้น
เขาไดอนุมัติโครงการดําเนินการไปแลว จะทําอยางไรครับตรงนี้ตองเรียนผานทานประธาน 
ไปยัง ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการ ผมเรียนฝากไวทานประธานครับวา ผมเองนั้นเห็นดวยครับ
ในการที่จะตั้งคณะกรรมาธิการเขามาศึกษาปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อประโยชน 
ของพี่นองโดยทั่วไปครับ ขอบคุณมากครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคุณบุญเลิศ ครุฑขุนทด ครับ  



๒๓๖ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    สายชล ๑๐๙/๒ 
 
  นายบุญเลิศ ครุฑขุนทด (นครราชสีมา) : ทานประธานที่เคารพครับ  
ผม บุญเลิศ ครุฑขุนทด สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นครราชสีมา พรรคพลังประชาชน  
ก็ขอเสริมจากที่ทานสมชาย เพศประเสริฐ ไดนําเรียนกับที่ประชุมและทานประธาน
เกี่ยวกับปญหาแหลงน้ํา ถาเรามองภาพรวมหรือบูรณาการในสภาพภูมิศาสตรน้ําไหลผาน 
ประเทศไทยลงทะเลทั้งนั้นทุกสาย ทําไมเราไมคิดวาน้ําที่มาใชในการอุปโภคบริโภค 
มันมี ๒ น้ําครับ น้ําเหนือดินและน้ําใตดิน มันตองบริหารจัดการน้ําใหเปนระบบครับทาน 
น้ําสายใหญ ๆ เรามาเนนอยูที่เจาพระยามาลงตรงไหนครับ อีกสายหนึ่งที่ทานสมชาย 
พูดเมื่อกี้นี้ ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมคือแมน้ําบางปะกงก็ลงจากเขาใหญมาเปน 
แมน้ํานครนายกแลวลงตรงนั้น  และอีกหลาย  ๆ  สายแมน้ําแมกลองก็ลงมาจาก 
ในฝงตะวันตกผานตะนาวศรีแลวก็มาลงตรงนั้น ทีนี้เราปลอยใหน้ําแตละสายไหลทิ้ง 
ลงทะเลทุกปทุกครั้ง ในขณะที่เราไมไดคิดถึงในเรื่องของการทําอยางไรจะใหมีน้ําใตดิน
เพียงพอกับการใชในการเกษตรหรืออุปโภคบริโภค หลายครั้งหลายหนครับที่ชลประทาน
มักจะคิดในเรื่องของการกักน้ํา โดยไมคิดถึงเรื่องที่จะเอาน้ําใตดินมาใช คิดแตจะกักน้ํา 
ที่มันไหลเทลงทะเลแลวกักเก็บไวใช ผมขอเรียนอยางนี้ครับเปนเรื่องที่ผมเห็นตลอดเวลา
แลวก็ในหลายปที่ผานมาผมไดนําขอคิดตรงนี้นําเสนอกับสังคม คือการผันน้ํากลับ 
จากเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ เขื่อนปาสักชลสิทธิ์นี่น้ําหลัก ๆ ก็คือน้ําจากเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 
ที่ไหลมาจากทางดานเหนือนั่นละครับ ไหลผานมาแลวก็มาเก็บกักกันไวที่ในเขต 
จังหวัดสระบุรี ลพบุรี ปริมาตรน้ําประมาณ ๑,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตร ถามวาน้ําตรงนี้ใช 
ในการเกษตรหรือเปลา ไมมีเลยนะครับ อยูในพระราชดําริครับเพื่อที่จะกักน้ําไวไมให 
ที่จะมาทวมขังในเขตภาคกลางเทานั้นเอง กันน้ําไวในฤดูน้ําหลาก กันไวแลวก็กักไว 
ก็มีประโยชนสวนหนึ่งคือใชในการทองเที่ยว แตจริง ๆ แลวในดานของการเกษตรตรงนี้ 
ใชประโยชนนอยมาก พอในชวงเลยในชวงน้ําหลากจะระบายน้ําออกเพื่อทิ้งทะเลครับ 
ทานรัฐมนตรีครับ -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                    - ๑๑๐/๐                          



๒๓๗ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               จีรนุช ๑๑๐/๑ 
 
เพื่อรอน้ําใหมที่มันจะหลากจากภาคเหนือมาเติมไมใหน้ํามันลน ๑,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตร ตรงนี้
เราจะทําอยางไรใหมันเกิดผลประโยชนในทางการเกษตร วิถีชีวิตของพี่นองประชาชน 
ในทางการเกษตรจริง  ๆ  แลวนี่ มันอาศัยปจจัย ๕ ปจจัยครับ ดิน  เมื่อมีดินแลวนี่ 
ดินก็เปรียบเหมือน ผมเคยอานขอเขียนของอดีตทานนายกรัฐมนตรีวา ดินก็เปรียบเสมือน
โรงงานกษาปณ โรงงานที่จะขับเคลื่อนไปไดก็ตองมีเชื้อเพลิงครับ เชื้อเพลิงคือน้ํา  
น้ําตองหลอลื่นครับ ตองมีน้ํา มีดินตองมีน้ํา เพราะฉะนั้นเราจะบริหารน้ําอยางไรใหมันเปน
ประโยชนกับดินใหมากที่สุด มีที่ดินรอยไรพันไรถาไมมีน้ําก็ไมมีประโยชน แตบริหารน้ําได 
นี่มันตองมีอะไรตามมาครับ ทุนครับ ปญหาทุกวันนี้พี่นองประชาชนที่มีปญหาหนี้สิน 
ก็คือทุน ทุนของตัวเองไมมี กูหนี้ยืมสิน หนี้สินนอกระบบ ในระบบสารพัดสาระเพ จนมาสู
หนี้สินของชุมชนเพื่อเอามาเปนทุนนะครับนี่ปจจัยที่ ๓ แรงงานครับ สมัยกอนมีแรงงานวัว 
แรงงานควายครับ ปจจุบันนี้ไมมีแลวครับตองจางทุกบาททุกสตางค แรงงานที่จะเปน
เครื่องจักรกลก็ตองใชเชื้อเพลิงที่มันแพงขึ้นปจจัยที่ ๔ สุดทายคือ ที่ชาวบานประชาชน 
ที่เปนเกษตรกรไมเขาใจคือการบริหารจัดการ ทําอยางไรที่จะใหเขาเขาใจอยางนี้ มีปจจัยดิน
ปจจัยน้ํา ปจจัยของทุน ปจจัยแรงงานแลวนี่บริหารไมไดพี่นองประชาชนไมเขาใจ 
มันถึงเปนปญหาทุกวันนี้วาประชาชนประสบปญหาของความขาดทุนและเปนหนี้เปนสิน
และยากจนครับ  เพราะฉะนั้นนี่คือปจจัยหลัก ๆ ของการที่เราจะตองเขาไปดูแลตรงนี้ครับ 
เมื่อกี้ผมพูดถึงแหลงน้ําที่ไหลลงมาจากทุกภาคสวนของประเทศไทยน้ําทุกสายไหลลงทะเล  
แลวเราก็มาพูดกันวาน้ําไหลลงทะเล ๆ กักเขื่อน กักฝายไมไดคิดถึงวาน้ําที่มันอยูใตดิน 
ทําไมมันถึงเกิดน้ําใตดิน น้ําใตดินทุกวันนี้มันหายไปไหน มันก็เกิดจากภาพมวลรวมครับ 
การตัดไมทําลายปาไมมีแหลงซึมซับ ไมมีแหลงน้ําที่จะเปนปจจัยใหเกิดลําธารสายเล็กสายนอย 
เพราะฉะนั้นทุกอยางมันตองเปนบูรณาการแลวครับทานรัฐมนตรีครับ แตไมเปนไรวันนี้ 
ผมจะขอนําเรียนทานวา เขื่อนปาสักชลสิทธิ์นี่ ๑,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรที่ไมไดใชทํา
ประโยชนในการเกษตรเลยก็เพื่อกักกันไวไมใหน้ําทวมภาคกลาง ไมใหน้ําจากแมน้ําปาสัก
ไหลลงแมน้ําเจาพระยาเพื่อจะมาทวมภาคกลาง แตจริง ๆ แลวยังเปนปจจัยหลักสําหรับ 
 



๒๓๘ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               จีรนุช ๑๑๐/๑ 
 
พี่นองอีกหลาย ๆ จังหวัดในภาคเหนือและภาคอีสาน ผมเรียนวาภาคอีสานนี้มีความจําเปน 
น้ําที่ไหลเติมลงมาในเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ผมเรียนเลยวาน้ํามาจากบานผมดานขุนทดครับ 
มาจากดานขุนทด มาจากเทพารักษครับ มาจากสันเขาพังเหยที่มีความยาวจากเหนือจดใต 
๒๔-๒๘ กิโลเมตร ดานตะวันตกเปนที่ลาดชัน ดานตะวันออกไหลเทลาดลงมาเรื่อย ๆ 
แลวก็ไปลงสูที่ราบลุมแมน้ํามูล ทําใหเกิดลุมน้ําลําเชียงไกร แต ๗๐ เปอรเซ็นตของน้ํา 
ที่ตกในลําเชียงไกรของปริมาณน้ําฝนลงมาเติมน้ําแมน้ําปาสักแลวลงเขื่อนปาสักชลสิทธิ์  
ทําอยางไรครับน้ําตรงนี้จะกลับไปใหกับชาวอีสานชาวโคราชตรงนั้น ผมเคยนําเรียนตรงนี้
กับพี่ผม แลวเคยมีการหาขอมูลตรงนี้วาทําอยางไรจะเอาน้ําตรงนี้กลับคืนไปใหกับคนอีสาน
๕-๖ อําเภอตรงนั้นในเวลาขาดแคลนน้ําทั้ง ๆ ที่เปนน้ําที่มาจากตรงนั้น เปนไปไดไหมครับ
ทานรัฐมนตรีครับ เพราะชายน้ําตรงนั้นคือสระบุรีติดตอกับอําเภอมวกเหล็ก ติดตอกับ
อําเภอกลางดง ปากชอง คอย ๆ ที่จะผันน้ํากลับจากตรงใกล ๆ สันเขื่อนของเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 
เติมน้ําเขาไปที่เขื่อนลําตะคองครับที่เก็บน้ําไดเปนหลายพันหลายหมื่นลูกบาศกเมตร 
นี่เก็บสะสมไวครับ ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๑๑/๑ 



๒๓๙ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                            วันทนา ๑๑๑/๑ 
 
สวนหนึ่งเอาไปใชในการอุปโภคบริโภคของชาวจังหวัดนครราชสีมา เอาไปเติมใหกบัอําเภอเมอืง 
อําเภอสูงเนิน อําเภอสีคิ้ว กอนจะไหลลงแมน้ํามูลที่อําเภอพิมาย และกักเก็บน้ําไว 
ผานขึ้นไปทางดานทิศเหนือประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ระดับความสูง ๙๖ กิโลเมตร เอาไป
เติมที่อางเก็บน้ําหวยปราสาทใหญเปนอางขนาดใหญครับ เอาไวสําหรับในการที่จะ
ระบายน้ําไวอีก ๕-๖ อําเภอ ในการเติมน้ําเขาไปหวยสับพัง เอาไปที่อางเก็บน้ําที่ตําบลบัลลังก 
ของอําเภอโนนไทย และกระจายน้ําในหลาย ๆ สายเพื่ออุปโภคบริโภค ไมวาจะเปนระบบทอ  
ระบบราง นี่คือวิธีการหนึ่งที่ผมขอนําเรียนทานเพื่อที่จะแกไขปญหาในการบริหารจัดการน้ํา 
ขอขอบพระคุณมากครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานสมาชิกครับ เทาที่ผมดูพวกเราที่ยังยกมือตองการจะอภิปรายมีประมาณ ๑๔-๑๕ ทาน 
ก็ตองขอความกรุณาทานที่อภิปรายไดรวบรัดดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งผมเห็นวาสมควร 
แกเวลาแลวนะครับ เดี๋ยวผมจะเชิญผูอภิปรายที่ยังไมเคยอภิปรายไดมีโอกาสอภิปรายกอน 
ตอไปคุณวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ ครับ 
   นางวรศุลี  สุวรรณปริสุทธิ์ (มุกดาหาร) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ดิฉัน วรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดมุกดาหาร พรรครวมใจไทย
ชาติพัฒนา ทานประธานคะ ขอบคุณสภาอันทรงเกียรตินี้เปนอยางมาก ในชวงแถลง
นโยบายของทานนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ทานไดเอยอางเรื่องผันน้ําแมน้ําโขง ดิฉัน
ไดรวมอภิปรายในชวงนั้นและเขาใจวาทานเขาใจธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่จะเอื้อประโยชน
ใหกับประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานทั้ง ๑๙ จังหวัด ดิฉันดีใจคะที่ทานสมาชิกทุก ๆ ทาน 
ในสภานี้มีความตองการและยินดีกับเร่ืองน้ํา และไดยื่นญัตติในเรื่องผันน้ําแมน้ําโขง  
น้ําจากหวยน้ําอื่น และเรื่องน้ําทวม ภัยแลงซึ่งเปนภัยพิบัติเกิดขึ้นกับประเทศไทยเรา 
เปนสวนมาก ทุก ๆ สภาที่ดิฉันไดมาเปนผูแทนราษฎรตั้งแตป ๒๕๓๘-๒๕๓๙ หลังจากนั้น 
ก็ไดยินทุกสภามีการเอยอางเรื่องญัตติภัยแลง น้ําทวมอยูตลอดเวลา จังหวัดมุกดาหาร
ของดิฉันอยูติดกับแมน้ําโขงเปนตนน้ําของโขง-ชี-มูล ซึ่งทานประจวบ  ไชยสาสน  
 



๒๔๐ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                           วันทนา ๑๑๑/๒ 
 
แตกอนทานเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทานไดรวมทําโครงการ 
โขง-ชี-มูล ซึ่งโขง-ชี-มูลนี้แมน้ําโขงก็คือตนน้ําโขง-ชี-มูล ซึ่งเปนสวนที่มีระดับกวาระดับชี
และมูลก็คิดวานาจะไดโครงการตั้งแตนั้นมา หลังจากที่ดิฉันไดเปนผูแทนราษฎรมาดิฉัน 
ยังไมเห็นโครงการที่จะนําน้ําแมน้ําโขงเขามาในประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 
และพื้นที่ชายแดน อยางเชน เลย หนองคาย นครพนม สกลนคร มุกดาหาร อุบลราชธานี 
และอํานาจเจริญอีกดวยนะคะ จังหวัดตาง ๆ นี้นาจะไดรับอานิสงสจากน้ําธรรมชาติ 
ที่เกิดขึ้นมาตั้งแตไหนแตไรมาซึ่งเปนแมน้ํานานาชาติ ดิฉันไมเขาใจเรื่องการกอสราง 
อางเก็บน้ําหรือการกอสรางฝาย แตดิฉันเขาใจวาน้ําที่จะเขามาในสถานที่เก็บกักน้ําคือ
อางเก็บน้ํานั้นนาจะมาจากสวนที่สูงและลงมาเก็บกักสวนลาง ในจังหวัดมุกดาหาร 
ไดแตโครงการของโครงการพระราชดําริ มีแตอางเก็บน้ําหวยชะโนด  อางเก็บน้ํา 
หวยบางทรายตอนบน อางเก็บน้ําหวยบางทรายตอนลาง หวยบังอี่ หวยบางทราย หวยชะโนด 
อยางนี้ซึ่งเปนอางเก็บน้ําที่อยูระดับสูง แตเปนโครงการพระราชดําริที่ไดงบประมาณ 
และกอสรางเพื่อจะเก็บกักน้ําในชวงฤดูฝนเทานั้นเอง แตน้ําแมน้ําโขงนะคะทาน 
ปลายเดือนเมษายนนี้จะเริ่มฤดูฝนเขามาถึง ทุก ๆ ปฤดูฝนจะมาชวงปลายเมษายน 
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม ในชวงมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายนนี้น้ําทวม
จังหวัดมุกดาหารภายในเขตเทศบาล ซึ่งนาอายเปนอยางยิ่ง เปนที่นาอายกับกลุมประชาชน
ที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร ------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๑๑๒/๑ 
 
 



๒๔๑ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    รัชนีพร ๑๑๒/๑  
 
ทั้ง ๆ ที่มุกดาหารนี้อยูติดแมน้ําโขง แตในชวงที่ฝนตกน้ําทวมในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
และพื้นที่อําเภอใกลเคียง พอฝนหยุดตกน้ําแลงเปนจังหวัดหนึ่งใน ๕๖ จังหวัดที่ประสบ
ภัยแลง ทานคิดดูสิคะมีน้ําที่สนองตอบเพื่อใหเราไดสามารถใชน้ําที่เปนประโยชนใหกับ
เกษตรกร แตเกษตรกรนั้นจะตองเจอภัยแลงทุก ๆ ป ปนี้ก็เจอคะทาน แลวก็ไดรับ
งบประมาณไมใชของกระทรวงเกษตรและสหกรณดวยซ้ําไป ซึ่งจะเปนงบประมาณ 
ของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองสวนทองถิ่นและกรมปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ทานคะ ขอความกรุณาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ทานนั่งอยูที่บัลลังกทานคงเหนื่อยที่จะฟง ส.ส. ทุก ๆ ทานบนถึงเรื่องภัยแลง น้ําทวม  
แตขอใหทานพิจารณาในสวนควบและสวนที่จะไดประโยชนจากน้ําธรรมชาติ แคทาน
เจียดงบประมาณในสวนของประชาชนที่พยายามเสียภาษีใหกับแผนดินเรานะคะ  
เงินภาษีนี้จัดเจียดใหไมมากหรอกคะ ทานทําถนนในที่กรุงเทพฯ ๑๙๐,๐๐๐ ลานบาท  
สรางสนามบินสุวรรณภูมิ ๗๐,๐๐๐ ลานบาท จังหวัดมุกดาหารขอไมมากนะคะ  
ทานผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดมุกดาหารเห็นความสําคัญนี้เปนอยางยิ่ง ทางกรมชลประทาน 
จังหวัดก็มองถึงความสําคัญในการที่จะเก็บกักน้ํานี้นะคะ ทําโครงการมาใหทานตั้งแต 
ป ๒๕๔๖ ตั้งแตที่อดีต ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทานทักษิณ ชินวัตร ไปถึงที่มุกดาหาร 
ไดยืนอยูตรงที่ปากหวยมุก หวยมุกนี้เปนหวยใหญของจังหวัดมุกดาหาร ทานยืนอยูบน
ปากหวยมุกนั้นแลวก็ชี้บอกวานี่น้ําทวมแลวนะนี่ น้ํากําลังจะทวมจังหวัดมุกดาหาร 
นาจะรับน้ํานี้กักเอาไว กอสรางเขื่อนปองกันไวแลวปดประตูกั้นน้ําไว พอน้ําลดลง 
เราก็เปดประตูนะคะ เปดประตูรอรับน้ําที่น้ําจะมาอีกครั้งหนึ่งทานพูดนะคะ แตโครงการ
ตั้งแตนั้นมาตั้งแตทานชลประทานจังหวัดทําโครงการมาจนถึงปจจุบันยังไมไดรับงบประมาณ 
แลวก็นั่งมองแตน้ําที่ไหลลงไปที่แมน้ําชีและที่แมน้ํามูล ลงไปสูอํานาจเจริญ แลวลงไปสู
อุบลราชธานี  ทานคะ  ญัตติ ในวันนี้ ขอทานพิจารณา  ดิฉันขอเปนตัวแทนของ 
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนาและพรรคประชาราชซึ่งไดสัดสวนในคณะกรรมาธิการ ๑ คน  
จะขอเปนตัวแทนในการสนับสนุนใหตั้งคณะกรรมาธิการนี้เพื่อจะมาพิจารณาในสวนที่จะได 
 



๒๔๒ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   รัชนีพร ๑๑๒/๒ 
 
ประโยชนกับน้ําธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งโขง-ชี-มูลนี้คะ แมน้ําโขงนี้นาจะได
งบประมาณในการกอสรางฝายแลวก็เขื่อนกั้นน้ํา จังหวัดมุกดาหารเสนอมานี้นะคะทาน 
โดยชลประทานจังหวัดแค ๒๐๒ ลานบาทเทานั้นเองกอสรางฝายคะ แลวก็อางเก็บน้ํา
หวยคันแพ ๕๑๒ ลานบาท ของบประมาณไมถึง ๑,๐๐๐ ลานบาท ในสวนนี้ก็จะสามารถ
เอื้อกับประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงนั้นได โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดมุกดาหารและจังหวัด
ใกลเคียงคือจังหวัดกาฬสินธุ อํานาจเจริญ สกลนคร ยโสธร กลุมนี้จะไดรับอานิสงสจากน้ํา 
ของแมน้ําโขงที่จะเอื้อใหโครงการธรรมชาตินี้ ในกรณีที่ดิฉันไดอภิปรายในญัตตินี้ 
ก็คือวาทานสมาชิกทุก ๆ  ทานเปนหวงเปนใยเรื่องน้ําเปนอยางมาก สมาชิกของ 
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนาโดยการนําของทานหัวหนาพรรค ทาน พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร  
ใหความตั้งใจเปนอยางยิ่ง อยากจะใหทานทราบถึงความแหงแลง ภัยแลงและน้ําทวม 
ที่เกิดขึ้นนี้นะคะ ส.ส. ของพรรครวมใจไทยชาติพัฒนาทั้ง ๙ ทาน พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร 
ทาน ส.ส. ไกร ดาบธรรม ทาน ส.ส. วินัย ภัทรประสิทธิ์ ของจังหวัดพิจิตร ทาน ส.ส. วัชรพล 
โตมรศักดิ์ ทาน ส.ส. ประเสริฐ บุญชัยสุข ทาน ส.ส. สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ส.ส. วรรณรัตน 
ชาญนุกูล ทาน ส.ส. ทัศนียา รัตนเศรษฐ ทั้ง ๕ ทานที่เอยอางในชื่อ ส.ส. นี้อยูที่จังหวัด
โคราชนะคะ ทานก็ฝากวา ลําตะคองที่ทาน ส.ส. สมชาย เพศประเสริฐ พูดไปเมื่อสักครูนี้
แหงขอดแลว แตเปนพื้นที่สูง แตในพื้นที่ในเขตเทศบาลของโคราชน้ําทวมเมื่อฝนตกนะคะ  
ทําอยางไรคะที่จะไมใหเห็นความนาอายอยางนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ฝนตกและน้ําทวมในพื้นที่ 
เขตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาก็น้ําทวม  มุกดาหารก็น้ําทวมทําอยางไรคะทาน  
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณขอความกรุณาเจียดงบประมาณใหกับ
ทางกรมชลประทานโดยใหไปสรางเขื่อน แลวก็ขุดลอกหนอง ---------------------------------- 
 
                   - ๑๑๓/๑  



๒๔๓ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๑๓/๑ 
 
ขอรองในสวนงบประมาณที่ไปทําถนนลาดยางบนคันคลองนะคะ งบประมาณนั้น 
แตละป ๆ จัดอยู ๓๐,๐๐๐-๔,๐๐๐ ลานบาท แตในสวนที่ขุดลอกนั้นไดมาเล็กนอย 
แลวเอาสวนหนึ่งไปทําถนนลาดยางบนคันคลอง  ขอในสวนทําถนนลาดยางนั้น 
เปนสวนความรับผิดชอบของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม หรือองคการปกครอง 
สวนทองถิ่นนะคะ ก็ขอความกรุณาคะ ขอขอบคุณมากคะ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมเห็นวาพอสมควรแกเวลานะครับ แตจะใหโอกาส ส.ส. ใหมไดอภิปรายเปนทานสุดทาย
นะครับ แลวหลังจากนั้นจะใหคุณสุทิน คลังแสง เปนผูอภิปรายสรุปแทนเจาของญัตติครับ 
ขอเชิญคุณจักรพรรดิ ไชยสาสน เปนทานสุดทาย 
   นายจักรพรรดิ ไชยสาสน (อุดรธานี) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กราบเรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผม นายจักรพรรดิ ไชยสาสน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดอุดรธานี พรรคพลังประชาชน ขอขอบคุณทานประธานที่ใหโอกาสในการอภิปราย 
ในวันนี้ หลังจากที่ทานสมาชิกไดอภิปรายในสวนของญัตติขอใหตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเรื่องน้ําครับ เปนสิ่งที่ทุกทานไดใหความเห็นที่เปนประโยชน เพราะฉะนั้น 
ในสวนของผมนั้น ผมขอสนับสนุนการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญในการดูแลเรื่องน้ําทั้ง
ระบบไมวาจะเปนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก 
หรือแมกระทั่งภาคตะวันออกและภาคใต ควรจะเปนการตั้งคณะกรรมาธิการที่จะบูรณาการ 
การพัฒนาแหลงน้ํา พัฒนาลุมน้ําตาง ๆ ของแตละภาค ฉะนั้นแลวก็ขอใหที่ประชุมแหงนี้
พิจารณาแลวก็เห็นชอบในการที่ขอตั้งคณะกรรมาธิการในครั้งนี้ครับ มีทานสมาชิก 
ไดกลาวถึงโครงการโขง-ชี-มูลหลายทาน กลาวถึงทานประจวบ ไชยสาสน ก็ตองใหเครดิต
ในการที่ริเร่ิมโครงการโขง-ชี-มูลนั้น ขณะนั้นทานดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
วิทยาศาสตรและการพลังงาน สังกัดพรรคประชาธิปตย เพราะฉะนั้นก็ตองใหเครดิต 
พรรคประชาธิปตยผู ริเ ร่ิมโครงการ กอนหนานั้นที่ทานดํารงค ลัทธพิพัฒน ไดเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรนั้นเปนผูริเร่ิม เพราะฉะนั้นเปนบรรยากาศที่ดีที่ทุกทาน 



๒๔๔ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๑๓/๒ 
 
ไดพูดถึงโครงการนี้ครับ ในสวนตรงนี้ก็ขอสนับสนุนใหสภาแหงนี้ไดตั้งคณะกรรมาธิการ
ดูแลน้ําทั้งระบบทั่วประเทศบูรณาการรวมกันครับ ขอใหที่ประชุมแหงนี้พิจารณารวมกัน 
สุดทายนี้ก็ขอขอบคุณสภาแหงนี้และทานประธาน ขอบคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ครับ ยังมีผูมีความประสงคจะอภิปรายอีกหลายทานนะครับ ผมขออนุญาตเอยนาม  
ก็แลวกันครับ แตขอความกรุณาไมตองอภิปรายก็แลวกัน ไมวาจะเปนทานไพจิต  ศรีวรขาน 
คุณจุมพฏ บุญใหญ คุณอนันต ศรีพันธุ คุณทวีวัฒน ฤทธิ์ฤาชัย คุณทองดี มนิสสาร แลวก็
อีกหลายทานนะครับ ผมเห็นวาพอสมควรแกเวลาแลวนะครับ ขอปดการอภิปราย  
มีทานใดเห็นเปนอื่นไหมครับ ถาไมมีจะขอเชิญคุณสุทิน คลังแสง เปนผูอภิปรายสรุปครับ 
   นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม) : ครับ อยางนี ้ทานประธานครับ  
ผม สุทิน คลังแสง พลังประชาชน มหาสารคาม เนื ่องจากญัตตินี ้เปนญัตติสําคัญ 
แลวก็มีผูจะขออภิปรายอีกมากมาย แตผมก็ขอบคุณที่ทานใหเกียรติผมจะเปนคนอภิปราย 
สุดทาย แตผมไมอยากจะใชโอกาสตรงนี้อภิปรายเปนคนสุดทาย เพราะวาก็เห็นใจ 
โดยความเปนผูแทนราษฎร ทุกคนอยากพูดแลวก็ประชาชนฝากมาเรื่องนี้ ผมถึงอยากจะ
ใหเปดโอกาสสักนิดหนึ่งก็คือเลื่อนไปวากันพรุงนี้อีกสักชั่วโมงหนึ่งแลวก็มาลงมติพรุงนี้ 
แลวก็ตอดวยญัตติภาคใตเลย เพราะฉะนั้นวันนี้ผมไมอยากจะใชสิทธิเปนคนอภิปรายสรุป 
แตอยากจะขอโอกาสอภิปรายพรุงนี้พรอมกับเพื่อนที่เหลือดวยความเห็นใจกัน จึงอยาก 
จะขอเลื่อนอภิปรายไปเปนวันพรุงนี้ครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
วันนี้ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทานสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล  
ทานไดนั่งอยูกับพวกเราเปนเวลา ๗-๘ ชั่วโมงนะครับ ถาหากวาเราเลื่อนไปเปนพรุงนี้ 
ทานจะไมสะดวกที่จะมารับฟงแลวก็ตอบปญหาของพวกเรา ผมก็ขอความกรุณาครับ 
พอสมควรแกเวลาแลวครับ ขอมูลตาง ๆ ทานรัฐมนตรีหรือแมกระทั่งบรรดาพี่นองประชาชน 
 
 



๒๔๕ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๑๓/๓ 
 
ไดรับทราบชัดหมดแลวครับ เพราะฉะนั้นผมขอใชอํานาจของประธานที่ประชุมวินิจฉัยวา 
เห็นสมควรปดอภิปรายไดแลวครับ เชิญคุณสุทิน คลังแสง อภิปรายสรุปครับ 
 

     - ๑๑๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๖ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          กมลทิพย ๑๑๔/๑ 
 
  นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม สุทิน 
คลังแสง พรรคพลังประชาชน มหาสารคาม ก็ตองกราบขอบพระคุณทานประธาน 
อีกครั้งหนึ่ง แตก็ดวยความเห็นใจเพื่อนสมาชิกวาอยากอภิปรายกันมากมาย เร่ืองน้ํา 
คงเปนเรื่องสําคัญไมมีใครปฏิเสธที่พูดกันมาวันนี้ก็เห็นความสําคัญกันมาก แลวน้ําก็มี 
ทั้งประโยชนแลวก็โทษ ประโยชนก็คือวา ในพื้นที่ใดที่มีน้ําพอดีพองามก็จะเปนปจจัย 
ในการดํารงชีวิต แตในขณะเดียวกันพื้นที่ใดแลงมันก็จะเปนความสูญเสียมหันต
เชนเดียวกับทวมก็เปนความสูญเสียมหันต วันนี้การอภิปรายก็ไดเห็นหลายทานเห็นวา
ควรจะใชการผันน้ําขนาดใหญ บางทานก็บอกวาไมจําเปนแตควรหันมาจัดการน้ํา 
ภายใน ผมเองเห็นอยางนี้ครับทานประธานครับ เปนเรื่องแปลกประเทศไทยของเรา 
มันมีทั้งแลงทั้งทวม อีสานผมเกิดมาตั้งแตตอนเปนเด็กก็ไดเห็นนักการเมืองรุนเกา 
พูดเรื่องน้ํา แลวก็อยากจะใหจัดการเรื่องน้ํา เรียกรองเรื่องน้ํา วันนี้ก็ยังเปนปญหา 
ยังเรียกรองอยางเขมขนอยูเหมือนเดิม ที่แปลกที่อยากจะใหทานประธานไดเห็นวา 
ที่อีสานพื้นที่หนึ่งแลงอยางหนัก แลวก็อีกพื้นที่หนึ่งก็ทวมอยางสาหัส ที่มหาสารคาม 
บานผมตําบลหนึ่งคือ ตําบลเหลาบัวบาน แกงอีโลนทวมทุกป ชายแดนติดกันตําบล 
เหลาบัวบานแลงทุกป แลวหลายทานก็บอกมาแลววาปริมาณน้ําตกมาก บางพื้นที่ตกนอย 
สะทอนอะไรครับ ไมไดสะทอนวาประเทศไทยขาดน้ํา แตสะทอนวาการบริหารจัดการไมดี 
เพราะฉะนั้นวันนี้ขอสรุปที่ดีที่สุดผมอยากใหตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาแลวไปศึกษา 
กันดูสิวารูปแบบที่เหมาะสมคืออะไร ผมยังไมเห็นดวยจะสรุปวาตองผันน้ําใชโครงการ
ขนาดใหญเปนเมกะโปรเจคท ผมเองยังเห็นวาน้ําภายในพอใชแตมาบริหารจัดการ 
ใชระบบขนสงน้ํา ระบบสงน้ําทางทอ ทางคลองก็ดีใหมันทั่วถึง เพราะฉะนั้นกระผมเอง
เสนอใหตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาหาลูทางกันตอไป ขอขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ขอบคุณมากครับ เชิญทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทานสมศักดิ์ 
ปริศนานันทกุล ครับ 
 



๒๔๗ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          กมลทิพย ๑๑๔/๒ 
 
  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล (รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ) : 
ทานประธานที่เคารพ กระผม สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด
อางทอง พรรคชาติไทย ในนามของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผมขอสรุป 
ประเด็นสั้น ๆ วาจากที่สมาชิกไดเสนอญัตติมาทั้งหมด ๑๔ ฉบับ ผมแยกสาระที่สําคัญ
เปน ๓ ประเด็น  
  ประเด็นแรกคือ การแกไขปญหาอุทกภัย  

ปญหาที่สองคือ ปญหาเกี่ยวกับเรื่องภัยแลง และ 
ปญหาที่สามคือ การพัฒนาระบบชลประทานในรูปแบบของการผันน้ํา  

ซึ่งผันโดยระบบทอหรือระบบอุโมงค หรือที่เรียกกันวา ไฮโดรซิ่ง (Hydro sink) ก็ดี ทั้งหมด
เปนสาระที่เพื่อนสมาชิกทั้งหมดไดอภิปรายแลวก็เสนอความเห็นแตกกันเปน ๒ ประเด็น  

ประเด็นแรกก็คือ  ตองการอยากจะให รัฐบาลนั้นไดนําขอสัง เกต  
ไดนําขอเสนอของสมาชิกนําไปพิจารณาดําเนินการ  
   และในประเด็นที่สองก็คือ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาเพื่อศึกษา 
ในหลายรูปแบบ แตโดยสรุปก็คือเกี่ยวกับเร่ืองของระบบน้ําในระบบชลประทาน  
ผมอยากจะกราบเรียนวาจากที่เพื่อนสมาชิกไดอภิปรายไปนั้น ทางกระทรวงเกษตร 
และสหกรณโดยกรมชลประทานไดดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อที่จะแกไขปญหา 
และบรรเทาทางดานอุทกภัยและภัยแลงในพื้นที่ของเกษตรกรเปนหลัก การดําเนินการนั้น
เรามีแนวทางในการที่จะพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ แหลงน้ําขนาดกลาง แหลงน้ํา 
ขนาดเล็ก เพื่อที่จะปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพความจุของการเก็บกักน้ําในโครงการ
ชลประทานที่มีอยูเดิม รวมทั้งมีการปรับปรุงแลวก็ขุดลอกลําน้ําธรรมชาติ ------------------- 
 

             - ๑๑๕/๑ 
 
 



๒๔๘ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                  กมลมาศ ๑๑๕/๑ 
 
การผันน้ําระหวางลุมน้ําภายในประเทศและระหวางประเทศตลอดจนโครงการชลประทาน 
ระบบทอ ซึ่งในปจจุบันนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมชลประทานไดดําเนินการ 
พัฒนาพื้นที่การเกษตรในประเทศไทยนะครับจากพื้นที่การเกษตรทั้งหมด ๑๓๑ ไร วันนี้
เราดําเนินการจัดในเขตพื้นที่ชลประทานแลว ๒๗.๙๙ ลานไร คิดเปนเปอรเซ็นตยังนอยมากครับ 
เพียง ๒๑.๓๕ เปอรเซ็นตเทานั้นเอง ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมชลประทานนั้น 
ไดมีแผนในการที่จะพัฒนาแหลงน้ําใหทั้งหมดเขาสูระบบโครงการชลประทานจํานวน  
๖๐ ลานไร ในสวนนี้ผมอยากจะกราบเรียนครับวา การดําเนินการก็อาจจะอยางที่เพื่อนสมาชิก 
ไดรับทราบรัฐบาลนั้นไมไดมีเพียงกระทรวงเกษตรและสหกรณกระทรวงเดียวเทานั้น  
เรามีหลายหนวยงาน เรามีหลายกระทรวง แลวแตละกระทรวงวันนี้ก็มีความจําเปนที่ตางกัน 
กระทรวงคมนาคมก็มีความจําเปนในเรื่องของการสรางโครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับเร่ือง
เสนทางคมนาคม เกี่ยวกับระบบโลจิสติก สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตตองใชเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น และขอจํากัดก็คือรายได รายรับของประเทศเรา เมื่อมีรายได รายรับที่เปนขอจํากัด
จึงตองเฉลี่ยกันครับ เพราะฉะนั้นโครงการที่เราอยากจะเห็นทางชลประทานไดดําเนินการ 
ใหครบ ๖๐ ลานไร ผมก็คิดวาเปนเรื่องที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณก็ตองดําเนินการ
เร็วบาง  ชาบางสุดแทแตวาแตละป เราจะไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหกับ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณสงผานไปที่กรมชลประทานเทาไร แตจะอยางไรก็ตาม 
ผมอยากจะกราบเรียนครับวา วัตถุประสงคสําคัญในการที่จะแกไขปญหาที่เกิดจากอุทกภัย
และปญหาที่เกิดจากภัยแลง ทางชลประทานนั้นมุงเนนสาระหลักที่สําคัญก็คือทําอยางไร
น้ําจึงจะไมทวม และทําอยางไรพี่นองเกษตรกรจึงจะมีน้ําใช เพราะรูวาน้ํานั้นคือหัวใจ 
ที่สําคัญและเปนเสนเลือดใหญในการที่จะหลอเลี้ยงชีวิตของมนุษย ในการที่จะหลอเลี้ยง
ชีวิตของเกษตรกรครับ ผมไดเคยกราบเรียนตอที่ประชุมแหงนี้วา เราไดมีการสํารวจพบวา
พี่นองเกษตรกรที่อยูในเขตบริการของชลประทานนั้นจะมีรายไดสูงกวาพี่นองเกษตรกร 
ที่อยูนอกเขตบริการของชลประทานถึง ๓ เทา จากขอเท็จจริงตรงนี้ทางกระทรวงเกษตร
และสหกรณก็มุงเนนพยายามอยางเต็มที่ที่จะขยายเขตชลประทานใหทั่วถึงเพื่อสรางรายได 
 



๒๔๙ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                  กมลมาศ ๑๑๕/๒ 
 
ใหเกิดขึ้นกับพี่นองเกษตรกร วันนี้ปญหาภัยแลงเชนกันครับ ปญหาภัยแลงนั้นดูเหมือนวา 
เปนปญหาที่เพื่อนสมาชิกไดหยิบยกขึ้นมาเปนญัตติ เปนกระทูถามทุกครั้งในสมัยประชุม
แตละสมัย เพราะปญหาภัยแลงเปนปญหาที่ซ้ําซากเหมือนกับปญหาน้ําทวม เปนปญหา
ที่ซ้ําซากเหมือนกับปญหาที่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา วันนี้ผมอยากจะกราบเรียน
ใหเพื่อนสมาชิกไดเกิดความสบายใจเวลาไปลงพื้นที่ เวลาไปพบกับพี่นองเกษตรกรนะครับวา  
ทางกรมชลประทานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณนั้นไมไดนิ่งนอนใจ วันนี้เราไดตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งในการที่จะแกไขปญหาภัยแลงอยางยั่งยืนและถาวร  
และนอกจากนี้แลวเรายังมีการเปดสายดวนภัยแลงขึ้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เพื่อนสมาชิกไปบอกพี่นองเกษตรกรและพี่นองประชาชนนะครับ สายดวนที่จะโทรเขามา
เพื่อที่ใหทางกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมชลประทานและกรมที่เกี่ยวของไปดูแล
แกไขภัยแลงนั้น หมายเลข ๑๑๗๐ ครับ เปนสายดวน ๔ หมายเลข และอีกหมายเลขหนึ่ง
คือ ๑๔๖๐ ผมกราบเรียนวา ในสัปดาหหนาทางกระทรวงเกษตรและสหกรณจะไป 
ตรวจเยี่ยมพี่นองเพื่อดูแลแกไขปญหาในเขตภาคเหนือ ในเขตภาคอีสาน และในเขตพื้นที่
ภาคกลางที่ประสบภัยแลงทั้งหมด ๔๕ จังหวัด เราจะพยายามไปดูแลใหทั่วถึงครับ 
นอกจากระบบชลประทานที่ในวันนี้เรากําลังขยายแลวอีก ๑ โครงการก็คือ โครงการฝนหลวง 
ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณตองกราบเรียนเลยนะครับวาเรามีความหวงเปนใย 
ไดมีการสํารวจตนทุนน้ําในแหลงน้ําตาง ๆ อยูตลอดเวลา ------------------------------------- 
 

- ๑๑๖/๑ 
 



๒๕๐ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       พรรษวรรณ ๑๑๖/๑ 
 
ตั้งแตสิ้นฝนเดือนกุมภาพันธเปนตนมาเราก็สํารวจวาแหลงตนทุนน้ําที่ไหน แหลงน้ํา 
ขนาดใหญที่ไหนระดับน้ําพรอง เราก็ใชโครงการฝนหลวงไปบินทําฝนหลวงใหเกิดฝนขึ้น 
เพื่อที่ฝนจะไดตกลงมาตามแหลงน้ําตาง ๆ แหลงน้ําขนาดใหญตาง ๆ เก็บไว เราไดเนินการ 
อยางนี้มาโดยตลอด เพราะฉะนั้นจึงมั่นใจวาปญหาภัยแลงในปนี้นาจะไมรุนแรงนัก  
ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณจะพยายามดูแลเรื่องนี้อยางใกลชิดขอใหเพื่อนสมาชิก 
ไดไววางใจเถอะครับ  
   สวนปญหาเรื่องน้ําทวมที่สมาชิกไดอภิปรายกันอยางกวางขวางทาง 
กรมชลประทานในขณะนี้กําลังดําเนินการพัฒนาแหลงน้ํา ซึ่งเรารูวาขอจํากัดจากแหลงน้ํา 
และโครงการแกมลิงที่เพื่อนสมาชิกไดอภิปรายใหเหตุใหผลเปนความจริงครับ ทางกระทรวง
เกษตรและสหกรณก็กําลังดําเนินการเรื่องนี้อยางเรงรีบ เรามีการฟนฟูแหลงน้ําซึ่งวันนี้ 
เปนแหลงน้ําขนาดใหญ ขนาดเล็กแลวก็ขนาดกลาง วัชพืชขึ้นเต็มไปหมดครับเปนอุปสรรค
เวลาที่หนาน้ําหลากน้ําไมไดไหลไปตามธรรมชาติ เพราะมีวัชพืชเหลานี้เปนตัวกีดขวาง 
ทําใหน้ําทวม น้ําไมสามารถไหลผานไปตามธรรมชาติได และที่สําคัญครับในลุมน้ําสาขา
ตาง ๆ ที่เพื่อนสมาชิกไดอภิปรายกันไปหลายทานเปนความจริงครับ เราไมไดมีการขุดลอก 
มาหลายปแลว ลุมน้ําสาขาของแมน้ําใหญตาง ๆ เหลานั้นจะเปนแหลงรับน้ําจากลุมน้ําใหญ 
๒๕ ลุมน้ําได วันนี้ผมไดสั่งการใหทางกรมชลประทานไดดําเนินการขุดลอกลําน้ําสาขา
สํารวจดูวาจะตองใชเงินงบประมาณมากเทาไร ตองทําครับ เพื่อที่จะเปนอีกชองทางหนึ่ง
เวลาหนาน้ําหลากไหลผานแมน้ําเจาพระยามีแมน้ํานอยเปนแมน้ําสาขาไหลผาน ลุมน้ํา
ตาง ๆ ๒๕ ลุมน้ําวันนี้ตองไดรับการฟนฟูและมีการขุดลอกเพื่อที่จะรองรับลําน้ําสายใหญ 
ซึ่งถาทําการไดอยางนี้สําเร็จผมก็เชื่อวาปญหาน้ําทวมนาจะบรรเทาลงแลวก็อาจจะหายไป 
ในที่สุด เพราะเรามีแหลงที่จะระบายน้ํา เรามีแหลงที่จะรับน้ําอยางกวางขวางและเปน
จํานวนมาก ก็คงจะแกไขปญหาเรื่องน้ําทวมไดครับ  
   สวนอีกปญหาหนึ่งที่ เพื่อนสมาชิกไดใหความสนใจไดอภิปรายกัน 
อยางกวางขวางก็คือ เร่ืองโครงการชลประทานระบบทอ ผมไมปฏิเสธหรอกครับวา 
 



๒๕๑ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       พรรษวรรณ ๑๑๖/๒ 
 
เปนโครงการที่เหมาะสมกับทุกสภาพภูมิประเทศและยังมีประสิทธิภาพสูงในการที่จะสง 
น้ําดวย แตตองไมลืมนะครับวาโครงการสงน้ําระบบทอมันไมสามารถที่จะไหลไป 
ตามธรรมชาติเหมือนกับโครงการระบบอุโมงค มันจําเปนที่จะตองใชเครื่องสูบน้ํา 
และมีการบํารุงรักษาซึ่งคาใชจายในสวนนี้คอนขางสูงพอสมควร มันดีครับแตตนทุน 
และคาใชจายมันคอนขางสูง ทางกรมชลประทานก็ไดมีการดําเนินการพิจารณาในระบบ
ทอโดยจะดูตามความเหมาะสมแลวก็ความพรอมของเกษตรกรในแตละพื้นที่ตอไป 
ทั้งหมดกระผมอยากจะกราบเรียนครับวา ในสวนของญัตติที่เพื่อนสมาชิกไดเสนอ
แนวทางที่ ๑ คือขอใหรัฐบาลรับไปพิจารณาดําเนินการ วันนี้ผมในนามของรัฐบาล 
ซึ่งจะตองเกี่ยวพันกันอีกหลายกระทรวง คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
คือกระทรวงไอซีทีวันนี้ไมไดมา ผมจะทําหนาที่ในฐานะเปนตัวกลางที่จะสงผานแนวคิด
ของเพื่อนสมาชิกใหกับกระทรวงและหนวยงานตาง  ๆ  นําไปดําเนินการปฏิบัติ 
ตามขอสังเกต ตามขอเสนอแนะของเพื่อนสมาชิกเพื่อนําไปสูการแกปญหาอยางยั่งยืน  
   สวนการตั้งคณะกรรมาธิการในประเด็นที่ ๒ ผมเห็นดวยเปนอยางยิ่งครับ  
การระดมสรรพกําลัง การระดมความคิดหลากหลายทั้งในสวนของพวกเรานักการเมือง
ดวยกัน ทั้งในสวนของภาคราชการ ทั้งในสวนของภาคประชาชน วันนี้เราจําเปนตองระดม
ความคิดเหลานี้ครับ การแกปญหานั้นรัฐบาลไมใชเทวดาครับ รัฐบาลไมมีแกวสารพัดนึก
ที่นึกวาพอปญหาเกิดขึ้นแลวจะแกปญหาไดอยางฉับพลัน ไมมีรัฐบาลไหนเปนอัศวิน 
ขี่มาขาวหรอกครับ วันนี้การมีสวนรวมของภาคประชาชน การมีสวนรวมของภาคราชการ 
เปนสวนสําคัญอยางยิ่ง การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญนั้นจึงเปนการเปดโอกาส  
เปดชองในการระดมความคิดและระดมสรรพกําลังของผูที่มีประสบการณ ของผูที่มี 
ภูมิปญญามารวมกันคิด มารวมกันอาน ----------------------------------------------------------- 
 
                 - ๑๑๗/๑ 
 



๒๕๒ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กุลนิษฐ ๑๑๗/๑ 
 
เพื่อนสมาชิกหลายทานอยูในสภาแหงนี้มานาน ผมก็เชื่อวาเพื่อนสมาชิกหลายทาน
เชื่อม่ันกับการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา เมื่อศึกษาเสร็จเพื่อนสมาชิกนํามา
เสนอตอสภาแหงนี้ครับ รัฐบาลนําสิ่งที่เพื่อนสมาชิกเสนอผานสภาซึ่งผานกระบวนการ
กลั่นกรองจากหลากหลายความคิด จากหลากหลายประสบการณนําไปแกปญหา  
หลายปญหาประสบความสําเร็จจากการทํางานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ผมก็หวังใจ 
เปนอยางยิ่งการแกปญหาอยางยั่งยืนไมวาจะเปนปญหาภัยแลง ไมวาจะเปนปญหา 
น้ําทวมนาจะถึงจุดจบจากรัฐบาลชุดนี้ จากรัฐสภาชุดนี้ที่พวกเราไดระดมความคิดและใช
กําลังกายกําลังใจความมุงมั่นรวมกันหาแนวทาง ทางฝายรัฐบาลพรอมในการที่จะสนับสนุน 
บุคลากรของทางฝายรัฐบาลใหเปนกรรมาธิการวิสามัญรวมกับเพื่อนสมาชิก แลวผม 
ก็เชื่อวาเพื่อนสมาชิกจากแตละพรรคการเมืองนั้นคงไมไดมองแตเพื่อนสมาชิกที่เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียงอยางเดียว ผูที่ทรงคุณวุฒิที่อยูนอกสภา ปราชญชาวบาน 
เวทีชาวบานที่มีประสบการณมีอีกหลายทาน ถาหากวาทานสมาชิกแตละพรรคการเมือง
จะไดเชิญบุคคลตาง ๆ เหลานั้นเขามารวมเปนกรรมาธิการกับพวกเรา มันจะครบรอบดาน
และตรงนั้นจะเกิดประโยชนสูงสุด รัฐบาลพรอมที่จะนําสิ่งที่คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้
ไดศึกษาไดพิจารณากันอยางรอบดานแลวนําไปสูการปฏิบัติ ถึงแมวารัฐบาลชุดนี้จะมี
อายุเพียงแค ๔ ป โครงการอยางนี้เปนโครงการขนาดใหญ เปนโครงการที่ตองใชเวลา  
เปนโครงการที่ตองใชเงิน ผมเชื่อวาสิ่งที่ดี สิ่งที่คณะกรรมาธิการไดศึกษาไดนําเปนแนวทางนั้น 
ใครก็แลวแต พรรคการเมืองไหนก็แลวแต เมื่อมาเปนรัฐบาลตอไป สิ่งที่ไดศึกษาเหลานั้น
จะเปนเข็มทิศที่สําคัญในการชี้นําในการแกไขปญหาภัยแลง แกไขปญหาน้ําทวม 
และนํามาสูการบริหารจัดการน้ําเพื่อสรางความยั่งยืนใหกับพี่นองเกษตรกรทั้งที่อยู 
ในเขตชลประทานและอยูนอกเขตชลประทาน นั่นคือเปาหมายสูงสุดของพวกเรา 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ ผมเปนกําลังใจใหกับพวกเราทุก ๆ คน และพรอมในการ 
ที่จะจับมือกับพวกเราในการสรางสิ่งที่ดีงามใหเกิดขึ้นกับสังคมครับ ขอบพระคุณครับ 
 
 



๒๕๓ 

 

สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กลุนิษฐ ๑๑๗/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ขอขอบคุณทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทานรัฐมนตรีสมศักดิ์  
ปริศนานันทกุล  ทานสมาชิกครับ  วันนี้ เราไดอภิปรายกันมาเปนเวลาพอสมควร 
ดวยขอเท็จจริงดวยขอมูลที่เปนประโยชนตอสวนรวมเปนอยางยิ่ง มีเพื่อนสมาชิกหลายทาน 
ที่มีความหวงใยตอพี่นองประชาชนแสดงความประสงคจะอภิปราย แตไมไดมีโอกาส
อภิปรายเนื่องจากเวลามีจํากัดเราปดอภิปรายเสียกอน ไมวาจะเปนทานไพจิต ศรีวรขาน 
คุณจุมพฏ บุญใหญ คุณสมคิด บาลไธสง คุณวิชาญ มีนชัยนันท คุณเกรียงศักดิ์ ฝายศรีงาม 
คุณทวีวัฒน ฤทธิ์ฤาชัย แลวก็บรรดาเพื่อนสมาชิกจากพรรคประชาธิปตย เชน คุณเชน 
เทือกสุบรรณ อาจารยประกอบ รัตนพันธ อีกหลายทานที่มีความหวงใยเชนเดียวกัน ก็ตอง
ขอขอบคุณไว ณ ที่นี้ดวย วันนี้เพื่อความเหมาะสมของการประชุมของเรา ผมขอเลื่อน 
การลงมติทั้ง ๑๓ ญัตติไวในวันพรุงนี้ ปดประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๓.๑๐ นาฬิกา 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญทั่วไป)  

 วันพุธที่ ๑๙ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
___________________ 

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร พนัธุเปรื่อง    รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
   นางสาวยุพา ศิรประภาพร   ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
        และชวเลข 

ผูตรวจทานรายงานการประชุม      
   นางสุจิตรา อรุโณ    ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๔ 
   นางสติมา จนัทรไพจิตร   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางสันทนา ทรัพยพูนผล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางสาวพัชรี ไชคําพา    เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   

ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๔) 

 

  นางจีรนุช มานะกอบการ  นางสาวพรรษวรรณ แกวนิล 
  นางวันทนา วงษชมภ ู   นางสาวกุลนิษฐ พัฒนประเสริฐ 
  นางสาวรัชนพีร มณีนิล  นายณัฐวัฒน อนันตสิทธิพงศ 
  นางสาวสุทธาทิพ ศรีทองอินทร นางดวงใจ ม่ันคงดี 
  นางสาวบุศยรินทร พจนวิชัย   นางนิวรา คํางาม 
  นางกมลทิพย บุญรอดฤทธิ์   นางสาวเบญจมาภรณ  รงคทอง 
  นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร 
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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